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แจงวัฒนะ • กกต.โชวบัตรเลือก

ตั้ง อบต. สีแดงเลือกนายก-สีน้ําเงิน

กาสมาชิก “สมชัย” เหน็บใสซ� อมาก 

ระวังเปดชองโกง “จรุงวิทย” จอสง                                                   

หนังสือแจง สธ. ย้ําเหตุเตือน อสม.

ปองทําผิดกฎหมาย กกต.ปลื้มโพล                                           

ปชช.ยันออกมาใชสิทธิ์ 53% เรงประ 

ชาสัมพันธดันใหถึง 80% ตร.ระดม 

8.6 หม� นนายดูแล 28 พ.ย.

เม� อวันที่ 4 พฤศจิกายน สํานัก 

งานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.)                                           

ไดมีการเผยแพรสีบัตรเลือกต้ังสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบล และ

นายกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

ที่จะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 28 พ.ย. 

นี้ โดยมีรูปบัตรเลือกตั้ง 2 แบบคือ 

บัตรเลือกนายก อบต. 

มั่นใจเปดประเทศเอาอยู

สธ.รับฉีดวัคซีนดับ3ราย

‘จุรินทร’เรงผลักดันราคาขาว

รัฐสภา • จูงจมูกกันอีกพรรค “ปยบุตร”  

หวดกาวไกล ถาเปนพรรคหัวไมกาวหนา 

ไมรูวาจะลาออกจากอาจารย ทิ้งชีวิตวิชา 

การมาทําไม เลือกตั้งคราวหนาคงไมมีใคร

เลือก เหน็บอธิบายยืดยาวใหยกเลิก ม.112 

แตไมทําตามจบ ไดผล! โฆษกกาวไกลแถลง

ทันที อางสถานการณเปลี่ยน แคแกไขไม

พอ เพราะภาคประชาชนรองใหยกเลิก ขณะ 

ที่ “กํานัน-หมอวรงค” ประกาศ หามแตะ 

ม.112 กังวลนําไปสูความขัดแยง

เม� อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ภาย

หลังนายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค

กาวไกล (ก.ก.) พรอมดวย ส.ส.พรรคกาว

ไกล รวมแถลงทาทีตอ ม.112 โดยเขายืนยัน

วารางแกไขมาตรา 112 ของพรรคไมมี

เนื้อหาขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญมาตรา 6 แต

อยางใดนั้น ปรากฏวานายปยบุตร แสงกนก

กุล เลขาธิการคณะกาวหนา  ออกมาตําหนิ

อยางรุนแรง 

โดยนายปยบุตรทวีตขอความบนทวิต                                                        

เตอรสวนตัววา พรรคตองเปน avant-

garde ถาพรรคไมเปนแบบนี้ ก็ไมรูวาจะลา

ออกจากอาจารย ทิ้งชีวิตวิชาการมาทําไม 

คําวา avant-garde ไมเทากับตองตามใจ

เอาใจการชุมนุม แตคือการชี้นําสังคม ผลัก

วาระนําหนาเพ� อใหสังคมตาม เลือกตั้งครั้ง

หนา ถาไมมีพรรคแบบนี้ คงกาไมเลือกใคร

“ส.ส.บางคนถามผมวาจะเสนอราง

กฎหมาย 112 แบบใด ผมยืนยันเร� องยกเลิก 

112 พรอมยกเลิกความผิดอาญาฐานหมิ่น

ประมาททั้งหมด ผมอธิบายเหตุผลยืดยาว 

แตเม� อพรรค ก.ก.เสนอแบบนั้นก็จบ ผมไม

เกี่ยวดวย แตผมขอใชเสรีภาพแสดงจุดยืน

ของผม เทานี้ก็พิสูจนไดแลววาผมไมเกี่ยว

กับ ก.ก. สั่งการ ก.ก.ไมได”

นายปยบุตรทวีตอีกวา “112” ไมใช

แคกฎหมายธรรมดา แตเปนมากกวาน้ัน การ

ปลอยให “112” อยูตอไป แบบเบาลง หรือ

ปลอยใหอวตารเปนรางอ� น คือกินยาพารา 

แตก็มี โอกาสฟนคืนชีพกลับมาไดเสมอ 

ปฏิวัติที่ไมปฏิวัติไมใชปฏิวัติ โคกที่ไมมีน้ํา 

ตาลไมใชโคก กาแฟที่ไมขมไมใชกาแฟ ปฏิ 

วัติอยูหนาประตูแตไมใช

จากนั้นทาทีของพรรคกาวไกลเปลี่ยน

ไป โดยนายวิโรจน ลักขณาอดิศร โฆษก

พรรคกาวไกล ใหสัมภาษณวา พรรคกาว

ไกลดําเนินการมาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 

การแกไข น�าจะเปนทางออกที่โอบรับบุคคล

ทุกฝายท่ีพอจะมีฉันทามติรมกันได แตสถาน 

การณตอนนี้เปลี่ยนไป มาตรา 112 ถูกใช

อยางพร่ําเพร� อ มีผูที่ถูกดําเนินคดีมากเปน

ประวัติการณ จนสามารถพิจารณาไดวา

เปนคดีการเมืองแลว อาจจะไมใชคดีอาญา

แลว

เขากลาววา จากการเสนอแกไขเม� อ                                                                 

9 เดือนกอน วันนี้พรรคกาวไกลตองกลับ                                                                

มาทบทวนแลววามันตอบรับกับสถานการณ

หรือไม แตเราตองคิดถึงการโอบรับคนอ� น

ดวย แคการแกไข ยังไมมีพรรคการเมืองใด

ลงช� อรวมกันกับเราเลย ก็ตองคิดถึงมือใน

สภาดวย ถามือในสภายกผาน จึงจะเกิดการ

แกไข ความพยายาม หรือการผลักดันจาก

ภาคประชาชนที่จะใหมีการยกเลิกมาตรา 

112 พรรคกาวไกลก็รับฟง

“ไมวาจะการแกไขก็ดี 

รัฐสภา • ส.ส.เพ� อไทยหวานขาวกลางสภา 

ประชดรัฐบาลไมมาตอบกระทูราคาขาวตก 

ต่ํา “จุรินทร” ยันไมไดหนี แตติดประชุม 

ครม. เสนอมาตรการดันราคาขาว-เรงสงออก 

ชวยเหลือเกษตรกร 

ที่รัฐสภา วันที่ 4 พฤศจิกายน ใน

การประชุมสภาผูแทนราษฎร นายชวน หลีก

ภัย ประธานสภาฯ เปนประธานการประชุม 

ภายหลังที่ ส.ส.ไดหารือถึงความเดือดรอน

ของประชาชนในพื้นที่ตางๆ แลว ไดเขาสู

ชวงกระทูถามสด ซึ่งวันนี้มีกระทูถามสด                                   

ดวยวาจา 3 กระทู ประกอบดวย เร� อง

ปญหาที่ดินทํากิน ของนายกมลศักดิ์ ลีวา

เมาะ ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ, เร� อง

ปญหาราคาขาว ของนายพิเชษฐ เชื้อเมือง

พาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพ� อไทย และเร� อง

การเยียวยาประชาชน

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” มั่นใจระบบสาธารณ 

สุขเอาอยู หลังเปดประเทศ 3 วัน พบมีผู

ติดเชื้อโควิด 6 คนเดินทางมา “ศบค.” เผย

ยอดปวยใหมเพิ่ม 7,982 ราย เสียชีวิต 68 

ราย “สธ.” แจงไทยฉีดวัคซีนสะสมแลว 

77,831,474 โดส มีเสียชีวิตจากฉีดวัคซีน

เกิดลิ่มเลือดอุดตัน-อาการแพรวมภาวะช็อก 

3 ราย “ผูประกอบการรานอาหาร” ฟอง

นายกฯ กับพวก ละเมิดออกคําสั่งปดสถาน

ที่สรางความเสียหาย ศาลนัดชี้สองสถาน 3 

ก.พ.65

เม� อวันที่ 4 พ.ย. ที่ทําเนียบรัฐบาล 

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานัก 

นายกรัฐมนตรี กลาวถึงภาพรวมการเปด

ประเทศวา พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ไดติดตามผล

การเปดประเทศมาโดยตลอด 

ไทยโพสต • “บิ๊กปอม” หารือ “บิ๊กตู” ตั้ง 

“นิโรธ” นั่งประธานวิปรัฐบาลคนใหม แกน

นํา พปชร.ช� นชมเปนคนขยันขันแข็ง เช� อ

งานสภาจะราบร� น “วิษณุ” เตือนพรรครวม                                          

รบ.อยาเผลอ หวั่นถูกชิงจังหวะนับองคใน

สภา สง “อนุชา-ชัยวุฒิ” เสริม ทีมนิโรธ 

“ประชาธิปไตยใหม” ประชุมใหญ 7 พ.ย. 

ฮือฮาเตรียมตั้งภรรยา “ธรรมนัส” นั่งประ 

ธานยุทธศาสตรพรรค แต “ธรรมนัส” ปด

ไมจริง ภรรยายังเปนสมาชิก พปชร.

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 4 พฤศจิกายน  

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ไมไดมีการแถลงขาวและ

ตอบคําถามส� อมวลชน โดยเม� อผูส� อขาวถาม

ถึงกระแสขาวการแตงตั้งประธานวิปรัฐบาล

คนใหม แทนนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชี

รายช� อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) วามี

การวางตัวประธานวิปรัฐบาลคนใหมเปน

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค พรรค 

พปชร. ใชหรือไม นายกฯ ไมไดตอบคําถาม 

กอนโบกมือบายบาย

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาพรรค พปชร. ให

สัมภาษณถึงการแตงต้ังประธานวิปรัฐบาล

คนใหมวา ไดพูดคุยกับ พล.อ.ประยุทธแลว 

ตอมา พล.อ.ประวิตรเปดเผยหลังประ                                                                   

ชุม ครม. วามีขอสรุปตั้งนายนิโรธ สุนทร

เลขา เปนประธานวิปรัฐบาลแทนนายวิรัช 

รัตนเศรษฐแลว ซึ่งตนเองในฐานะหัวหนา

พรรค พปชร.เปนผูเสนอ และไดพูดคุยกับ 

นายกรัฐมนตรีเรียบรอยแลว พรอมมั่นใจวา

นายนิโรธจะประสานงานได

นายสมศักด์ิ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม 

และกรรมการบริหารพรรค พปชร. ใหสัม 

ภาษณถึงการที่นายนิโรธมีช� อเปนประธาน

วิปรัฐบาลคนใหม จะสามารถทํางานรวม

กับทุกพรรคการเมืองไดใชหรือไม วาไดๆ 

ไมมีปญหา ขยันขันแข็งดี สวนที่หลายคน

มีความเปนหวงวาจะทําหนาที่ไมได โดย

เฉพาะเร� องความเด็ดขาด

มหาวิทยาลัยจะอยูตรงไหน

ถาปริญญาบัตรไรความหมาย

สหรัฐถลมฆา 10 อัฟกัน

ไมผิด กม.

ครม.เมินถก

หั่นภาษีดีเซล!
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อิสรภาพแหงความคิด

โชวบัตรเลือกอบต.

โพลมาใชสิทธ์ิ53%

ระดมตร.8หม� นคุม
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กาวไกลอางแคแกไขไมพอ‘สุเทพ-วรงค’ล่ันหามแตะ
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‘ปยบุตร’ส่ังเลิก112
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2 ขาวตอหนาหนึ่ง

ตองตามติดเสนทาง

คดีอดีต ผกก.โจ

ความคืบหนาในคดี พ.ต.อ.ธิติสรรค อุทธนผล หรือ

อดีตผูกํากับโจ อดีต ผกก.สภ.นครสวรรค และพวก

อดีตชุดปราบปรามยาเสพติด จ.นครสวรรค กอเหตุใช

ถุงดําคลุมศีรษะ นายจิระพงศ ธนะพัฒน หรือมาวิน 

ผูตองหาคดียาเสพติด อางเพ� อเคนขอมูล จนเสียชีวิต เหตุเกิดท่ี 

สภ.เมืองนครสวรรค เม� อ 5 ส.ค.64 

โดยเม� อวันท่ี 2 พ.ย.2564 ท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ผบ.ตร.)  

พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสด์ิ รอง ผบ.ตร. รวมกันแถลงความคืบ 

หนาคดีดังกลาว ทางรอง ผบ.ตร.เผยวา คดีน้ีตํารวจสรุปสํานวน

และจะสงสํานวนส่ังฟอง พ.ต.อ.ธิติสรรค และพวกรวม 7 คน 

สงสํานวนใหอธิบดีอัยการสํานักงานคดีปราบปรามการทุจริต ใน

ชวงบายวันท่ี 3 พ.ย.64 คดีน้ีมี นางสาวจันทรจิรา ธนะพัฒน แม

ของนายมาวิน และ พ.ต.อ.สุทธินันท คงแชมดี พนักงานสอบสวน 

เปนผูกลาวหา มีผูตองหา 7 คน ประกอบดวย 1.พ.ต.อ.ธิติสรรค 

อุทธนผล 2.พ.ต.ต.รวีโรจน ดิษทอง 3.ร.ต.อ.ทรงยศ คลาย

นาค 4.ร.ต.ท.ธรณินทร มาศวรรณา 5.ด.ต.วิสุทธ์ิ บุญเขียว 

6.ด.ต.ศุภากร น่ิมช� น และ 7.ส.ต.ต.ปวีณกร คํามาเร็ว

รอง ผบ.ตร.กลาววา คดีน้ีสอบสวนพยาน 35 ปาก พยาน

เอกสารจํานวน 14 รายการ วัตถุพยาน จํานวน 7 รายการ 

คณะพนักงานสอบสวนลงความเห็นส่ังฟองผูตองหาท้ัง 7 คน 

ฐานความผิด “(1) เปนเจาพนักงานรวมกันปฏิบัติหรือละเวน

การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เพ� อใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึง

ผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต (2) เปน

เจาพนักงานของรัฐรวมกันปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติอยางใด

ในตําแหน�งหรือหนาท่ี หรือใชอํานาจในตําแหน�งหรือหนาท่ีโดย

มิชอบ เพ� อใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด หรือปฏิบัติหรือ

ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต (3) รวมกันฆาผูอ� นโดยทรมาน

หรือโดยกระทําทารุณโหดราย (4) รวมกันต้ังแต 5 คนข้ึนไป

ขมขืนใจผูอ� นใหกระทําการใด ไมกระทําการใด หรือจํายอมตอส่ิง

ใดโดยทําใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ช� อ

เสียง หรือทรัพยสินของผูถูกขมขืนใจน้ันเองหรือของผูอ� น หรือ

โดยใชกําลังประทุษรายจนผูถูกขมขืนใจตองกระทําการน้ัน ไม

กระทําการน้ันหรือจํายอมตอส่ิงน้ัน” รอง ผบ.ตร.กลาว

พล.ต.อ.สุชาติกลาววา สําหรับคดีรถหรูของอดีต ผกก.

โจ ท่ีจับกุมเปนรถเถ� อน สงศุลกากร จํานวนกวา 400 คัน น้ัน

คืบหนา 80% แลว พบพิรุธท้ังการจับกุมรถท่ีไมมีท่ีมาท่ีไป พิรุธ

เร� องการรับสินบนนําจับ ขณะน้ีกําลังขยายผล คดีน้ีมีผูเก่ียวของ

หลายคน ท้ังคนท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของอดีต ผกก.โจ ตํารวจ เจา

หนาท่ีศุลกากร 

นอกจากน้ี รอง ผบ.ตร.กลาวดวยวา คดีดังกลาวตํารวจ

และ ปปง.ไดอายัดทรัพยของอดีต ผกก.โจ ท่ีสันนิษฐานวา

เก่ียวของกับการกระทําความผิด ท้ังคฤหาสนยานบางชัน 

มูลคา 57 ลานบาท รถ 24 คัน ประเมินราคา 70 ลานบาท 

คอนโดมิเนียม 1 ยูนิต 1.5 ลานบาท ปน 18 กระบอก 720,000 

บาท รวม 131 ลานบาท ขณะท่ีอดีต ผกก.โจ มีหน้ีสิน 76.63 ลาน

บาท ทําใหเหลือทรัพยสิน ประมาณ 53.4 ลานบาท

อยางไรก็ตาม สังคมยังคงตองติดตามความคืบหนา

ของคดีดังกลาวตอไป ท้ังในช้ันอัยการและในช้ันศาล หากมี

การย่ืนฟ้องเอาผิดต่อศาล เพ่ือไม่ให้ระหว่างเส้นทางคดีตาม

กระบวนการยุติธรรมมีอะไรผิดปกติหรือผิดสังเกตเกิดข้ึน 

ขณะเดียวกัน ในภาพใหญก็ตองดูตอไปวา การเสนอ

ราง พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระ

ทําใหบุคคลสูญหาย หรือกฎหมายอุมหาย ซ่ึงสังคมใหความ

สนใจมากข้ึนหลังเกิดคดีอดีต ผกก.โจ ท่ีขณะน้ีอยูในข้ันตอน

การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาฯ สุดทาย

แลวเน้ือหาในราง พ.ร.บ.ดังกลาวจะออกมาอยางไร จะมีหลัก

ประกันในการปองกันไม ใหเกิดการอุมหายและซอมทรมาน

เกิดข้ึนซํ้ารอยเดิมแบบคดีอดีต ผกก.โจ้ ได้หรือไม่ เพ่ือไม่ให้

สุดทายในอนาคต มาเกิดเหตุซํ้ารอยแบบคดีดังกลาวข้ึนอีกใน

กระบวนการยุติธรรมไทย. 

มี

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ 

รมว.ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม

“ไมวานายนิโรธหรือใครมาก็ทํางานได ตองชวยกันท้ังหมด 

สวนการท่ีมี ส.ส.ติดภารกิจไมสามารถมาประชุมกันไดน้ัน เปน

บางพรรค เราตองหารือกัน ซ่ึงไมใชหนาท่ีของประธานวิปรัฐบาล

คนเดียว เปนหนาท่ีของหัวหนาพรรคทุกพรรคตองกําชับ ส.ส.ให

รับผิดชอบตอสภา เพราะการประชุมสภาเพ� อลงมติเร� องกฎหมาย

มีแควันพุธวันเดียว ตองกําชับให ส.ส.รับผิดชอบตอการประชุม

สภาในการลงมติ ผมเช� อวาคนท่ีมาทําหนาท่ีน้ีไดแน�นอน สวน

เร� องขององคประชุมเปนเร� องของ ส.ส.และพรรคการเมืองตองรับ

ผิดชอบรวมกัน จะไปโทษประธานวิปไมได”

ไมมีแลนดสไลดสําหรับการเลือกตั้งครั้งใหม???
ออออ...น�าจะเสียรังวัด เสียหมา เสียสุนัข กันไป

มิใชนอย สําหรับคุณพี่ “โทนี่-โทนาฟ” และพรรค 

“เผาไทย” ในความพยายามที่จะ “เขาถึง-เขาใจ” 

ประดาคนรุนใหม เด็กแวนและเด็กเวรทั้งหลาย ดวยการ

โดดเขามาแตะของรอน อยางมาตรา 112 ในแบบ “เลนกับ

ไฟ” จนออกอาการไฟลวกมือ ชนิดชักหัวแมมือ หัวแมเทา 

หลบแทบไมทัน...

คืออันที่จริง...คุณพี่ “โทนี่-โทนาฟ” ทานคงไมไดถึง

กับ “วิสั้น” อะไรมากมาย แตน�าจะพยายามมองยาว มอง

ไกล ไปถึงการเลือกตั้งครั้งหนา ที่จะตองหาทางแลนดสเคป 

แลนดสไลด หรือแอฟวะลานช อะไรตอมิอะไรใหจงได มัน

ถึงจะสามารถสราง “อํานาจตอรอง” ใหกับคุณหลาน “อุง 

อิ๊ง” ผูถูกวางแนว วางตัว ใหผงาดขึ้นมาเปนคูแขง คูชิง 

ตําแหน�งนายกรัฐมนตรีรายใหมกับคุณลุง “บิ๊กตู” หรือกับ

คุณนอง “พิธา ติดกระดุม” ฯลฯ ก็ตามแต ความพยายาม

กวาดเสียงสนับสนุน กวาดคะแนนนิยมจาก “คนเสื้อแดง” 

ลวนๆ มันอาจไมพอ มีแตตองหาทางเขาถึงและเขาใจ 

บรรดาคนรุนใหม เด็กแวนและเด็กเวร ใหไดแบบจริงๆ จังๆ 

การหยิบเอาเร� องมาตรา 112 มาใชเปน “เคร� องมือ” จึง

เปนไปดวยประการฉะนี้...แล...

แตก็นั่นแหละ...แทนที่ฝายหนึ่ง-ฝายใด จะเกิดความ

ช� นชม ประทับใจ ตอการตัดสินใจ “เสี่ยง” กันในคราวนี้ 

ปรากฏวาแทบทุกฝาย ไมวาจะรุนเกา รุนใหม รุนพระเจา

เหาไปจนถึงรุน 3 กีบ 3 นิ้ว ตางหันมา “ทัวรลง” ตอ

การนําเสนอของพรรคเผาไทยและคุณพี่ “โทนี่-โทนาฟ” 

ย่ิงกวาทัวรเมืองจีนลงวัดรองขุน ของอาจารย “เหลิมชัย 

โฆษิตพิพัฒน” ไมรูกี่เทาตอกี่เทา ทั้งขี้ใส เยี่ยวใส ทั้งเยาะ

เยย เสียดสี หยิบเอาความปรารถนาดีของคุณพี่ “โทนี่-โท

นาฟ” ไปเปนเบาะรองนั่ง ไปเปนกระดูกแขวนคอ กันไป

ซะนี่!!! ซึ่งคงไมถึงกับน�าแปลกใจอะไรมากมายนัก เพราะ

โดย “ธรรมชาติทางสังคม” ไมวาของสังคมไทย หรือสังคม

โลกก็เถอะ โอกาสที่จะสรางความเห็นพองตองกัน ความ

เปนเอกภาพ สามัคคี เพ� อนําไปสูการแลนดสไลด อะไรตอมิ

อะไรตางๆ ไมวาเร� องหนึ่ง เร� องใด คงตองยอมรับวา...ออก

จะเปนอะไรที่ขัดแยงกับธรรมชาติทางสังคม โดยเฉพาะใน

ยุคนี้ สมัยนี้ อยางมิอาจปฏิเสธไดเลย...

คือพูดงายๆ วา...ไมวาจะแนวโนมของโลก หรือแนวโนม

สังคมไทยก็เถอะ โดย “ธรรมชาติทางสังคม” ที่วา มันออกจะ

เปนอะไรที่ “ยอย-แยก-แตกกระจาย” ยิ่งเขาไปทุกที จะดวย

เหตุเพราะความกาวหนา-กาวไกลทาง “เทคโนโลยี” ที่ถือเปน

ตัวการสําคัญในการทําใหแทบทุกชิ้นสวน ทุกองคาพยพ ของ

แตละชุมชน สังคม ตองถูกแยก ถูกซอย ออกไปเปนชิ้นๆ แค

ลองเขาไปใน “เว็บโป” แตละเว็บ ก็พอเห็นๆ ไดไมยาก คือมัน

พยายามแตกกระจาย “รสนิยม” ของ “ความห� น” ในแตละ

แบบ ใหยอยละเอียดลงไปถึงราก ถึงโคน ไมรูจะกี่สิบ กี่รอย

แบบ ชนิดแมแต “ความห� น” อันเปนความรูสึกโดยทั่วไป ยัง

ปราศจากความเปน “เอกภาพ” ยังตองยอยแยก แตกกระจาย 

ไปเปนแนวโนน แนวนี้ หรือจะดวยเหตุเพราะความสลับ

ซับซอนทางสังคมของแตละสังคม ที่แทบไมหลงเหลือความ

เรียบๆ-งายๆ ใดๆ ตอไปอีกแลว ฯลฯ ก็แลวแตจะวากันไป...

แตโดยสรุปรวมความแลว...บรรดา “ชองวาง” ตางๆ ไม 

วาชองวางระหวางวัย ระหวางความรวย-ความจน ระหวาง

ทัศนคติและคานิยมท้ังหลายในแตละสังคม ทําให โอกาสแสวงหา

ความเปน “เอกภาพ” ภายในสังคมน้ันๆ คอนขางยากเย็นแสน

เข็ญ ย่ิงเขาไปทุกที และน่ันเอง...ท่ีเปนสาเหตุหลักๆ อันทําให

ส่ิงท่ีเรียกวา “ประชาธิปไตย” ในแตละประเทศ มันถึงไดเส� อม

คา เส� อมราคา อยางเห็นได โดยชัดเจน เกิดการขัดแยง กระทบ

กระท่ัง ทางความคิด ความเห็น ทางอารมณ-ความรูสึกระหวาง

ฝายโนน ฝายน้ี กลุมโนน กลุมน้ี จนทําใหตกเปนฝายเสียเปรียบ

สังคม “เผด็จการ” อยางเห็นไดชัดเจน โดยเฉพาะเม� อตองเผชิญ

กับอุปสรรคขัดขวางในแตละเร� อง แตละกรณี แมแตเร� องโควิด-

ฮ� 
ไมโควิด เร� องโลกรอน-โลกไมรอน อะไรประมาณน้ัน...

ถึงขั้น...ฝายประชาธิปไตยดวยกันเองนี่แหละ หนีไม

พนตองหันไปหาหนทางในการ “ควบคุม-บังคับ” อะไรตอ

มิอะไรยิ่งเขาไปทุกที ไมวาจะในแบบ “Great Reset” หรือ

แบบ “Build Back Better” ก็ตามแต จนแทบกลายเปน

เผด็จการซะเองไปเลยก็วาได ดวยเหตุเพราะ “ธรรมชาติ

ทางสังคม” มันกําลังเปนไปในแนวนี้นั่นแล ดังนั้น...ใคร

ก็ตามที่คิดอาศัย “หีบเลือกตั้ง” เปน “เคร� องมือ” ในการ

เถลิงอํานาจ คิดจะแลนดสไลด คิดจะแอฟวะลานช คงตอง

รอใหฝายตรงขาม “หวยแตก” เอาจริงๆ หรือหวยระดับ 

“ใครๆ ก็ไมรักผม...แมพัดลมยังสายหนาเลย” ทํานองนั้น 

ถึงจะสไลด ถึงจะแอฟวะลานช กันไดจริงๆ...

แตถาหากฝายตรงขาม...ยังไมถึงกับเลวทราม ต่ําชา 

จนเกินไป ยังดีมั่ง-ไมดีมั่ง หรือยังพอ “อยูๆ กันไปได” 

โอกาสที่จะ “พลิกฟา-คว่ําดิน” โอกาส “พลิกหนามือเปน

หลังตีน” ไมวาจะโดยแนวคิด แนวทาง โดยอุดมการณ 

อุดมคติ ในแบบไหนตอแบบไหน มันออกจะยากเย็นแสน

เข็ญเอามากๆ ไมงั้น...ม็อบทะลุฟา-ทะลุแกส คงไมออก

อาการเหี่ยวปลาย ชนิดเจอฝนตกรวดเดียวแทบไมเหลือ

มวลชนติดปลายนวมเอาเลยถึงขั้นนั้น ไมตางไปจากพรรค

อนาคตหมด อนาคตไหม ที่ยังไมอาจ “กาวไกล” หรือยัง

ตอง “กาวสะเปะสะปะ” ตอไปเร� อยๆ การคิดจะแลนด

สไลด จะแอฟวะลานชสําหรับ “การเมืองไทย” จึงแทบเปน

ไปไมไดเอาเลย มีแตตองแบงคะแนน เฉล่ียคะแนน หรือ

กระทั่งตองหาทาง “ผสมพันธุ” กับ “สัตวการเมือง” แมจะ

ตางสปชีส จะดวยการแจกกลวยเปนหวีๆ หรือเปนเครือๆ 

ตามแบบฉบับ “ประชาธิปไตย” โดยทั่วไป นั่นแล...

ปดทายดวยวาทะวันนี้...จาก “P.J. O’rourke”... 

“Politicians are interested in people. Not that this 

is always a virtue. Fleas are interested dog. – การ

ที่นักการเมืองหันมาสนใจประชาชน ใชวาเปนเพราะ

คุณธรรมเสมอไป เพราะแมแตหมัด...ยังหันมาสนใจ...หมา 

เชนกัน...”

















ลันมีประกาศพระราชกฤษฎีกาเปดประชุมรัฐสภาสมัย

ประชุมสามัญประจําปคร้ังที่ 2 เปดฉากประเดิมดวยนัด

ประชุมสภา สแกนระเบียบวาระการประชุมยาวเปนหาง

วาว

งานกฎหมายทั้งที่รัฐบาล และ ส.ส.เสนอมาใหม ที่คณะ

กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว รอใหผูแทนราษฎรพิจารณาเพียบ

แตเม� อวันที่ 3 พ.ย.ที่ผานมา ประชุมสภาผูแทนราษฎรเลิก

เร็วผิดปกติ อันเกิดจากตัว ส.ส.ซ่ึงเปนองคประชุมสภาลดนอยถอย

ลงเร่ือยๆ จนทําให้การพิจารณาและการโหวตผ่านกฎหมายเดิน

หนาตอไมได เม� อประธานที่ประชุมเห็นทาไมดี ส.ส.เหลือนอย จึงชิง

ประกาศปดการประชุมสภา

อยางนอยในเชิงเกมการเมืองสภา ก็พูดได ไมเต็มปากวา 

“สภาลม” เพราะความจริง ในที่ประชุมสภายังไมทันได โชวผล

การแสดงตน “สุชาติ ตันเจริญ” ในฐานะรองประธานสภาคนที่ 1 

สังกัดพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)   ทําหนาที่ประธานควบคุมการ

ประชุมขณะนั้น ก็สั่งใหยุติเสียกอน อีกทั้งถือวาเปนการชวยพรรค

พวกไมให โดนประจานดวย

แตหาก “ปธ.สุชาติ” เอาจริง จากไมลม ก็จะกลายเปน

ลม เพียงกดออดใหสมาชิกมาแสดงตนเพ� อเช็กองคประชุม และ

ส่ังปดการแสดงตน ถาเปนแบบนั้นตามหลักทั่วไปหลังจากนั้นจะ

ตองมีการประกาศรายช� อวามี ส.ส.คนใดอยูในหองประชุมบาง ซึ่ง

ประชาชนสามารถเขาไปตรวจสอบช� อได

เทากับสังคมจะไดรับรูเลยวา ส.ส.ที่แสดงตนอยู ในหอง

ประชุม สวนที่ ไมไดแสดงตนจะเกิดคําถามตามหลังมาทันทีวาโดด

ประชุมใชหรือไม

แตหลายคร้ัง “ประธานในที่ประชุม” เลือกที่จะชิงปดกอน 

เพ� อกูภาพลักษณสภาและภาพลักษณซีกรัฐบาล

แน�นอนวา ฝายคาน จองเปดเกมในสภา เม� อไหรที่เห็นฟาก

รัฐบาลนั่งกันนอย จังหวะได ก็มักขอเช็กองคประชุม หวังจะหักหนา

ฝายรัฐบาล ฟองใหชาวบานรูวา ส.ส.ฝายรัฐบาลขี้เกียจ สันหลัง

ยาว โดดประชุม ไมยอมทําหนาที่ของตัวเอง

เร� องนี้หากจะหาคนผิด คําพูดของ “ชวน หลีกภัย” ประธาน

รัฐสภา และประธานสภา สะทอนไดดีที่สุด

ประธานสภาระบุวา “เร� ององคประชุมเปนหนาที่ของเรา

ทุกคน ไมวาจะฝายคานหรือรัฐบาลตองรับผิดชอบรวมกัน แตใน

ระบบรัฐสภานี้ การจะไดเปนรัฐบาลก็ตองมีเสียงขางมากในสภา 

ดังนั้นรัฐบาลตองเตรียมเสียงขางมากใหพรอม”

พูดงายๆ ถา ส.ส.ฝายรัฐบาลอยูกันเหนียวแน�น ฝายคานจะ

ขอนับองคกี่ครั้ง องคประชุมก็จะไมมีวันไมครบ

ขณะน้ีชาวบานกําลังจับตาเหตุการณ “สภาลม” ซ้ําซาก

สะสม และดูวาพฤติกรรมผูแทนที่ตัวเองเลือกเขาไปทําหนาท่ีใน

สภาไดสมกับที่คาดหวังไวหรือไม หากทําตัวเหลวไหล การเลือกตั้ง

คราวหนาคงจะลําบาก เพราะมีการวากันวา ประชาชนเปนแบบ

ไหน ก็ได ส.ส.แบบนั้นเขาสภา    

แมกอนหนาน้ี “วิรัช รัตนเศรษฐ” อดีตประธานวิปรัฐบาล จะ

เคยบอกวา พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

หัวหนาพรรคพลังประชารัฐ มีมาตรการคุมเขมในสวนท่ี ส.ส.ขาดการ

ประชุม ลาการประชุมโดยไมมีเหตุผลสมควรก็ตองมีบทลงโทษ 

แตดูเหมือนคําสั่งจะเปนเพียงน้ําลาย ที่ ส.ส.ไมใหคา และยัง

กลาใหเหตุการณสภาไมลม ก็เหมือนลมเกิดขึ้น

อยางไรก็ตาม สิ่งที่น�ากังวลอีกประการหน่ึงคือ ความแตก

สามัคคีในหมูรัฐบาลดวยกันเอง โดยเฉพาะระยะหลังที่มีรายงาน

วามีการแบงกกใน พปชร. ระหวาง “ทีมลุงปอม-ธรรมนัส” กับ 

“ทีมนายกฯ-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา” จึงอาจเปนสาเหตุให

เสถียรภาพของรัฐบาลสะเทือน

ดังนั้นตอไปนี้ “วิปรัฐบาล” จะเปนกลไกสําคัญหนึ่งในการคุม

เกมสภา ควบคุมทิศทางและสอดสอง ส.ส.ที่นอกลูนอกทาง

ที่ผานมาวิปรัฐบาลอาจไมไดเขมงวดกับ ส.ส.ในซีกรัฐบาล จน

ทําให ส.ส.รูสึกสบายทําตามใจตัวเอง ไมคอยเห็นความสําคัญในการ

เขารวมประชุมสภา เขาประชุมสภาบาง ไมเขาบาง ทั้งที่เปนหนาที่

ของ ส.ส.

ขืนยังเปนแบบน้ี หากกฎหมายสําคัญของรัฐบาลเขาสูการ

พิจารณาก็เสี่ยงสูงที่จะโหวตไมผาน เพราะ ส.ส.ฝายรัฐบาลพลาด

เอง

ถาลงมติไมผานก็ตองรับผิดชอบ เพราะแสดงใหเห็นแลววา

ฝายรัฐบาลไมพรอมจะเปนรัฐบาลอีกตอไป ลําพังแคกฎหมายของ

ตัวเองยังไมสามารถโหวตใหผานได ทั้งที่ตามระบบรัฐสภา รัฐบาล

กําเสียงขางมากในสภาไวอยู

“ประธานวิปรัฐบาล” จึงตองเปนที่ยอมรับของ ส.ส. เพราะ

เวลาพูดอะไรทุกคนจะตองเช� อฟง  

ลาสุด พล.อ.ประวิตร ในฐานะหัวหนาพรรค พปชร. เปดเผย

วา ไดพูดคุยกับ พล.อ.ประยุทธ มีขอสรุปตั้ง นายนิโรธ สุนทรเลขา 

ส.ส.นครสวรรค พรรคพลังประชารัฐ เปนประธานวิปรัฐบาล แทน 

นายวิรัช รัตนเศรษฐ แลว มั่นใจวานายนิโรจนจะประสานงานได

ทั้งนี้ จะมีรัฐมนตรีที่เปน ส.ส.เขาไปเสริมการทํางานของนาย

นิโรธคือ นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจําสํานักนายกฯ ที่เปนที่

ปรึกษาและกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร และ นายชัย

วุฒิ ธนาคมานุสรณ รมว.ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเคยเปน

เลขานุการวิปรัฐบาล  

จับตาบทบาท ประธานวิปรัฐบาล คนใหม กับการประชุม

สภาตอจากนี้สําคัญสุดๆ!.

ชิงปดประชุมสภา

รักษาภาพ ส.ส.สันหลังยาว

พ
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3บทความ-ขาวตอหนาหนึ่ง

รรคพลังประชารัฐจัดเปนคายที่มีความหลากหลาย

ของ ส.ส. เรียกวามาจากรอยพอพันธุแม แตตองมา

อยูรวมกันใหได

ไมแปลกชวงที่ผานมาเลยมักมีกระแสขาวมุงนั้นมุงนี้ตี

กันอยูเปนประจํา จนความขัดแยงกลายเปนภาพลักษณของ

พรรคไปเสียแลว

แตไมวามุงไหนจะขบเหลี่ยมเฉือนคมกันเพียงใด แต 3 

หนุม 3 มุม จากภาคเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนบน อยาง 

‘เสี่ยปอม’ สัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นครสวรรค เขต 3 ‘เสี่ยไก’ 

สุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.พิจิตร เขต 3 และ ‘กํานันนัส’ มานัส 

ออนอาย ส.ส.พิษณุโลก เขต 5 ขอไมขัดแยงกับใคร คุยไดทุกคน

เปน ส.ส.ตัวเล็กๆ ที่เนน

ทําพื้นที่ โดยเฉพาะชวงโควิด-19 

อาละวาด กับมหาอุทกภัยกระหน่ํา

ประเทศ 3 หนุมใหญขอสแตนด

บายอยูพื้นที่เปนหลัก 

3 คนนี้ ไมวาไปไหนมาไหน 

ตัวติดกันอยางกับปาทองโก ขนาด

อยูคนละจังหวัด แตทํางานแท็ก

ทีมกันตลอด โดยเฉพาะ ‘เสี่ยปอม-

เสี่ยไก’ เห็นปอมที่ไหนเห็นไกที่นั่น

หลายคนเขาใจผิดเที่ยวไป

สถาปนาใหเปนอีกกก วันกอนเจอ 

‘เสี่ยปอม’ เลยรีบบอก “อยาไปตั้งกกใหพวกพี่เลย ที่เห็นไป

ดวยกันทุกที่ เพราะพื้นที่ติดกัน” 

‘เสี่ยปอม’ ดู อ.บรรพตพิสัย อ.ชุมแสง อ.เกาเลี้ยว ติดกับ

เขตของ ‘เสี่ยไก’ ที่ครอบคลุม อ.บางมูลนาก อ.โพทะเล อ.บึง

นาราง และ อ.โพธิ์ประทับชาง เจาตัวยืนยันตองทํางานรวมกัน 

ไมวาจะเปนเร� องน้ําทา ตลอดจนเสนทางสัญจร

ยิ่งชวงน้ําทวม น้ําแลง ไมคุยกันไมได ตองทํางานใกล

ชิด โดยเฉพาะระยะนี้น้ํายังทวมขังสูง ชาวบานตองการความ

ชวยเหลือ ตองผนึกกําลังกัน โดยมีผูใหญที่เคารพนับถือ ‘เสธ.

หิ’ หิมาลัย ผิวพรรณ อดีตนายทหารคนดัง คอยเปนซัพพอรต

เตอรให

ถือคติ ความขัดแยงไมคอยถนัด แตถาถกกันถึงเร� อง

พื้นที่ เชิญมาคุยกับ 3 หนุมกันไดยาวๆ หุหุ.

ฌ.เฌอ 

3 หนุม 3 มุม

พ

ปยบุตรคลั่ง ‘หลังม็อบ’

สัญญา นิลสุพรรณ

กษิณ หมอบ

 ธนาธร หลบ

 ปยบุตร รุก

ยิ่งเห็นเพ� อไทยประกาศเปนแกนนอน ไมขอเปนแกน

นํา เร� องแกมาตรา ๑๑๒ ในสภา

“ศาสดายุเด็ก” จากรุก ยกระดับเปนคลั่งออนๆ!

ทําไมจะไมคลั่งละ ในเม� อ กุมารา-กุมารี ที่ลางสมอง

ใหลมลางสถาบันพระมหากษัตริย ผลเปนวาเช� อคํายุศาสดา

ปยบุตรแลว 

“คุกเปนแถวๆ”!

ทําไมจะไมคุกละ ในเม� อศาลทานให โอกาส ปลอยครั้ง

แลว-ครั้งเลา แทนจะไดคิด กลับเช� อคํายุ แถมติดใจ “เงินไหล

เขาบัญชี” โหมระห่ําย่ํายีกันซ้ําซาก

“คุก” ชั่วคราว จึงเปนผลของกรรมที่ “ทําเอง”!

อาศัยชองทางสภาลมเจา ก็เหลว อาศัยเด็กในชองทาง

ถนน ก็เหลว

ศาสดาหลอกเด็ก ทําไงดีละ?

ก็ตองอาศัยคราบนักวิชาการเลกเชอรทางคลับเฮาส

บาง ทางโพสตเฟซ โพสตทวีตบาง 

ปนลีลาวาทกรรม ท้ังหลอก ท้ังปลอบปลุก ใหเด็กไป

ติดคุกแทนในเกมลมเจา

ลองเปดเพจ “คณะกาวหนา” ภายใต โลโก “ปลอก

แตก” ดูซี

 ปลุกระดม “ลมเจา” เอากันตรงๆ เชน.....

“.....แตไมวาพวกทานจะโกรธ จะเกลียด จะแคน จะ

ไลฟองคดี จะไลลา พวกเขา ดวย “นิติสงคราม” จะสั่งการ

ใหเจาหนาที่มาปราบปรามอยางรุนแรง 

จะเอา พวกเขา ไปขังใหหมดทุกคน ก็ไมมีทางที่ พวก

เขา จะเปลี่ยนความคิดที่มีตอสถาบันกษัตริย ได 

ตรงกันขาม ยิ่งทํากันแบบนี้ ก็จะยิ่งผลักให พวกเขา 

ราดิคัล มากขึ้น 

จนขอเรียกรองการปฏิรูปสถาบันกษัตริย จะพัฒนาจน

กลายเปนขอเรียกรองแบบอ� นไป”

สังเกตเห็นอะไรมั้ย?

ทั้งหมด มีแต “พวกเขา..พวกเขา..พวกเขา” ไมมีตัวเขา 

คือตัวปยบุตรรวมอยูดวยเลย ในปฏิบัติการลมลางสถาบัน

พระมหากษัตริย

หมายถึงวา ทุกขั้นตอน ปยบุตร “เปดทางรอด” ตัว

เองไวลวงหนาเรียบรอย ถามีอะไรเกิดขึ้น กูเปลานา...พวก

มึงโงทํากันเอง!

เชนที่บอกวา... “ก็จะยิ่งผลักให พวกเขา ราดิคัลมาก

ขึ้น” 

ราดิคัล คือ การลมลางชนิด “ถอนราก-ถอนโคน”

สงขลานครินทร 

และเขาปาตอนเรียนอยูชั้น มศ.3 ดวยความโกรธแคนการ

ฆาหมู ในเหตุการณ 6 ตุลา 19

เคียดแคนในหลวง ร.๙ วาเปนคนสั่งฆาหมูในธรรมศาสตร

มุงมั่นวา “จะกลับไปกรีดเลือดมารลางลานโพธิ์”

.......................

ยิ่งเขารวมกับ พคท.ก็ยิ่งไดรับการปลูกฝงวา สถาบัน

กษัตริยคือศักดินาใหญ ท่ียึดกุมอํานาจทางเศรษฐกิจและ

การเมืองในประเทศไทย

ศักดินากดขี่ขูดรีดประชาชน ทําใหประชาชนยากจนขน

แคนเหล� อมล้ํา จึงมีสโลแกนเพ� อการปลดปลอยประเทศชาติ

ประชาชนวา “ศักดินาจงพินาศ ประชาชาติจงเจริญ”

ความเช� อนี้ฝงแน�นอยูในหัวฉันตลอดมาหลายสิบป

........................

ยิ่งเม� อออกจากปามาทํางาน ก็มักจะมีเร� องบอกเลาเกี่ยว

กับในวังใหไดยินอยูบอยๆ

อยางเชน การกอการรายในจังหวัดชายแดนภาคใต ที่สงบ

ไปหลายป กลับปะทุขึ้นอีกในสมัยรัฐบาลทักษิณ 

ขาวลือบอกวาเปนแผนจากในวัง เน� องจากมีการจับผู

กอการรายได ปรากฏวาเปนทหารรักษาพระองค เพราะสถาบัน

ตองการสรางความวุนวายและแรงกดดันใหรัฐบาลทักษิณ 

แตทําแลวการกอการรายขยายตัวจนควบคุมไมได มีเร� อง

เลาที่ไมมีหลักฐาน ไมมีที่มาที่ไป แบบนี้เยอะมาก

........................

จนเม� อฉันสนใจศึกษาพุทธศาสนา

ครั้งหนึ่ง ฉันไดฟงพระอริยสงฆทานหนึ่งกลาวถึงในหลวง 

ร.๙ วา เปนพระราชาที่ทรงทศพิธราชธรรม ทานเปนพระ

โพธิสัตว ที่กําลังบําเพ็ญเพียรเพ� อการหลุดพนในภายภาคหนา

ฉันสะกิดใจวา พระอริยสงฆยอมไมโกหกและมีญาณ

ปญญาหยั่งรูแจงเห็นจริง

........................

ฉันเริ่มเปดใจ ศึกษาพระราชกรณียกิจในหลวง ร.๙ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาขอมูลอีกดานหนึ่งในเร� อง

ที่ฝงใจมานานคือ กรณี 6 ตุลา 19

สิ่งที่ฉันไดพบคือ ความจริงใจของในหลวง ร.๙ ที่ทรง

รักหวงใยประชาชนและรักชาติยิ่ง เชนเดียวกับบุรพกษัตริย

พระองคอ� นๆ ในราชวงศจักรี ที่มีบทบาทในแตละชวงของ

ประวัติศาสตรชาติไทย 

เปนขอมูลอีกดานหน่ึงที่ฉันไมเคยรับรูมากอน ไมรับรู

เพราะไมเปดใจเรียนรู อานแตขอมูลของนักวิชาการที่ตอตาน

สถาบัน

ถาในหลวง ร.๙ ทรงมีอํานาจเหนือการเมืองไทย ฉันคงไม

ไดยินอาจารยยักษ (วิวัฒน ศัลยกําธร) ประธานสถาบันเศรษฐกิจ

พอเพียง ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 

บนวา รัฐบาลไมจริงใจในการทําเศรษฐกิจพอเพียง 

ในหลวง ร.๙ เคยตรัสกับอาจารยยักษวา “ผลักดันปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงยากมาก”

.......................

ฉันเชื่อว่า ถ้าสถาบันกษัตริย์มีอํานาจและยึดกุม

การเมืองไทยไดจริงๆ อยางที่ถูกโจมตี ประเทศไทยตอง

เจริญรุงเรืองกวานี้

พสกนิกรไทยจะตองมีชีวิตความเปนอยูที่ดีกวานี้อยาง

แน�นอน

........................

แตสิ่งที่สถาบันกษัตริยมีอํานาจ นอกจากอํานาจตาม

รัฐธรรมนูญที่ผานทางผูสนองบรมราชโองการแลว อํานาจที่

ยิ่งใหญของสถาบันคือ บารมีที่ประชาชนรักเทิดไวเหนือเกลา 

เปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนไทย 

ซึ่งน่ีคือ บารมีท่ีสั่งสมมาหลายรอยปของบุรพกษัตริย

ไทย เปนบุญญาธิการที่ฝายคิดรายตอประเทศไทยเกรงกลัว

และมุงทําลาย

น่ีคือ ความจริงท่ีผูคิดโคนลมสถาบันกษัตริยตอง

เขาใจ มากกวาอคติ ที่มองอยางเหยียดหยามหมิ่นแคลนวา  

“ประชาชนไทยถูกครอบงํา ลางสมอง เปนพวกถูกปกครอง

คิดไมเปน” 

เพราะอคติที่ครอบงําจิตใจนี้ จะไมมีวันเขาถึงความจริง

ของรากเหงาและวัฒนธรรมไทยในเร� องสถาบันไดเลย

........................

ไมวาสถาบันใดๆ ถาไมปรับตัว ไมมีประโยชนตอสังคม 

สถาบันนั้นๆ ยอมตองลมสลายไปตามกฎอนิจจัง 

สถาบันกษัตริยไทยก็ไมยกเวนจากกฎไตรลักษณนี้ 

แตสถาบันกษัตริย ไทยปรับตัวมาตลอดจากอดีตจนถึง

ปจจุบัน จึงไมใชสถาบันกษัตริย ในอดีตเม� อ 100 ป หรือ

หลายรอยปกอน อยางที่มีการใหรายวาลาหลัง ซอมบี้ 

ไดโนเสาร

........................

พระคุณเจาทานหนึ่งกลาวไววา “ความเขาใจอัจฉริย

ภาพในจริยวัตรของพระมหากษัตริย ตองอาศัยการเรียน

รูและนอมรับ ผู ใดมีจิตอกุศล มีอคติเปนที่ตั้ง ก็ยากที่จะ

ถองแทได”

........................

ภาพ : 25 ตุลาคม 2560 นอมสงเสด็จสูสวรรคาลัย ณ 

พระเมรุจําลอง วัดคลองแห อ.หาดใหญ จ.สงขลา

--------------------

ทานคงอยากอยูกับความคิดตัวเองซักพักมากกวานะ 

ฉะนั้น ผมจะไมรบกวน ขอจบนะ.

ปยบุตรไมกลาใชในภาษาไทย ดวยหัวหมอ...กลัวจะผูกมัด

ตัวเองชัดมากไป จึงเลี่ยงใชภาษาอังกฤษวา “ราดิคัล” แทน

“พวกเขาราดิคัล” เจตนาที่บงบอก ก็คือ....

 พวกมึง ลมลางสถาบันชนิดขุดรากถอนโคนนะ สวนพวก

กู-ปยบุตร ไมเกี่ยวโวย

เห็นมั้ย เปดทางถอยใหตัวเองเสร็จสรรพ!

นี่..ตัวอยางชี้ใหเห็นความชาญฉลาดของนักกฎหมายที่

หลอกใชคนไปตาย-ไปติดคุกแทน 

ถาชนะ ขาเปนเจา

สวนพวกเอ็ง เปนวีรบุรุษ-วีรสตรีประชาธิปไตย

ถาแพ พวกเอ็งเปนโจร 

สวนขา...เปนรองศาสตราจารย ดร.ปยบุตร ผูเชี่ยวชาญ

กฎหมายมหาชนตูลุส มีเมียอยูฝรั่งเศสไง!

แลวดูการปลุกระดมลีลา “เหยียบสถาบันใหต่ํา แตทําเปน

ยกใหสูง” ของเขาดูซี...

การปฏิรูปสถาบันกษัตริย คือ ความจําเปนของยุคสมัย 

เราหลีกหนีไมไดอีกแลว

รวมกันปฏิรูปสถาบันกษัตริย เพ� อรักษาสถาบันกษัตริย

เพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นราชอาณาจักร มิใช่

สาธารณรัฐ

เพ� อรักษาประชาธิปไตย ใหคนทุกคนไดมีศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน

ก็จะเห็นวา ปยบุตร “กั้นมาน” ยุใหคนอ� นทํา 

ตัวเองไมกลาออกมาทําหรือมานําเองเลย!

ผมสงสารนักศึกษาที่ถูกหลอกใช ตอนรวมพวก-รวมหมู 

“มันคึก” แตตอนตัวใคร-ตัวมัน “ขวัญกระเจิง”

ก็ยังไมสายที่จะสะบัดจมูกใหพนสายตะพายปยบุตร อยาก

ใหอานนี่ เพ� อเปนกําลังใจ 

....................

Isara Jeam

ฉันเคยเกลียงชังและคิดโคนลมสถาบันกษัตริย

ฉันสนใจอานหนังสือพิมพตั้งแตเรียนอยู ป.4 พอเรียน มศ.1                                                                                        

ก็เขารวมทํากิจกรรมทางการเมืองกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ทั

‘ปยบุตร’

หรือการยกเลิกก็ดี พรรคกาวไกลพรอม

ที่จะรับฟงและผลักดันอยูแลว เพียง

แตเราตองโอบรับความเห็นอ� นๆ และ

คํานึงถึงโอกาส หรือวิธีการที่จะทําให

เกิดขึ้นจริง”  

ผูส� อขาวถามวา จะมีการหาวา

พรรคกาวไกลไปปลุกม็อบอีกหรือไม 

นายวิโรจน ชี้แจงวา วันนี้ถาพรรคกาว

ไกลเงียบ คุณคิดวาสังคมหยุดหรือไม 

กลับคิดวาถาวันนี้พรรคกาวไกลเงียบ 

ภาคประชาชนจะยิ่งรุนแรง เพราะไมมี

ทางระบายออกเชิงระบบที่เปนไปได ขอ

กลาวหาวาพรรคกาวไกลปลุกม็อบนั้น 

วันน้ีภาคประชาชนตั้งคําถามกับพรรค

กาวไกลอยางรุนแรง ในสภา เปนพรรค

ที่ชัดเจนที่สุดแลว ยังถูกวิพากษวิจารณ

จากภาคประชาชนวา ตอบสนองเขา

นอยเกินไป ขอบันทึกไวตรงนี้วา ไม

ไดรูสึกไมดีตอการวิพากษวิจารณของ

ประชาชน เปนความชอบธรรมของ

ภาคประชาชนที่จะเรียกรองมากกวา

สิ่งที่เราทํา เราก็ตองนอมรับและสกัด

เอาแกนของความคิดเห็นเหลาน้ันมา

ประมวล  

วันเดียวกันนี้ นายสุเทพ เทือก

สุบรรณ  ประธานมูลนิธิมวลมหา

ประชาชนเพ� อการปฏิรูปประเทศไทย 

(มปท.) ไดเผยแพรรายการ “คุยกับลุง” 

EP 4 ผานเฟซบุกสวนตัว “Suthep 

Thaugsuban (สุเทพ เทือกสุบรรณ)” 

ถึงประเด็นมาตรา 112 วา  เราตรา

กฎหมายอาญามาตรา 112 ขึ้น เพ� อ

ปกปองพระมหากษัตริย ไมใหผู ใด

ละเมิด จริงๆ แลว ของเรา เราไมได

ปกปองเฉพาะพระมหากษัตริยผูทรง

เปนพระประมุขของประเทศเรา เรา

มีกฎหมายอาญามาตรา 133 ปกปอง

ประมุขของรัฐอื่น ประเทศอ่ืนเช่น

เดียวกัน ขอความเหมือนกันเลย สาระ

ในกฎหมายที่บัญญัติไว มีขอความ

เหมือนกัน มาตรา 133 บัญญัติวา ผูใด 

หมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความ

อาฆาตมาดรายราชาธิบดี ราชินี ราช

สามี รัชทายาท หรือประมุขแหงรัฐตาง

ประเทศ ตองระวางคุกจําโทษ ตั้งแต 1 

ปถึง 7 ป หรือปรับตั้งแต 2 หม� นบาทถึง 

1 แสน 4 หม� นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ    

“เรามีกฎหมายอาญาปกปอง

ทั้งพระประมุขที่เปนพระมหากษัตริย

ของเรา  และเราใหเกียรติ ปกปอง

ประมุขของประเทศอ� น และลองนึกดู

วา ถาเราไมเขียนปกปองประมุขของ

ประเทศอ� นไว   หากมีคนไทยคนไหน

เคร� องรอนข้ึนมา ไปหมิ่นประมาท ไป

ดูหมิ่น หรือไปแสดงความอาฆาตมาด

รายประมุขประเทศอ� น  ไมวาจะเปน

พระเจาจักรพรรดิ หรือพระราชาธิบดี 

หรือประธานาธิบดี ถาเกิดมีคนไทย

ทําอยางนั้นขึ้นมา เปนเร� องระหวาง

ประเทศ ประชาชนเขาก็คงไมยอมวา 

ทําไมคนไทยถึงไปลวงละเมิดดูหมิ่น

ประมุขของประเทศเขา อันนี้ก็เรียกวา 

เปนสงครามได เปนเร� องใหญได”

นายสุเทพเผยวา กังวลใจลึกๆ 

วา  เร� องนี้จะเปนเร� องที่นําไปสูขอขัด

แยงของคนในประเทศ วันนี้มี 3 ฝายใน

ประเทศ  ฝายหนึ่งตองการแกกฎหมาย

อาญามาตรา 112 อีกฝายไมเห็นดวย 

แตฝายที่สามไมรูจะคิดอยางไร เพราะ

ไมรูวาเร� องท่ีเขาคิดจะแกไข หรือเร� อง

ที่เขาไมตองการจะแกไข เนื้อหาสาระ

เปนอยางไร เพราะฉะนั้นในฐานะที่

เปนประชาชนคนไทย วันนี้ ไมสนใจไม

ไดแลว จึงชวนพี่นองมาชวยกันติดตาม

ศึกษา 

“ผมสารภาพเลยวาผมยืนอยูขาง

ฝายที่ไมเห็นดวยกับการแกไขกฎหมาย

อาญามาตรา 112 เพราะเห็นวาที่

บัญญัติไวแคนี้ เหมาะสมถูกตองแลว 

สําหรับประเทศไทยของเรา อยากเอา

ความคิดตรงนี้มาจุดประกายความคิด

ในใจของพี่นองประชาชนวา ผมคิดถูก

หรือเปลาที่คิดอยางนี้ พี่นองประชาชน

ที่เปนคนไทยแบบผมคิดเห็นแบบผม

กันหรือเปลา วันหลังเราจะมาคุยกันถึง

เนื้อหาสาระในรางแกไขกฎหมายอาญา

มาตรา 112 ที่พรรคการเมืองพรรคตาง

เขากําลังจะเสนอเขาสูการพิจารณาของ

สภา” นายสุเทพกลาว

นพ.วรงค เดชกิจวิกรม รักษาการ

หัวหนาพรรคไทยภักดี เผยแถลงการณ

พรรคไทยภักดี  เ ร่ืองขอคัดค้าน

แถลงการณของพรรคกาวไกลในการ

แกไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 

112 แถลงการณลาสุดของพรรคกาว

ไกล ที่จะแกไขยกเลิกหรือลดโทษใน

การกระทําผิดกฎหมายมาตรา 112 นั้น 

มีวัตถุประสงคเพ� อจะลางความผิดใหกับ

ผูกระทําความผิดมาตรา 112 มีจํานวน

มากที่พรรคกาวไกลไดไปประกันตัวและ

ใหการสนับสนุน

การที่พรรคกาวไกลแถลงวา “ให

เฉพาะสํานักพระราชวังเปนผูรองทุกข

คดีมาตรา 112 รวมถึงกําหนดใหความ

ผิดในลักษณะนี้เปนความผิดอันยอม

ความได เพ� อปองกันไมใหบุคคลทั่วไป

นําฐานความผิดนี้ ไปใชเปนเคร� องมือ

ทางการเมือง กลั่นแกล้งผู้อื่น หรือ

นําไปใช โดยไมสุจริต” เปนการดึง 

สถาบันพระมหากษัตริยซึ่งตองอยูเหนือ

การเมืองและความขัดแยงทางการ

เมือง มาเปนคูขัดแยงทางการเมือง 

กับประชาชนโดยตรง เปนส่ิงที่เปน

อันตรายใหญหลวงตอสถาบัน โดยท่ี

สถาบันตองทรงปกเกลาประชาชน จึง

เปนเร� องที่เปนไปไมไดที่สถาบันจะทรง

ใหสํานักพระราชวังมาเปนผูรองทุกข

คดีมาตรา 112

พฤติกรรมและเจตนาตอเน� อง

ของพรรคกาวไกลในปจจุบันและพรรค

อนาคตใหมในอดีต ตลอดจนคณะ

กาวหนาในปจจุบัน มีความสอดคลอง

กัน และเชื่อมโยงกับขบวนการ

เคล� อนไหว เปนปฏิปกษตอสถาบันอยาง

ชัดเจน รวมถึงการออกแถลงการณของ

พรรคกาวไกลในครั้งนี้ดวย

นับวาเปนการกระทําที่ เกิด

คําถามไดวามีจุดมุงหมายลมลาง

การเมืองการปกครองในระบอบประชา 

ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข เพ่ือให้ ได้มาซึ่งอํานาจใน

การปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่ง

มิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว ใน

รัฐธรรมนูญหรือไม

ดังน้ันพรรคไทยภักดีขอแสดง

เจตนารมณคัดคานแถลงการณของ

พรรคกาวไกลในการแกไขประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 112 และขอ

ย้ําจุดยืนเดิมในการปกปองสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ตามการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปด

เผยวา กอนการประชุม ครม.วัน

น้ี พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ไดกลาว

ถึงจุดยืนเกี่ยวกับมาตรา 112 วา นา

ยกฯ ไดย้ํากับ ครม. และขอย้ํากับพี่นอง

ประชาชนและส� อมวลชนอีกครั้งวา ใน

นามของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 

และพรรครวมรัฐบาล ไมมีนโยบายใน

การแกไขมาตรา 112 อยางแน�นอน 

เราจะบริหารประเทศโดยยึดหลักชาติ 

ศาสนาและพระมหากษัตริย.

โชวบัตร

จะเปนบัตรสีแดง พื้นบัตรสีแดงออน 

และบัตรเลือกสมาชิกสภา อบต. จะเปน

บัตรสีน้ําเงิน โดยพื้นบัตรเปนสีน้ําเงิน

ออน

ดานนายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู

อํานวยการศูนยวิจัยการเมืองและการ

พัฒนา  มหาวิทยาลัยรังสิต โพสตขอ

ตักเตือนอยาใหมีการกระทํา

ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ไดประชุม

เจาะลึกทุกพื้นที่วามีพื้นที่ใดมี

ผูมีอิทธิพล และตองเฝาระวัง

เปนพิเศษไมใหเกิดเหตุราย รวม

ทั้งกําหนดแผนระดมกวาดลาง

อาชญากรรมกอนถึงวันเลือก

ตั้งดวย โดยใชกําลังตํารวจทั้ง

สิ้น 86,844 นาย สําหรับวันที่ 

28 พ.ย.นี้ ที่ประชาชนจะออก

ไปใชสิทธิเลือกตั้ง เราเตรียม

ความพรอมตํารวจจราจรไว

คอยอํานวยความสะดวกในวัน

ดังกลาวดวย.

ความผานเฟซบุกถึงกรณีดังกลาววา 

มาตรฐานใหมของ กกต. การเผยแพร

รูปแบบและสีบัตรกอนวันเลือกตั้ง ซึ่ง

ในอดีตสีบัตรเลือกตั้งจะเปนความลับ มี

คนรูไมกี่คน และบอกใหประชาชนรูเม� อ

ถึงวันเลือกตั้งเทานั้น  เพ� อปองกันการ

พิมพบัตรปลอมหรือปองกันการทุจริต

การเลือกตั้ง กกต.ชุดปจจุบันกลับคิด

ตาง โดยเผยแพรรูปแบบและสีบัตรลวง

หนาเปนเวลารวมเดือนกอนวันเลือกตั้ง 

โดยมีวัตถุประสงคเพ� อใหประชาชนไม

กาผิดใบ 

ผลที่ตามมาคือ 1.การหาเสียง 

ผูสมัครจะนํารูปแบบบัตรไปใสเบอร

ตนเอง แจกจายใหประชาชนจดจํา โดย

อาจทําในขนาดใกลเคียงบัตรจริง หรือ

กระดาษที่คลายจริงได 2.วันเลือกตั้ง 

อาจมีการนําบัตรคลายจริงเขาไป

หยอนแทนบัตรจริงแลวลักลอบนําบัตร

จริงออกมาหมุนเวียน เพื่อซื้อเสียง 

3.บัตรปลอมในหีบอาจมีแค 1 ใบ แต

การหมุนเวียนนําบัตรจริงออกมานอก

หน�วยเพ� อกาเบอรที่ตองการแลวนําไป

หมุนเวียนนําบัตรเปลาออกมากานอก

หน�วย อาจทําใหเกิดผลแพชนะเปนรอย

เปนพันคะแนนได และ 4.เม� อนับคะแนน                                                              

อาจมีบัตรขาดหรือเกิน ตํานานบัตร

เขยงจึงเกิดขึ้นแบบนี้ โดยนายสมชัย

ระบุตอนทายดวยวา “กกต. ใสซ� อมาก”

พ.ต.อ.จรุงวิทย ภุมมา เลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

กลาวถึงกรณีที่กระทรวงสาธารณสุข 

(สธ.) ท้วงติงเรื่องที่ กกต.ได้ออก

หนังสือแจงใหอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อสม.) ที่เปนผูสมัคร 

อบต. รวมถึงเปนผูชวยหาเสียงใหหยุด

ปฏิบัติหนาท่ีวา ขณะน้ี กกต.กําลังราง

หนังสือชี้แจงกลับไปยัง สธ. ซึ่งการ

ที่ออกหนังสือแจงนั้นเพ� อใหผูสมัครที่

เปน อสม. และผูชวยหาเสียงไดรูและ

ระมัดระวังตัวในการหาเสียง และการ

ดําเนินการตางๆ เพ� อไมใหเขาขายผิด

กฎหมาย เพราะมีเร� องรองเรียนมายัง 

กกต. เน� องจากบทบาทของ อสม.คอน

ขางที่จะมีมาก สวนเร� องการชวยเหลือ

ดูแลในเร� องของโควิด-19 สามารถทําได 

แตตองดูดวยวาอาจจะถูกรองเรียนใน

เร� องที่ทํา ทั้งนี้ กกต.ย้ําเตือนทั้ง อสม.

และพรรคการเมือง เพราะไมอยากให

มีการทําผิดกฎหมาย มีเจตนาขอความ

รวมมือ โดยมีเพียงวัตถุประสงคเดียว

คือทําใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริต 

เที่ยงธรรม

พ.ต.อ.จรุงวิทยยังรวมกับนายธน

สุวิทย ทับหิรัญรักษ ที่ปรึกษา อปท.นิวส

โพล รวมแถลงขาวผลการสํารวจการ

รับรูขอมูลขาวสารการเลือกตั้ง อบต. 

ในหัวขอ “ถามใจคนทองถิ่น ใชสิทธิ

เลือกตั้ง อบต.” เพ� อนําไปใชประโยชน

ในการปรับปรุงการรณรงคเผยแพร

และประชาสัมพันธใหเกิดประสิทธิภาพ

กอนจะถึงวันเลือกตั้ง โดยนายธนสุวิทย

กลาววา สํารวจระหวางวันที่ 19-25 

ต.ค.64 โดยกําหนดพื้นที่เปาหมาย 5 

ภาค ภาคละ 3 จังหวัด รวม 15 จังหวัด 

จังหวัดละ 150 ราย รวมทั้งสิ้น 2,756 

คน ซึ่งจากผลสํารวจรอยละ 86 ทราบ

แลววาจะมีการเลือกตั้ง อบต.วันไหน มี

เพียงรอยละ 14 ที่บอกวาไมทราบ  

เม� อถามวา การเลือกตั้ง อบต.

ทําใหนึกถึงเร� องใดมากที่สุด รอยละ 

50 ตอบวาการพัฒนาทองถ่ิน, รอยละ 

26 นึกถึงประชาธิปไตย และรอยละ 25 

นึกถึงสิทธิของคนในทองถิ่น นอกจากนี้ 

รอยละ 58 เห็นวาการเลือกตั้ง อบต.

มีผลตอการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ตนเอง มีเพียงรอยละ 26 ตอบวาไม

แน�ใจ และรอยละ16 ตอบวาไมมีผล 

สวนความเช� อมั่นวาการเลือกตั้ง อบต.

ครั้งนี้มีความสุจริต โปรงใส หรือไม มี

เพียงรอยละ 31 ที่เช� อมั่น, รอยละ 50 

ไมแน�ใจ และรอยละ 19 ไมเช� อมั่น  และ

เม� อถามวาวันที่ 28 พ.ย.นี้จะไปเลือก

ตั้ง อบต.หรือไม รอยละ 53 ตอบวาไป

แน�นอน, รอยละ 27 คิดวาจะไป มีรอย

ละ 17 ที่ยังไมแน�ใจ และรอยละ 3 ที่

บอกวาไมไป  สําหรับปจจัยใดจะสงผล

ตอการเลือกต้ัง อบต.ครั้งน้ี สวนใหญ

รอยละ 34 ตอบวาเปนนโยบายการหา

เสียง รองลงมารอยละ 27 คือคุณสมบัติ

ของผูสมัคร 

นายธนสุวิทยกลาววา หาก กกต.

เรงประชาสัมพันธ จะทําใหประชาชน

เห็นถึงความสําคัญของการเลือกต้ัง 

อบต. และสรางความเช� อมั่นวาจะมี

ความปลอดภัยเม� อออกไปใชสิทธิ์ จะ

ทําใหตัวเลขของผูที่คิดวาจะไป และยัง

ไมแน�ใจวาจะไปใชสิทธิ์ในวันที่ 28 พ.ย. 

เปลี่ยนใจไปใชสิทธิ์ และทําใหตัวเลขผูที่

มั่นใจไปใชสิทธิ์แน�นอนรอยละ 53 สูง

ขึ้นถึงรอยละ 80   

วันเดียวกัน พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ 

กิตติประภัสร รองผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาติ เปดเผยภายหลังเปนประธาน

การประชุมเตรียมความพรอมการรักษา

ความปลอดภัยและความสงบเรียบรอย

การจัดการเลือกตั้ง อบต. วา การเลือก

ตั้ง อบต.ครั้งนี้ มีจํานวนหน�วยเลือกตั้ง 

60,414 หน�วย โดยมีพื้นที่ที่มีการแขงขัน

สูง  211 แหง 39 จังหวัด อาจมีการ 

กระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือก

ตั้ง จึงใหตํารวจเขาไปประชาสัมพันธ
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4 บทความ

ทยโพสต “อิสรภาพแหงความคิด” www.thaipost.net 

หมากตาเดียวพลาด คว่ําทั้งกระดาน! เปดตัวอลังการ

งานสรางแคสัปดาหเดียว เสียสุนัขยกฟารม อุตสาหชู

สโลแกน “พรุงนี้เพ� อไทย : เพ� อชีวิตใหมของประชาชน” 

ทําไปทํามาดันเขาสํานวนฝรั่งซะงั้น “Tomorrow never comes” 

พรรคเพ� อไทยหัว (หนา) ใหม “หมอชลน�าน ศรีแกว” พรอมกับ

ตําแหน�งพิเศษท่ีไมเคยมีในเพ� อไทย 

หรอืในพรรคการเมอืงใดของประเทศ 

รองรับลูกสาวนายใหญโทนี่ “อุงอิ๊ง” 

แพทองธาร ชนิวตัร นัง่เกาอีป้ระธาน

คณะทีป่รกึษาดานการมสีวนรวมและ

นวัตกรรม พรรคเพ� อไทย งานแรก

ก็คึกชูฉีกมาตรา 112 เลนเอาฮือฮา

กันทั้งบาง โชวปาหี่หลอกเด็ก (สาม

นิ้ว) ไมกี่วัน “นายใหญ” เห็นทาไม

ดีสงสัญญาณทางไกลผานเฟซบุก 

บรรดาแกนนําเพ� อแมวท้ังหลายเก็บ

ฉากแทบไมทนั มวลชนทีเ่อาใจหวังโกยเสยีงเพิม่หายวับในพรบิตา 

พานเสยีแนวรวมซ้าํอกี ไมตองพดูถงึคนไทยท่ีรกัเคารพสถาบนัก็

ยิ่งยี้หนักขึ้น เสียขบวนครั้งใหญเรียกวาไปไมเปนทีเดียว เปลี่ยน

มาดรามาหวานขาวในสภาหาเสียงกับรากหญาฐานคะแนนหลัก

กลบแผลไปพลางๆ กอนละกัน 

• ตามคาด! “บิก๊ปอม” เคาะแลวหลงัไดไฟเขยีวจาก “นอง

ตู” ตั้ง “นิโรธ สุนทรเลขา” ส.ส.นครสวรรค และประธานคณะ

กรรมาธิการการตํารวจ นั่งประธานวิปรัฐบาลคนใหม แทนเสี่ย

วิรัช รัตนเศรษฐ ที่ถูกศาลฎีกาฯ สั่งหยุดปฏิบัติหนาที่ ส.ส. หลัง

ประทับรับฟองคดีทุจริตสนามฟุตซอลโคราช ที่จริงก็เตรียมไว

ระยะหน่ึงแลว โดยเปนช� อที ่ส.ส.สวน

ใหญของพรรคเสนอ เน� องจากนาย

นิโรธถือวาเปน ส.ส.อาวุโสคนหน่ึง

ของพรรค ที่สําคัญภาพไมการเมือง

จา เพราะไมไดอยูกวนไหนชัด เขา

ไดทุกกลุม ตรงน้ีน�าจะทําให “บิ๊ก

ตู” โอเค แตในแงชั้นเชิงการเมือง

ที่จะคุม ส.ส.พรรคตัวเอง รวมถึง 

ส.ส.พรรครวมรัฐบาล คงเทียบเสี่ย

วิรัชไมได งานน้ี ไมงาย ประเดิม

ประชุมสภาวันแรกก็ลมรับเสี่ยวิรัช

หลุดเกาอี้เลย แลวยังเปนเร� องที่นา

ยกฯ ย้ํานักย้ําหนาหาม ส.ส.โดดประชุมสภา วง ครม.พฤหัสฯ 

ที่ผานมา รองนายกฯ วิษณุสําทับพรรครวมรัฐบาลอีกรอบอยา

เผลอ เพราะฝายคานจองนับองคประชุมแลว แวบหายเม� อไหร

โดนแน� แววมาวาผูนํา พปชร.เลยตองพ่ึง “เสี่ยแฮงค” อนุชา 

นาคาศัย รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี อดีตพอบาน พปชร. 

และทีป่รกึษาวปิรฐับาล กบั “ชยัวฒุ ิธนาคมานสุรณ” รมว.ดจิทิลั

เพ� อเศรษฐกจิและสงัคม อดีตเลขานกุารวิปรฐับาล ชวยประคอง

นิโรธอีกสองแรง

• ศึกเสาชิงชาชิงผูวาฯ กทม.วุนตั้งแตไกโห ขนาดยังไมรู

วาจะเลือกกันเม� อไหร อยางพรรคแกนนํารัฐบาล พลังประชารัฐ

ถึงแมทาทีชัดไมสงคนลงในนามพรรค แตก็รูกันดีวาหนุนนอมินี

ลงอิสระแทน เหมือนราย “ชัชชาติ สิทธิพันธุ” ที่ประกาศลงใน

นามอสิระ แตยีห่อเพ� อไทยหรากลางหนาผาก ในสวนของ พปชร. 

จนถึงเวลานี้ยังไมไดยินสักแอะจากปาก “บิ๊กแปะ” พล.ต.อ.จักร

ทิพย ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. วาเหตุผลแทจริงที่ถอนตัวกะทันหัน

มาจากเร� องอะไร ทั้งที่ลงทุนลงแรงนับแตประกาศตัวลงสนาม

เม� อตนป โดยมภีาพขนาดใหญ พรอม

สโลแกน “รวมทกุข รวมสขุ รวมสราง 

สะอาด ปลอดภัย แกปญหาฉับไว” 

ติดตั้งอยูหนาตึกปานศรี บนถนน

รัชดาภิเษก ที่ทําการพรรค พปชร.                                                                 

เดิม และปลายเดือน ก.ย.ที่ผานมา 

พล.ต.อ.จักรทิพยเพิ่งยอมรับเองวา 

“บิ๊กปอม” คือผูใหญเบื้องหลัง ที่ชวน

ลงสนาม กทม. สดุทายบิก๊ปอมเปลีย่น

ใจหนนุใครแทนยงัไมไดคาํตอบ ขณะ

ท่ีพรรคพระแมธรณฯี กส็อปญหาเชน

กัน หลังมีขาวหนาหูวาจะสง “ดร.เอ” ศาสตราจารย ดร.สุชัช

วีร สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง ลงสมัครในนาม ปชป. ลาสุด “พนิต วิกิต

เศรษฐ” ส.ส.บญัชรีายช� อ พรรคประชาธปิตย ออกมาโวยพรรคมี

คนเกงเพียบทําไมไมเลือกคนในทั้งรุนเกาและรุนใหม แตกลับไป

ใชคนนอก หัวหนาพรรค “อูดดา” ไดยินก็แจงทันควันวา เปด

กวางทั้งคนในคนนอก โดยเฉพาะคนรุนใหม ไมงั้นพรรคก็ไมโต 

กอนจะการันตีวาจะสงผูสมัครในนามของพรรคประชาธิปตย

แน�นอน จะวาไปก็ดีกวาพรรคอ� นก็ตรงนี้ ถึงแพหรือชนะก็ ปชป. 

ไมใชอีแอบลวงคนกรุง.

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ

นิโรธ สุนทรเลขา

เมาเซตุง ในฐานะประธานพรรคคอมมิวนิสตจีนและเปนผูจัด

ตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ตองการใหมีการกวาดลางวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และความเช� อดั้งเดิมตางๆ ในจีนออกใหหมด โดย

เฉพาะวัฒนธรรมประเพณีในลัทธิขงจื้อและความคิดแบบทุนนิยม

ใหเหลือแตวัฒนธรรมแบบคอมมิวนิสตของเหมา เจอตง เทานั้น จึง

ไดจัดตั้งกลุมหนุม-สาวที่ยังไมทันโลก ไมทันเกม ออกกวาดลางผูที่มี

ความเห็นตางจากประธานเหมา เจอตง เกิดความวิตถารขึ้นหลาย

อยาง เชน ลูกๆ จับพอแมมาอบรมดาวา ลูกศิษยจับครูบาอาจารยมา

อบรม ทุบตี และดาวาดวยศัพทที่หยาบคายรุนแรงอยางไมเคยเกิดขึ้น

มากอน

ในพรรคคอมมิวนิสตจีนเอง คนที่มีความคิดแบบทุนนิยมอยู

บาง จะถูกถอดถอนจากทุกตําแหน�ง คนอยางเติ้ง เสี่ยวผิง ซึ่งเคยรบ

เคียงบาเคียงไหลมากับเหมา เจอตง ก็ยังถูกปลดจากทุกตําแหน�งใน

ขอหาวาเปนพวก “สลิ่ม” สงไปใหทํางานเปนกรรมกรอยูในโรงงาน

ผลิตรถแทรกเตอรที่มณฑลเสฉวน สวนประชาชนชาวสลิ่มที่ถูกรังแก

ขมเหงมีถึง 10 ลานคน เสียชีวิตไปหลายแสนคน

แตพอเหมา เจอตง เสียชีวิตในป ค.ศ.1976 พรรคคอมมิวนิสต

จีนไดเล็งเห็นถึงความหายนะและความลาหลังของประเทศที่พวกหัว

กาวหนาไดกระทําเอาไว จึงรีบเชิญพวกสลิ่ม เชน เติ้ง เสี่ยวผิง ขึ้น

มามีอํานาจ นําความคิดแบบพวก “สลิ่ม” คือการเปดประเทศทํามา

คาขายกับชาวโลกภายใตระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมจนทําใหจีน

พัฒนาเติบโตร่ํารวยและกาวหนา จนอเมริกาและยุโรปตามไมทัน

จนถึงปจจุบันนี้ 

และเม� อระบบเศรษฐกิจแบบใหมกาวหนานําชาติเจริญจนพอใจ

แลว เติ้ง เสี่ยวผิง ก็ลาออกจากทุกตําแหน�งมอบหมายใหนายหู จิ่น

เทา เปนประธานาธิบดีตอจากตน พวกสลิ่มในสายตาของพวกหัว

กาวหนา (เรดการด) ก็ปกครองจีนตอๆ กันมาจนเจริญมั่งคั่งมาจนถึง

ปจจุบัน

3) ประเทศฝรั่งเศส : หลังจากการปฏิวัติใหญลมลางสถาบัน

กษัตริยไดสําเร็จในป ค.ศ.1789 หลังจากนั้นพวกกบฏผูมีชัยชนะก็แยง

ชิงอํานาจฆาฟนกันเอง ประเทศถอยหลังไปรวม 10 กวาป จนในที่สุด

เพ� อสนองความตองการลึกๆ ในหัวใจของประชาชนสวนใหญ ระบบ

ารปะทะกันทางความคิดระหวางพวกที่เรียกตัว

เองวาเปนพวกหัวกาวหนาเพราะเปนพวกเกลียด

ชังของเกาๆ ไมวาจะเปนสถาบันตางๆ วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี อยากยกเลิกเสียใหสิ้น ตองการ

เปลี่ยนแปลงทุกอยางไปสู “ความเปนของใหม” และมัก

จะนิยมใชความรุนแรงกับพวกที่ยังรักของเกาอยู (และยัง

ไมตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงอะไรๆ ดวยความรวดเร็ว

บนความไมแน�นอนของอนาคต) การปะทะกันของทั้งสอง

ฝายมีทั้งวาทกรรมและการใชกําลังเขาทํารายกันและกัน 

สวนผลลัพธออกมาเปนอยางไร เราสามารถตรวจสอบทาง

ประวัติศาสตรของโลกได ดังจะขอยกตัวอยางใหดูพอเปน

สังเขปดังตอไปนี้

1) ประเทศจีนยุคจิ๋นซีฮองเต (พ.ศ.322-337) 

หลังจากที่เจานครของรัฐฉินสามารถปราบปราม

รัฐอ� นๆ อีก 6 รัฐไดแลว (คือ รัฐเวย รัฐหาน รัฐเจา รัฐ

ฉู รัฐเอียน และรัฐฉี) เจานครก็ตั้งตนเปนปฐมจักรพรรดิ

ของประเทศจีน เรียกเปนภาษาจีนวา “ส� อหวงตี้” ซึ่ง

นักประวัติศาสตรของโลกเรียกพระองควา จิ๋นซีฮองเต 

พระองคพรอมดวยลูกสมุนที่รับใชพระองคในการปกครอง

ประชาชนมีความเห็นวาประชาชนเหลาใดที่ยังยึดมั่นใน

วัฒนธรรม จารีตประเพณี ตามที่ลัทธิขงจื้อสั่งสอนไว ลวน

เปนพวกลาหลัง (ปจจุบันพวกหัวกาวหนาเรียกวาพวกสลิ่ม) 

“พระองคจึงมีราชโองการใหเผาทําลายตําราทุก

ชนิด ยกเวนตําราการแพทย การพยากรณ และการเพาะ

ปลูก พรอมๆ กับใหประหารเหลาสานุศิษยขงจื้อ และ

นักแสวงอายุวัฒนะกวา 400 คน โดยการฝงทั้งเปน นัก

ประวัติศาสตรเรียกเหตุการณนี้วาการเผาตําราเขนฆา

ปญญาชน” (จากหนังสือเร� อง “ประวัติศาสตรจีน” เขียนโดย โจว

เจียรง (Zhoujiarong) แปลโดย 3 อาจารยช� อดัง นําโดย อ.วิไล ลิ่ม

ถาวรานันท ดวยความรวมมือของมหาวิทยาลัยปกกิ่ง, 2547, หนา 

64)

 โดยบังคับใหคนจีนทุกคนตองปฏิบัติตามเฉพาะที่เปนคําสั่ง

และกฎหมายของจิ๋นซีฮองเตเทานั้น เพราะพวกเขาถือวาความคิดใหม 

ระบบการปกครองแบบใหมจะทําใหจีนมีความกาวหนา จึงจําเปนตอง

ทําลายจารีตประเพณีและคําสอนเดิมๆ ใหสิ้น รวมทั้งตองฆาพวกที่

เปน “สลิ่ม” เสียใหสิ้น เพราะขืนปลอยใหมีชีวิตไวจะขัดขวางความ

กาวหนาของประเทศ

หลังจากจิ๋นซีฮองเตสิ้นพระชนม ลูกชายคนเล็กก็วางแผน

กับขันทีชั่วแยงราชสมบัติจากพี่ชายของตน เม� อชนะแลวก็ใชความ

โหดรายฆาทั้งพวกที่เปนราชนิกุลและประชาชนที่ไมเห็นดวยไปเปน

จํานวนมาก เกณฑราษฎรทํางานอยางหนัก เก็บภาษีโหด โดยชาวนา

ทุกคนตองแบงผลผลิต 2 ใน 3 ใหกับกษัตริย

ความทุกขทรมานอยางทนไมไหวจึงทําใหทั้ง 6 รัฐเกาลุกฮือขึ้น

ตอตาน นําโดยรัฐฉูและรัฐอ� นๆ รวมกับผูนําชาวนาคือ หลิว ปง LIU 

BANG และกองโจรสลัดนําโดย ยิงบู (YING BU) ซึ่งเปนพวกนักโทษ

ที่ไมยอมไปสรางสุสานและกําแพงเมืองตามคําสั่งของจักรพรรดิ จน

ในที่สุดสามารถลมราชวงศของจิ๋นซีฮองเตได ผูนํากบฏที่ช� อ หลิว ปง 

จึงไดรับการยกยองจากรัฐอ� นๆ ใหเปนจักรพรรดิในราชวงศใหม หลิว 

ปง จึงเปลี่ยนช� อเปนพระเจาฮั่นอูตี้ เปนปฐมกษัตริยของราชวงศฮั่น 

ราชวงศใหมจึงประกาศใชลัทธิขงจื้อเปนลัทธิประจําชาติ พวกปญญา

ชนที่รอดตายจากการถูกสังหารหมูเพราะเปนพวก “สลิ่ม” ก็ถูกเรียก

จนจีนเจริญติดตอกันมาในสมัยราชวงศฮั่นถึง 450 ป ในขณะที่ราช

วงศจิ๋นของจิ๋นซีฮองเตที่เรียกตัวเองวาเปนพวกหัวกาวหนามีอายุของ

ราชวงศไดเพียง 15 ปเทานั้น*

*สําหรับผูที่สนใจรายละเอียดสามารถอานไดจากหนังสือ

ช� อ The Unbroken Chain เขียนโดย Dr.Trairong Suwankiri และ

ศาสตราจารย Dr.Wu Ben Li, 2014, หนา 126-140.

2) ประเทศจีนสมัยเมาเซตุงกับการปฏิวัติทางวัฒนธรรม (ค.ศ.

1966 ถึง 1976)

กษัตริยก็ถูกสถาปนาขึ้นมาใหมในป ค.ศ.1804 จนถึง 

ค.ศ.1814 โดยมีนโปเลียนตั้งตนเปนจักรพรรดิของ

ฝรั่งเศส (หนักกวาระบบกษัตริยที่ถูกพวกหัวกาวหนา

ลมลางไปเสียอีก)

จะเห็นวานโปเลียนเองเริ่มตนชีวิตการเมือง

โดยเขารวมเปนพวกกบฏลมลางสถาบันกษัตริยของ

ฝรั่งเศส แตตัวนโปเลียนหาไดรังเกียจตัวสถาบันไม ยัง

คงเห็นความจําเปนที่ฝรั่งเศสตองมี เพ� อความมั่นคง

ของประเทศ จึงไดสถาปนาระบบกษัตริยขึ้นมาใหม 

เรียกไดวาในหมูพวกกบฏหรือนักปฏิวัติในป ค.ศ.1789 

นั้น ตองถือวานโปเลียนเปนพวก “สลิ่ม” 

แตฝรั่งเศสก็ตองกลับมาใชพวกสลิ่มใหมาแก

ปญหาและนําชาติใหแข็งแกรงเปนที่ยําเกรงไปทั่วทั้ง

โลก และมรดกที่สําคัญที่สุดก็คือ นโปเลียนเปนคน

สั่งตั้งคณะกรรมการใหยกรางประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย โดยพระองคเองเขารวมประชุมหลาย

ครั้ง ประมวลกฎหมายแพงฯ ของฝรั่งเศสยุคนโปเลียน

กลายเปนแมแบบของประมวลกฎหมายแพงฯ แก

ประเทศตางๆ ไปทั่วโลกจนถึงปจจุบัน

สรุป ท่ีพูดมาท้ังหมดก็เพ� อช้ีใหเห็นวา คนในชาติ                                                             

ทุกๆ กลุม แมความคิดเห็นไมเหมือนกัน แตไมควร  

ถือเปนศัตรูคิดลมลางกันดวยความรุนแรง อยางที่เกิด

ขึ้นในจีนทั้งในสมัยจิ๋นซีฮองเตและสมัยเรดการดของ

เหมา เจอตง และในสมัยการปฏิวัติใหญของฝรั่งเศส 

ค.ศ.1789 ทุกกลุมลวนมีประโยชน ถารอมชอมกัน

ไมตั้งตนเปนศัตรูกันและกัน คนที่มีหัวกาวหนายอม

มีประโยชนอยางแน�นอน เพราะถาไมมีพวกเขาคอย

กระตุนพวกสลิ่ม (ทั้งนักการเมืองและขาราชการ) ก็ไมเคยคิดจะ

เปลี่ยนแปลงอะไรอยางจริงๆ จังๆ เอาแตตัวเองรอดไปวันๆ (ถือคติ

ของคนขี้ขลาดวารักษาตัวรอดเปนยอดดี)

อยางที่เห็นอยูกันในปจจุบัน แตถาใหประเทศตองไหลเล� อน

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเพราะความใจรอนของพวกหัวกาวหนา ที่

อยูในความประมาทโดยไมรูวาอะไรควร อะไรไมควร อะไรทําได 

อะไรทําไมได ประเทศก็จะประสบกับความวิบัติอยางที่เกิดขึ้นในจีน 

ค.ศ.1966-1976 และที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสชวงป ค.ศ.1789-1804

เฮเกล และคาลรมากซ เช� อวาการพัฒนาการของสังคมจาก

สภาวะเกาที่เรียกวา Thesis (ซึ่งก็คือความคิดเกา) ไปสูสภาวะใหมที่

เรียกวา Anti-Thesis (ความคิดใหมที่กาวหนากวา) นั้น จะตองผาน

ขั้นตอนที่เรียกวาสภาวะสังเคราะห Synthesis ซึ่งก็คือการนําความ

คิดเกาและความคิดใหมมาสังเคราะหใหพอเปนที่ยอมรับกันไดทั้งสอง

ฝาย เพ� อเปนแนวทางใหมใหกับสังคมหรือประเทศชาติ

เช� อเถอะการใชความรุนแรงโดยตั้งตนเปนศัตรูกันและกัน ไมมี

ใครชนะ ทุกฝายจะพายแพ สลิ่มคิดจะใชกําลังปราบความคิดกาวหนา

ของคนรุนใหมใหหมดไดอยางไร เพราะความคิดเปน “นามธรรม” 

คนพวกหัวกาวหนาจะคิดฆาแกงพวกสลิ่มใหหมดประเทศไดอยางไร 

เพราะพวกเขามีปริมาณมากกวาพวกหัวกาวหนาหลายเทานัก และ

ความคิดเปนนามธรรมที่ฆาไดยากมาก

สภาวะสังเคราะห (Synthesis) น�าจะเปนแนวทางที่ดีที่สุด

สําหรับทุกๆ ฝาย และสําหรับประเทศเปนสวนรวม ถาลดสภาวะหลง

ตัวเอง หลงความคิดตัวเอง หลงในฐานะและผลประโยชนของตนเอง

ลงมากันบาง

ประเทศนี้ก็ยังพอมีทางออก ไมตองมาชี้หนาดากันอยางหยาบ

คาย อยางที่ทําๆ กัน แลวจะไดอะไรดีขึ้นมาโดยการทําเชนนั้นเลา

ผมขอเรียนวาความเห็นที่ลงในเฟซบุก เปนความเปนสวนตัว

ไมเกี่ยวกับ ปชป.แตอยางใด.  

ไ

พวกหัวกาวหนา (พวกเกลียดของเกา) VS พวกสลิ่ม (พวกรักของเกา)

Test & Go (T&G) หรือ Exemption from Quarantine 

เปนโครงการตอนรับผูเดินทางเขาประเทศไทยท่ีมาจากประ 

เทศนํารอง เริ่มใชมาตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน โดยกําหนด

ใหเฉพาะนักทองเที่ยวที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 และเดินทางเขา

ประเทศไทยทางอากาศ ไดรับการยกเวนจากการกักตัว แตมี

เง� อนไขวายังตองลงทะเบียนกอนเดินทาง ตองทําการทดสอบ

โควิด-19 เมื่อมาถึงประเทศไทย และจําเป็นต้องเข้าพักใน

โรงแรมที่ ได้รับการรับรองอย่างน้อย 1 คืน เพื่อรอผลการ

ทดสอบโควิด-19 หากผลทดสอบเปนลบ สามารถเดินทางไปยัง

จุดหมายปลายทางอ� นๆ ในประเทศไทยได.

Test & Go 

สามารถดูยอนหลัง ดูไฮไลต ดูสรุปละครได แบบไมตองรอชมสด 

ทําใหยืดหยุนในการรับชมไดมากกวา

ในขณะที่ผูใหบริการวิดีโอสตรีมมิงอยาง Netflix ก็มีตัวเลือก

มากมาย โดยเฉพาะคอนเทนตจากตางประเทศทั้งการซื้อลิขสิทธิ์เขา

มาฉายบนแพลตฟอรม หรือการลงทุนสรางซีรีสเปนของตัวเอง 

อยางที่เราเห็นเปนปรากฏการณในชวงที่ผานมา เชน Squid 

Game จากเกาหลีใต, Stranger Things จากสหรัฐอเมริกา, Lupin 

จากฝรั่งเศส หรือแมแต Money Heist จากสเปน

จะเห็นไดวา พอเรามีตัวเลือกมากขึ้น และในหนึ่งวันเรามีเวลา

จํากัดเพียง 24 ชั่วโมง มีตาเพียงคูเดียว ทําใหพฤติกรรมการเลือก

เสพคอนเทนตของเราเปลี่ยนจากการรอคอยรายการที่ยัดเยียดใหเรา

ดูตามเวลา ไปเปนการเลือกชองทางที่สะดวกและเหมาะสมกับไลฟ

สไตลของตัวเองมากที่สุด

นั่นจึงทําใหในชวงที่ผานมาเราก็น�าจะมีโอกาสไดเห็นวาวงการ

ละครไทยเริ่มปรับตัวและมีการนําละครไทยมาลง Netflix บาง เพ� อ

แยงสายตาจากคนกลุมเดิมที่เคยดูละครไทยกลับคืนมา และเพ� อเพิ่ม

ฐานคนดูจากตางประเทศ

นอกจากนี้ ก็ยังมีการสรางแพลตฟอรมเปนของตัวเอง อยาง

เชนชอง 3 ที่มีการสรางแอปพลิเคชันเปนของตัวเองขึ้นมา เพ� อที่จะ

เพิ่มโอกาสในการเขาถึงผูบริโภคใหมากขึ้น

ซ่ึงเร� องดังกลาวก็ไมไดเกิดข้ึนกับประเทศไทยเพียงประเทศเดียว 

สถานการณท่ีเปล่ียนไปก็คือละครทุกประเทศ ตางเขามาแขงกันใน

แพลตฟอรมสตรีมมิง เชนท่ีประเทศอินเดีย เกาหลีใต รวมถึงจีน

ซึ่งสุดทายแลวผูบริโภคก็จะเลือกจากคุณภาพของสินคาหรือก็

คือละครที่จะรับชม

และเม� อเรามาพูดถึงเร� องงบการลงทุนในคอนเทนต ปจจุบัน 

บริษัทที่ช� อวา Netflix นี้เอง เปนบริษัทที่มีงบลงทุนในการสรางคอน

เทนตสูงที่สุดในโลก

ทําให Netflix ไดรับการตอบรับที่ดีจากผูคนทั่วโลก และผูใช

งานยอมจายคาสมาชิกเพราะคิดวาคุมคา ในขณะที่ละครไทยที่มี

คุณภาพตามงบการลงทุนสําหรับคนที่เปนสมาชิก Netflix ก็หลีกเลี่ยง

ไมไดที่ละครไทยจะกลายมาเปนตัวเลือกรองลงมาโดยปริยาย

คําถามสําคัญคือ ละครไทยจะแขงกับละครตางประเทศ

อยางไร?

หากเรามาพิจารณาจากความสําเร็จของประเทศเกาหลีใต ซึ่ง

เปนประเทศในเอเชียที่ประสบความสําเร็จในระดับสากล จะพบวาขอ

แตกตางที่เห็นไดชัดก็ยังเปนเร� องของเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรม รู

หรือไมวางบประมาณในการผลิตละครไทยตอตอนอยูในระดับหลัก

ลานตนๆ

ในขณะที่ซีรีสจากเกาหลีใตจะใชงบประมาณในการผลิต

ะครไทยในปจจุบันกําลังเจอศึกหนักจากการเขาสูยุค   

ทีวีดิจิทัลที่มีชองเกิดใหมจํานวนมาก ทําใหเกิดการกระ

จายตัวของฐานคนดู จากเดิมที่รับชมแตชองหลักเพียง

ไมกี่ชอง

อีกทั้งยังมีคูแขงรายใหญจากตางประเทศ อยางเชน Netflix 

หรือ Disney Plus ที่มีคอนเทนตมากมาย คอยแยงเวลาละครจาก

จอทีวีแบบเดิมๆ

แลวตอนนี้ละครไทยไดรับผลกระทบแคไหน? ลงทุนแมน

จะเลาใหฟง

ในอดีตตอนชวงหัวค่ําเปนเวลาที่คนไทยตางรอเฝาดูละคร

หรือที่เราเรียกละครที่ฉายในชวงเวลานี้วา “ละครหลังขาว” ซึ่ง

ละครหลังขาวถือเปนกิจกรรมยอดนิยมของคนไทยสมัยกอน โดย

ละครที่ฉายในชวงเวลาดังกลาวตางก็ไดเรตติ้งสูงทั้งนั้น

แลวเราเคยสงสัยกันบางไหมวาเรตติ้งทีวีนั้น เขาวัดกัน

อยางไร?

เรตติ้งทีวีทุกๆ 1 หน�วยจะเทียบไดกับประชากรไทยที่มีอายุ

ตั้งแต 4 ปขึ้นไป 1 เปอรเซ็นต หรือเทียบกับประชากรไทยใน

ปจจุบัน ก็จะคิดเปนราว 700,000 คน

ถึงแมจะมีชองโหวของการวัดคาเรตติ้งอยูบาง แตนี่ก็เปน

วิธีการสํารวจขอมูลที่มีกระบวนการเปนไปตามทฤษฎีทางสถิติ ซึ่ง

หากลองดูคาเรตติ้งทีวีในอดีตของละครไทยจะพบวา 5 อันดับ

ละครที่มีเรตติ้งทีวีสูงสุดตลอดกาล ไดแก

อันดับที่ 5 ทัดดาวบุษยา ชอง 7 เรตติ้ง 32

อันดับที่ 4 สายโลหิต ชอง 7 เรตติ้ง 34

อันดับที่ 3 มนตรักลูกทุง ชอง 7 เรตติ้ง 36

อันดับที่ 2 ดาวพระศุกร ชอง 7 เรตติ้ง 38

อันดับที่ 1 คูกรรม ชอง 7 เรตติ้ง 40

สําหรับเร� องคูกรรม ที่แสดงโดยคุณธงไชย แมคอินไตย 

และคุณกมลชนก โกมลฐิติ กวาดเรตติ้งไปที่ 40 หรือพูดงายๆ ใน

ชวงนั้นมีคนไทยดูละครเร� องนี้พรอมๆ กัน มากถึง 28,000,000 

คน ซึ่งเหตุการณดังกลาวแทบจะเปนไปไมไดเลยในยุคปจจุบัน 

สาเหตุก็เพราะวาในตอนนี้มีแพลตฟอรมมาแยงเวลาการดู

ละครไทยมากมาย ไมวาจะเปน Facebook, YouTube หรือแมแต 

Netflix

ดวยความที่แพลตฟอรมดังกลาวอาศัยอยูในโลก

อินเทอรเน็ตซึ่งเปนโลกที่อยูติดกับผูคนตลอดเวลา ทําใหเราเขาถึง

คอนเทนตหรือเร� องราวตางๆ ไดงายและสะดวกกวาทีวีเปนอยาง

มาก

และจุดเดนของแพลตฟอรมรูปแบบใหมนี้ คือการตอบ

สนองตอความตองการของผูบริโภคไดดีกวา เชน YouTube ที่

ตอตอนอาจสูงถึงหลายสิบลานบาท เร� องนี้จึงสงผลโดยตรงตอ

คุณภาพในการผลิต รวมถึงระดับการแขงขันเพ� อแยงชิงเงินลงทุน

จํานวนมากจากนายทุนซึ่งก็มีผลตอการเติบโตของอุตสาหกรรม

เชนกัน

อีกสวนสําคัญก็คือ นโยบายจากภาครัฐก็มีสวนเปนอยาง

มากในการวางรากฐานและผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงของ

เกาหลีใต ทั้งการสนับสนุนทางดานกฎหมายและงบประมาณใน

การผลิต  

รวมถึงการอํานวยความสะดวกในการสงออกละครหรือซี

รีส ไปยังตางประเทศ ซึ่งในภาพอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยนั้น 

ยังดูเหมือนวาจะถูกขับเคล� อนดวยภาคเอกชนเพียงฝายเดียว

ซึ่งประเด็นนี้ก็สงผลตอการสรางแรงจูงใจตอทั้งผูผลิตละคร

ไปจนถึงนักเรียน นักศึกษา ที่ตองการจะหาเลี้ยงชีพและใฝฝนจะ

ทํางานในดานนี้เชนกัน

แตที่กลาวมาทั้งหมดนี้ก็ไมไดหมายความวาละครไทย

แขงขันไมไดในระดับสากล เพราะที่ผานมาละครไทยบางเร� องก็ได

รับความนิยมอยางสูงจากประเทศในอาเซียน เชน เมียนมา, ลาว, 

กัมพูชา, เวียดนาม และฟลิปปนส

อีกทั้งละครรูปแบบใหมที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับความหลาก

หลายทางเพศ โดยเฉพาะ “ซีรีสวาย” ตางก็ไดรับความนิยมใน

หลายประเทศทั่วเอเชีย แมกระทั่งประเทศที่มีความเขมงวดสูง

อยางประเทศจีน 

ท่ีเปนเชนน้ีเพราะในแงของความหลากหลายทางดานเน้ือหา

แลว ประเทศไทยถือวาเปดกวางและมีความหลากหลายสําหรับการ

ผลิตละครมากกวาประเทศอ� นๆ ในเอเชีย ซ่ึงเราก็น�าจะใชเร� องน้ีเปน

จุดแข็งท่ีแตกตางจากประเทศอ� น ท่ีทําไมไดแบบเรา

ซึ่งนี่ก็ถือเปนเร� องดี เพราะบทละครที่หลากหลายจะทําให

จับตลาดไดมากขึ้น ตามแตรสนิยมและความชอบของแตละ

ประเทศ

หากมองในจุดนี้ การเขามาของแพลตฟอรมสมัยใหมอยาง 

YouTube และ Netflix ที่ตอนแรกหลายคนคิดวาเปนคูแขงของ

อุตสาหกรรมละครไทย ก็อาจจะไมไดเปนแบบนั้นเสมอไป 

เพราะหากวาเราสามารถหาจุดแข็งของเราเจอและทุกฝาย

ที่มีสวนเกี่ยวของเขามาโฟกัสพรอมๆ กัน ก็ไมแน�วาแพลตฟอรม

สมัยใหมเหลานี้ แทนที่จะเขามาทําใหอุตสาหกรรมละครไทยแยลง

อาจจะกลายเปนวามันไดเขามาชวยใหเราเติบโตขึ้นก็เปนได

แต ณ วันนี้ เม� อดูคูแขงที่อยูในตลาด ก็ตองยอมรับวา 

ละครไทยยังตองปรับตัวอีกเยอะเลย..

ขอบคุณบทความจากเพจ ‘ลงทุนแมน’

‘ละครไทย’ กําลังเจอแพลตฟอรมตางประเทศแยงเวลา

ล

ก

ลี้คิมฮวง

นพ.ชลน�าน ศรีแกว

ที่มา เฟซบุก ไตรรงค สุวรรณคีรี



านมาเกือบจะครบ 1 อาทิตย์ เหตุผลการถอนตัวลงชิง

เก้าอ้ี “ผู้ว่าฯ กทม.” ของ “บ๊ิกแป๊ะ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจิน 

ดา อดีต ผบ.ตร. ก็ยังคงเป็นปริศนา เป็นเพียงแค่คาดการณ์ 

ยังคงเป็นแค่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ น่าจะมาจากเรื่องน้ันเรื่องน้ีเท่าน้ัน

ยังไม่มีเสียงจาก “บิ๊กแป๊ะ” ออกมาพูดคุย อธิบาย หรือ

ชี้แจงให้สังคม รวมทั้ง “แฟนคลับ” ที่รอลุ้น รอเชียร์ รอเข้าคูหา 

กาเลือก “อดีต ผบ.ตร.” เข้าทำาหน้าที่ “พ่อเมืองหลวง” คนต่อไป

แต่อย่างใด

แม้คนใกล้ชิด หรือรู้จักมักคุ้น ที่พบปะ “บิ๊กแป๊ะ” สอบถาม

ก็ต่างไม่ได้รับคำาตอบ ไม่ได้รับคำาอธิบาย นอกจากบอกในทำานอง

ตัวเอง “พูดไม่เก่ง” เลยไม่อยากออกมาพูดอะไร

ย่ิงทำาให้หลายคนสงสัย เรื่องน้ีมีอะไรในกอไผ่นอกจากหน่อไม้

หรือไม่ การไม่ออกมาอธิบายหรือช้ีแจงใดๆ ด้วยเหตุ “พูดไม่เก่ง” ไม่

น่าจะใช่ เพราะ “บ๊ิกแป๊ะ” เคยเป็น “ผู้นำาสีกากี” ผ่านไมค์ ผ่านเวที 

ผ่านสื่อ ผ่านสปอตไลต์ มานับไม่ถ้วน ตลอด 5 ปีท่ีน่ังเก้าอ้ี “ผบ.ตร.” 

“พูดไม่เก่ง” หรือ “น้ำา

ท่วมปาก”??? 

สิ่งที่สังคมสงสัย สิ่งที่สัง 

คมข้องใจ

ตั้งแต่ต้นเดือน ก.พ.2564 

ที่ “บิ๊กแป๊ะ” ประกาศผ่านเวที

ที่ ไปร่วมมอบทุนการศึกษาและ

อุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนในเขต

หนองจอก หลังช่วงเทศกาลปี

ใหม่ 64 แทบทุกบ้านต่างได้รับ 

“ส.ค.ส.ปีใหม่” จาก พล.ต.อ.จักร

ทิพย์ แทบทุกบ้าน จนหลายคน

เชื่อว่า “บิ๊กแป๊ะ” น่าจะลงชิง

เก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.ตามที่มีกระแสข่าวแน่นอน

“ตัดสินใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหา 

นคร (ผู้ว่าฯ กทม.) แต่ยังไม่พร้อม 100% ส่วนที่มีการส่ง ส.ค.ส. 

ให้คน กทม.ถือเป็นการสวัสดีปีใหม่ตามเทศกาลปกติ...ผมอาจเสีย

เปรียบที่สุด เพราะไม่มีพื้นฐานการเมืองมาก่อน รับราชการตำารวจ

มาตลอดชีวิต แต่ข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นของตนคือ รู้ปัญหาของ 

กทม. รู้ความต้องการของคน กทม. ที่สำาคัญรู้ว่าจะแก้ไขอย่างไร 

เพราะที่ผ่านมาผมลงพื้นที่ตลอด”

จากนั้น “บิ๊กแป๊ะ” ก็เข้าเกียร์ 5 เดินหน้าเต็มสปีด

กระทั่งจู่ๆ เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ก็มีกระแสข่าว “บิ๊ก

แป๊ะ” ประกาศต่อหน้าผู้สมัครสมาชิกสภา กทม. (ส.ก.) ที่ให้การ

สนับสนุนว่า “ตัดสินใจว่าจะไม่ลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.แล้ว”

พร้อมๆ กับมีเหตุผลสะพัดตามมาในทำานอง พล.ต.อ.จักร

ทิพย์ไม่ต้องการลงแข่งกันเองกับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ 

กทม.คนปัจจุบัน ที่ต้องการจะลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วย 

เพราะถือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่มีความใกล้ชิดกันตั้งแต่สมัยรับราชการ

ตำารวจ รวมทั้งระยะหลังแกนนำาพรรคพลังประชารัฐมีท่าทีหันไป

สนับสนุน พล.ต.อ.อัศวินมากกว่า

โดยท่ียังไม่มีคำาตอบ ยังไม่มีคำาอธิบายจาก พล.ต.อ.จักรทิพย์ ก็

เลยทำาให้ทุกคนงงว่าเกิดอะไรข้ึน และเหตุใด “บ๊ิกแป๊ะ” ไม่ออกมาบอก

สาเหตุท่ีไม่ลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. ให้แฟนๆ ท่ีตามลุ้น ตามเชียร์เข้าใจ

หรือน้ำาท่วมปาก???

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. เกิดวันที่ 19 ต.ค.

2502 ที่จังหวัดชลบุรี จบการศึกษาจากวชิราวุธวิทยาลัย, โรงเรียน

นายร้อยตำารวจรุ่นที่ 36 (นรต.36) ปริญญาโทสาขาบริหารรัฐกิจ

จากสหรัฐ และศึกษาเพิ่มเติมหลักสูตรการสอบสวน (ATF-ILEA) 

และหลักสูตรเอฟบีไอ รัฐเนวาดาจากสหรัฐ โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ 

เป็น ผบ.ตร.คนที่ 11 ต่อจาก พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

ให้อุ๊งอิ๊งรับทราบ ชายคนหนึ่งยืนหน้าร้านเบียร์อย่างผิดหวัง 

เพราะป้ายที่หน้าร้านเขียนว่า Tomorrow Beer Free  

ก็เมื่อป้ายเขียนอย่างน้ีมานานนับเดือนแล้ว ตกลงวันไหน

กันแน่ที่เบียร์ฟรี

ไอ วิช ไอ เวอร์ อะ ปริ๊นเซส นั้นเป็นชื่อเพลงเท่านั้น 

คนที่จะมีวาสนาสูงสุดนั้นจะต้องทำากรรมดีในชาตินี้มากๆ จึง

จะได้สมปรารถนา มิเช่นนั้นกรรมตัดรอนเช็กบิลก่อนเวลาแน่ๆ 

ลูกสาวโทนี่อย่าประเมินตัวสูงเกินความเป็นจริง

แต่อย่างไรก็ตาม เจริญธรรมบกพร่องไม่มีอายุความ ทำา

อะไรไว้ผู้คนไม่ลืมอย่างแน่นอน

มิสเตอร์พีเพิล

 

ผมหลับตาเห็นคนจะหนีคดีไปต่างประเทศรำาไรๆ เป็นคน

ที่สาม ฮ่าๆๆๆ 

ถ้านายทักษิณไม่จำาบทเรียนจาก สมชาย-ยิ่งลักษณ์ ยัง

คงเดินเกมการเมืองแบบเดิมต่อ ตระกูลชินวัตรก็คงจะต้องหนี

คดีไปต่างประเทศกันหมดแน่นอน

ก็วิเคราะห์ได้หลายทางครับ ทักษิณอาจคิดได้แล้ว จึงส่ง

ลูกสาวลงมาคุมเกมเพื่อประนีประนอม การเอาสตรีอายุ ๓๕ 

เป็นตัวกลางพูดคุยกับผู้ใหญ่ ย่อมดีกว่าปล่อยให้แกนนำาม็อบ

เสื้อแดงไปข่มขู่แน่นอน 

หรือถ้าทักษิณยังคิดไม่ได้ เพราะประเมินว่ารัฐบาลลุงตู่                                                                            

ตกต่ำาสุดขีดแล้ว พรรคเพื่อไทยต้องชนะเลือกต้ังแน่นอน ฉะน้ัน

จึงส่งอุ๊งอิ๊งมาเล่นบทหุ่นเชิดต่อจากยิ่งลักษณ์ ผลลัพธ์ก็คงไม่

ต่างจากเดิมมากนัก เพราะทักษิณยังมีโจทย์เดิม เช่นกลับไทย

โดยไม่มีความผิด รวมถึงใช้อำานาจการเมืองเพื่อความร่ำารวย

ของวงศ์ตระกูล สุดท้ายก็ถูกไล่อีกแน่นอนครับ.

เลือกตั้งใครมา

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย 

คุณอัตถ์ครับ ช่วงนี้การเมืองคึกคัก พรรคต่างๆ ขยับ

ขยายกันยกใหญ่ พรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐ สอง

พรรคการเมืองหลักกำาลังแข่งขันกันสร้างความชัดเจน ผมมอง                                                                              

ด้วยใจเป็นกลาง คิดว่าพรรคเพื่อไทยนำาหน้าอยู่ ๑ ก้าว เพราะ

แม้การประกาศตัวของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร จะมาใน

5บทความ

แหละ...ยี่เกการเมือง

ภาพที่ปรากฏ ดูเหมือนพรรคก้าวไกล กับคณะก้าว 

หน้า มีท่าทีต่อ ม.๑๑๒ แตกต่างกันพอควร 

พรรคก้าวไกล “แก้ไข”

คณะก้าวหน้า “ยกเลิก” 

แต่...หน้าฉากที่เห็นแค่แท็กติกทางการเมืองเท่านั้น

เพราะความจริงทัศนคติเดียวกัน ที่ต่างมีแค่เล็กน้อย 

เห็น “ปิยบุตร แสงกนกกุล” โวยวายพรรคก้าวไกล ก็อย่าไปเชื่อ

ตามนั้นเด็ดขาด 

รากเหง้าเดียวกัน มันคิดเหมือนกัน

วันก่อนแถลงการณ์พรรคก้าวไกล พูดถึงร่างกฎหมาย ๕ ฉบับ ที่

เคยยื่นสภาไปแล้ว

๑.ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

(ฉบับที่…) เป็นการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการ

เอาผิดต่ออาชญากรรมในระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่เป็นการนำากฎหมาย

ไปใช้เพื่อปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ 

๒.ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา (ฉบับที่…) พ.ศ. …  

๓.ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่ง (ฉบับที่…) พ.ศ. … ซึ่งทั้ง ๒ ฉบับนี้ เพื่อสร้างกลไกคุ้มครอง

ประชาชนจากการถูกฟ้อง คดีปิดปาก โดยหน่วยงานรัฐหรือเอกชน 

ในกรณีที่ประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับประเด็น

สาธารณะต่างๆ หรือตรวจสอบการดำาเนินงานของรัฐและเอกชน ซึ่ง

ในต่างประเทศเรียกกันว่า anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against 

Public Participation) laws

๔.ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. … มี

การแก้ไขเพื่อเพิ่มบทลงโทษกรณีเจ้าหน้าที่บิดเบือนกฎหมาย ทำาให้

สามารถเอาผิดเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมที่กระทำาการ

บิดเบือนกฎหมายต่อประชาชนได้ 

และ ๕.ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับ

ที่…) พ.ศ. … เป็นการแก้ไขเกี่ยวกับฐานความผิดหมิ่นประมาททั้งหมด 

ไม่ว่าจะเป็นหมิ่นประมาทบุคคลทั่วไป ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ดูหมิ่นศาล 

รวมทั้งความผิดฐานดูหมิ่น หมิ่นประมาท อาฆาตมาดร้ายต่อองค์พระ

มหากษัตริย์ เพื่อประกันเสรีภาพในการแสดงออก ให้ได้สัดส่วนกับการ

เคารพสิทธิหรือชื่อเสียงของประมุขของรัฐ และบุคคลอื่น ให้สอดคล้อง

กับหลักเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่

๔ ฉบับแรกถูกนำาเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์

ผลกระทบเพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร 

ส่วนฉบับสุดท้าย มีการแก้ไข ม.๑๑๒ ถูกโต้แย้งโดยสำานักการ

‘ก้าวไกล’ไปตามสั่ง

ประชุม สภาผู้แทนราษฎร และสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตาม

ลำาดับ ว่ามีบทบัญญัติที่อาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ม.๖ ที่ว่า องค์พระ

มหากษัตริย์ทรงดำารงอยู่ในฐานะอันเป็นท่ีเคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้

ทีนี้ ไปดู สาระสำาคัญในร่างกฎหมายที่มีการแก้ไข ม.๑๑๒ ของพรรค

ก้าวไกล  

อ้างว่า เป็นการย้ายความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดง

ความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำาเร็จ

ราชการแทนพระองค์ ออกจากหมวดความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ 

ไปกำาหนดเป็นลักษณะความผิดใหม่ 

คือ ลักษณะความผิดเกี่ยวกับพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ 

พระราชินี รัชทายาท และเกียรติยศของผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ เพื่อ

ให้มีความเหมาะสมทั้งในแง่ของโครงสร้างของบทบัญญัติ อัตราโทษ การ

ยกเว้นความผิด การยกเว้นโทษ และผู้ร้องทุกข์ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคล

ทั่วไปนำาฐานความผิดนี้ ไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง กลั่นแกล้งผู้อื่น 

หรือนำาไปใช้ โดยไม่สุจริต ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ในส่วนที่มีการแก้ไขเพื่อเพิ่มให้มีบทยกเว้นความผิดและยกเว้นโทษ 

ที่ระบุว่า “ผู้ใดติชม แสดงความคิดเห็น หรือแสดงข้อความใดโดยสุจริต 

เพื่อรักษาไว้ซ่ึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข เพื่อธำารงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ผู้

นั้นไม่มีความผิด” 

และ “ถ้าผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิดพิสูจน์ได้ว่า ข้อที่หาว่าเป็นความ

ผิดนั้นเป็นความจริง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ห้ามมิให้พิสูจน์ถ้าเป็นเรื่อง

ความเป็นอยู่ส่วนพระองค์ และการพิสูจน์ไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน”

ในแง่หลักการกฎหมายแม้จะพอฟังได้ แต่ยังต้องถกเถียงกันอีกมากว่า 

การแก้ไขลักษณะนี้เป็นการธำารงไว้ซึ่งพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ 

จริงหรือไม่ 

หรือเพื่อเจตนาแอบแฝงอื่นที่ซ่อนอยู่

ครับ... เจตนาที่แท้จริงของพรรคก้าวไกล อยู่ที่การแถลงข่าวของ ชัย

ธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค 

“...การจะธำารงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ไว้ให้คงอยู่คู่กับระบอบ

ประชาธิปไตย ไม่สามารถจะบรรลุได้ด้วยการใช้อำานาจกดบังคับ หรือใช้

กฎหมายปราบปรามการแสดงออกของประชาชน  

แต่สถาบันการเมืองใดๆ ในสังคมสมัยใหม่ย่อมดำารงอยู่ได้ก็ด้วยความ

ชอบธรรมและความยินยอมพร้อมใจจากประชาชน 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าขณะนี้ผู้คนจำานวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำาลังเรียกร้องให้

ยกเลิก ม.๑๑๒ ถึงเวลาแล้วที่ผู้มีอำานาจต้องคืนสิทธิในการประกันตัวให้แก่

ผู้ต้องหาคดี ม.๑๑๒ รวมถึงคดีความมั่นคงอื่นๆ และใช้กลไกทางการเมือง

ในการยุติคดีการเมืองต่างๆ 

ไม่ควรมีใครต้องอยู่ในคุกเพราะการแสดงออกทางการเมือง ในที่ 

สุดหากต้องนิรโทษกรรมคดีการเมืองเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งในสังคมก็

จำาเป็นต้องทำา...”

ฉะนั้นความต้องการที่แท้จริงของพรรคก้าวไกลจึงอยู่ที่การยกเลิก 

ม.๑๑๒ ไม่ใช่การแก้ไข 

ยกเลิกเพราะอะไรมันมีเป้าหมายครับ 

หากพิจารณาจากเหตุไปหาผล ก็จะพบความจริงที่ว่า การฟ้องร้อง

ด้วย ม.๑๑๒ มากเป็นพิเศษในช่วงนี้ เพราะมีการกล่าวร้ายสถาบันพระมหา

กษัตริย์รุนแรงเป็นประวัติการณ์

เดิมทีโจมตีเฉพาะรัชกาลปัจจุบัน 

มาวันนี้ บิดเบือนให้ร้ายไปถึง รัชกาลที่ ๙ เรื่อยไปจนถึงรัชกาลที่ ๕ 

ที่ทรงเป็น “มหาราช” 

เด็กเมื่อวานซืนในโซเชียลไล่งับแต่เฟกนิวส์ ก็ไม่แปลกครับถึงได้เชื่อ 

กันเป็นตุเป็นตะ จะล้มล้างสถาบันฯ กันให้ได้

ไปดู “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ก็ประสานเป็นเสียงเดียวกัน 

“คณะก้าวหน้าพร้อมท่ีจะรณรงค์ในการผลักดันเรื่องการยกเลิก ม.๑๑๒ 

ร่วมกับพี่น้องประชาชน โดยเราจะร่วมลงแรงเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม และ

การจัดการหลังบ้านในการลงชื่อออนไลน์ของประชาชน”

“ปิยบุตร” ทำาทีเป็นฟาดงวงฟาดงา  

“พรรคต้องเป็น avant-garde ถ้าพรรคไม่เป็นแบบนี้ ก็ไม่รู้ว่าจะลา

ออกจากอาจารย์ ทิ้งชีวิตวิชาการมาทำาไม คำาว่า avant-garde ไม่เท่ากับ

ต้องตามใจเอาใจการชุมนุม แต่คือการชี้นำาสังคม ผลักวาระนำาหน้าเพื่อให้

สังคมตาม เลือกตั้งครั้งหน้า ถ้าไม่มีพรรคแบบนี้ คงกาไม่เลือกใคร”

“ส.ส.บางคนถามผมว่าจะเสนอร่างกฎหมาย ๑๑๒ แบบใด ผมยืนยัน

เรื่องยกเลิก ๑๑๒ พร้อมยกเลิกความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาททั้งหมด ผม

อธิบายเหตุผลยืดยาว แต่เมื่อพรรค ก.ก.เสนอแบบนั้นก็จบ ผมไม่เกี่ยว

ด้วย แต่ผมขอใช้เสรีภาพแสดงจุดยืนของผม เท่านี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าผม

ไม่เกี่ยวกับ ก.ก. สั่งการ ก.ก.ไม่ได้”

เหมือนจะเป็นการปรับทิศให้ตรง มุ่งไปสู่การยกเลิก ม.๑๑๒ เท่าน้ัน

และก็ได้ผล “วิโรจน์ ลักขณาอดิศร” โฆษกพรรคก้าวไกล แถลง

ท่าทีล่าสุดของพรรคก้าวไกล  

“จากการเสนอแก้ไขเมื่อ 9 เดือนก่อน วันน้ีพรรคก้าวไกลต้องกลับ

มาทบทวนแล้วว่า มันตอบรับกับสถานการณ์หรือไม่ แต่เราต้องคิดถึงการ

โอบรับคนอื่นด้วย เพราะขนาดแค่การแก้ไขยังไม่มีพรรคการเมืองใดลงชื่อ

ร่วมกันกับเราเลย เราก็ต้องคิดถึงมือในสภาด้วย เพราะถ้ามือในสภายก

ผ่านจึงจะเกิดการแก้ไข ดังน้ัน ความพยายาม หรือการผลักดันจากภาค

ประชาชนท่ีจะให้มีการยกเลิกมาตรา ๑๑๒ พรรคก้าวไกลก็รับฟัง”

ครับ...เมื่อไล่ลำาดับเหตุการณ์ การชี้นำาทิศทางโดย “ธนาธร-ปิย

บุตร” ก็มาจบลงที่ ยกเลิก ม.๑๑๒ 

ข้ออ้างในการยกเลิก ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ประชาชนที่นำามาอ้างคือม็อบสามนิ้ว 

ท่าทีม็อบสามน้ิวท่ีผ่านมามีความชัดเจนค่อนข้างมาก คือ ไม่ต้อง                                                                                                

การให้มีสถาบันพระมหากษัตริย์ ต้องการการปกครองระบอบสาธารณรัฐ 

ให้นักการเมืองเป็นประมุขของประเทศ 

พรรคก้าวไกล คณะก้าวหน้า ไม่เคยฟังเสียงประชาชนอีกฝ่าย 

แม้จะเคยถูกสั่งสอนจากการเลือกตั้ง อบจ. เมื่อปลายปี ๒๕๖๓ 

แต่ “ธนาธร-ปิยบุตร” ยังคงเดินหน้าไม่ฟังเสียงใคร 

ดวงตาของม้าจะอยู่ด้านข้างของใบหน้า จึงมองได้กว้างถึง ๓๕๗ 

องศา 

ม้าแข่งจะเห็นม้าตัวข้างๆ ที่วิ่งไปพร้อมกัน 

และยังเห็นม้าตัวหลังที่กำาลังแซงขึ้นหน้ามาอีกด้วย โดยไม่ต้อง

หันหัวกลับไปมองด้วยซ้ำา

แต่ม้าขี้ขลาดครับ มันจะรู้สึกกลัวหากเห็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคย 

ฉะนั้นเวลาม้าลงแข่ง จะถูกครอบตาให้มองเห็นเฉพาะข้างหน้า

เท่านั้น 

บางตัวไวต่อเสียงเชียร์ ก็ต้องหาอะไรมาอุดหู 

ไม่ต่างกับสิ่งที่ “ธนาธร-ปิยบุตร” กำาลังทำาอยู่ในขณะนี้

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมบนโลกใบนี้ เป็นระบอบการปกครองปกติที่

หลายประเทศใช้กัน 

ฉะนั้นการที่ “ธนาธร-ปิยบุตร” พยายามจะจุดกระแส นำาไปสู่

การเปลี่ยนโดยหวังว่าต่างชาติจะหันมาให้ความสนใจ และให้การสนับ 

สนุน ก็ควรกลับไปคิดใหม่ 

คนในชาติไม่ได้มีเฉพาะสามกีบ.

เก่าสมัยใหม่เสมอ

อนุรักษนิยมไม่งมโข่ง

ยื้อยุด สุดโต่ง ของเก่า

สิ่งใดใหม่ขยับก็รับเอา

โดยไม่ทิ้งผู้เฒ่าข้างทาง

ก้าวหน้ามิมาแต่สิ่งใหม่

ปากกล้าสาไถยถากถาง

ปฏิเสธของเก่าเต่าคราง

ใหม่เก่าเราวางไว้ด้วยกัน

ไม่มีวันพรุ่งนี้สำาหรับเธอ

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

เธอประกาศเจตนาว่าพรุ่งน้ีจะนำาพ่อกลับบ้าน ซ่ึงก็ไม่ใช่

มิชชันอิมพอสซิเบิล ถ้าทำาตามกติกา แต่ถ้าต้องการสร้างกติกา

ใหม่ ก็ต้องบอกว่าไม่มีวันพรุ่งนี้ เธอเป็นใคร มาจากไหน มี

อำานาจมากเท่าใดที่จะพลิกฟ้าฟื้นดิน พ่อเธอยังไม่สามารถกระ 

ทำาได้ ๑๕ ปีที่ต้องเป็นสัมภเวสีเร่ร่อน พยายามกี่ครั้งแล้ว แต่

เป็นเพราะวาสนาบารมีไม่เพียงพอ กรรมใดใครก่อ กรรมนั้น

ต้องรับ ถ้าเจตนาดีกับประเทศชาติและประชาชนก็คงไม่ต้อง

เป็นสัมภเวสีร่อนเร่เหมือนทุกวันนี้

๑๑ ปีที่แล้ว (๒๕๕๓) ก็พยายามกลับบ้านแบบไร้มลทิน 

หวังอำานาจของ นปช.ทหารรับจ้าง, คนเสื้อแดง

๗ ปีที่แล้ว (๒๕๕๗) ก็หวังว่าน้องสาว? จะพาตัวเองกลับ

บ้านอย่างไร้มลทินด้วย พ.ร.บ.ลักหลับตอนตี ๔ แต่เป็นเพราะ

ลุงกำานันไม่ยินยอม ทำาให้เกิดม็อบ กปปส. ต่อต้าน พ.ร.บ.ลัก

หลับ ทำาให้ โทนี่ฝันเปียกแล้วน้องสาว? ก็ต้องเปลี่ยนสภาพเป็น

สัมภเวสีเร่ร่อนเช่นเดียวกัน

วันนี้ พ.ศ.๒๕๖๔ : ความพยายามครั้งที่สามของโทนี่ 

ครั้งนี้หวังใช้ลูกสาวนำาหน้า ตามมาด้วยขี้ข้าในสภาและกุ๊ย

อันธพาลนอกถนนเป็นสามประสาน หวังว่าจะสร้างรัฐไทใหม่

สำาเร็จ แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าประชาชนจำานวนมากที่เคยเป็น

พันธมิตรฯ และ กปปส.ยังมีชีวิตอยู่เป็นจำานวนมาก ถึงวันนี้จะ

ไร้บทบาท แต่ถ้าราชอาณาจักรไทยจะสูญสิ้นเพราะสามประ 

สานแล้ว เชื่อว่าความปรารถนาของโทนี่ไม่ได้มาอย่างง่ายดาย

การที่ โทนี่ประเมินว่าวันน้ีมีคนหนุ่มสาวจำานวนมากที่

ถูกกะปิบูด, สัสทอน, ตีเมีย ฯลฯ ปั่นหัวให้เกลียดกำาพืดของ

ตนเองมีสิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้น ขนาดที่ให้สื่อในสังกัดเต้าข่าวว่า 

ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อจากการเลือกตั้งครั้งหน้า พรรคตีเมียจะ

ได้อันดับหนึ่ง สำานักสำารวจความคิดเห็นที่เสนอข่าวว่า เผาไทย

จะได้ ส.ส.มากที่สุด แต่คนที่คนไทยอยากให้เป็นนายกฯ มาก

ที่สุดก็คือตีเมีย เชื่อถือไม่ได้ที่สุด เพราะทั้งหมดเป็นข่าวนำาร่อง

เพื่อผลประโยชน์ให้ โทนี่ทั้งสิ้น

สังเกตไหมว่าวันนี้ข่าวกะปิบูด&สัสทอนเงียบหายไปเลย 

มีแต่ข่าวโทนี่&ลูกสาว แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลในการเสนอข่าว

ยังเป็นของโทนี่ เพราะโทนี่เป็นเจ้าของสื่อหลายสาขาหลาย

สำานัก ขณะเขียนบทความนี้ (๑๘.๐๐ น.ของวันที่ ๓๑ ต.ค.) ยัง

ไม่ทราบความคืบหน้าการชุมนุมของม็อบแบ่งแยกดินแดนที่

ออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา ๑๑๒ เพราะ ผบ.สส.สั่งห้าม

ชุมนุมเด็ดขาด แต่จะมีการลองของหรือไม่อย่างไร เพราะศาล

แพ่งก็ไม่ให้ความคุ้มครองชั่วคราว

แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องนำาภาพท่ีแชร์กันในไลน์มาบรรยาย

หรือน้ำาท่วมปาก?

ตำาแหน่ง ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัต 

กรรม พรรคเพื่อไทย ไม่ใช่หัวหน้าพรรค หรือว่าที่ผู้สมัคร 

ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ลำาดับที่ ๑ หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายก

รัฐมนตรีก็ตามที แต่ก็ยังชัดเจนกว่าพรรคพลังประชาชน ที่ยัง

ไม่ชัดเจนอะไรเลย นอกจากความอึมครึมเรื่องมุ้งสามมิตร มุ้ง

ธรรมนัส รวมถึงมุ้งสามลุง 

ธรรมชาติของการเมือง คนจะจดจำาอะไรที่เป็นเรื่องแรก

เสมอ เรื่องที่มาหลังๆ มักไม่ค่อยอยู่ในความทรงจำา เช่น เรื่อง

แรกๆ ที่คนนึกถึงพรรคพลังประชารัฐคือความขัดแย้งในพรรค 

ส่วนส่ิงท่ีประชาชนจดจำาพรรคเพื่อไทยในขณะน้ีคือ การมาของ 

น.ส.แพทองธาร ซึ่งดูแล้วมีความชัดเจนกว่า อย่างน้อยก็ได้รู้ว่า

นายทักษิณได้นอมินีคนใหม่แล้ว 

ก็บ่นตามประสาคนแก่ไม่ได้ดังใจครับ พรรคพลังประชา

รัฐกำาลังเป็นพรรคที่ไม่มีความชัดเจน เลือกตั้งคราวหน้าเห็นที

จะลำาบากแล้วครับ

นับถือ 

สุรจิต ขอนแก่น

 

ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจครับ พรรคการเมืองควรเรียนรู้

ท่ีจะฟังประชาชนให้มากกว่าฟังกันเองในพรรค พรรคไหนท่ีแก้                                                                            

ปัญหาให้พรรคแล้วแก้ไม่จบ อย่าหวังว่าประชาชนเขาจะเข้าใจ

และไว้วางใจนะครับ เพราะสิ่งที่ประชาชนคิดคือ แก้ปัญหาตัว

เองไม่ได้ จะมาแก้ปัญหาให้ประชาชนได้อย่างไร.

สิ่งแวดล้อม

 * อากาศเป็นพิษชีวิตอับ

ธรรมชาติย่อยยับดับสูญ

มลภาวะต่างต่างทวีคูณ

สรรพสัตว์อาดูรด้วยโรคภัย

 * ประเทศอยู่ซ่อนหวาดระแวง

แฝงอาวุธประทุษร้ายหวาดไหว

มหาอำานาจแข่งขันทางบรรลัย

ไฟประลัยกัลป์คุกรุ่นโลกา

 * สื่อสารวิทยาการซ่านโลก

ส่วนมากแพร่โรคกิเลสหนา

สิ่งแวดล้อมจิตวิญญาณนานา

มักพาไปทางกิเลสลาม

 * สิ่งแวดล้อมโลกพาโลกเป็นพิษ

สิ่งแวดล้อมจิตพาจิตเหน็บหนาม

จิตพิษพาเป็นพิษทุกเขตคาม

ยามนี้สิ่งแวดล้อมจิตเป็นเช่นใดฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

นี่

ผ่
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6 ภูมิภาค-อาชญากรรม

ขาว
มุกดาหารพบคลัสเตอร์ญาติผู้ป่วยหออายุรกรรมหญิง

มุกดาหาร • เมื่อวันที่ 4 พ.ย.64 เพจเฟซบุ๊กโควิด-19 สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด

มุกด�ห�ร ได้ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 

(COVID-19) หรือโควิด-19 ระลอกใหม่ ประจำ�วันที่ 2 พฤศจิก�ยน 2564 จ�กก�ร

ตรวจห�เชื้อท�งห้องปฏิบัติก�รโรงพย�บ�ลมุกด�ห�รของผู้มีอ�ก�รเข้�เกณฑ์ต้อง

สงสัย (PUI) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ระบบเฝ�้ระวังและระบบบริก�ร ก�รเฝ้�ระวังเชิงรุก

ในชุมชน พบมีผู้ติดเชื้อร�ยใหม่ภ�ยในจังหวัด 19 ร�ย เป็นผลต่อเนื่องจ�กก�รติด

เชื้อจ�กญ�ติผู้ป่วยหออ�ยุรกรรมหญิง โรงพย�บ�ลมุกด�ห�ร และได้แพร่ระบ�ดไป

ยังอำ�เภอต่�งๆ และได้มีก�รตรวจพบในพื้นที่อำ�เภอเมืองมุกด�ห�ร 10 ร�ย อำ�เภอ

นิคมคำ�สร้อย 1 ร�ย อำ�เภอดอนต�ล 1 ร�ย อำ�เภอ คำ�ชะอี 6 ร�ย อำ�เภอหนองสูง 

1 ร�ย ในขณะที่ทีมสอบสวนโรค สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด ส�ธ�รณสุขอำ�เภอ 

ได้ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดและมีคว�มเสี่ยงสูงกับญ�ติผู้ป่วยหอ

อ�ยุรกรรมหญิง ผู้ไปเยี่ยมและเฝ�้ผู้ป่วยที่หออ�ยุรกรรมหญิง ในช่วงที่มีก�รตรวจ

พบก�รแพร่ระบ�ด เพื่อควบคุมป้องกันมิให้มีก�รแพร่ระบ�ดเป็นวงกว้�ง รวมผู้ป่วย

ระลอกใหม่ (1 เม.ย.-3 พ.ย.) ในพื้นที่จังหวัดมุกด�ห�ร จำ�นวน 2,307 ร�ย รักษ�ห�ย

สะสม 2,198 ร�ย กำ�ลังรักษ� จำ�นวน 100 ร�ย แยกเป็น โรงพย�บ�ลมุกด�ห�ร

และโรงพย�บ�ลชุมชน 6 แห่ง จำ�นวน 61 ร�ย โรงพย�บ�ลสน�ม 39 ร�ย เป็นผู้

ป่วยมีอ�ก�รเล็กน้อย จำ�นวน 51 ร�ย ปอดอักเสบ/มีอ�ก�รและภ�วะเสี่ยง จำ�นวน 

35 ร�ย ปอดอักเสบและภ�วะพร่องออกซิเจน จำ�นวน 14 ร�ย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 

สะสมมีผู้เสียชีวิต 9 ร�ย

ป่วนนราฯ ระเบิดตกข้างเสาไฟข้างกรมทหารตากใบ

นราธิวาส • เมื่อเวล� 10.00 น. วันที่ 4 พ.ย.64 น.อ.กฤษณะ ยวงสะอ�ด ผู้บังคับก�ร

กรมทห�รพร�นหน่วยบัญช�ก�รน�วิกโยธิน ได้ประส�นหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องทำ�ก�ร

ตรวจสอบและพิสูจน์ทร�บเสียงดังคล้�ยระเบิด ที่บริเวณโคนเส�ไฟฟ้�ด้�นนอกและ

ด้�นซ้�ยมือของที่ตั้งกรมทห�รพร�นหน่วยบัญช�ก�รน�วิกโยธิน ซึ่งตั้งอยู่บ้�นโคก

ย�มู ม.7 ต.ไพรวัน อ.ต�กใบ จ.นร�ธิว�ส เหตุเกิดเมื่อเวล� 22.51 น.ของคืนวันที่ 3 

พ.ย.ที่ผ่�นม� ซึ่งเจ�้หน้�ที่ไม่กล�้เข้�ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เกรงคนร้�ยจะว�งแผน

ลวงเพื่อดักสังห�รเจ�้หน้�ที่ จ�กก�รตรวจสอบจุดเกิดเหตุของเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ สภ. 

ต�กใบ ที่ปฏิบัติหน�้ที่ประจำ�จุดตรวจไพรวัน ร่วมกับเจ้�หน้�ที่ทห�รพร�นหน่วย

บัญช�ก�รน�วิกโยธิน ที่บริเวณโคนเส�ไฟฟ้�หม�ยเลขที่ 221 ที่ขุดฝังอยู่ในพงหญ�้

ที่รกทึบ ด้�นซ�้ยมือนอกกำ�แพงรั้วของที่ตั้งกรมทห�รพร�นหน่วยบัญช�ก�รน�วิก

โยธิน พบว่�หญ�้ที่ขึ้นปกคลุมรกทึบโคนเส�ไฟฟ้�เตียนร�บเป็นรัศมีกว�้ง 12 นิ้ว แต่

ไม่พบเศษสะเก็ดระเบิดหรือวัตถุโลหะใดๆ ตกอยู่ เจ�้หน้�ที่ค�ดว่�น่�จะเป็นประทัด

ยักษ์ของกลุ่มวัยรุ่นที่คึกคะนองม�จุดเพื่อคว�มสนุกสน�นให้เกิดคว�มวุ่นว�ยขึ้นใน

พื้นที่ โดยไม่ใช่เป็นฝีมือก�รกระทำ�ของกลุ่มสม�ชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงแต่อย่�งใด

แม่เฒ่ายืนดูลูกจมน้ำาตายไม่มีคนช่วยเพราะเคยติดโควิด

ตราด • เมื่อเวล�ประม�ณ 12.00 น. วันที่ 4 พฤศจิก�ยน 2564 ร.ต.อ.สุกฤษ บึง

จันทร์ ร้อยเวร สภ.แหลมงอบ ได้รับแจ้งจ�กอ�ส�สมัครกู้ภัยหลักเก�ะว่� มีเหตุคน

จมน้ำ�เสียชีวิตที่บริเวณบ�้นหินบ๋�ย หมู่ 1 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตร�ด จึง

เดินท�งไปทำ�ก�รตรวจสอบ พบจุดเกิดเหตุเป็นบ�้นของน�งดวงใจ บุนน�ค อ�ยุ 66 

ปี เลขที่ 132/1 หมู่ที่ 1 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตร�ด ซึ่งอยู่ด้�นหลังศ�ลเจ้�

พ่อต้นโพธิ์ โดยพบว�่ศพผู้เสียชีวิตถูกญ�ติพี่น้องนำ�ขึ้นม�ว�งไว้บริเวณสะพ�นท�ง

เชื่อมของช�วบ้�น ทร�บชื่อคือ น�ยไพโรจน์ แววดี อ�ยุ 45 ปี ต่อม�แพทย์เวรโรง

พย�บ�ลแหลมงอบได้เดินท�งม�ที่เกิดเหตุเพื่อร่วมกันชันสูตรพลิกศพกับเจ้�หน้�ที่

ตำ�รวจ ก่อนที่จะมอบศพให้ญ�ตินำ�ไปดำ�เนินก�รต�มประเพณีต่อไป น�งดวงใจ

กล่�วว่� เมื่อช่วงเที่ยงได้นำ�อ�ห�รไปให้เป็ด และมองเห็นลูกช�ยคือ น�ยไพโรจน์ 

กำ�ลังพ�ยเรือเพื่อเข�้ฝั่ง แต่ช่วงนั้นมีลมแรง ตนเองได้กวักมือเรียกและตะโกนบอก

ว่�ให้พ�ยเข�้ม�ท�งนี้ และเดินเข้�บ�้น เมื่อเดินออกม�ดูอีกทีเห็นลูกช�ยกำ�ลังว�่ย

น้ำ�เข้�ฝั่ง แต่ไม่เห็นเรือแล้ว ตนจึงวิ่งไปบ�้นคนรู้จักว่�ขอให้นำ�เรือออกไปช่วย แต่

ถูกปฏิเสธ ตนจึงไปห�เพื่อนบ้�นอีกคน เข�ก็ออกม�ช่วยแต่ไม่ทัน ขณะนั้นตนเอง

ยืนมองดูลูกที่กำ�ลังว�่ยน้ำ�เข�้ม�และเห็นลูกจมน้ำ�ไปต่อหน้�ต่อต� อย่�งไรก็ต�ม 

เนื่องจ�กน�ยไพโรจน์ แววดี มีประวัติเป็นผู้ป่วยโควิด-19 และเพิ่งออกจ�กโรง

พย�บ�ลม�ได้เพียง 5 วัน ญ�ติพี่น้องอยู่ในกลุ่มเสี่ยง จึงถูกปฏิเสธให้ก�รช่วยเหลือ

ในครั้งแรก.

12

รวบแก๊งขนยาเสพติดข้ามชาติ

นครพนม • แก๊งยาเสพติดข้ามชาติแหย่

หนวดเสือ แอบลำาเลียงกัญชา 1 ตันขึ้น

ท่ากลางชุมชน นรข.ไล่ตะครุบเผ่นกระเจิง 

พฐ.เผยหีบห่อทุกสีมียาฆ่าแมลงเพียบ

วันที่ 4 พฤศจิก�ยน 2564 เวล� 

13.30 น. บริเวณล�นอเนกประสงค์ริมฝั่ง

แม่น้ำ�โขง กองบัญช�ก�รหน่วยเรือรักษ�

คว�มสงบเรียบร้อยต�มลำ�น้ำ�โขง (นรข.) 

น.อ.กฤษด� จิระไตรพร รอง ผบ.นรข., น�ย

พรต ภูภักดิ์ ปลัดจังหวัดนครพนม, น.อ.พร

ภิรมย์ ยศบุญ ผบ.นรข.เขตนครพนม, 

พ.อ.สุขสันต์ พลหล�้ รอง เสธ.มทบ.210, 

น�ยณัฏฐ์กัญจ์กร เกตุสุวรรณ หัวหน�้ฝ�่ย

ปร�บปร�มด่�นศุลก�กรฯ, พ.ต.ท.ประสบ

โชค แดงน� รอง ผกก.สืบสวน บก.ภ.จว.

นครพนม, พ.ต.ท.นฤบดินทร์ สินธ�นพ 

ยึดกัญช�1ตันม�จ�กเพื่อนบ้�น
ผบ.ร้อย ตชด.237, พ.ต.สิทธิศักดิ์ สิทธิ

โคตร หน.ฝ�่ยก�รข่�ว บก.ควบคุมที่ 1 

กกล.สุรศักดิ์มนตรี, พ.ต.สิทธิศักดิ์ สิงหะ

สุริยะ ผบ.ร้อย ทห�รพร�นที่ 210 และน�ย

ยุทธพงษ์ มีศรี ปลัดอำ�เภอท�่อุเทน (ฝ�่ย

ป้องกัน) ร่วมแถลงข�่วตรวจยึดกัญช�แห้ง

อัดแท่ง จำ�นวน 1,000 แท่ง/กิโลกรัม ใน

พื้นที่ อ.ท�่อุเทน จ.นครพนม 

สืบเนื่องจ�ก ผบ.นรข.เขตนครพนม

ได้รับแจ้งจ�กช�วบ้�นในพื้นที่เมื่อวันที่                                           

3 พฤศจิก�ยน ว�่จะมีก�รลักลอบลำ�เลียง

ย�เสพติดจ�กประเทศเพื่อนบ้�นเข้�สู่พื้น                                        

ที่ตอนในร�ชอ�ณ�จักร จึงได้สั่งก�รให้                                

น.ท.วรภัทร แสงสุวรรณ หน.สน.เรือนคร 

พนม บูรณ�ก�รร่วมกับหน่วยง�นด้�น

คว�มมั่นคงล�ดตระเวนทั้งท�งน้ำ�และ

ท�งบก ตั้งแต่พระอ�ทิตย์ตกดิน กระทั่ง

เวล�ประม�ณ 23.00 น. ตรวจพบเรือห�

ปล�ต้องสงสัยแล่นม�จ�กฝั่งประเทศเพื่อน

บ้�น ก่อนจะดับเครื่องยนต์กล�งแม่น้ำ�โขง 

ปล่อยให้เรือไหลล่องม�เทียบท่�บริเวณหน้�

ชมรมผู้สูงอ�ยุท่�อุเทน ต.ท�่อุเทน ใกล้กับ

เทศบ�ลตำ�บลท�่อุเทนหลังเก�่ ซึ่งกำ�ลังมี

ก�รก่อสร้�งเขื่อนกันตลิ่งพัง 

เห็นกลุ่มช�ยฉกรรจ์จำ�นวนหนึ่งแบก

ห่อวัตถุต้องสงสัยลงจ�กเรือทิ้งไว้ริมแม่น้ำ�

โขง ชุดล�ดตระเวนจึงได้แสดงตัวเพื่อทำ�ก�ร

ตรวจสอบ กลุ่มช�ยฉกรรจ์ทิ้งวัตถุต้องสงสัย 

อ�ศัยคว�มมืดและคว�มชำ�น�ญในพื้นที่วิ่ง

หลบหนี ชุดล�ดตระเวนได้ทำ�ก�รตรวจสอบ

พบหีบห่อพล�สติกสีดำ�จำ�นวน 25 กระสอบ 

ภ�ยในบรรจุย�เสพติดให้ โทษประเภท 5 

(กัญช�) จึงนำ�ม�ตรวจสอบโดยละเอียดที่ 

สน.เรือนครพนม ทร�บว่�เป็นกัญช�แห้งอัด

แท่งจำ�นวน 1,000 แท่ง/กก. จึงตรวจยึดไว้

เป็นหลักฐ�น

ทั้งนี้ น.อ.กฤษด� จิระไตรพร รอง 

ผบ.นรข. เปิดเผยว�่ ระยะนี้มีย�เสพติด

ทะลักเข้�ร�ชอ�ณ�จักรบ่อยขึ้น โดยเฉพ�ะ

กัญช�แห้งอัดแท่ง เพร�ะอยู่ในช่วงเก็บ

เกี่ยวผลผลิต ขบวนก�รค้�ย�เสพติดข้�ม

ช�ติจึงอ�ศัยจังหวะที่ฝั่งอำ�เภอท่�อุเทน 

ช่วงหน้�วัดพระธ�ตุธ�ตุท่�อุเทนกำ�ลังก่อ 

สร้�งเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ลำ�เลียงย�เสพ

ติดขึ้นบริเวณหน้�ชมรมผู้สูงอ�ยุฯ หวังตี

เนียนเป็นพวกคนง�นก่อสร้�งเขื่อน แต่ด�้น

ก�รปฏิบัติหน้�ที่จะไม่เว้นจุดใดจุดหนึ่งโดย

เด็ดข�ด

“ก�รปฏิบัติง�นเร�จะบูรณ�ก�รร่วม

กับหน่วยง�นอื่นๆ ทั้งด�้นก�รข่�ว ก�ร

สืบสวนสอบสวน มีหล�ยคนสอบถ�มว่�

ทำ�ไมจับกุมคนร�้ยไม่ค่อยได้ เร�ต้องขอ 

บอกว่�ในเวล�กล�งคืนไม่รู้ว่�คนร้�ยมีอ�วุธ

ติดตัวม�ด้วยหรือไม่ ห�กผลีผล�มถูกยิง

สวนกลับม�จะเกิดก�รสูญเสีย จึงต้องเซฟ

คนของเร�ไว้ก่อน ส่วนด�้นก�รข่�วจะร่วม

กันสืบสวนในท�งลับ จึงนำ�ม�สู่ก�รจับกุม

และยึดทรัพย์ตัวก�รใหญ่อยู่เนืองๆ” รอง 

ผบ.นรข.กล�่ว

ด้�น พ.ต.อ.(หญิง) จิรนันท์ ธนะ

สิงห์ ผกก.พิสูจน์หลักฐ�น (พฐ.) บก.ภ.จว.

นครพนม เปิดเผยเพิ่มเติมว่� กัญช�แห้งอัด

แท่งที่มีประช�ชนสงสัยว่�ทำ�ไมหีบห่อจึงมี

หล�ยสี เช่น สีทอง เหลือง แดง และสีเขียว 

มีคว�มแตกต่�งกันอย่�งไร โดยผลตรวจท�ง

เคมีในห้องแล็บพบว่� สีที่กล�่วข�้งต้นพบมี

ช่อดอกเยอะจึงมีคว�มเข้มข้นสูงกว่�หีบห่อ

พล�สติกใส และยังมีย�ฆ�่แมลงปะปนค่อน

ข้�งสูงเหมือนกันทุกสี ซึ่งหลังจ�กแถลง

ข่�วเสร็จได้นำ�ของกล�งทั้งหมดส่งพนักง�น

สอบสวน สภ.ท�่อุเทน เพื่อดำ�เนินก�รต�ม

กฎหม�ยต่อไป.

นครพนม • ผวจ.นครพนมเชื่อมสัมพันธ 

ไมตรีแขวงคำ�ม่วน สปป.ล�ว ร่วมห�รือเปิด

พรมแดนท่องเที่ยวระหว�่งประเทศ เสนอ 5 

อำ�เภอ Sandbox ริมแม่น้ำ�โขงดันเศรษฐกิจ

ท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� น�ยช�ธิป รุจน

เสรี ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย

น�ยสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด

นครพนม ได้นำ�คณะผู้บริห�รส่วนร�ชก�ร 

ตลอดจนหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง และตัวแทน

ภ�คเอกชนเดินท�งข้�มสะพ�นมิตรภ�พ

ไทย-ล�ว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำ�ม่วน) เพื่อ

เชื่อมสัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้�นฝั่งแขวงคำ�

ม่วน ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชน

ล�ว (สปป.ล�ว) โดยมีท�้ววันไฮ พองสะ                         

หวัน เจ้�แขวงคำ�ม่วน และท้�วแก้วอุดร บุตร

สิงขอน รองเจ้�แขวงคำ�ม่วน ให้ก�รต้อนรับ

อย่�งอบอุ่น

ทั้งนี้ สองมิตรประเทศที่มีคว�มสัม 

พันธ์กันม�อย่�งย�วน�น ได้ร่วมประชุมห�รือ

ในประเด็นก�รเตรียมคว�มพร้อม สำ�หรับ

ก�รที่ฝั่งไทยมีก�รเปิดประเทศรับนักท่อง

เที่ยวโดยไม่ต้องกักตัวเช่นอดีตที่ผ�่นม� ภ�ย

ใต้เงื่อนไขและม�ตรก�รของท�งส�ธ�รณสุข

ที่ต้องปฏิบัติอย่�งเคร่งครัด ซึ่ง สปป.ล�ว

เป็น 1 ใน 63 ประเทศนั้นด้วย ประกอบกับ

จังหวัดนครพนมกำ�ลังเตรียมพร้อมเปิด 5 

อำ�เภอ Sandbox คือ 4 อำ�เภอริมฝั่งโขง และ 

1 อำ�เภอท่องเที่ยว ในวันที่ 1 ธันว�คมที่จะถึง

นี้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่�นก�รท่องเที่ยว

โดยที่ผ่�นม�จังหวัดนครพนมมีคว�ม

สัมพันธ์อันดีกับแขวงคำ�ม่วน สปป.ล�ว ทั้ง

คว�มสัมพันธ์ ในแง่ของเศรษฐกิจ ที่มีก�ร

ติดต่อค้�ข�ยระหว่�งกัน มีก�รเดินท�งไป

ม�ห�สู่กันเป็นประจำ�ของประช�ชนทั้งสอง

ประเทศ ในส่วนของระดับจังหวัดกับแขวง

คำ�ม่วนก็มีคว�มร่วมมือในหล�ยๆ ด�้น โดย

เฉพ�ะคว�มร่วมมือในด�้นคว�มมั่นคง แต่

ด้วยสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโค

วิด-19 ทำ�ให้หล�ยอย�่งไม่ส�ม�รถปฏิบัติได้

เหมือนเช่นปกติ และด้วยปัจจุบันสถ�นก�รณ์

นครพนมหารือลาวเปิดพรมแดน

ดันเศรษฐกิจท่องเที่ยวริมแม่น้ำาโขง
คำ�สั่งออกม�ในทิศท�งที่ดี ท�งแขวงคำ�ม่วน

ก็พร้อมให้คว�มร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมดัง

กล่�วร่วมกัน

โดยภ�ยหลังก�รห�รือและเพื่อเป็น                                                  

ก�รกระชับคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง 2 ประเทศ 

คณะผู้บริห�รจังหวัดนครพนมได้มอบอุปกรณ์

สนับสนุนก�รปฏิบัติง�นให้กับเจ้�แขวงคำ�

ม่วนและคณะ ประกอบไปด้วย หน้�ก�ก

อน�มัยในก�รป้องกันก�รติดเชื้อ Covid-19 

สมุนไพรฟ้�ทะล�ยโจร และชุดตรวจ ATK 

เพื่อดูแลพี่น้องประช�ชน สปป.ล�ว ขณะ

ที่ท�งด้�นเจ้�แขวงคำ�ม่วนก็ได้มอบของที่

ระลึกให้ด้วยเช่นเดียวกัน.

ก�รแพร่ระบ�ดโรคโควิดของจังหวัดนคร 

พนมมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับรัฐบ�ล

ไทยได้ดำ�เนินนโยบ�ยเปิดประเทศ ซึ่งจังหวัด

นครพนมก็ข�นรับนโยบ�ย จึงเตรียมเปิด 5 

อำ�เภอ Sandbox ได้แก่ 1.อำ�เภอเรณูนคร 

2.ธ�ตุพนม 3.ท่�อุเทน 4.บ�้นแพง และ

อำ�เภอเมืองฯ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ด้วย

ภูมิประเทศมีทัศนียภ�พที่สวยง�ม จึงเป็น

ยุทธศ�สตร์ที่นักท่องเที่ยวสนใจเดินท�งม�

ท่องเที่ยวเป็นประจำ�

นอกจ�กนี้ จังหวัดนครพนมได้เล็ง

เห็นว่�ถ้�มีก�รค�้ข�ยผ่�นท่�เทียบเรือ ภ�ย

ใต้ม�ตรก�รด้�นส�ธ�รณสุขที่เข้มข้น เพิ่ม

เติมจ�กก�รค้�ผ่�นด่�นส�กลด้�นสะพ�น

มิตรภ�พ 3 ไทย-ล�ว แห่งที่ 3 (นครพนม-

คำ�ม่วน) ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประช�ชนทั้ง 

2 ประเทศม�กยิ่งขึ้น จึงได้มีก�รเสนอขอให้

ท�งแขวงคำ�ม่วนพิจ�รณ�ในจุดนี้ ซึ่งท�ง

แขวงคำ�ม่วนก็เห็นว่�เป็นเรื่องที่ดี แต่เนื่อง

ด้วยรัฐบ�ล สปป.ล�วยังคงมีม�ตรก�รปิด

ประเทศ ประกอบกับสถ�นก�รณ์ในปัจจุบัน

แขวงคำ�ม่วนยังคงมีก�รแพร่ระบ�ดในพื้นที่

อยู่ โดยประช�ชนเพิ่งได้รับวัคซีนประม�ณ

ร้อยละ 36 ของประช�กรทั้งหมดเท่�นั้น จึง

ขอให้ท�งจังหวัดนครพนมรออีกสักระยะ ถ�้

สถ�นก�รณ์ผ่อนคล�ย รัฐบ�ล สปป.ล�วมี

นครศรีธรรมราช • ตชด.เมืองคอนร่วม

กับตำ�รวจภูธรเมืองคอน โชว์ฟอร์มจับผู้

ต้องห�ย�เสพติดเครือข่�ยร�ยใหญ่ภ�ค

ใต้ “ไข่นุ้ย พัทลุง” พร้อมย�บ�้กว่�ครึ่ง

ล�้นเม็ด ค้นเจออ�วุธปืนสงคร�ม คลัง

แสงจำ�นวนม�ก

เมื่อเวล� 10.00 น. วันที่ 4 พ.ย.

2564 ที่ห้องประชุม กก.ตชด.42 ค�่ยศรี

นครินทร� อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมร�ช 

พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผบช.ตชด.

ภ�ค4 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สมช�ย ซื่อต่อ

ตระกูล ผบก.ภ.นครศรีธรรมร�ช และ

น�ยอำ�เภอทุ่งสง ได้ร่วมแถลงข่�ว ภ�ย

ใต้ก�รอำ�นวยก�รของ พล.ต.ท.อำ�พล บัว

รับพร ผบช.ภ.8 และ พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์

อุดม ผบช.ตชด. ได้สั่งก�รให้ชุดปฏิบัติ

ก�รย�เสพติด ตชด.42 อ.ทุ่งสง และ

ชุด ชปส.สภ.ทุ่งสง และ กก.สส.ภ.จว.

นครศรีธรรมร�ช ได้ร่วมทำ�ก�รจับกุมผู้

ต้องห�ย�เสพติดร�ยใหญ่ในพื้นที่ภ�คใต้ 

เครือข่�ย “ไข่นุ้ย พัทลุง” คือ น�ย

ปริวรรต หรือก�ย ป�นอ่อน อ�ยุ 25 ปี 

พร้อมของกล�งย�บ้�จำ�นวน 586,800 

เม็ด, ย�ไอซ์จำ�นวน 822.1 กรัม และ

อ�วุธปืนสงคร�มจำ�นวนม�ก ประกอบ

ด้วย อ�วุธปืนลูกซองย�ว 1 กระบอก, 

อ�วุธปืนลูกกรดขน�ด .22 จำ�นวน 1 

กระบอก, อ�วุธปืนกลเล็ก AK47 จำ�นวน 

1 กระบอก, อ�วุธปืนพกออโตเมติก (CZ) 

จำ�นวน 1 กระบอก และกระสุนชนิด

ต่�งๆ รวม 171 นัด  

ซึ่งตรวจค้นและจับกุมได้ในรถยนต์

เก๋งฮอนด้� แอคคอร์ด สีข�ว ทะเบียน 

กง 1802 ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเช้�วันที่ 

1 พ.ย.ที่ผ่�นม� บริเวณริมถนนส�ยเอเชีย 

41 ข�ล่องใต้ ก่อนถึงสะพ�นยกระดับ 

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมร�ช ค้นรถเก๋งเจอ

ย�บ้�จำ�นวนม�กดังกล่�ว โดยรับส�รภ�พ

ว่�รับย�บ้�ทั้งหมดม�จ�กเครือข่�ยย�เสพ

ติดของน�ยไข่นุ้ย หรือนรักษ์ สังข์ช่วย 

หรือ “ไข่นุ้ย พัทลุง” เครือข่�ยย�บ้�ร�ย

ใหญ่ในพื้นที่ภ�คใต้ สำ�หรับผู้ต้องห�ที่หลบ

หนีไปได้ 2 คนคือ น�ยศักดิ์อนันต์ หรือ

บ่�ว แก้วลำ�หัด ได้ทิ้งรถหลบหนีรอดไป

ได้หวุดหวิด ซึ่งท�งตำ�รวจจะเร่งติดต�ม

จับกุมตัวม�ดำ�เนินคดีต�มกฎหม�ยต่อไป

จ�กนั้นเจ้�หน้�ที่ตำ �รวจชุดดัง

กล่�วได้คุมตัวน�ยปริวรรต หรือก�ย 

พร้อมย�บ้�ของกล�งทั้งหมดไปตรวจค้น

ที่บ้�นพักเลขที่ 85/1 หมู่ที่ 7 ต.น�หลวง

เสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมร�ช เจอย�

ไอซ์ น้ำ�หนัก 822.1 กรัม และคลังแสง

อ�วุธปืนพร้อมกระสุนปืนจำ�นวนม�ก โดย

ผู้ต้องห�รับส�รภ�พว่�เป็นอ�วุธปืนและ

กระสุนของตน เพื่อเก็บไว้ใช้ในก�รทวง

ค่�ย�เสพติดและคุ้มกันแก๊งย�เสพติด.

จับลูกน้อง‘ไข่นุ้ย พัทลุง’

ลอบส่งของผิดกฎหม�ย

เครือข�่ยใหญ่ภ�คใต้

ยึดเรือประมงเวียดน�ม2ลำ�รุกน�่นน้ำ�ที่นร�ฯ
นราธิวาส • เมื่อเวล� 13.00 น. วันที่ 4 พ.ย.

64 ที่ท�่เทียบเรือประมง อ.เมืองฯ จ.นร�ธิว�ส 

น.อ.โชคชัย เรืองแจ่ม รอง เสธ.ทรภ.2 เป็นผู้

แทนผู้บัญช�ก�รทัพเรือภ�คที่ 2 และเจ้�หน้�ที่

ที่เกี่ยวข้อง ได้แถลงข�่วภ�ยใต้ก�รสั่งก�รของ

พลเรือโทสุนทร คำ�คล้�ย ผู้บัญช�ก�รทัพเรือ

ภ�คที่ 2 ในฐ�นะผู้อำ�นวยก�รศูนย์อำ�นวยก�ร

รักษ�ผลประโยชน์ของช�ติท�งทะเล ภ�ค 2 

ผอ.ศรชล.ภ�ค 2 ได้รับแจ้งจ�กแหล่งข่�วใน

พื้นที่ว่� พบกลุ่มเรือประมงเวียดน�มรุกล้ำ�น่�น

น้ำ�กำ�ลังลอยลำ�ทำ�ก�รประมงบริเวณห่�งจ�ก

ป�กร่องน้ำ�ด�้น จ.นร�ธิว�ส ประม�ณ 22.7 

ไมล์ทะเล จึงได้สั่งก�รให้เรือหลวงกันตังทำ�ก�ร

ออกล�ดตระเวนตรวจสอบ จนกระทั่งเมื่อ

เวล� 17.53 น.ของวันที่ 3 พ.ย.2564 ได้ตรวจ

พบกลุ่มเรือต้องสงสัย จึงได้ทำ�ก�รนำ�เรือเพื่อ

เข�้ไปตรวจสอบ โดยเรือทั้งสองลำ�ได้ทำ�ก�ร

แล่นหลบหนีและเพิ่มคว�มเร็ว เรือหลวงกันตัง

จึงได้ทำ�ก�รติดต�มเรือเป้�หม�ยทั้ง 2 ลำ�

จนกระทั่งในเวล� 18.39 น.ของ                

วันเดียวกันนี้ ส�ม�รถทำ�ก�รหยุดเรือต้อง

สงสัยได้  1 ลำ� เป็นเรือประมงเวียดน�มชื่อ 

CM91526TS โดยลำ�เรือมีสีน้ำ�เงินค�ดเขียว 

เรือหลวงกันตังจึงได้ปฏิบัติต�มหลักก�รตรวจ

ค้นจับกุมและก�รหยุดเรือเอ�ไว้ พร้อมทั้ง

ควบคุมเรือประมงเวียดน�มและลูกเรือจำ�นวน 

5 คน จึงนำ�ตัวลูกเรือทั้งหมด ยกเว้นไต้ก๋งขึ้น

ม�บนเรือ โดยได้ปฏิบัติต�มม�ตรก�รป้องกัน

โรคติดเชื้อ Covid-19 อย่�งเคร่งครัด ซึ่งเจ�้

หน้�ที่เรือหลวงกันตังควบคุมเรือประมงพร้อม

ไต้ก๋งให้อยู่ในระยะส�ยต�ของเรือหลวงกันตัง

ตลอดเวล�ในระหว่�งก�รควบคุม

และต่อม�ในเวล� 20.18 น.ของวันที่ 

3 พ.ย.2564 ในขณะที่เจ้�หน�้ที่กำ�ลังควบคุม

เรือประมงเวียดน�ม CM91526TS เพื่อเข้�

เทียบช�ยฝั่ง ก็ได้ทำ�ก�รตรวจพบเรือประมง

เวียดน�มลำ�ที่ 2 โดยเรือประมงเวียดน�มลำ�

ที่ 2 ได้ทำ�ก�รพร�งเรือด้วยก�รปิดไฟมืด อีก

ทั้งทัศนวิสัยที่จำ�กัดเนื่องจ�กมีฝนตกลงม�

อย่�งหนักและต่อเนื่อง ทำ�ให้เป็นอุปสรรคใน

ก�รติดต�มเป้�หม�ย จึงทำ�ให้เป้�หม�ยดัง

กล�่วส�ม�รถแล่นหลบหนีไปได้ และในวันที่ 

4 พ.ย.2564 เวล� 10.00 น. เรือหลวงกันตัง

ได้ควบคุมเรือประมงเวียดน�มที่จับกุมได้เข้�

ม�จอดยังท�่เรือประมงนร�ธิว�ส เพื่อดำ�เนิน

ก�รสอบสวนเพิ่มเติม และนำ�ตัวส่งพนักง�น

สอบสวน สภ.เมืองนร�ธิว�ส ดำ�เนินคดีใน

ข้อห�ดังนี้ 1.ไม่เข�้-ออกต�มช่องด�่นตรวจคน

เข้�เมืองเขตท่�สถ�นีหรือท้องที่ที่กำ�หนด 2.เข้�                                                                 

ม�หรือออกไปโดยไม่ยืนร�ยก�ร และ 3.ไม่ผ่�น 

ก�รตรวจของพนักง�นเจ้�หน้�ที่ประจำ�ด่�น 

ตรวจคนเข�้เมือง.
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7บทความ

มหาวิทยาลัยจะอยู่ตรงไหน

ถ้าปริญญาบัตรไร้ความหมาย?
ป็นข่าวดีจริงหรือไม่ที่กระทรวง อว. บอกว่าต่อไป

นี้จะเรียนปริญญากี่ปีก็ได้ ไม่มีคำาว่า “รีไทร์” อีกต่อไป

ผมเชื่อว่านี่เป็นการเดินใน “ทิศทางที่ถูกต้อง” 

แต่เพียงแค่แก้กฎเกณฑ์เรื่องจำานวนปีที่ผูกกับเรื่องปริญญา

ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ “ช้าไปน้อยไป” อยู่ดี

เพราะคำาถามสำาคัญที่ต้องถามกันอย่างจริงจังไม่ใช่

เพียงว่า

ปริญญาจะมีความสำาคัญอะไรอีกหรือไม่?

แต่ต้องถามต่อว่า

มหาวิทยาลัยจะมีความหมายอะไร?

พาดหัวหนังสือพิมพ์ที่บอกว่า

“นิสิต-นักศึกษาเฮ อว.ปลดล็อกเรียนปริญญาตรี-โท-

เอก ไม่กำาหนดปีจบ”

ควรจะเป็น “มหาวิทยาลัยไทยเลิกมอบปริญญา ปรับ

ตัวเองเป็นสถาบันเรียนรู้ตลอดชีวิต”

อาจจะมีคน “เฮ” น้อย แต่จะเป็นพาดหัวที่ตอบโจทย์

ของสังคมไทยมากกว่า

ต้นตอของข่าว “นิสิต-นักศึกษาเฮ” ที่ว่านี้มาจากข่าว

ที่ว่า

เมื่อสัปดาห์ก่อน คุณศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.) เปิดเผยกรณีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 

(กมอ.) มีมติยกเลิกการกำาหนดเวลาเรียนปริญญาใน

ระดับอุดมศึกษาทุกระดับเพื่อตอบโจทย์การเรียนของ

นักศึกษา และนับเป็นหนึ่งในโครงการ 12 เดือน 12 ดี 

กระทรวง อว.ว่า ยกเลิกการกำาหนดเวลาเรียนปริญญาใน

ระดับอุดมศึกษาทุกระดับ เป็นไปตามนโยบายของ นาย

เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อให้สอดคล้อง

กับบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป

ข่าวบอกด้วยว่า

สำาหรับการกำาหนดระยะเวลาสำาเร็จการศึกษาแบบ

เดิม ระดับปริญญาตรี 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี ปริญญาโท 2 ปี 

ไม่เกิน 5 ปี ปริญญาเอก 3 ปี ไม่เกิน 6 ปี ด้วยเหตุผลคือรีบ

เรียนรีบจบ 

แต่ทุกวันนี้โลกเปลี่ยน เทคโนโลยี สังคม ที่เราจะพัฒนา

คน ก็เปลี่ยนไป เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Life-long 

Learning 

ซึ่งการกำาหนดระยะเวลา ไม่ตอบโจทย์การพัฒนาคน 

เพราะระหว่างเรียนเด็กอาจไปทำางาน หรือหาประสบการณ์

ต่างๆ ข้างนอกห้องเรียน ตามความจริงการเรียนปัจจุบัน 

ต้องออกไปทำางาน ทำาภาคเอกชน เดินทางท่องเที่ยวหา

ประสบการณ์เพื่อเรียนรู้ตัวเองและกลับมาเรียนหนังสือก็จะได้

กาแฟดำ
เ

จริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. กำาลังเข้า

สู่ “ปลายฝนต้นหนาว” ในต้นพฤศจิกายนนี้ จึงได้สัมผัสทั้ง

ฝนชุ่มฟ้าฉ่ำาผสมลมหนาวเย็นที่โบกโชยสะบัดสลับกันไปกับ

สายฝนที่หลั่งไหลซัดสาดมาเป็นระยะๆ...

ธาตุขันธ์จึงต้องปรับสภาพเพื่อสอดรับกับสิ่งแวดล้อมภาย

ใต้กฎธรรมชาติเป็นใหญ่เหนือทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ บางครั้งจึงออก

อาการจับไข้ให้หนาวสั่น.. บางทีก็ร้อนรุ่มขึ้นมาเฉยๆ ปลุกเร้าใจให้ไม่

สบายเล่นอย่างไม่ต้องถามหาเหตุผล...

อาการอย่างนี้ ชาวบ้านเรียกว่า “ไข้หัวลม” .. ด้วยสภาพ

ร่างกายปรับไม่ค่อยทันกับอุตุนิยาม.. โดยเฉพาะในผู้สูงวัยทั้งหลาย 

ไม่ว่าจากฝนเป็นหนาว.. หนาวเป็นร้อน.. ร้อนเป็นฝน ก็คือกัน ที่

เรียกภาษาหมอชาวบ้านให้ทันสมัยว่า.. ไข้เปลี่ยนฤดู

เมื่อเช้ากลับจากบิณฑบาตด้านหน้าวัด.. เมื่อมานั่งพิจารณา

อาหาร.. จึงได้เห็น แกงส้มดอกแค.. ยาตำารับชาวบ้านที่เชื่อกันว่า

สามารถดับพิษไข้หัวลมได้ชะงัดนัก...

การฉันอาหารให้เป็นยาอายุวัฒนะ.. เป็นภูมิปัญญาวิถีพุทธ.. ที่

น่าศึกษายิ่ง ดังคำาสั่งสอนให้รู้จักขบฉันอย่างพอประมาณ.. ที่เรียกว่า 

มัตตัญญุตา..

พูดถึงคำานี้เมื่อไรก็ให้นึกถึงหลวงพ่อสรวงสมัยมีชีวิตอยู่ ท่าน

ย้ำาสอนพระในวัดบ่อยๆ ว่า ให้รู้จักฉันอย่าง มัตตัญญุตา.. ไม่ใช่ 

ยัตตัญญุตา.. (ยัดไม่มีประมาณ!!)

ชีวิตของอาตมา.. มีวันนี้ก็เพราะมีครูบาอาจารย์ที่ประพฤติ

ตนอย่างอริยเจ้า.. ไม่ละทิ้งอริยประเพณี ครูบาอาจารย์เหล่านั้น.. 

ท่านปฏิบัติให้ดู บอกให้รู้ แสดงให้เห็น เป็นแบบฉบับว่า.. การเข้าถึง

พระพุทธพจน์แท้จริงควรอบรมจิตภาวนาอย่างไร.. จะเจริญวิปัสสนา

ญาณได้เป็นผล.. จะดำาเนินไปสู่อริยมรรค.. เพื่อการบรรลุอริยผล 

ละสังโยชน์ ๑๐ ขาดสะบั้นได้อย่างไร.. จึงได้ถ่ายทอดดีเอ็นเอพุทธ

สาวกไว้อย่างมีคุณภาพ.. ปลูกฝังความศรัทธาในพระสัทธรรมแท้

อย่างมั่นคง.. โดยไม่ต้องพูดชักชวนโฆษณาให้เมื่อยปาก.. อย่างคณะ

ศรัทธาไทยเดี๋ยวนี้ที่หากไม่ถูกใจ.. ก็ไม่ศรัทธา

.. ทุกรูปจึงให้คำาสั่งสอนที่มุ่งสู่ความเคารพใน.. พระพุทธคุณ 

พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ.. อย่างแท้จริง

อะไรๆ ที่แปลกปลอมเข้ามา.. ในพระพุทธศาสนาที่ไม่ใช่พระ

สัทธรรมแท้.. ท่านให้ละทิ้ง อย่าได้นำามาใส่ใจ...

การสั่งสอนที่มุ่งสู่ พระพุทธพจน์ เป็นแบบฉบับจึงเป็นเรื่อง

ปกติ.. เพียงแต่อาจจะมีเทคนิคปฏิบัติเพื่อความเหมาะสมอันเป็นไป 

เพื่อการสนับสนุนเกื้อกูลให้บุคคลผู้มีศรัทธาได้ถึงความพร้อมที่จะเข้า

สู่การเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างเต็มรูปแบบตามแบบฉบับของพุทธะ...

จึงได้เห็นความหลากหลายในเทคนิคปฏิบัติบนหนทางความ

เป็นหนึ่งเดียว คือ การเจริญสติปัฏฐาน.. อันน่าชื่นชมในภูมิปัญญา.. 

อุบายวิธีการภาวนา เพื่อการสงเคราะห์ตามี.. ยายมา.. ทั้งหลาย ที่มี

ใจศรัทธาเกินร้อยสืบเนื่องมาในจิตวิญญาณชาวไทย..

ดังครั้งหนึ่ง.. เล่ากันมาว่า สมัยหลวงปู่มั่นเดินจงกรมอยู่บน

ดอยทางภาคเหนือ.. มีชาวเขาเผ่าหนึ่งที่บูชาผีตามลัทธิของเผ่าบรรพ

ชน ได้มาแอบมองดูจนเกิดความสงสัยว่า ตุ๊เจ้ารูปนี้กำาลังเดินหา

อะไรบนพื้นดิน.. เห็นก้มหน้าก้มตาเดินไปๆ มาๆ อยู่ตรงนั้นเป็นนาน

หลายนาน เหมือนกำาลังหาอะไรอยู่.. อย่างไม่สนใจอย่างอื่นเลย...

เมื่อมีโอกาสจึงได้เข้าไปถาม หลวงปู่มั่น ว่า.. ตุ๊เจ้ากำาลังเดิน

หาอะไร?

หลวงปู่มั่น.. ได้ตอบว่า กำาลังหาลูกแก้ววิเศษ!

ชาวเขาเผ่านั้นก็ได้ถามต่อว่า... ลูกแก้ววิเศษเป็นอย่างไร.. จะ

ได้ช่วยหาอีกแรงหนึ่ง

หลวงปู่มั่น ตอบว่า.. ลูกแก้ววิเศษนั้นจะต้องกำาหนดจิตระลึก

หรือท่องบ่นว่า พุทโธๆๆๆ พร้อมกำาหนดมองไปที่พื้น.. เดินไป เดิน

มา.. หากพบลูกแก้ว.. จะเห็นใสสว่างปรากฏเบื้องหน้า

ชาวเขาคนนั้น.. จึงได้ทำาตามคำาแนะนำาของหลวงปู่มั่น จน

จิตรวมลงเป็นหนึ่งเดียวกับพุทโธ ปรากฏใสสว่างจ้าขึ้นให้เห็นในจิต

หนึ่งนั้น.. ก่อให้เกิดความสงบสุขในขณะนั้นอย่างอัศจรรย์.. จนนำา

ไปสู่การเจริญภาวนาต่อไปของชาวเขาในหมู่บ้านแห่งนั้น.. ที่รวมกัน

มาเจริญพุทโธๆๆๆ... รับฟังคำาสั่งสอนจากหลวงปู่มั่น ให้มีศรัทธาใน

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์.. ละทิ้งลัทธิบูชาผีกันไปหมด.. จึง

นับเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งของอุบายการสอนให้จิตระลึกอยู่กับ

คำาว่า พุทโธๆๆๆ... อันนำาไปสู่การเจริญสติปัญญา.. อย่างมีศรัทธา

ในคุณพระรัตนตรัย ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมของชาวเขากลุ่มนั้นสืบต่อ

มา…

ความอัศจรรย์แห่งการภาวนา.. จากอุบายวิธีต่างๆ ของครูบา

อาจารย์แต่ละยุค.. แต่ละสมัยนั้นน่าศึกษาอย่างยิ่ง.. ไม่ว่าจะเป็นการ

ทำาสมาธิปริยายชั้นต่ำา.. หรือสมาธิปริยายชั้นสูง.. ไม่ว่าจะเป็นการ

เจริญสมถกรรมฐาน.. หรือการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน.. ที่แต่ละ

ท่านนำามาใช้สอนศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย.. ให้สามารถเจริญสติ.. 

อบรมจิตภาวนาได้จริง... เพื่อเข้าสู่ทางตรงมุ่งสู่อริยมรรค...

ประการสำาคัญของครูบาอาจารย์ในแต่ละยุคสมัย.. ที่อุทิศชีวิต

เพื่อการทำาหน้าที่ศาสนทายาท.. คือ การประพฤติปฏิบัติตาม พระ

ธรรมวินัย อย่างแท้จริง.. และสามารถแสดงถึงภูมิปัญญาของการ

เข้าถึงผลแห่งการปฏิบัตินั้นๆ ให้เห็นประจักษ์จริงได้.. มิใช่เพียงแค่

จดจำาท่องบ่นนึกคิดพูดคุย.. อย่างที่ปรากฏแพร่หลายกันมากในโลก

ไอทีปัจจุบัน...

จึงได้เห็นพฤติกรรมต่างๆ ของญาติโยมที่แตกต่างกันไป ใน

สมัยที่มีการแข่งขันกันเผยแพร่คำาสั่งสอนในพระพุทธศาสนา.. แบบ

นำาธรรมมายกตน.. กล่าวกดข่มผู้อื่น

ที่น่าพิจารณายิ่ง..ในยุคสมัยไอทีคือ คนหัวดำาแข่งกันแสดง

ธรรม ส่วนคนหัวโล้นมัวแต่นั่งประกอบพิธีการแลกอามิสสินจ้าง

รางวัล... จนเกิดความสับสนอลเวงในแวดวงศาสนา

ยิ่งโลกธรรมหลั่งไหลเข้ามาครอบคลุม... ปกครองศาสนจักร.. 

ยิ่งได้เห็นความวุ่นวายในหมู่นักบวชที่ไม่เลือกว่าเป็นวัดป่า.. วัดบ้าน.. 

ที่มีแต่เรื่องฉาวๆ คาวๆ .. บ้าๆ บอๆ ให้กระทบใจศรัทธาชาวบ้านไม่

เว้นในแต่ละวัน..

มารผู้ใด.. มารคณะใด.. ทำาให้ศาสนจักรเป็นไปได้เช่นนี้.. จึง

ควรแก่การช่วยกันพิจารณา.. เพื่อการหยุด.. ยับยั้ง.. ความหายนะที่

กำาลังปรากฏทั่วทุกเขตแดนให้สิ้นไป..

อาการไข้หัวลม..ที่เกิดจากความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศนับ

เป็นเรื่องธรรมดา.. ที่สะท้อนความเป็นจริงในธรรมชาติตามกฎอิทัป

ปัจจยตา ที่แปลความว่า ความมีนี้เป็นปัจจัย.. หรือกล่าวให้สวยงาม

เต็มรูปก็ต้องแปลว่า.. เพราะสิ่งนี้ สิ่งนี้ จึงมี..สิ่งนี้ จึงเกิดขึ้น...

จริงๆ แล้ว เรื่องความผันผวนเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ.. 

นับเป็นเรื่องธรรมดา.. มิได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครๆ หากรู้จักปรับตัว

ให้เข้ากับธรรมชาติที่ดำาเนินไปตามเหตุปัจจัยนั้น... ที่สะท้อนความ

เป็น ปัจจยการ ที่แปลว่า ความเป็นปัจจัย ในทุกสภาพธรรม...

ด้วยการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเข้าใจธรรมในธรรมชาติ.. 

เป็น หัวใจพุทธะ ที่สำาคัญยิ่ง.. ที่จักทำาให้พ้นไปจากโทษ ทุกข์ ภัย ได้

อย่างแท้จริง..

แต่สิ่งที่เกิดปรากฏในโลกทุกสมัย.. คือ ความผิดเพี้ยนทาง

จิตใจในหมู่สัตว์ ที่เรียกว่า ความวิปลาส จึงก่อให้เกิดโทษ ทุกข์ ภัย 

อย่างให้ลุ่มหลงในสังคมมนุษยชาติ.. หรือในหมู่ประชาสัตว์ทุกภพภูมิ.. 

ที่ยากจะแก้ไขได้ด้วยแกงส้มดอกแคเพียงถ้วยเดียว.. สำาหรับโรค

วิปลาสดังกล่าว...

มีธรรมโอสถขนานเอก.. หม้อเดียวเท่านั้นที่พึงจะรักษา โรค

วิปลาสจากธรรม ได้.. คือ อริยมรรคอันมีองค์ธรรม ๘ ประการ.. ที่

นับเป็นยาขนานเอกครอบจักรวาล รักษาได้ครอบจักรวาลจริง..

แต่การจะได้ยาขนานเอกนี้.. จักต้องทำาตนให้ถึงพร้อมด้วย

คุณสมบัติอันควร โดยเฉพาะความมีศรัทธาในธรรม.. และความเป็น

ผู้มีศีล อันพระอริยเจ้าสรรเสริญ...

เมื่อกล่าวถึงเงื่อนไขดังกล่าวว่า.. การที่ผู้ใดจะได้ดื่มกินยา

ขนานเอกครอบจักรวาลนั้น จะต้องมีศรัทธาและศีล ก็ให้หนักใจ

นัก... โดยเฉพาะในสังคมมนุษยชาติปัจจุบัน.. ที่ไม่เว้นว่าจะเป็นใคร 

ฐานะ เพศใด.. ในศาสนจักรหรืออาณาจักร ที่ล้วนแล้วแต่บกพร่อง

ชำารุดในคุณธรรม ๒ ข้อดังกล่าวกันเกือบทั้งนั้น จึงยากต่อการเจริญ

อริยมรรคอันมีองค์ธรรมแปดประการให้สำาเร็จสมบูรณ์ได้จริงๆ

ศรัทธา.. ในพระพุทธศาสนา.. ศรัทธาในธรรมที่มีอยู่ใน

ธรรมชาติ.. ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาได้เอง ไม่ใช่เรื่องแสวงหาจาก

ภายนอก.. ดังการแสวงหาหน่อไม้ในป่าไผ่..

เรื่องศรัทธา.. เป็นเรื่องคุณธรรมภายในจิตใจ.. ที่จะต้องปลูก

สร้างขึ้นด้วย สติปัญญา.. จากการเรียนรู้กฎธรรมชาติ.. จนเข้าใจใน

ความเป็นจริงที่เรียกว่า ธรรม.. ที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ชอบโดย

พระองค์เอง.. และทรงประกาศ จำาแนก แจกแจง สั่งสอนไว้ดีแล้ว...

การมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. จึงต้องเรียนรู้ให้เข้าใจใน

หลักธรรมคำาสั่งสอน เพื่อความเชื่อมั่นในองค์คุณของความรู้อันเกิด

จากความเข้าใจในธรรมนั้นๆ... จนก่อเกิดความเลื่อมใส พร้อมที่จะ

ศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมคำาสั่งสอน.. ซึ่งในเบื้องต้นจะต้องเป็นผู้ตั้ง

เจริญพร
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สิ่งใหม่ๆ มากขึ้น เพราะฉะนั้นเราไม่ควรจำากัดการศึกษาด้วย

เวลา

รองปลัดกระทรวง อว. กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ดี ต้อง

ชี้แจงว่ายังมีการรีไทร์อยู่ 

หากเรียนไปแล้ว แต่ผลการเรียนไม่ถึงเงื่อนไข แต่หาก

เรียนได้ผลการเรียนดี แต่ถึงระยะเวลาที่กำาหนดก็สามารถ

เรียนต่อได้ 

ทั้งนี้ การดำาเนินการดังกล่าวถือเป็นการปลดล็อกจาก

กระทรวง โดยเราไม่มีกรอบของเวลา ซึ่งมหาวิทยาลัยก็

สามารถกำาหนดเงื่อนไขของตัวเองได้ 

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต กมอ.ได้มีการวางหลักเกณฑ์

ไว้ว่าปริญญาตรีอาจจะสามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี 

แต่ยังติดข้อจำากัดทางกฎหมาย ซึ่งเราต้องมีกฎกระทรวง

มาตรฐานอุดมศึกษา ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะ

กรรมการกฤษฎีกา ถือได้ว่ากระทรวง อว.จะปลดล็อกทั้งบน

และล่าง เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาที่หลาก

หลายสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก รีบเรียนรีบ

จบแล้วไปเรียนอย่างอื่นเป็นการเฉพาะทางเพิ่มเติม มีสิทธิ์

เลือกมากขึ้น

ท่านรองปลัดกระทรวง อว.บอกด้วยว่า

“ประโยชน์ที่ได้รับจากการปลดล็อก เป็นการเปิด

โอกาสให้เกิดการเรียนรู้และสะสมองค์ความรู้ใหม่ๆ เด็ก

จะมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต หาประสบการณ์ได้มาก

ขึ้น ประโยชน์ทางวิชาการ เราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยี

เปลี่ยนแปลงเร็วมาก บางทีหลักสูตร การเรียนอาจจะไม่

ก้าวทัน แต่หากเรามีการยืดระยะเวลาเรียน เด็กก็สามารถ

เลือกเรียนได้มากขึ้น อาจจะไปทำางานเอกชน หรือสตาร์ท

อัป เด็กจะสามารถรู้ว่าต้องกลับมาเรียนในสาขาวิชาอะไร

เพื่อต่อยอด เพื่อจะได้เกิดนวัตกรรม งานวิจัยและองค์ความ

รู้ใหม่ๆ ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมได้จากการปลดล็อกในครั้งนี้”

ในความเห็นของผม หากเราจะ “ปลดล็อก” ระบบ

การศึกษาของประเทศจริง ต้องคิดและทำาอีกแบบหนึ่ง

นั่นคือจะต้องตั้งโจทย์ใหม่ว่า

ถ้าเราจะตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหม่

ในยุคดิจิทัลที่ความรู้และประสบการณ์จริงไม่ได้อยู่ใน

รั้วมหาวิทยาลัยอีกค่อไป ยังจำาเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่า 

“มหาวิทยาลัย” หรือไม่

อะไรจะมาทดแทน?

คำาว่า “การเรียนการสอน” จะถูกทดแทนด้วยอะไร?

การเพียงแก้ระเบียบราชการเพื่อไม่กำาหนดจำานวนปี

เพื่อทำาปริญญาแค่นี้จะตอบโจทย์ โลกยุคใหม่นี้จริงหรือไม่?

ช่วยกันตั้งโจทย์ใหม่เพื่อหาคำาตอบใหม่กันเถิดครับ.

มั่นอยู่ในศีลธรรม อริยธรรม.. ขั้นพื้นฐานของ มนุษยชาต.ิ. ที่เรียก

อีกชื่อว่า.. มนุษยธรรม ก่อนที่จะเข้าสู่การประพฤติธรรม สมควร

แก่ธรรม.. ตาม อริยมรรคอันมีองค์ธรรม ๘ ประการ โดยมีสติ 

สัมปชัญญะ และความเพียรชอบ เป็นธรรมอุปการะ เพื่อการพัฒนา

จิตใจให้ถึงพร้อมในองค์คุณธรรมทั้ง ๘ ประการดังกล่าว อันจะ

ก่อเกิด ธรรมโอสถขนานเอก เมื่อองค์ธรรมทั้งแปดถึงความพร้อม 

ประชุมธรรมกันเป็นหนึ่งเดียวจนก่อเกิดอำานาจแห่งธรรมนั้น...

เมื่อใด.. ที่ธรรมทั้งแปดรวมกันเป็นหนึ่งได้ เมื่อนั้นก็จะได้ยา

ขนานเอกเป็น ธรรมโอสถ ชั้นเยี่ยมที่ดับโรค ภัย และความทุกข์ ได้

อย่างแท้จริง.. ขอเพียงแต่ดำาเนินให้ตรงเส้นทางอริยมรรคอย่างไม่ผิด

พลาดเลย...

เมื่อเราได้ดื่มกินยาขนานเอกดังกล่าวแล้วจริง.. เราจะหยุด

คิดมาก หยุดพูดมาก หยุดขวนขวายในการกระทำาต่างๆ นานา เพื่อ

แสวงหาให้ได้มาที่มากเกินไปจริงๆ..... ที่สำาคัญจะนำาไปสู่ความเข้าใจ

ในทุกสรรพสิ่ง รวมถึงการเข้าใจตนเองว่า.. แท้จริงเสมอกันด้วย

ธรรมภายใต้กฎธรรมชาติเดียวกัน

ชีวิตที่ดำาเนินต่อไปของผู้ที่ได้รับรสชาติยาดังกล่าวแล้ว.. จะทำา

หน้าที่อันเหมาะควรในประโยชน์แห่งธรรม.. ตามฐานะมนุษยชาติที่

พึงจะทำาได้.. อย่างมีความสงบสุข.. พอเหมาะ พอเพียง และพอดี... 

“จะไม่เกินดี.. และขาดดี...”

เรื่องราวในแวดวงศาสนจักร.. เรื่องบ้าๆ บอๆ ที่เกิดจากโรค

วิปริตผันแปรไปตามโลกธรรม.. ที่มาเป็นฤดูกาล.. ก็คงจะสิ้นไป.. ไม่

ต้องวุ่นวายอยู่กับอำานาจกิเลส.. ให้หงุดหงิดรำาคาญใจ.. ชอบใจว่า.. 

ใครได้.. ใครเป็น ใครถูกปลด.. ใครถูกไล่.. ให้วุ่นวายใจ ไม่รู้กลาง

วัน.. กลางคืน.. จนสูญเสียภิกขุภาวะ.. สมณภาวะ.. ให้น่าสงสารสุนัข

ขี้เรื้อนในเขตวัด.. ที่มันยังสงบกว่า แม้ขี้เรื้อนทางกายที่ยังดีกว่าเป็น   

ขี้เรื้อนทางใจ!!.

ยาขนานเอก..แก้โรคขี้เรื้อนทางใจ!!
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2564 เป็นอีกปีที่ท้าทายสำาหรับเศรษฐกิจไทย ที่ต้อง

เผชิญกับวิกฤตที่รุนแรงจากการระบาดของโควิด-19 อีก

ทั้งยังต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของ

บริบทโลกใหม่ การพัฒนาของเทคโนโลยี การก้าวเข้าสู่สังคม

สูงวัย แต่ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่กำาลังเปลี่ยนแปลง

ไปและจะมีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะต่อไป  

ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงในประเทศที่เกิดจากการระบาดของ

โควิด-19 อย่าง “หนี้ครัวเรือน” ก็เป็นประเด็นที่น่าจับตามอง 

โดย “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” ระบุว่า สถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทย

ในไตรมาส 2/2564 ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 14.27 ล้านล้านบาท คิด

เป็นสัดส่วน 89.3% ต่อจีดีพี แม้ว่าจะชะลอลงจากไตรมาส 

1/2564 ที่ระดับ 90.6% ต่อจีดีพี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 

18 ปี เนื่องจากเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 2/2564 เติบโต

ขึ้นในอัตราที่มากกว่าหนี้ครัวเรือน โดยจีดีพี ณ ราคาประจำา

ปี (Nominal GDP) เติบโตถึง 10.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

เทียบกับหนี้ครัวเรือนของไทยที่ขยายตัว 5% จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน

โดย “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” ประเมินว่า สัดส่วนหนี้ครัว

เรือนต่อจีดีพีท่ีชะลอลงในไตรมาส 2/2564 น้ันจะเป็นเพียง “ภาวะ 

ชั่วคราว” เท่านั้น และไม่ได้หมายความว่าหนี้สินภาคครัวเรือน

มีความน่ากังวลลดลง แต่ในทางกลับกัน ยอดคงค้างหน้ีสินของ                                                                                

ครัวเรือนไทยยังคงเพิ่มสูงขึ้นในระหว่างไตรมาสนั้น เป็นมาตร

วัดที่สะท้อนว่าภาระหนี้ในระดับครัวเรือนยังคงทรงตัวอยู่ใน

ระดับสูง ไม่ต่างอย่างมีนัยสำาคัญเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสท่ีผ่านมา 

โดยหนี้สินของครัวเรือนไทยขยับขึ้นประมาณ 1.36 แสน

ล้านบาทในไตรมาส 2/2564 นั่นหมายถึงยอดคงค้างหนี้ครัว

เรือนเพิ่มขึ้นมาเป็น 14.27 ล้านล้านบาท จากระดับ 14.14 

ล้านล้านบาท โดยเหตุผลหลักๆ มาจากการเร่งขึ้นของหนี้ราย

ย่อย 2 ส่วน ได้แก่ หนี้เพื่อที่อยู่อาศัยที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้น และหนี้

เพื่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำาวัน โดยเฉพาะ “หนี้บัตร

เครดิต” และ “สินเชื่อส่วนบุคคล” ซึ่งครัวเรือนน่าจะใช้เป็น

ช่องทางในการเพิ่มสภาพคล่องระยะสั้น เพื่อบรรเทาปัญหาราย

ได้ไม่สมดุลกับรายจ่าย 

“วิกฤตโควิด-19 มีผลกระทบซ้ำาเติมให้สถานะทางการ

เงินของครัวเรือนหลายส่วนเปราะบางมากขึ้น และลูกหนี้ราย

ย่อยของสถาบันการเงิน ทั้งธนาคารพาณิชย์ นอนแบงก์ และ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจทยอยเข้ารับมาตรการช่วยเหลือเพ่ิม

มากขึ้นตั้งแต่เดือน เม.ย.2564 เป็นต้นมา” 

ส่วนในช่วงที่เหลือของปี 2564 “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” ประ                                                                                             

เมินว่า สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีของไทยจะกลับมาเร่งตัว

ขึ้น โดยมีโอกาสที่จะขยับเข้าใกล้กรอบบนของตัวเลขประมาณ

การหนี้ครัวเรือนที่ระดับ 90-92% ต่อจีดีพี เพราะหนี้สินของ

ภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง และครัวเรือนบางส่วนอาจก่อ                                                                                

หนี้เพิ่มในช่วงไตรมาส 3/2564 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดรุน 

แรง สะท้อนจากการเร่งตัวขึ้นของสินเชื่อส่วนบุคคลทั้งที่มีและ

ไม่มีหลักประกันนั่นเอง!

ภาวะรายได้ไม่พอกับรายจ่ายของประชาชนท่ีเกิดขึ้นใน

ช่วงนี้ ส่วนใหญ่ยังมาจากผลกระทบของโควิด-19 หลายส่วน

ต้องการสภาพคล่องมาเติมการใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน แต่ใน

ภาวะที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว ภาคธุรกิจได้รับผลกระทบอย่าง

หนักจนส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงาน จึงเป็นประเด็นที่หลีก

เลี่ยงได้ยากที่จะ “ก่อหนี้” ขึ้น

ด้าน “ธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์)” เอง ก่อนหน้าน้ีได้มีการ

ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีน้ีลงเหลือ 1% 

และประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาฟ้ืนตัวเท่ากับช่วงก่อนเกิด

การระบาดได้ก็คงเป็นปี 2566 ล่าช้ากว่าคาดการณ์เดิมราว 1 

ปี ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการกระจายวัคซีน ขณะท่ีการระบาด

ของโควิด-19 ก็ยังส่งผลกระทบกับภาคครัวเรือน ทำาให้อัตราการ

ว่างงานอยู่ในระดับสูง ภาคธุรกิจโดยเฉพาะเอสเอ็มอีขาดรายได้ 

ปัจจัยเส่ียงดังกล่าวทำาให้คาดการณ์ได้ว่าในปี 2564 ประเทศไทย

จะมีผู้ท่ีมีความยากจนเพ่ิมข้ึนอีก 1.7 แสนคน 

อย่างไรก็ดี หลายฝ่ายต่างหวังว่าการผ่อนคลายมาตร 

การล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่องของรัฐบาล มาตรการการเปิดประ                                                                                            

เทศรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ จะเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีช่วยสนับสนุน 

ภาคเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจให้กลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง ซึ่ง

ประเด็นเหล่านี้น่าจะเป็นผลดีต่อตลาดแรงงาน การจ้างงาน 

และรายได้ของภาคแรงงานให้กลับมาฟื้นตัวได้ดีขึ้น แต่ก็ต้อง

จับตาสถานการณ์การแพร่ระบาดในระยะต่อไปด้วย โดยรัฐต้อง 

มีมาตรการควบคุมและรับมืออย่างดีพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

การระบาดของโควิด-19 แบบซ้ำาซากอีก!!.

โควิดทำาหนี้เพิ่ม-จนพุ่ง

เศรษฐกิจ

ปี

ครองขวัญ รอดหมวน

ลังเสร็จสรรพเรื่องติดต้ังเครื่องจักรจนขยายกำาลังการ

ผลิตได้เรียบร้อยแล้ว... “ชัยวัฒน์ นันทิรุจ” บอสใหญ่

แห่งเอกา โกลบอล บริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ยืดอายุ

อาหารแบรนด์ไทย จัดทัพสินค้าตามโมเดลธุรกิจเศรษฐกิจ

หมุนเวียนแบบ 360 องศา หรือ Circular Economy แม้

ผลิตภัณฑ์ของเอกา โกลบอล รีไซเคิลได้อยู่แล้ว 100% แต่งาน                                                    

นี้บอสใหญ่ “ชัยวัฒน์” บอกว่า

ยังไม่พอ ต้องศึกษาผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ ให้สอดรับเทรนด์รักษ์

โลกเพิ่มเข้ามาอีก เมื่อถนนทุก

สายมุ่งไปทางนี้ ไปที่เรื่อง go 

green คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม 

และบอสใหญ่สั่งลุยแล้ว “Eka 

Global” ต้องเป็นผลิตภัณฑ์

ยืดอายุอาหารรักษ์ โลกแบรนด์

ไทยท่ีเติบโตข้ึนเป็นลำาดับต้นๆ 

ของโลกให้ได้! พร้อมแล้ว... 

ลุยเลย!!!!.

ห

บอสสั่งลุย

ชัยวัฒน์ 

นันทิรุจ

สมอ.คุมเข้มด่านนำาเข้าสินค้า

ป้องกันของห่วยก่อนถึงมือผู้ ใช้

ไทยโพสต์ • สมอ.คุมเข้มป้องกัน

การลักลอบนำาเข้าสินค้าควบคุม 

126 รายการ หวั่นเสี่ยงต่อความ

ปลอดภัยของประชาชน พร้อม

ถกศุลกากร หาแนวทางสกัดก่อน

เข้าราชอาณาจักร พร้อมสุ่มตรวจ

สินค้าหน้าด่าน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐ                                                  

มนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

เปิดเผยว่า ได้กำาชับให้สำานักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(สมอ.) ยกระดับความเข้มข้นของ

มาตรการเชิงรุกในการนำาเข้าสินค้า 

เข้ามาจำาหน่ายในประเทศ และ

การตรวจควบคุมการจำาหน่ายสินค้า                                                   

ในท้องตลาดและทางออนไลน์

ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                                                  

สินค้าท่ีอยู่ในการควบคุมของ สมอ. 

ทั้ง 126 รายการ ที่มีการโฆษณา

ผ่านทางทีวีดิจิทัลและสื่อออนไลน์

ต่างๆ ซึ่งหากไม่ได้มาตรฐานจะ

เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน โดยให้บูรณาการ

การทำางานร่วมกับหน่วยงานที่มี

ภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

เพื่อร่วมกันทำางานเชิงรุกในตรวจ

สอบคุณภาพสินค้าในท้องตลาด

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิ 

การ สมอ. เปิดเผยว่า สมอ.ได้ดำา                                              

เนินการตามนโยบายของนายสุริยะ                                              

อย่างเคร่งครัด โดยเดินหน้ามาตร 

การคุมเข้มป้องกันไม่ให้สินค้าด้อย

คุณภาพเข้ามาในราชอาณาจักร 

โดยเฉพาะสินค้าที่ สมอ.ควบคุม

ทั้ง 126 รายการ เช่น ปลั๊กพ่วง 

เตาปิ้งย่าง ไดร์เป่าผม พัดลม หม้อ

หุงข้าว สปอตไลต์ หลอดไฟแอลอี

ดี ภาชนะจานชามเมลามีน ของ

เด็กเล่น เพาเวอร์แบงก์ อะแดป

เตอร์ เป็นต้น เนื่องจากเกี่ยวข้อง

กับความปลอดภัยในชี วิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน และเป็น

สินค้าที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำาวัน

ของประชาชนทุกครัวเรือน

“เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา 

สมอ.ได้เข้าพบนายพชร อนันต

ศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เพื่อหารือ

แนวทางการบูรณาการการทำางาน

ร่วมกันเพื่อสกัดกั้นสินค้าที่ ไม่ ได้

มาตรฐานเข้ามาในราชอาณาจักร 

โดยจะร่วมกับกรมศุลกากรเพื่อสุ่ม

ตรวจสินค้าท่ีด่านศุลกากร เช่น อรัญ                                     

ประเทศ ช่องเม็ก แม่สาย แม่ฮ่อง 

สอน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ท่าเรือคลองเตย และแหลมฉบัง 

เป็นต้น ป้องกันมิให้มีการลักลอบ

นำาเข้าสินค้าที่ ไม่ได้มาตรฐานเข้า

มาจำาหน่าย เพื่อความปลอดภัยของ 

ผู้บริโภคในประเทศ” นายบรรจง

กล่าว.

จับมือ • บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต จับมือกับ AIS ร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสำาหรับกลุ่ม

ผู้บริโภค First Jobber ที่กำาลังมองหาการวางแผนการเงินหรือแม้แต่ประกันชีวิต ประกันสุขภาพที่เพิ่ม

มากขึ้น จึงได้ส่งแบบประกันสะสมทรัพย์ อีซี่ เซฟวิ่ง 118 ประกันที่สามารถสร้างเงินออมได้ง่าย เบี้ย

ไม่สูง เริ่มต้นเพียง 200 บ./เดือน ให้ความคุ้มครองชีวิต มีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ และได้สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัล.

ครม.เมินถกหั่นภาษีดีเซล!
โยนคลังผุดมาตรการบูมEV

คลายล็อกช่วยดันเชื่อมั่นพุ่ง
พระราม 6 • “ครม.” เมินถกหั่นภาษีสรรพสามิตน้ำามันพยุงดีเซล 

โยนคลังเร่งเตรียมมาตรการภาษีกระตุ้นอุตสาหกรรมรถอีวี ปูพรม

ไทยเป็นฐานการผลิตระยะยาว ด้าน “หอการค้า” ฟุ้งคลายล็อก

ดาวน์หนุนดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ต.ค. ฟื้นต่อเนื่อง 2 เดือนติด ชี้

เปิดประเทศหนุนใช้จ่ายปลายปีคึกคัก

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รมว.การคลัง กล่าวว่า ท่ีประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังไม่ได้มี

การหารือเก่ียวกับการปรับลดภาษี

สรรพสามิตน้ำามันดีเซลเพ่ือพยุง

ราคาขายปลีกน้ำามันดีเซล และลด

ภาระการใช้เงินจากกองทุนน้ำามัน

เช้ือเพลิง แม้ว่าก่อนหน้าน้ีจะมี

ภาคเอกชนและนักวิชาการเสนอ

ให้มีการปรับลดภาษีดังกล่าวลง

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.

การคลัง กล่าวว่า ท่ีประชุม ครม.

ยังได้มีการหารือถึงมาตรการสนับ 

สนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) 

โดยเฉพาะมาตรการด้านภาษี ซ่ึง

กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพ

สามิตและกรมศุลกากรต้องไปดู

มาตรการด้านภาษีเพ่ือจูงใจนัก

ลงทุนให้เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานการ

ผลิตรถอีวีในระยะยาว

อย่างไรก็ดีในช่วงเปลี่ยน

ผ่าน กระทรวงการคลังมองว่าก็

ต้องมีการสนับสนุนให้ประชาชน

มีการใช้รถไฮบริดควบคู่กันไปด้วย 

คงไม่สามารถท่ีจะเร่งสนับสนุน

การลงทุนรถอีวี ให้เ ร็วเ กินไป 

เพราะว่าต้องพิจารณาในเรื่องของ

ช้ินส่วนประกอบ สถานีชาร์จ ต้อง

ใช้เวลาในการพิจารณาให้ทัน ซ่ึง

หากไม่ทำาควบคู่ไปพร้อมกันคลังก็

กังวลว่าจะต้องมีการนำาเข้ารถอีวี

จากต่างประเทศมากเกินไป

ด้านนายธนวรรธน์ พลวิชัย                                                

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้า 

ไทย และประธานท่ีปรึกษาศูนย์

พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิด

เผยว่า ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค

เดือน ต.ค.2564 อยู่ท่ี 43.9 ปรับ

ตัวดีข้ึนจากเดือนก่อนและปรับ

ตัวดีข้ึนต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 2 โดย

อยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน 

นับต้ังแต่ มิ.ย.2564 เนื่องจากรัฐมี

การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ 

และการลดเวลาเคอร์ฟิวลง รวม

ถึงผู้บริโภคเร่ิมคลายความวิตก

กังวลเก่ียวกับสถานการณ์ โควิด

จากจำานวนผู้ติดเช้ือและผู้เสียชีวิต

เร่ิมมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับ

การฉีดวัคซีนในประเทศมีจำานวน

เพ่ิมข้ึนเป็นลำาดับ ส่งผลในเชิงบวก

ต่อความเชื่อม่ันของผู้บริโภคให้ฟ้ืน

ตัวข้ึนอย่างต่อเนื่อง

“ผู้บริโภคเร่ิมรู้สึกมีความหวัง                                                     

ว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาฟ้ืนตัว

ได้ในอนาคต หลังจากรัฐบาลผ่อน

คลายมาตรการล็อกดาวน์ โดยเฉพาะ 

อย่างย่ิงการยกเลิกเคอร์ฟิวและ

การเปิดประเทศ ท่ีเร่ิมต้ังแต่วันท่ี 1 

พ.ย.เป็นต้นไป ส่งผลให้ผู้บริโภคเร่ิม

จับจ่ายใช้สอยและท่องเท่ียวมากข้ึน

ในปลายปีน้ี ซ่ึงจะมีผลให้เศรษฐกิจ

ไทยฟ้ืนตัวข้ึนอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ต้ังแต่ไตรมาสท่ี 4 โดยเศรษฐกิจจะ

ต้องขยายตัวไม่น้อยกว่า 4-5% จึงจะ

ช่วยให้อัตราการเติบโตของท้ังในปี

อยู่ท่ี 1-1.5%” นายธนวรรธน์กล่าว.

NPSขายหุ้นกู้2,800ล้าน

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

ไทยโพสต์ • NPS เสนอขายหุ้นกู้ 

2,800 ล้านบาท 8-11 พ.ย.นี้ จ่อ

นำาเงินขยายกิจการ ด้านแสนสิริ

ประกาศรับหุ้นกู้แสนสิริ i-EASY 

ซ้ือบ้านได้ ดอกเบ้ียหุ้นกู้อยู่

นายโยธิน ดำาเนินชาญวนิชย์                                    

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เนช่ัน  

แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย หรือ NPS                                      

เปิดเผยว่า เตรียมเสนอขายหุ้นกู้                                            

ครั้งที่ 2/2564 อายุ 7 ปี มูลค่าไม่                                                  

เกิน 2,800 ล้านบาท ให้ผลตอบ                                                    

แทน 4.75% ต่อปี ระยะเวลา                                                       

เสนอขายหุ้นกู้ 8-11 พฤศจิกายน

นี้ เพื่อนำาไปขยายกิจการ ผู้บริหาร

เผยผลประกอบการงวดครึ่ งปี

แรกแข็งแกร่ง โชว์กำาไร 1,049 

ล้านบาท บริษัท ทริสเรทต้ิง จำากัด 

(TRIS) สถาบันจัดอันดับเครดิตความ

น่าเชื่อถือของไทย ได้ปรับเรตต้ิงต่อ

เนื่องเป็นปีท่ีสองสู่ BBB+ (Stable) 

สะท้อนความม่ันใจต่อธุรกิจและ

ความแข็งแกร่งของสถานะการเงิน

ท้ังน้ี ผลการดำาเนินงานงวด                                 

คร่ึงปีแรกของปี 2564 NPS มีราย

ได้รวมท่ี 7,566 ล้านบาท มีกำาไรสุทธิ

ท่ี 1,049 ล้านบาท และมีกำาไรก่อน

หักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเสื่อม และค่า                                         

ตัดจำาหน่าย (EBITDA) ท่ี 2,389 ล้าน                                             

บาท ซ่ึงสะท้อนถึงความแข็งแกร่ง                                              

ของธุรกิจ และความสำาเร็จในการปรับ

เพ่ิมประสิทธิ ภาพในการดำาเนินงาน  

นายเศรษฐา ทวีสิน ประธาน 

อำานวยการและกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ บมจ.แสนสิริ หรือ SIRI กล่าว

ว่า หลังการเปิดตัว “หุ้นกู้แสนสิริ 

i-EASY” ผ่านออนไลน์ ได้รับความ

สนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก 

ดังน้ันเพื่อส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึง

การลงทุนและการมีบ้านง่ายข้ึน จึง

ประกาศรับหุ้นกู้แสนสิริ i-EASY ใน

การซ้ือบ้าน คอนโดฯ ทาวน์โฮม                                                

ของแสนสิริแทนเงินสดได้ทุกโครง 

การ พร้อมยังได้ดอกเบ้ียลงทุน 3% 

ต่อปีจากหุ้นกู้แสนสิริ i-EASY ต่อ

เนื่องจนครบกำาหนดชำาระ.

ภาวะตลาดหุ้นวานนี้ (4 พ.ย.64) เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น                             

เมื่อนักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาซื้อหุ้นอย่างหักโหมซึ่งไม่เป็น

เหตุการณ์ที่ปกติแต่อย่างใด เพราะการเข้ามาซื้ออย่างมาก โดยซื้อ

ไปมากถึง 4,396.30 ล้านบาท ทำาให้ผลรวมออกมาเพียงแค่ 4 วัน

ทำาการของเดือนใหม่ (พ.ย.64) พอร์ตการซื้อของนักลงทุนต่างชาติก็

เปลี่ยนจากลบมาเป็นบวกทันที นับเป็นสถานการณ์ที่ต่างจากวันแรก

ของเดือนที่มีการขายออกอย่างมาก จะมองว่าเป็นการคิดที่ผิดคงจะ

ได้เพราะในช่วงต้นเดือนนักลงทุนต่างชาติอาจไม่เชื่อมั่นว่าการเปิด

ประเทศจะทำาให้ธุรกิจและเศรษฐกิจไทยเติบโตได้มาก แต่ผลที่ออกมาดูดี

เกินคาด ธุรกิจต่างๆ กระตือรือร้นกับการเปิดประเทศมาก จึงมีแผนงาน

และโครงการออกมาอย่างมากมายแม้จะมีความกังวลกับการแพร่ระบาด

ของโรคอยู่ก็ตาม แต่ก็เชื่อว่าจะสามารถควบคุมได้ดี ทำาให้ธุรกิจต่างๆ 

ทุ่มเทพลังและความคิดที่จะนำาธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ จากเดิมที่ยังรีรอ

และชะลอการลงทุนก็กลับมาตัดสินใจโหมลงทุนทันที 

พฤติกรรมในลักษณะนี้ต้องมาจากเกิดความเชื่อมั่นสูงจึงจะทำาได้ 

อาจจะมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจรับผลจากเฟดที่แสดงความชัดเจนว่า

จะลด QE ลง และผลจากเงินเฟ้อที่สูงจะทำาให้มีการปรับขึ้นดอกเบี้ย

ในเร็ววัน ในประเด็นการลด QE น่าจะมีผลลบกับการไหลของเงิน แต่

กลับประเมินว่าเงินจากประเทศเกิดใหม่จะไม่ไหลออก เพราะเมื่อค่าเงิน

ดอลลาร์แข็งค่า เท่ากับจะกดให้เงินของประเทศเกิดใหม่มีค่าอ่อนลง 

กลับจะมีผลดีกับธุรกิจการส่งออกอย่างมาก ทำาให้การลงทุนในธุรกิจ

ดังกล่าวจะได้ผลดีมากขึ้น นั่นหมายถึงบรรดาประเทศเกิดใหม่จะมี

การเติบโตของเศรษฐกิจสูงนั่นเอง ทำาให้นักลงทุนต่างชาติเลือกที่จะ

ลงทุนในประเทศเกิดใหม่มากขึ้น ซึ่งก็จะรวมถึงไทยด้วย

อันที่จริงก็ไม่มีอะไรที่ลึกลับ ตรงกันข้ามกลับจะมีคำาตอบที่ชัด                                                                               

เจนมากขึ้นว่าธุรกิจในตลาดหุ้นมีแนวโน้มดีได้อย่างต่อเนื่องมาก 

ทำาให้การลงทุนในตลาดดังกล่าวจะได้รับความคุ้มค่าในการลงทุน

มากกว่าเดิม การเข้าลงทุนก่อนย่อมได้เปรียบ นักลงทุนจึงควรกลับไป

พิจารณาทบทวนให้ดีๆ จะได้ไม่พลาดจังหวะในการลงทุน

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่ามอง ในกลุ่มพลังงานแม้ราคาน้ำามันจะผันผวน

มากข้ึนก็ตาม แต่การท่ีราคายังยืนอยู่ระดับสูง ยังทำาให้ธุรกิจจะมีกำาไรดี 

จึงน่ามองท่ี TOP, ESSO และ SSP กลุ่มวัสดุก่อสร้างกำาลังกลับมาฟ้ืน

ตัวมากข้ึน เมื่อมีการปลดล็อกให้การก่อสร้างดำาเนินต่อไปได้ จึงน่ามองท่ี 

SKN, TASCO และ VNG กลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็เช่นกัน ยังคงมีงานอยู่

ในมือมากทำาให้ธุรกิจยังเติบโตได้ น่ามองท่ี RT, STEC และ TEAMG 

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์กำาลังได้แรงกระตุ้นจากหลายทาง โดยเฉพาะการ

คลาย LTV จะช่วยให้ธุรกิจโตได้มากข้ึน จึงน่ามองท่ี AMATA, MJD 

และ PRECHA หุ้นรายตัวท่ีเตะตามี DTAC, NCAP และ SCB เป็นต้น

อย่าไปกังวลกับความผันผวนของตลาด เพราะเมื่อยังมีแนว

โน้มดี ย่อมมีผลดีกับการลงทุนเช่นกัน.

ต่างชาติพลิกกลับมาซื้อ

BEM ขายคูปองขึ้นทางด่วน 1 ธ.ค.นี้

รายงานข่าวจาก บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 

หรือบีอีเอ็ม แจ้งว่า บริษัทพร้อมสนับสนุนนโยบายกระทรวง

คมนาคมในการลดภาระค่าครองชีพ โดยการคงอัตราค่าผ่าน

ทางเดิม ด้วยการชำาระค่าผ่านทางในรูปแบบคูปอง เป็นเวลา 1 

ปี ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.2564-15 ธ.ค.2565 โดยคูปองจะจำาหน่าย

เป็นเล่ม เล่มละ 20 ใบ คือ รถ 4 ล้อ ราคาปกติ 1,300 บาท/เล่ม 

ราคาจำาหน่าย 1,000 บาท/เล่ม, รถ 6-10 ล้อ ราคาปกติ 2,100 

บาท/เล่ม ราคาจำาหน่าย 1,600 บาท/เล่ม และรถมากกว่า 10 

ล้อ ราคาปกติ 3,000 บาท/ เล่ม ราคาจำาหน่าย 2,300 บาท/                                                                                 

เล่ม

CIMBT เร่งช่วยลูกค้าสินเชื่อเต็มสูบ

นายเอกสิทธิ์ พฤฒิพลากร ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจ

รายย่อย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) เปิดเผยว่า ใน

สถานการณ์ปัจจุบันที่ เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ 

เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ธนาคาร

ต้องการมีส่วนช่วยลูกค้าสินเชื่อบ้านลดภาระทางการเงิน ด้วย

การ “รีไฟแนนซ์” จะเสนอดอกเบี้ยที่ถูกกว่าให้กับลูกค้า อาทิ 

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.39% สามารถสมัครออนไลน์ได้ 

ดอกเบี้ยจูงใจที่สุดในตลาดตอนนี้ ช่วยลูกค้าปลดหนี้และเป็น

เจ้าของบ้านเร็วขึ้น

อมตะรับรางวัล Best Sustainability

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ 

บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน หรือ AMATA เปิดเผยว่า อมตะได้

รับรางวัล Best Sustainability Awards ในงาน SET Awards 

2021 สะท้อนให้เห็นว่าอมตะมุ่งมั่นพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

ให้เป็นสมาร์ทชิตี้ที่เป็นเมืองสมบูรณ์แบบ ซึ่งให้ความสำาคัญกับ

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี เพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในนิคมฯ และ

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จุรินทร์ถก ‘สวิส’ หนุนใช้ FTA

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐ                                                                             

มนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือท่านประ 

ธานวุฒิสภาของสวิตเซอร์แลนด์ เรื่องความสัมพันธ์ของ 2 

ประเทศและความสัมพันธ์ทางการค้า ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ

ของสวิตเซอร์แลนด์กับฝ่ายบริหารของกระทรวงพาณิชย์ 

ประเทศไทย โดยประเด็นสำาคัญที่เห็นตรงกันคือ ต้องการผลัก

ดันความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยกับสมาคมการค้า

เสรีแห่งยุโรป (EFTA) ซึ่งจะมีประโยชน์ในเรื่องมูลค่าการค้า

การลงทุนระหว่างกันของทั้ง 2 ฝ่าย.

KCปรับทัพ

เสริมแกร่ง

รับวิถีใหม่
ไทยโพสต์ • นายสันติ ปิยะ

ทัต กรรมการผู้จัดการ บมจ.

เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ หรือ KC 

เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้มีการปรับ

องค์กรบริหารงาน นับเป็น                                                  

หนึ่ งในกลยุทธ์ที่ จะช่วยขับ                                          

เคลื่อนให้ก้ าวไปอย่างแข็ง 

แกร่งและมั่นคง โดยเสริมทัพ                                               

ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ

และทันสมัย เพื่อให้บริษัท

สามารถตอบโจทย์ความต้อง 

การของกลุ่มลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ความหลากหลาย

ในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณ์ ในธุร กิจ

ของทีมผู้บริหาร ประกอบกับ                                     

ความเข้าใจและสามารถนำา                                        

เทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามา                                       

ประยุกต์ใช้ จะทำาให้ขับเคลื่อน                                   

องค์ กร ไป สู่การ เป็นบ ริษัท

อสังหาริมทรัพย์ ช้ันนำาของ

ไทยที่มีการเติบโตอย่างมั่น 

คง พร้อมที่จะผลักดันการเติบ                                     

โต รองรับแนวโน้มตลาดอสัง 

หาริมทรัพย์ที่จะคึกคักและ

มีการแข่งขันมากขึ้นในช่วง

ปลายปี 2564 และต่อเนื่องใน

ปี 2565 ด้วย

สำาหรับการแพร่ระบาด

ของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลกระ                                             

ทบต่อภาพรวมตลาดอสังหา 

ริมทรัพย์ในระหว่างปี 2563-

2564 ที่ผ่านมา แต่มีแนวโน้ม

ที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง 2564 

โดยตลาดมีการเปลี่ยนแปลง

ไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภค 

ผู้ประกอบการมีการปรับกล 

ยุทธ์ ให้สอดรับกับการใช้ชีวิต

วิถีใหม่มากขึ้น.



หลังจากวันท่ี 1 พ.ย. ไทยเร่ิมเปิดประเทศ ศบค.

ประกาศให้พ้ืนท่ีสีฟ้า 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพ กระบ่ี 

พังงา ภูเก็ต เป็นพ้ืนท่ีนำาร่องท่องเท่ียวสามารถขายเครื่ อง

ดื่ มแอลกอฮอล์ได้แล้ว โดยให้ลูกค้าน่ังดื่ มในร้านได้จนถึง

เวลา 21.00 น. นอกจากน้ี ยังมีงานออกพรรษาท่ีจัดข้ึน

ในท้องถ่ินต่างๆ เส่ียงต่อการรวมกลุ่มต้ังวงดื่ มเหล้า หาก

ประมาทการ์ดตกอาจเกิดคลัสเตอร์โควิดใหม่ได้ 

เพื่ อกระตุ้นให้คนไทยใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง

และเปล่ียนพฤติกรรมลด ละ เลิก น้ำาเมา สร้างสุขภาวะ

ท่ีดี ส่วนคนท่ีงดเหล้าเข้าพรรษาได้แล้ว ให้ใช้โอกาส

ออกพรรษาลาขาดจากแอลกอฮออล์ สำานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่าย

องค์กรงดเหล้า จัดเสวนาออนไลน์ “ออกพรรษาลาเหล้า..

เข้าสู่ชีวิตใหม่” เมื่ อวานน้ี ซ่ึงตลอดปี 2564 ท่ีผ่านมา ขับ

เคลื่ อนรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเข้มข้น ลุยสร้างชุมชน

คนสู้เหล้าไม่หยุดใน 9 ภูมิภาค ด้วยโมเดล 3 ช. คือ ชวน 

ช่วย เชียร์ ผ่านนักรณรงค์ในพ้ืนท่ี และสร้างความร่วมมือ

ต่างๆ กับภาคีเครือข่าย 

นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

(สคล.) กล่าวว่า เครือข่ายงดเหล้าและ สสส. ทำางานในพ้ืนท่ี 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มสถานศึกษา และกลุ่มชุมชน ภายใต้แนวคิด “สื่ อรักให้พักเหล้า” มี

สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2,000 แห่ง และในชุมชนกว่า 513 แห่ง เป็น

ระดับหมู่บ้าน ทำางานร่วมกับนายอำาเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงาน

ภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ เช่น ธนาคาร

เพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทยหรือ (อสค.) อย่างต่อเนื่ อง

“เข้าพรรษามีคนป ญิญาณตนร่วมงดเหล้าครบ 3 เดือน จำานวน 

16,651 คน ประหยัดเงินได้ 56 ล้านบาท ถ้าทำาท้ังประเทศประหยัดได้ 

3 หมื่ นล้าน เราอยากขยายแกนนำาชมรมคนหัวใจเพชร คนหัวใจหิน คน

หัวใจเหล็ก ให้มากข้ึน ผลลัพธ์มากกว่าจำานวนคน ตัวเงิน แต่คือ ความสุข

ของครอบครัวและความปลอดภัยจากโควิด ในช่วงโรคระบาดยังปรับแผน

นอกจากชวนงดเหล้าแล้ว สร้างความรู้ความเข้าใจโควิด รวมถึงวิธีเบ้ืองต้น                                                                                        

ในการดูแลผู้ป่วยโควิดท่ีกักตัวบ้าน รวมท้ังส่งเสริมอาชีพ ทำาเกษตรให้

พ่ึงพาตนเองได้ ส่วนผลสำารวจความสำาเร็จภาพรวมระดับประเทศโครงการ                

งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 64 จากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) กำาลังรวบรวม

ข้อมูลและสรุปสถิติ คาดว่า เดือน ก.พ.ปีหน้า จะแล้วเสร็จ เข้าพรรษา

เปล่ียนแปลงชีวิตของคน ออกพรรษาแล้วจะมาลาเหล้าเข้าสู่ชีวิตใหม่กัน”  

นายธีระให้ภาพชัดเจน

ด้าน นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการกำากับทิศทางแผนงาน

รณรงค์เพื่ อควบคุมเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ สสส. กล่าวว่า สถานการณ์โค

วิด-19 สังคมต้องปรับการดำาเนินชีวิตรูปแบบใหม่ สสส. เปิดกว้างและส่ง

เสริมความเข้มแข็งของชุมชนให้เป็นพ้ืนท่ีป บัิติการ เน้นพั นาศักยภาพ

ชุมชน และขยายผลการทำางานลดปัจจัยเส่ียงจากเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์

ผ่านโครงการ “ชุมชนคนสู้เหล้า” จนเกิดเป็นรูปธรรม ต่อยอดเป็นกลุ่ม

ชมรมคนหัวใจเพชรท่ีเลิกดื่ มเหล้าสำาเร็จมาช่วยรณรงค์ต่อในชุมชนได้ ใน

สถานการณ์โควิดชุมชนปลอดเหล้ามีส่วนแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการ

แพทย์ เพราะไม่มีความเส่ียงติดเช้ือจากการต้ังวงดื่ มหรือดื่ มแก้วเดียวกัน 

ขณะท่ีธุรกิจแอลกอฮอล์ก็ปรับตัว ยอดขายแต่ละค่ายยังดี ช่วงท่ีมีมาตรการ

ห้ามดื่ มในร้าน ผับ บาร์ ธุรกิจหันไปเจาะลูกค้าผ่านระบบออนไลน์ ดื่ มท่ีบ้าน

“ธุรกิจน้ำาเมากลยุทธ์เน้นร้านค้าปลีกในหมู่บ้านและท้องถ่ิน รวม

ถึงนำาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมประสิทธิภาพการขาย แต่รัฐออกก ห้ามค้าขาย

แอลกอฮอล์ผ่านออนไลน์ ปรับตัวขยายเครื่ องดื่ มสุขภาพมากข้ึน ซ่ึงตอกย้ำา

แบรนด์สินค้าได้ดี ท้ังยังเสริมความแข็งแกร่งทีมงานพร้อมรับ New Normal 

และ Next Normal ฉะน้ัน เครือ

ข่ายงดเหล้าและชุมชนต้องถอด

บทเรียน เพ่ิมความเข้มแข็ง 

และรู้เท่าทันกลยุทธ์ เพื่ อเกิด

ประโยชน์กับการทำางานในพ้ืนท่ี 

ทำาให้ผู้ท่ีร่วมโครงการงดเหล้า

เข้าพรรษามากข้ึน ชุมชนปลอด

เหล้าเพ่ิมข้ึน และดึงร้านค้าชุมชนร่วมขับเคลื่ อน อีกท้ังจำาเป็นต้องเพ่ิม

เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำางานรณรงค์มากข้ึนกับแกนนำาในทำางานชุมชน 

สู้เหล้า เพื่ อให้การทำางานตลอดปีเข้มแข็งย่ิงข้ึน” กรรมการกำากับทิศทางฯ 

แนะแนวทางสู้ศึกธุรกิจแอลกอฮอล์ 

เวทีออนไลน์คร้ังน้ีชวน “คนหัวใจหิน” แชร์ประสบการณ์เลิกเหล้า

เด็ดขาดตลอด 3 เดือนท่ีผ่านมา หลังออกพรรษาแล้วเขาและเธอยังไม่ขอ

ข้องเก่ียวกับแอลกอฮอล์ เพราะเข้าใจแล้ว ย่ิงดื่ มย่ิงจน ย่ิงดื่ มสุขภาพย่ิงทรุด

โทรม ชีวิตมืดมนไร้หนทางถ้าหลงในวังวนเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ 

นายผจญ แก้วเพชร วัย 45 ปี เครือข่ายนักบิดจิตอาสา จ.สงขลา 

เล่าว่า ดื่ มคร้ังแรกอายุ 16 ปี เพราะอยากได้รับการยอมรับจากรุ่นพ่ี แต่

กลับเกิดผลเสียในครอบครัวมากกว่า พ่อก็เสียชีวิตเพราะเมาสุรา ต้องเสีย

เพื่ อนเพราะเมาเหล้า เกือบ 30 ปีท่ีเมาหัวราน้ำา แต่รอดชีวิตมาได้ มองย้อน

กลับไปใช้ชีวิตอย่างประมาท ตัดสินใจหยุดดื่ มต้ังแต่มีโควิดระบาด และทำา

ส่ิงท่ีเกิดประโยชน์กับตัวเอง ตนใช้เวลาว่างขับข่ีมอเตอร์ไซค์ท่องเท่ียว และ

มีโอกาสรู้จักกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง และ สสส. เรียนรู้

โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา รับรู้กรณีเหยื่ อเมาแล้วขับ ตนไม่อยากมีส่วน

ในการทำาลายอนาคตของใคร จากหยุดต้ังเป้าจะเลิกเหล้าให้ได้ เพราะ

นอกจากสุขภาพดี ยังมีเงินเหลือใช้จ่ายในครอบครัว

ด้านนางสาวศิริลักษณ์ ภูล้ินลาย ชาวกา สินธ์ุ วัย 34 ปี อดีตสาว

นักดื่ มเข้าสังคม ตัดสินใจหันหลังให้ขวดเหล้าแม้ดื่ มมา 20 ปีแล้ว บอกว่า 

สุขภาพร่างกายได้รับผลกระทบจากการดื่ ม ครอบครัวไม่มีความสุข เงินก็

ไม่มี ทะเลาะกันบ่อย เพราะสามีดื่ มเหล้าเหมือนกันแต่คนละวง ลูกก็ขอ

ให้พ่อแม่เลิก สามีเลิกเหล้าก่อนและชวนให้ตนเลิกก็ตัดสินใจใช้โอกาสช่วง

งดเหล้าเข้าพรรษาเข้าร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จะมีคนมาเย่ียม ให้

กำาลังใจ ให้เมล็ดพันธ์ุผักมาให้ปลูกเพื่ อสร้างกิจกรรมในครอบครัวช่วงเข้า

พรรษา ชีวิตหลังงดดื่ มเหล้าเปล่ียนแปลงดีข้ึน ไม่เจ็บป่วย เงินพอใช้ แทนท่ี

จะไปซ้ือเหล้าก็เก็บไว้ให้ลูก ลูกภูมิใจท่ีแม่เลิกเหล้าได้ สำาหรับนักดื่ มอยาก

ให้คิดถึงสุขภาพและ คิดย้อนไปเงินค่าเหล้าก็เป็นค่าบ้าน ค่าเล่าเรียนได้

ออก รรษ�ล�เหล�ปลก ‘ ม น’ส-ร ันกลย นำ�เม�

วิเชษฐ พิชัยรัตน
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โดยในยุคโควิด-19 ยังคงระบาดแบบนี้ ส่งผลให้ผู้คนเปลี่ยน

วิถีชีวิตใหม่ เปลี่ยนพฤติกรรมในหลายๆ เรื่องด้วยกัน รวมไปถึงการ

ช็อปปิ้งที่หันมาใช้ช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น 

งานนี้ พีแอนด์จี (P&G) จึงไม่พลาดเดินหน้าส่งมอบความคุ้ม

ค่าให้นักช็อป จัดมาแบบไม่ยั้งกับขบวนสินค้าแบรนด์ดังในเครือพี

แอนด์จี (P&G) สุดคุ้มค่า ด้วยโปรโมชั่นเด็ดมากมายที่คุณแม่บ้านเห็น

แล้วจะต้องร้องกรี๊ดแรงๆ กับส่วนลดสูงสุดถึง 80% ยังไม่พอเท่านั้น 

ยังมีโค้ดส่วนลดร้านค้าเพิ่มสูงสุด 1,111 บาท และสิทธิประโยชน์สุด

คุ้มค่าเมื่อชำาระเงินผ่าน ShopeePay พร้อมขนความพิเศษอื่นๆ อีก

เพียบกับของแถมมูลค่ารวมกว่า 480,000 บาท และกิจกรรม Top 

spender ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00.00–02.00 น. รับ 

CELINE AVA BAG IN TRIOMPHE CANVAS AND CALFSKIN 

TAN มูลค่า 52,000 บาท พร้อมลุ้นรับของรางวัลอีกยาวๆ หลัง   

เวลาตี 02.01 จนถึง 23.59 น. ลุ้นรับ iPhone13, midnight, 256 GB 

มูลค่า 33,900 บาท อีกด้วย สามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่น

ปังๆ ที่จัดหนักจัดเต็มมาเอาใจขาช็อปอย่างต่อเนื่อง ได้ที่ร้านค้าออฟ

ฟิเชียลสโตร์ P&G Official Store บน Shopee Mall คลิก https://

shopee.co.th/pg_official_store   ...•

ถึงเวลาปลดล็อกประตูแห่งการช็อปปิ้ง และเติมเต็มช่วงเวลา

แห่งความสุขได้ตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา 

ไลฟ์สไตล์มอลล์วิถีคนเมือง ใจกลางถนนรัชดาฯ  พร้อมแล้วที่จะกลับ

มาเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เอาใจลูกค้าที่โปรดปรานการนอนดึก มา

สัมผัสประสบการณ์ในการช็อปปิ้ง ทานอาหาร ทำากิจกรรมสนุกๆ 

หรือเอนจอยไปกับการออกกำาลังกายในแบบที่คุณชื่นชอบ ตอบโจทย์

ไลฟ์สไตล์ตามวิถีคนเมืองได้ครบทุกมิติ นอกจากกิจกรรมมากมาย

ที่ได้เตรียมไว้แล้ว ทุกท่านยังจะได้พบกับพาเหรดโปรโมชั่นพิเศษที่

เดอะ สตรีท รัชดา จะนำามามอบให้กับลูกค้าคนสำาคัญอีกด้วย ตั้งแต่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

เป็นต้นไป สามารถติดตาม

รายละเอียดได้ทาง www.

thestreetratchada.com หรือ

เฟซบุ๊ก www.facebook.com/

TheStreetRatchada หรือ 

โทร.0-2232-1999 ...•

ฉลองเปิดประเทศ!! พบ

กับเมนูอาหารคาวหวานชุด

ใหญ่!! ให้ช็อป ชิม ฟิน สะใจ 

ฉลองเปิดประเทศอย่างคึกคัก

แล้ว ในวันที่ 3-8 พฤศจิกายน

นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

พลาซา เวสต์เกต ที่ยกทัพ

ของดีของอร่อยมากกว่า 1,000 เมนู!! พร้อมกับร้านเด็ดร้านดังทั่ว

ประเทศ อาทิ ปูม้าสด ป้าแหม่ม/ครัวอรัญญา/บาลิกาน้ำาปลาหวาน/

แกงโบราณคุณต้อง ตลาดน้ำาดอนหวาย ฯลฯ และแม้เราจะกลับมา

ตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง

ประเทศ (Foreign Exchange) 

เป็นหนึ่งในข้อมูลสำาคัญ

ทางเศรษฐกิจที่มักจะถูกจับตามอง 

เนื่องจากเป็นปัจจัยหนึ่งที่บ่งบอกถึง

ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตรา

แลกเปลี่ยนถูกกำาหนดให้เป็น “อัตรา

ที่สกุลเงินของประเทศหนึ่งอาจถูก

แปลงเป็นอีกสกุลเงินหนึ่ง” ตัวอย่าง

เช่น “อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทย

กับดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 33.75 บาท

ต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ” อัตราแลก

‘ปัจจัยอะไรกำ�หนดอัตร�แลกเปลี่ยน’

อั

เปล่ียนอาจผันผวนทุกวันตามกลไกตลาดท่ี

เปล่ียนแปลงของอุปสงค์และอุปทานของสกุล

เงินของประเทศต่างๆ ด้วยเหตุผลเหล่าน้ี เมื่อ

เราต้องเก่ียวข้องกับการทำาธุรกรรมส่งหรือรับ

เงินระหว่างประเทศ ส่ิงสำาคัญคือต้องเข้าใจ

ว่าอะไรเป็นตัวกำาหนดอัตราแลกเปล่ียน

ภาวะเศรษฐกิจ เมื่อประเทศประสบ

ภาวะเศรษฐกิจถดถอย อัตราดอกเบี้ยของ

ประเทศมีแนวโน้มลดลง ทำาให้ โอกาสใน

การได้รับเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศ

ลดลง ส่งผลให้ค่าเงินอ่อนตัวเมื่อเทียบกับ

ประเทศอื่น

หนี้ภาครัฐ คือ หนี้สาธารณะที่

รัฐบาลกลางเป็นผู้กู้ ประเทศที่มีหนี้ภาครัฐ

มากมีโอกาสน้อยที่จะได้รับเงินทุนจากต่าง

ประเทศ นักลงทุนต่างชาติจะขายพันธบัตร

ของประเทศนั้นๆ หากตลาดคาดว่าหนี้ภาค

รัฐมีแนวโน้มมากขึ้น ส่งผลให้มูลค่าอัตรา

แลกเปลี่ยนลดลงหรืออ่อนค่าลง

อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย 

การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อในตลาด

ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลก

เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประเทศที่มี

อัตราเงินเฟ้อต่ำากว่าประเทศอื่น (ราคา

สินค้าและบริการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้า

ลง) จะเห็นค่าเงินที่แข็งค่าขึ้น ในขณะที่

ประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักจะเห็น

การเสื่อมมูลค่าในสกุลเงินของตน และมัก

จะมาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 

ส่งผลต่อมูลค่าสกุลเงินและอัตราแลก

เปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และอัตราเงินเฟ้อ

มีความสัมพันธ์กัน การเพิ่มขึ้นของอัตรา

ดอกเบี้ยทำาให้ค่าเงินของประเทศแข็งค่า

ขึ้น เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำาให้ผู้

ให้กู้มีผลตอบแทนที่มากขึ้น จึงดึงดูดเงินทุน

จากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งทำาให้อัตราแลก

เปลี่ยนสูงขึ้นหรือแข็งค่าขึ้น

บัญชีเดินสะพัด/ดุลการชำาระเงิน

ของประเทศ บัญชีเดินสะพัดของประเทศ

แสดงถึงดุลการค้าและรายได้จากการลงทุน

จากต่างประเทศ รวมทั้งการส่งออกและนำา

เข้า การขาดดุลในบัญชีเดินสะพัดเนื่องจาก

การใช้เงินในการนำาเข้าสินค้ามากกว่าราย

ได้จากการขายหรือส่งออกทำาให้เกิดการ

ถดถอยของมูลค่าเงินสกุลประเทศนั้นๆ 

สถานการณ์ทางการเมือง ความ

เงียบสงบหรือภาวะวุ่นวายทางการเมือง

อาจส่งผลต่อความแข็งแกร่งของค่าเงิน 

ประเทศที่มีความเสี่ยงจากความขัดแย้ง

ทางการเมืองน้อยกว่าจะมีความน่าสนใจ

ของการลงทุนต่อนักลงทุนต่างชาติมากกว่า 

แต่ในทางตรงกันข้าม ประเทศที่มีแนว

โน้มว่าจะเกิดความตึงเครียดทางการเมือง             

อาจเห็นการอ่อนค่าลงของอัตราแลก                                     

เปลี่ยน

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ 

กอช. เป็นหนึ่งกลไกหลักของการออมเพื่อ

การชราภาพที่รัฐบาลได้จัดตั้งและให้การ

สนับสนุนอย่างเต็มที่ คนไทยที่มีสิทธิ์ออม

ารใช้ชีวิตในเมืองที่มีมลพิษและ

เสียงดังของเครื่องยนต์เพียง 3 

ปี อาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำาให้

เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ถึงร้อยละ 43% 

ทั้งนี้ มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมลพิษที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพเมื่อประมาณ 10 ปีที่

ผ่านมา โดยเริ่มจากสภาพอากาศที่เป็นพิษ 

เชื่อมโยงอย่างมากกับภาวะสมองเสื่อม โรค

อ้วน ภาวะมีบุตรยาก และปัญหาทางการ

แพทย์อื่นๆ อีกมากมาย

นักวิจัยชาวเดนมาร์กได้คำานวณ

ความเสี่ยงของภาวะหัวใจล้มเหลวที่เกิด

จากมลพิษในเมือง 3 รูปแบบ หลังจาก

ติดตามผู้หญิง 22,000 คน ที่อาศัยอยู่ในทั้ง 

2 เมือง และอีก 1 เมืองในชนบท มาเกือบ 

20 ปี และพบว่าผู้หญิงทั้ง 2 เมืองซึ่งตั้ง

อยู่ในที่เจริญและสัมผัสกับมลพิษที่พบบ่อย

ที่สุดในระดับสูง รวมทั้งเสียงรถยนต์ที่ดัง มี

แนวโน้มจะเป็นโรคหัวใจล้มเหลวมากกว่า 

43 คน ซึ่งความเสี่ยงต่อโรคหัวใจก็เพิ่มขึ้น

ตามระดับมลพิษที่พวกเขาสัมผัส 

ผ่าน กอช. พร้อมรับเงินสมทบฟรีๆ                                                  

จากรัฐบาล ได้แก่ คนไทยที่ประกอบ

อาชีพอิสระหรือเป็นแรงงานนอก

ระบบ มีอายุ 15–60 ปี ไม่อยู่ในระบบ

สวัสดิการบำาเหน็จ-บำานาญของรัฐหรือ

นายจ้าง โดยสามารถแบ่งเงินส่วนหนึ่ง

มาออมกับกองทุนการออมเงินแห่ง

ชาติ (กอช.) ได้ เพราะเป็นรูปแบบการ

ออมที่ให้สิทธิ์ผู้ประกอบอาชีพอิสระได้

ออมเงินเพื่อรับเงินสมทบจากรัฐบาล

สูงสุด 100% หรือไม่เกิน 1,200 บาท

ต่อปี และเมื่อออมเงินจนถึงอายุ 60 

ปีบริบูรณ์ ก็จะได้เงินกลับคืนมาใน

รูปแบบเงินบำานาญไว้ใช้ยามเกษียณ 

สนใจเพิ่มความมั่นคงยามเกษียณกับ 

กอช. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองทุนการออมแห่งชาติ สายด่วนเงิน

ออม โทร.0-2049-9000.

องค์กรด้านส่ิงแวดล้อมท่ีไม่แสวงหา

กำาไรเรียกการค้นพบน้ีว่า “การรบกวน” พร้อม

กับนำาเสนอ ‘ความจำาเป็นเร่งด่วน’ ในการต่อสู้

กับมลพิษ โดยอธิบายว่า ภาวะหัวใจล้มเหลว

เกิดข้ึนเมื่ออวัยวะสำาคัญพยายามสูบฉีดเลือด

ไปท่ัวร่างกาย ทำาให้เกิดความเหนื่อยล้า อ่อน

ล้า และหายใจไม่ออก ทำาให้แม้แต่งานบ้าน             

ธรรมดาๆ ก็สามารถทำาได้ยากข้ึน  สภาพดัง

กล่าวคร่าชีวิตผู้คนชาวอังกฤษกว่า 900,000 

คน และอีก 28 ล้านคนในสหรัฐอเมริกา มัก

เกิดจากความดันโลหิตสูง และอาจนำาไปสู่

อาการหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองได้ ท่ี

สำาคัญมลพิษทางอากาศ

อาจทำาให้หลอดเลือดแดง

แข็งตัว ซ่ึงอาจนำาไปสู่ล่ิม

เลือดได้ ซ่ึงเพ่ิมความเส่ียงต่อ

ปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดมาก

ข้ึน นอกจากน้ีมลพิษทางเสียงสามารถ

รบกวนการนอนหลับได้ และพบว่าเสียงท่ีดัง

เร้ือรังติดต่อกันเป็นเวลานานส่งผลต่อสุขภาพ

ของหัวใจและการทำางานของสมอง โดยการ

เพ่ิมความเครียดให้กับร่างกายน่ันเอง 

การศึกษาล่าสุดโดยผู้เชี่ยวชาญจาก

มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนได้รับการตีพิมพ์

ในวารสารสมาคมหัวใจในอเมริกาอย่าง 

American Heart Association ระบุว่า นัก

วิทยาศาสตร์ได้วัดระดับมลพิษทางอากาศ

และเสียงโดยเฉลี่ยต่อปี ตามที่อยู่ของผู้

หญิงที่เข้าร่วมงานวิจัยชิ้นนี้ ตั้งแต่ตอนที่

พวกเขาได้รับคัดเลือกในปี 1990-2014

จากน้ันทีมวิจัยจึงได้เร่ิมสำารวจการ

สัมผัสกับมลภาวะเหล่าน้ีต่อเนื่องกันเป็นเวลา 

3 ปี เพื่อหาค่าเฉล่ียและคำานวณความเส่ียง

ในการเกิดภาวะ

หัวใจล้มเหลวของผู้เข้าร่วมงานวิจัยน้ี ท้ังน้ีพวก

เขาพบว่าค่าฝุ่นละอองอย่าง PM 2.5 จะเพ่ิม

ความเส่ียงต่อการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเพ่ิม

ข้ึน 10 เปอร์เซ็นต์ นอกจากน้ันไม่ใช่แค่มลพิษ

ทางอากาศท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้หญิง

เท่าน้ัน มลภาวะทางเสียงยังเรียกร้องค่าผ่าน

ทางอีกด้วย สำาหรับเสียงดังจากการจราจรท่ี

เพ่ิมข้ึนทุกๆ 9.3dB เดซิเบล ในช่วงตลอดเวลา 

24 ช่ัวโมงต่อวัน จะเพ่ิมความเส่ียงของภาวะ

หัวใจล้มเหลว เพ่ิมข้ึน 12 เปอร์เซ็นต์

นักวิจัยต้ังข้อสังเกตว่างานของพวกเขา

มีข้อจำากัดบางประการ ซ่ึงควรคัดเลือกผู้หญิง

ท่ีต้องมีอายุอย่างน้อย 44 ปี และต้องใช้ระยะ

เวลาศึกษา

ระหว่างปี 1993 

ถึง 1999 และพวกเขา

ยังบอกอีกว่าไม่ได้คำานึงถึงมลภาวะ

ภายในอาคาร เช่น จากการทำาอาหาร หรือ

ปัจจัยต่างๆ เช่น การมีหน้าต่างกระจกท่ี

สามารถเปิดได้ท้ังสองช้ันของบ้านอาจส่งผล

ต่อมลภาวะทางเสียงรอบข้างท่ีผู้หญิงจะได้รับ

กระนั้นโฆษกหญิงคนหนึ่งในอังกฤษ

กล่าวว่า “นี่เป็นหลักฐานที่ก่อผลกระทบ

ต่อสุขภาพ และต้องได้รับการแก้ไขอย่าง

เร่งด่วนเพื่อเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้น 

ในการลดมลพิษทางอากาศ เช่น รถยนต์

ต้องสะอาดขึ้น และควรมีการชักจูงใจเพื่อ

กระตุ้นให้ผู้คนทิ้งรถไว้ที่บ้าน และหันมาใช้

บริการสาธารณะแทน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่

รัฐบาลอังกฤษต้องเร่งพิจารณา”.

ก

เตือนคนเมืองสัมผัสฝุ่นและมลพิษเสียง

ผู้หญิงมีปัจจัยเสี่ยงภาวะหัวใจล้มเหลว

ดำาเนินชีวิตอย่างปกติ แต่ถ้าลูกค้ายังกังวลและไม่สะดวกมาร่วมงาน

สามารถสั่งเมนูเด็ดจากร้านอร่อยในงานลิ้นติดโปรแฟร์ กับ Central 

Kitchen ผ่านไลน์แอดของเซ็นทรัลเวสต์เกต @central-westgate 

รับรองความอร่อยยังฟินและโดนใจเหมือนเช่นเคย ...•

ฟินให้เต็มอิ่มกับ แลคตาซอย ชวนผู้บริโภคมาฟินกับโปรฯ ดีๆ 

11.11 ซื้อ 3 ลัง แถมฟรี 1 ลัง เพียงสั่งซื้อ Lactasoy Extra 300 ใน

ราคาพิเศษ 900 บาท (จากราคาปกติ 1,200) พร้อมบริการส่งฟรี โดย

ใน SPECIAL SET ประกอบด้วย แลคตาซอย 300 มล. ออริจินัล 

(หวาน) 1 ลัง, แลคตาซอย 300 มล. ไฮเเคลเซียม 1 ลัง, แลคตาซอย 

300 มล. (ไม่หวาน) 1 ลัง, แถมฟรี ซังซัง 300 มล. 1 ลัง เริ่มตั้งแต่

วันนี้ถึง 25 พ.ย.64 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด เฉพาะผู้ที่สั่งซื้อผ่าน

ทางออนไลน์เท่านั้น กดสั่งซื้อได้ที่ https://bit.ly/3ipYDZK ติดตามราย

ละเอียดความอิ่มอร่อยสุดฟินและกิจกรรมอื่นๆ ที่แลคตาซอยจัดขึ้นอีก

มากมายได้ที่ Facebook: lactasoyclub https://www.facebook.com/

lactasoyclub  ...•

คริสปี้ ครีม (Krispy Kreme) ส่งความอร่อยสุดเอ็กซ์คลู

ซีฟในการคอลลาบอเรชั่นครั้งสำาคัญของคริสปี้ ครีม โดนัทเนื้อนุ่ม

และโอวัลติน เครื่องดื่มมอลต์ ที่มาพร้อม 3 หน้าใหม่สุดว้าว ได้แก่             

โอวัลติน ฟิล ริง, โอวัลติน คุกกี้ แอนด์ ครีม และดาร์ก โอวัลติน                       

ครัชชี่ ในราคาเพียงชิ้นละ 35 บาท พบกับความอร่อยลงตัวของ 

“Krispy Kreme x Ovaltine” พร้อมกล่องลายพิเศษ ทั้งแบบแพ็ก 3 

ในราคา 105 บาท (โอวัลติน โดนัท 3 ชิ้น) หรือแบบเซต ในราคา 

296 บาท (ออริจินัล เกลซ 6 ชิ้น และโอวัลติน โดนัท 6 ชิ้น) ตั้งแต่

วันนี้–30 พฤศจิกายนนี้ ที่ร้านคริสปี้ ครีม ...•

บิ๊กซีออนไลน์ สั่งง่าย ส่งไว ครบตรงใจคุณ ลดแรง จัดเต็ม กับ

แคมเปญ “11.11 ลดใหญ่สุด” ตั้งแต่

วันที่ 1–11 พฤศจิกายน 2564 โดยมี

โปรโมชั่นสุดพิเศษให้ลูกค้าได้ช็อปกัน

แบบคุ้มจุใจ พร้อมบริการส่งฟรีถึงบ้าน 

ไม่ต้องกรอกโค้ด เมื่อช็อปครบ 799 

บาท/ใบเสร็จ และรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด

ถึง 10% เมื่อชำาระผ่านบัตรเครดิต

บิ๊กซี เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด สำาหรับ

ลูกค้าใหม่ที่สมัครสมาชิก และช็อป

ครั้งแรกกับบิ๊กซีออนไลน์ ยังสามารถ

เลือกรับสิทธิประโยชน์ โค้ดส่วนลด

พิเศษ 100 บาท ทันที เมื่อซื้อสินค้า

ครบ 800 บาทขึ้นไป หรือโค้ดส่งฟรี 

เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาทขึ้นไป 

โดยสามารถช็อปสินค้าได้ที่ www.bigc.coth บิ๊กซีแอปพลิเคชัน หรือ

ช่องทางออนไลน์อื่นๆ ได้แก่ Shopee, Lazada, HappyFresh และ 

foodpanda ...•
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้ 

บเป็นความเคลื่อนใหวคร้ังใหญ่

ของภาคเอกชน เมื่อกลุ่มธุรกิจ 

TCP ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม

รายใหญ่มูลค่าหลายแสนล้านบาท ได้ลุกขึ้น

มาประกาศว่าจะขับเคลื่อนการศึกษาไทยเพื่อ

ลดความเหลื่อมล้ำาในสังคม และช่วยผลัก

ดันให้การศึกษาไทยหลุดพ้นจาก “กับดัก” 

การพัฒนาที่ยังไม่ตอบโจทย์ โลกปัจจุบัน ไปสู่

การศึกษาที่มีคุณภาพที่แท้จริง สามารถสร้าง

ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กับประเทศ

ได้ โดยผนึกกำาลังพันธมิตรทางการศึกษา

ท่ีหลากหลาย เปิดตัวโครงการ ‘TCP ปลุก

ความรู้สู่ โอกาส’ โครงการระยะยาว 5 ปี

ด้านการศึกษา มุ่งช่วยทั้งครูและนักเรียนให้

ได้เพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตัวเอง 

ตอบโจทย์การเรียนรู้และการทำางานในโลก

อนาคต และยังประกาศเชิญชวนพันธมิตร

ทางการศึกษาที่มีนวัตกรรมด้านการศึกษา

หลากหลายมาร่วมโครงการ

เริ่มต้นจากการสนับสนุน 2 โครงการ 

ได้แก่ โครงการดูแลพัฒนาศักยภาพครู หรือ

โครงการ ‘โรงเรียนปล่อยแสง’ ที่ร่วมมือ

กับคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 2.โครงการ 

‘ทุนสานฝันการศึกษาเพื่อน้อง’ ที่ร่วมมือกับ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

(กสศ.) สนับสนุนการสร้างระบบหลักประกัน

โอกาสทางการศึกษา ผ่านการมอบทุนการ

ศึกษาแก่เยาวชนช่วงช้ันรอยต่อ เพื่อไม่ให้

เยาวชนเหล่านั้นหลุดออกจากระบบการ

ศึกษา ซึ่งในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กลุ่ม

ธุรกิจ TCP ผนึกกำาลังกับ กสศ. เร่งให้ความ

ช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบางที่ ได้รับผลกระ

ทบจากโควิด-19 ผ่านโครงการกลไกอาสา

สมัครคุณภาพอย่างเร่งด่วน

สราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า ถ้าถามว่า

ทำาไม TCP ที่เป็นธุรกิจเครื่องดื่มจึงมาสนใจ

เรื่องการศึกษา ก็มีเหตุผล เนื่องจาก TCP 

เป็นองค์กรขนาดใหญ่ จ้างงานคนจำานวนมาก 

จึงคิดว่าเราควรมีส่วนร่วมพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ของประเทศ และโดยส่วนตัวเชื่อมั่น

มากๆ ว่าปัญหาใหญ่ของโลกที่เราเจอขณะนี้

คือ ปัญหา Climate Change และความไม่เท่า

เทียมกันของสังคม ซึ่งในความไม่เท่าเทียม 

ถ้าเรามีคุณภาพการศึกษาดีจะช่วยลดความ

เหลื่อมล้ำาในสังคมได้ สอดคล้องกับกรอบการ

ทำางานยั่งยืนของ TCP 3 ข้อ คือ Integrity, 

Quality และ Harmony โครงการ ‘TCP ปลุก

ความรู้สู่โอกาส’ และหลักการเรื่อง Harmony 

ที่ให้ความสำาคัญกับชุมชนยั่งยืน

ซีอี โอ TCP ยอมรับว่า ปัญหาการ

ศึกษาไทยมีมายาวนาน เป็นปัญหาที่ใหญ่ 

มีความท้าทาย เป็นโจทย์ยาก ในวันนี้เรา

ต้องมีการทบทวนว่าการศึกษาของเราตอบ

โจทย์ โลกที่เปลี่ยนแปลงแล้วหรือไม่ ซึ่งการ

ยักษ์ใหญ‘่TCP’ลุกขึ้นมา

ขับเคลื่อนการศึกษาไทย

จะทำาให้การศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่

เรื่องง่าย ตลอดการเดินทางที่สนใจเรื่องการ

ศึกษามีคนพูดเรื่อยๆ ว่าปัญหาน้ีแก้ไม่ได้

หรอก ใครก็ตาม เพราะคุณไม่ใช่กระทรวง

ศึกษาธิการ ไม่ใช่ผู้มีอำานาจ แต่ในความเห็น

ส่วนตัวแค่คิดอย่างนี้ก็ผิดแล้ว เพราะปัญหา

การศึกษาเป็นปัญหาของทุกคน ทุกคนต้องมี

ส่วนร่วมในการแก้ไข จากประสบการณ์เคย

แลกเปลี่ยนกับหลายองค์กรเอกชนที่เข้าไป

ทำางานการศึกษา พบว่าปัญหาเยอะ มีความ

ซับซ้อน มีหลายมิติ ไม่สามารถกินยาเม็ด

เดียวแล้วหายได้ ต้องแก้จากหลายภาคส่วน 

และแต่ละพ้ืนที่ก็ยังมีปัญหาไม่เหมือนกัน

ด้วย อีกทั้งปัจจุบันการศึกษากับการเรียนรู้

ไม่สามารถแยกออกจากกัน พ่อแม่ก็จำาเป็น

ต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ดังนั้นปัญหาการ

ศึกษาจึงไม่ใช่ของรัฐบาลหรือโยนภาระให้กับ

โรงเรียน แต่ต้องแก้ โดยอาศัยพลังหลายภาค

ส่วนร่วมกันทุกเครือข่าย

“ผมคิดว่าปัญหานี้ ไม่ใช่ปัญหาที่ ไม่มี

ทางออก แม้จะมีแสงเล็กๆ เกิดขึ้นที่ปลาย

อุโมงค์ แต่เชื่อว่าพอผ่านไปหลายๆ ปีแสง

สว่างนี้ก็จะใหญ่ขึ้น” สราวุฒิกล่าว

การตั้งเวลาไว้ 5 ปีสำาหรับการร่วมขับ

เคลื่อนการศึกษาไทย สราวุฒิบอกว่าเป็นแค่

เบื้องต้นของก้าวแรก แม้จะเป็นก้าวยาวๆ 

เพราะเชื่อว่าการพัฒนาการศึกษาไทยให้ดี

ขึ้นจะไม่เกิดในระยะเวลาสั้นๆ แน่ แต่ใน 5 ปี

นี้่ก็ตั้งเป้าที่เป็นกรอบกว้างๆ ไว้ โดยคาดหวัง

สร้างการพัฒนาศักยภาพครูให้ได้ 500 คน 

พัฒนาคุณภาพนักเรียน 100,000 คน และ

พัฒนาคุณภาพการเรียนให้ได้ 100 โรงเรียน 

ตลอดจนทำางานร่วมกับชุมชน 100 แห่ง

“ซึ่งหลังจากจบ 5 ปีแล้วคาดว่าจะ

เห็นเส้นทางเดินที่ชัดเจนว่าเราจะทำากี่โครง 

การ และไม่คิดการศึกษาไทยขึ้นอันดับ 1 

ระหว่างทางเป็นคำาตอบที่สองของเราว่าจะ

ทำาโครงการอะไรต่อไป”

เมื่อถามถึงงบประมาณที่ใช้ สราวุฒิ

บอกว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้วตนเองเคยคิดว่าถ้า

จะแก้ปัญหาการศึกษาต้องใช้เงินเท่าไหร่ 

แต่พอผ่านไปสักพักกลับเริ่มคิดได้ว่าเงิน

ไม่มีความหมาย ไม่ใช่ปัจจัยหลักของการแก้

ปัญหา เพราะถ้าคิดว่าการทำาให้การศึกษา

ดีหมายถึงทำาให้ โรงเรียนขนาดใหญ่โตมีจอ

มีแท็บเล็ตให้เด็กทุกคน แล้วจะช่วยให้การ

ศึกษาดีขึ้นได้น้ันยังเป็นปริศนาที่รอคำาตอบ 

อย่างไรก็ตามสำาหรับกรอบงบประมาณท่ี 

TCP เข้าไปสนับสนุน  2 โครงการ เริ่มจาก 

30 ล้านบาท และยังไม่มีการตั้งกรอบเพดาน

วงเงินว่าเท่าไหร่ เพราะอยากทำาให้เป็นโจทย์

ย้อนกลับ อะไรที่น่าทำาก็จะทำา แม้ตัวเลขงบ

จะเพิ่มต่อไป หรือต่อปีอาจจะเป็นร้อยล้าน 

ถ้าเป็นโครงการดีมากๆ ก็พร้อมจะสเกลอัป

งบประมาณของโครงการได้ตลอดเวลา

“เราพร้อมที่จะร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ 

ในการเปลี่ยนแปลงการศึกษา และพร้อมที่

จะก๊อปปี้โครงการอื่นๆ โดยจะพูดขอตรงๆ 

หากโครงการน้ันดีมากๆ หรือเอกชนรายใด

จะทำาเหมือนกับท่ี TCP ทำาก็ไม่ว่าเพราะ

ไม่มีลิขสิทธิ์กันอยู่แล้ว เนื่องจากเชื่อว่าพวก

เราอยู่บนพื้นฐานความตั้งใจเดียวกัน คือ 

ต้องการให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีกับเยาวชนหรือ

นักเรียนไทย” สราวุฒิทิ้งท้าย

รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำาลี คณบดีคณะ

วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหา 

วิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การร่วมมือ

กับ TCP มี 2 เป้าหมายใหญ่ คือ 1.ร่วม

ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้ได้ ทั้ง

หลักสูตร องค์ความรู้ การพัฒนาบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 2.หวังกระบวนการเปลี่ยนแปลง 

น้ีจะไปลดความเหลื่อมล้ำาทางการศึกษาให้

ได้ ส่วนโครงการโรงเรียนปล่อยแสงที่นำาร่อง 

12 โรงเรียน มุ่งเน้นการทำางานกับครู เพราะ

ครูเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนการ

เปลี่ยนแปลงทั้งหลักสูตร การเรียนการสอน 

เป็นกุญแจขับเคลื่อนสร้างห้องเรียนที่มีความ

หมายและมีความสุข

โดย 3 ปีแรก โรงเรียนปล่อยแสงจะ

มี 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1.การผลิตองค์ความรู้ 

ค้นหาวิธีการ แนวทางจัดการศึกษาบนฐาน

สมรรถนะ สร้างหลักสูตร วิธีการสอนให้ผู้

เรียนเกิดสมรรถนะหรือเกิดความรู้ ทักษะ ใช้

ในชีวิตจริงได้ 2.มีซีรีส์ชุดพัฒนาคุณครูหลาย

สิบเวิร์กช็อป โดยเชื่อว่าครูทั่วประเทศกำาลัง

อยู่ในภาวะเบิร์นเอาต์ ท้อแท้จากระบบ ซึ่งจะ

ไปบดบังคุณค่าเดิมที่อยากเป็นครูตั้งแต่ต้น ซึ่ง

เราต้องการหนุนเสริมให้กำาลังใจเพื่อให้คุณครู

ทบทวนตัวเอง ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันให้ครูเดิน

หน้าต่อไป หลังจากนั้นค่อยมาพัฒนาเพิ่ม

ศักยภาพครูแบบแอกทีฟเลิร์นนิ่ง เพราะศาสตร์

ความรู้เปลี่ยนไปมาก ทำาให้ต้องใช้สื่อการสอน

ใหม่ๆ เช่น บอร์ดเกม เป็นสื่อการเรียนที่ดี วิชา

โค้ชชิ่ง ครูอำานวยการให้เกิดกระบวนการเรียน

รู้ ในตัวผู้เรียน และนำาพาครูออกแบบจัดการ

ห้องเรียนแบบใหม่ ทำาให้ห้องเรียนสนุกและมี

ความหมาย เรียกว่าเป็นการติดอาวุธทางความ

คิดและความสามารถของครูให้ส่งต่อไปยังผู้

เรียน ซึ่งจะเป็นจุดต่อยอดการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ที่มีความสำาคัญมาก

ด้าน ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้

จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการ

ศึกษา (กสศ.) ให้ความเห็นว่า การระบาด

ของโควิด-19 ได้ทำาให้เด็ก 43,000 คนหลุด

ออกนอกระบบการศึกษา และสถานการณ์

มีแนวโน้มวิกฤตขึ้น หากประมาณการจาก

ข้อมูลนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ จะ

มีเด็กๆ ถึง 1.9 ล้านคนที่กำาลังเผชิญความ

เสี่ยงเดียวกัน จากการทำางานของ กสศ.ที่

เข้าไปเยี่ยมเด็กทุกบ้าน พบว่ายังมีเด็กไทย

ที่มีศักยภาพสูงที่จะต่อยอดพัฒนา สามารถ

จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นผู้นำาในสังคม แต่

กลับไม่มีโอกาส หรือที่เรียกว่าเป็น The lost 

Einstein ให้มามีโอกาสทางการศึกษาอีกครั้ง

“การทำางานร่วมกันของ กสศ.กับ 

TCP ถือว่าได้ทำาให้เกิดนวัตกรรมทางสังคม

ในเรื่องของการให้ทุนการศึกษา โดยเฉพาะ

การให้ทุนการศึกษาของภาคเอกชนท่ีใช้

กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นทุน มีการใช้

ข้อมูลของรัฐในการค้นหาและติดตามเด็กที่

ไม่ได้รับโอกาส ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบการให้

ทุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาแบบใหม่ 

อย่างที่ผมพูดว่า คนแบบ The lost Einstein 

ไม่ควรเสียโอกาสในชีวิต ซึ่งการร่วมมือน้ี

จะมาช่วยแก้ปัญหาตรงน้ีให้เป็นรูปธรรม” 

ดร.ไกรยสกล่าว.

นั

สราวุฒิ อยู่วิทยา

ดร.ไกรยส 

ภัทราวาท

รศ.ดร.อนุชาติ 

พวงสำาลี

“ตลอดการเดิน

ทางที่สนใจเรื่อง

การศึกษามีคนพูด

เรื่อยๆ ว่าปัญหา

นี้แก้ไม่ได้หรอก 

ใครก็ตาม เพราะ

คุณไม่ใช่กระทรวง

ศึกษาธิการ ไม่ใช่

ผู้มีอำานาจ แต่ใน

ความเห็นส่วน

ตัวแค่คิดอย่างนี้

ก็ผิดแล้ว เพราะ

ปัญหาการศึกษา

เป็นปัญหาของทุก

คน ทุกคนต้องมี

ส่วนร่วมในการ

แก้ไข...” 

2วัคซีน‘ChulaCov-19-ใบยา’ใกล้สำาเร็จ
อว.เผยรัฐบาลหนุนเต็มที่ครม.อนุมัติงบฯให้อีก3,625ล.ทดลองระยะ3คาดใช้จริงกลางปี65

กรุงเทพฯ • 2 วัคซีนโควิดฝีมือคนไทย 

“ChulaCov-19 mRNA” กับ “ใบยา” ของ

จุฬาฯ ใกล้สำาเร็จแล้ว ครม.อนุมัติงบ 

3,625 ล้านบาท ให้ผลิตและทดลองระยะ

ที่ 3 “ปลัด อว.” เผย รัฐบาลสนับสนุนงบ

เต็มที่ให้ขึ้นทะเบียนและนำามาใช้ได้กลาง

ปี 65

นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิ วิ ไล ปลัด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (ปลัด อว.) กล่าวว่า ใน

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติ

อนุมัติงบประมาณในส่วนโครงการของ 

อว. จำานวน 2 โครงการที่เกี่ยวกับการผลิต

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่พัฒนาโดยนัก

วิจัยไทย โครงการแรกได้แก่ โครงการวิจัย

และพัฒนาวัคซีน ChulaCov-19 mRNA 

ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เพื่อทำาการทดสอบทาง

คลินิกระยะที่ 3 และการผลิตเพ่ือข้ึน

ทะเบียนวัคซีน ซึ่งคณะกรรมการกลั่น

กรองการใช้จ่ายเงินกู้ ให้ความเห็นชอบ 

วงเงิน 2,316.8 ล้านบาท และโครงการ

วิจัยและพัฒนาวัคซีนจากใบยา (Baiya 

SARS-CoV-2 VAX1) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย

นักวิจัยไทยจากบริษัท ใบยาไฟโตฟาร์ม 

จำากัด และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เพื่อดำาเนินการผลิตและ

ทดสอบวัคซีนทางคลินิกในมนุษย์ระยะ

ท่ี 3 วงเงิน 1,309 ล้านบาท รวมสอง

โครงการเป็นเงิน 3,625.8 ล้านบาท ซึ่ง

หลังจากนี้จุฬาฯ จะเร่งดำาเนินการพัฒนา 

ผลิตและทดสอบให้ผ่านในระยะต่างๆ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลต่อไป

“รัฐบาลได้สนับสนุนงบฯ เต็มที่ให้

สามารถที่จะผลิตวัคซีนโควิดในประเทศ

ได้ รวมทั้งทดสอบประสิทธิภาพ ขึ้นทะเบียน 

และนำามาใช้ ได้ครบวงจรในทุกขั้นตอน 

โดยวัคซีนทั้งสองชนิดนี้จะช่วยเสริมความ

มั่นคงทางวัคซีนของประเทศ มีเป้าหมายจะ

ขึ้นทะเบียนได้ประมาณกลางปี 2565 ซึ่งคาดว่า

จะผลิตได้ไม่น้อยกว่า 60 ล้านโดส แน่นอน

ว่าเมื่อเราสามารถพัฒนาวัคซีนและผลิต

ด้วยตัวเองในทุกระยะ รวมทั้งสามารถ

ดัดแปลงและปรับวัคซีนให้ครอบคลุมเช้ือ

ซึ่งจะกลายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆ ประเทศไทยก็

จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ โรคระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือเชื้ออื่นๆ ได้ใน

อนาคต” ปลัด อว. กล่าว.

ศึกษาธิการ • ศธ.แจง ครม. เปิด

เทอม 2/64 เรียบร้อยดี เผยนักเรียน

ทยอยขอรับวัคซีนเพิ่มต่อเนื่อง หลังเห็น

เพื่อน 2.8 ล้านคนฉีดแล้วไม่ได้มีอาการ

ข้างเคียง จึงมั่นใจ มาลงทะเบียนเพิ่ม

มากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนครูฉีดวัคซีน 90% 

แต่มีกลุ่มครูอีก 87,000 คนที่ยังไม่ได้ฉีด 

สักเข็ม

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมน 

ตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ว่า ตนได้รายงานให้ท่ีประชุมรับ

ทราบถึงแผนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2564 ในรูปแบบปกติ หรือ 

On Site ในโรงเรียนสังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) จำานวน 12,000 แห่ง ซึ่งในวันที่ 

15 พฤศจิกายนนี้จะมีโรงเรียนในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร สังกัด สพฐ. และสังกัด

อื่นๆ ทยอยเปิดเรียนเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

สาธารณสุข • กรมอนามัยออกกฎเข้ม 

10 ข้อ ให้ผู้จัดงานเทศกาลลอยกระทงนำา

ไปปฏิบัติ ลดเสี่ยงโควิด แนะกลุ่มเสี่ยง 

กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุลอยกระทงแบบ

ออนไลน์แทน

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย 

อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า เทศกาลการ

จัดงานประเพณีลอยกระทงตามสถานที่

ต่างๆ จะทำาให้มีการรวมตัวของกลุ่มคนเป็น

จำานวนมากและใกล้ชิดกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิด

การแพร่กระจายของโควิด-19 ได้ จึงขอให้

ผู้จัดงานปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวง

สาธารณสุข ดังนี้ 1) กำาหนดจุดเข้า-ออก มี

การลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากงาน มี

จุดคัดกรองอุณหภูมิ และตรวจสอบความ

เสี่ยงก่อนเข้างาน 2) เลือกสถานที่จัดงานที่มี

การระบายอากาศที่ดี ไม่แออัด 3) ทำาความ

สะอาดห้องน้ำาทุก 1 ชั่วโมง รวมทั้งจัดให้มี

จุดล้างมือท่ีเพียงพอ 4) เว้นระยะห่างของ

บูธ ร้านค้า โต๊ะ ท่ีนั่ง อย่างน้อย 1 เมตร  

5) กระจายจุดลอยกระทง และมีผู้ควบคุมไม่

ให้แออัด 6) หากมีการจัดการแสดงมหรสพ

หรือการละเล่นตามประเพณี ประกวดนาง

นพมาศ ให้เว้นระยะห่างของผู้เข้าชมจาก

เวทีอย่างน้อย 5 เมตร รวมถึงจัดให้มีอุปกรณ์

ส่วนตัวสำาหรับนักแสดง นักดนตรี พิธีกร นาง

นพมาศ และเว้นระยะห่างในห้องพักอย่าง

น้อย 1 เมตร และงดกิจกรรมท่ีไร้ระเบียบ 

เช่น จับมือ ตะโกน รวมกลุ่มหน้าเวที

7) แผงลอยหรือพาหนะสำาหรับ

จำาหน่ายอาหาร ให้ปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโควิดสำาหรับพื้นที่จัดบริการอาหาร

ริมบาทวิถี (Street Food) งดการจำาหน่าย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 8) ผู้จัดงาน ผู้ค้าขาย

อาหาร นักแสดง ควรได้รับวัคซีนครบตาม

เกณฑ์ หรือมีผลตรวจ ATK ไม่พบเชื้อก่อน

วันจัดงานอย่างน้อย 72 ชั่วโมง สวมหน้ากาก

อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา กำาหนด

โซน เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น และงดการ

รวมกลุ่ม 9) ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากตลอด

เวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่นอย่าง

น้อย 1 เมตร และล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัส

จุดสัมผัสร่วม และ 10) ผู้จัดงาน ต้องมีการ

กำากับการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

อธิบดีกรมอนามัยกล่าวอีกว่า ใน

ส่วนของกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง และ

กลุ่มผู้สูงอายุ ขอแนะนำาให้เลือกใช้การลอย

กระทงแบบออนไลน์ภายในบ้านหรือที่พัก

อาศัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 เพื่อลดการติดและแพร่

เชื้อโควิด-19 ลดความแออัด และช่วยลด

ปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นด้วย ซึ่งในทุกๆ ปี 

เมื่อผ่านคืนวันลอยกระทงสิ่งที่ตามมาคือ

ซากกระทงจำานวนมากที่ลอยอยู่ในแม่น้ำา

ลำาคลองหลายแห่ง จากสถิติของศูนย์ข้อมูล

กรุงเทพมหานครพบว่า ปริมาณกระทงที่เก็บ

ได้ในปี 2563 เฉพาะในกรุงเทพมหานครมี

จำานวน 492,537 ใบ โดยเป็นกระทงจาก

วัสดุธรรมชาติ 474,806 ใบ หรือร้อยละ 96.4 

และกระทงโฟม 17,731 ใบ หรือร้อยละ 3.6.

กรมอนามัยออก10ข้อ

‘จัดงานลอยกระทง’

แนะกลุ่มเสี่ยงอย่าไป

เห็นเพื่อนไม่มีอาการนร.ทยอยขอฉีดวัคซีนเพิ่ม

นายกรัฐมนตรี จึงมีความเป็นห่วงในเรื่อง

นี้ว่า การเปิดเรียนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน

ท่ีผ่านมา มีอุปสรรคอะไรหรือไม่ ซึ่งตน

ได้ชี้แจงว่าภาพรวมการเปิดเรียนแบบ  

On Site ว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

โดยขณะนี้มีจำานวนนักเรียน นักศึกษา 

อายุ 12 ปีขึ้นไปที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ทั่ว

ประเทศ ซึ่งฉีดวัคซีนแล้วกว่า 2,833,447 

คน หรือคิดเป็นร้อยละ 78 และยังมีใน

ส่วนของนักเรียนที่ผู้ปกครองแสดงความ

จำานงขอรับวัคซีนเพิ่มเติม ก็มีทยอยเข้า

รับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก

เห็นเพื่อนฉีดแล้วไม่ได้มีอาการข้างเคียง

จึงมั่นใจที่จะเข้ารับการฉีดมากขึ้น

ในส่วนของครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาประมาณกว่า 800,000 คน 

ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วกว่าร้อยละ 

90 ส่วนเข็มสองฉีดแล้วประมาณร้อย

ละ 60 และมีครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งสอง

เข็มประมาณ 87,000 คน ซึ่งในจำานวนนี้

จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามาฉีดวัคซีนให้ครบ เพื่อ

สร้างภู มิคุ้ม กันหมู่ ให้ เ กิด ข้ึนภายใน

โรงเรียนได้

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า ทั้งนี้

นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำาให้กระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) ประชาสัมพันธ์เรื่อง

มาตรการเปิดภาคเรียนให้เข้มข้นมากขึ้น 

โดยเฉพาะ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 

ประกอบด้วย 1. Distancing เว้นระยะ

ห่าง 2. Mask wearing สวมหน้ากาก  

3. Hand washing ล้างมือ 4. Testing คัด

กรองวัดไข้ 5. Reducing ลดการแออัด 

และ 6. Cleaning ทำาความสะอาด ส่วน 

6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) อย่าง

เข้มข้น คือ 1. Self-care ดูแลตนเอง  

2. Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 3. Eating 

กินอาหารปรุงสุกใหม่ 4. Track ลงทะเบียน

เข้าออกโรงเรียน 5. Check สำารวจตรวจ

สอบ และ 6. Quarantine กักกันตัวเอง ที่ 

ศธ.จัดทำาขึ้น รวมถึงแผนเผชิญเหตุและ

คู่มือการเปิดเรียนภาคเรียนที่แจกจ่ายให้

สถานศึกษาทุกแห่งขอให้ยึดปฎิบัติอย่าง

เคร่งครัดด้วย.

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง



ได ฉันไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรค OCD ซ่ึงการเขียนเพลงน้ีมันชวยใหฉันเขาใจในตัว

เองไดมากข้ึน”

ช� อของเธอเปนท่ีรูจักไปท่ัวโลกเม� อเธอปลอยอัลบ้ัมเปดตัว “Hey u 

x” ในป 2020 ซ่ึงอัลบ้ัมประสบความสําเร็จ มียอดสตรีมมากกวา 3.5 

พันลานสตรีม มาพรอมเพลงฮิตท่ัวท้ังโลกอยาง “Supalonely” ซ่ึง

ไดรับคําชมเชยจากส� อดานดนตรีอยางมากมายไมวาจะเปน Bill-

board, British Vogue, Consequence, E! Online, Entertainment 

Weekly, MTV, NPR, NYLON, PAPER Magazine, Pigeons & 

Planes, Stereogum, Teen Vogue, The FADER, UPROXX, V 

Magazine, Variety, Wall Street Journal และอ� นๆ อีกมากมาย 

ถึงข้ันท่ีทาง Billboard ไดใหเธออยูในลิสตของ “21 Under 

21 Artists” และ “Rolling Stone” ไดยกยองเธอในฐานะ “Artist 

You Need To Know” และเธอยังไดรางวัล “Best New Zealand 

Act” จาก The 2020 MTV EMAs และไดรับการเสนอช� อใน The 2020 

MTV VMAs และรางวัล “E! People’s Choice Awards”.

ดทน! นักรองสาว นุช วิลาวัลย โพสตขอความ

ประกาศขายบาน เพราะไมไหวกับกล่ินเหม็นจาก

รานขายปุยและเคมีภัณฑท่ีต้ังอยูติดกับตัวบาน ซ่ึง

สงผลกระทบตอความเปนอยูของคนในครอบครัวมาเปน

ระยะเวลากวา 4 ปแลว และตลอดเวลาท่ีผานมาเจาตัวก็ไม

ไดอยูน่ิง พยายามแกไขปญหา รองเรียนไปกวา 3-4 รอบก็

แกไขท่ีปลายเหตุ ยังเหม็นเหมือนเดิม เลยยอมยายออกไป

เองดีกวา

“ขายบาน 2 หลังพรอมท่ีดิน 1 งาน 78 ตารางวา 

สาเหตุท่ีขาย อยูไมไดคะ เหม็นกล่ินสารเคมีขางบาน เปนปญหามากวา 4 ปท่ีมีรานขายปุยและเคมีภัณฑมาอยูขางบาน สงกล่ิน

เหม็นจนไมสามารถใชชีวิตปกติได พอกับแมตองอยูแตในบาน ออกไปทํากับขาวแปบๆ ก็แทบจะเปนลมเพราะกล่ินสารเคมีแรง

มาก สูดดมเขารางกายทุกวัน รองเรียนไปกวา 3-4 รอบก็แกไขท่ีปลายเหตุ ก็เหม็นเหมือนเดิม ลาสุดรองเรียนไปเม� อปลายปท่ี

แลว ไดผลสรุปวาเขาจะออกไปสรางโกดังเพ� อเก็บของอยูท่ีอ� น ขอเวลา 1 เดือน

ตอนน้ี 1 ปแลวคะ โกดังไมเกิดข้ึน และเขายังคงใชชีวิตปกติโดยท่ีคนรอบขางเขาเดือดรอนมากๆ เขาก็ไมสนใจ ทําไมเหรอ                                                                            

รวย เสนใหญ จะทําใหคนอ� นเดือดรอนยังไงก็ไดเหรอ คนจนไมมีสิทธ์ิ

เรียกรองใชไหม คือบานนุชมีคนปวยคะ แมเปนมะเร็ง รักษาหายเม� อ 10 

กวาปท่ีแลว (แตก็ตองไปตรวจทุก 3-6 เดือน เฝาระวังกลัวมะเร็งกลับมา

อีก) ปจจุบันแมเปนไทรอยดเปนพิษ มีภาวะหัวใจโต คุณพอเปนเสนเลือด

ในสมองตีบ ตองทานยาอยางตอเน� อง คนปวยก็ตองอยูในท่ีท่ีซัพพอรต

รางกาย มีอากาศท่ีบริสุทธ์ิ ถายเทสะดวกแหละเนอะ คําถามท่ีนุชอยาก

รูคือ

1 รานแบบน้ีเขามาเปดในชุมชนท่ีบานติดๆ กันแบบน้ีไดดวยเหรอ

คะ 2 การท่ีคุณบอกวามีใบอนุญาตเปดราน คนท่ีอนุญาตไมลงมาดูพ้ืนท่ี

เลยเหรอคะวาเขาไปเปดท่ีไหน รอบขางเดือดรอนหรือเปลา 3 หน�วยงาน

ไหนท่ีสามารถชวยใหคําแนะนําหนูไดบางคะ เดือดรอนจริงๆ

หลายคร้ังท่ีเขาใหนายหนามาถามราคา และทางเราก็ไดเขาไป

พูดคุยถาจะซ้ือขาย ก็เงียบคะ และก็มาไดผลสรุปวาเขาไปถามซ้ือกับทุก

คนในละแวกน้ีแตก็ไมซ้ือสักท่ีคะ ถามไปง้ัน เพ� อย้ือเวลาไปเร� อย ใครพอ

จะชวยหนูและครอบครัวไดบางกราบขอรองละคะ”

มีเร� องมาใหปวดหัวอีกแลว สําหรับ ต๊ัก-บงกช เบญจรงคกุล เพราะ

ลาสุดโดนเพจลงขาวปลอมทําใหเกิดความเสียหายหนัก โดยอางเจาตัวมี

บานหรูทามกลางภูเขา พื้นที่กวา 2,000 ไรที่เจาสัวยกให ซึ่งตั๊กเองหวั่นคน

เขาใจผิดจึงไดชี้แจงผานทางอินสตาแกรม

“สวัสดีคะทุกคน ตั๊กขอแจงเร� องขาวปลอมนี้นะคะ เราไมไดมีบาน

บนเขานะคะ หากเพจนี้

ยังไมลบตั๊กจะแจงลบที่

โรงพักคะ #ขาวไมเปน

ความจริงนะคะ ชวย

แชรดวยคะ และขอ

ใหเพจนี้ลบดวนคะ จะ

เกิดความเขาใจผิดได

นะคะ

ตั๊กเช� อวาจะมี

การใสรายและเขียน

ขาวปลอมอีก แตอยาก

ใหทุกทานรูวาตั๊กก็                                       

จะดําเนินการตาม

กฎหมายอยางถูกตอง 

หากมีอีกก็จะสูเร� อยๆ 

จะไมนิ่งเฉยใหใสราย

และเขียนขาวปลอม

แบบนี้ ขอสงขอความ

นี้ ไปถึงคนที่คิดปอง

รายตั๊ก วาตั๊กก็จะไม

หยุดอยูเฉยๆ ใหใครมา

ทํารายเหมือนกัน แต

ทุกอยางจะเปนไปตาม

กฎหมายคะ”

ENEE” ศิลปนขวัญใจวัยรุน GEN Z 

เจาของเพลงฮิตติดหู “Supalonely” 

และศิลปนเจาของรางวัลการัน

ตีมากมาย

กลับมาพรอมซิงเกิล “Doesn’t 

Matter” ท่ีสรางสรรคภายใตคายยักษ

ใหญ “Republic Records”

สําหรับซิงเกิล “Doesn’t Mat-

ter” เปนการคิดคนดนตรีในรูปแบบ

ใหมท่ีประกอบไปดวยจังหวะของ

กลองและไลนกีตารลองลอยเหมือน

กับเสียงของ “BENEE” ผสมผสานเน้ือ

รองท่ีเธอไดเขียนบรรยายถึงการตอสูของ

สุขภาพจิตใจของเธอดวยภาษาท่ีงดงาม

“BENEE” กลาวไววา “เปนเวลานาน

มากแลวท่ีฉันไมไดออกเพลงเลย และปน้ีเปนเร� องยาก

สําหรับฉันและใครอีกหลายๆ คน ฉันเจอกับชวงเวลา

ท่ีฉันรูสึกแยท่ีสุด ฉันเลยเขียนเพลงน้ีในชวงเวลาท่ีฉัน

รูสึกหนักใจ วิตกกังวล และไมสามารถกาวขามผานมัน
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

หวงธุรกิจโรงหนัง?

นรอบหลายเดือน..

วานซืน..เพ่ิงไดแวบไปท่ีโรงหนังเอสเอฟฯ ช้ัน 4 หาง

คริสตัล ปารค เลียบดวนเอกมัย-รามอินทรา ต้ังใจจะไปดู 

“Fast & Furious 9” กับเขาเสียหน�อย เห็นคุยกันล่ันวา..

ภาคน้ี หนังมันสหลุดโลก และตองดูในโรงภาพยนตร

เทาน้ันถึงจะไดรส-ไดอารมณ!

แตไปถึงดูโปรแกรมแลวตองน่ังรออีกเปนช่ัวโมงกวาจะถึง

รอบฉาย เลยเปล่ียนใจเดินเขาชองซ้ือต๋ัว ดู “NO Time To Die” 

หรือช� อไทย “007 พยัคฆรายฝาเวลามรณะ” เสียเลย

ตอนเดินไปเขาโรงแมจะไมถึงกับวังเวง แตก็สัมผัสไดถึง

บรรยากาศท่ีดูเงียบๆ หงอยๆ ผูคนไมไดเดินขวักไขวเหมือนแต

กอน..

จะดวยเกรงใจโควิด-19 จะดวยเศรษฐกิจในกระเปา หรือ

จะดวยความเคยชินกับการดูหนังอยูท่ีบาน ก็ยากจะคาดเดา!

เอาเปนวา พลาดเห็น “วิน ดีเซล” บู ก็ไดดู “แดเนียล                      

เครก” แทน ซ่ึงก็บูระหํ่าไมย่ิงหยอนไปกวากัน และบอกเลยวา

ไมผิดหวังกับหนังแฟรนไชสสายลับระดับตํานาน..

ท่ีภาคน้ี เปน “เจมส บอนด 007” ภาค 25 เขาไปแลว!

หรือถาจะมีบางก็เพียงความรูสึกไมคุนชินกับฉากจบท่ี

พระเอกตาย เพราะต้ังแตดูหนังแอกช่ันฮอลลีวูดมา แทบจะไมมี

เร� องไหนท่ีอวสานลงดวยพระเอก-นางเอกตาย..

อยางดีก็หายไปตอนทายเร� อง แลวปลอยใหคนคิดเดาเอา

ตามความรูสึก แตเจมส บอนด ภาคน้ี เปนการปดฉาก-ปดตํานาน

ของพระเอก “แดเนียล เครก” จริงๆ!

กระน้ัน เพ� อไมใหเสียฟอรม เสียศักด์ิศรีของ “เจมส 

บอนด” แทนท่ีพระเอกจะตายดวยฝมือผูราย ก็ใหเปนการตายไป

พรอมกับจรวดมิสไซลท่ี “นายใหญ” ของเจมส บอนด ไดส่ังยิง..

เพ� อทําลายลางโรงงานผลิตนาโนบอทบนเกาะระหวาง

ญ่ีปุนและรัสเซียเสียเลย!

ก็..ไมถึงกับเศราหรือสะเทือนอารมณเหมือนตอน “โกโบริ” 

ตายในออมแขนของ “อังศุมาลิน” น่ันดอก เพราะฉากน้ีแดเนียล

ไดบอกลากับภรรยาเพียงส้ันๆ ทางโทรศัพท..

แถมตอนจบท้ังหัวหนา-เพ� อนรวมงาน ก็แคยกเหลาซด

เพ� อเปนการไวอาลัยพอเปนพิธีเทาน้ัน!

สวนผมก็เดินออกจากโรงแบบหงอยเหงาโดเด กอนจะ

หยอนกนลงน่ังบนโซฟาหนาโรง มองไปรอบๆ พลางคิด..

ธุรกิจโรงหนังจะเปนอยางไรหนอ เพราะต้ังแตมีแอป มี

สตรีมมิงเขามาเปนทางเลือกในการเสพคอนเทนตท่ีหลากหลาย 

คนดูหนังโรงก็ดูจะคอยๆ บางตาไปทุกที

น่ี..ผมพยายามจะใหเปนแคความรูสึกสวนตัว แตพอน่ังคุย

กับพรรคพวกเพ� อนฝูงท่ีมีรสนิยมในการดูหนังโรงเหมือนกัน ทุก

คนก็ไมไดแยงหรือเห็นคาน..

ซ่ึงน่ันเทากับสายตาพวกเขาก็มองไมตางไปจากผม และ

ย่ิงไดฟงคนวงในพูดก็ใหรูสึกเปนหวง (เศรษฐี) ข้ึนมาจับใจ..

ถาธุรกิจโรงหนังอยูไมได ผลกระทบก็จะลุกลามไปท่ัวท้ัง

วงการ ผูสราง-ผูกํากับ-ทีมงานจะไมเดือดรอนไปหมดรึน่ัน แลว

คน (ชอบ) ดูหนังโรงละจะทําอยางไร?

เฮอ..แลว (กู) จะมาน่ังคิดทําไมวะเน่ีย เอาเขาจริงเจาของ

โรงหนังอาจจะไมไดทุกขรอนอะไรเลย นักธุรกิจน�ะเขามีความรู 

ความสามารถ และเฉลียวฉลาด รูจักปรับกลยุทธอยูตลอดเวลา..

เขามองหาลูทางสรางรายไดแหละ..ย.ห.อยาหวง!.

ใ

• จัดไปใหหายคิดถึง นก-บริพันธ ชัยภูมิ 

ส่ังเปดฟลอรเวที ชุมทางดาวทอง อิน คอนเสิรต 

อลังการงานโชวจาก 3 ศิลปนหนุมคุณภาพ รุง สุริยา, 

ทศพล หิมพานต และดํารง วงศทอง ท่ีในรายการชุม

ทางดาวทองซีซ่ันใหม นักรองงานเล้ียงทาชนแชมป 

ทุกชองทาง ไมวาจะเปนทางชอง 7HD หรือผาน

ออนไลนท่ีเพจ Ch7HD วันศุกรท่ี 5 

พฤศจิกายน 2564 ต้ังแตเวลา 12.45 

น.เปนตนไป

• Netflix ชวนผูชมท่ัวโลกไปไข

ปมปริศนาเหนือธรรมชาติในภาพยนตร

ไทยแนวดรามาระทึกขวัญเร� อง The 

Whole Truth ปริศนารูหลอน นําทีมนักแสดงโดย 

ปนปน-สุทัตตา อุดมศิลป, แม็ค-ณัฐพัชร นิมจิรวัฒน 

และ นิโคล เทริโอ และงานน้ียังไดผูกํากับมือฉมัง

แหงวงการบันเทิงไทย วิศิษฏ ศาสนเท่ียง มารวม

สรางความระทึกขวัญอีกดวย เตรียมไปหาคําตอบ

แบบสุดสะพรึงพรอมกันท่ัวโลก วันท่ี 2 ธันวาคมน้ี 

ทาง Netflix เทาน้ัน

• ยังอยูท่ีเกาหลี สําหรับสามหนุม เติรด ลภัส, 

ปอรเช ศิวกร และ แจคก้ี จักริน จากทรินิต้ี ท่ีเม� อ

สัปดาหกอนคายโฟร โนล็อคยกทีมเซตใหญไปทําผล

งานช้ินใหมท่ีกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ทําเอาชาว 

TWILIGHT (ช� อแฟนคลับ) ต� นเตน และคาดเดากัน

ไปตางๆ นานา ลาสุดตนสังกัดปลอยภาพหนุมๆ ใน

หองซอม แตก็ยังคงเปนปริศนาวาซอมเตนเพ� อทําผล

งานอะไร งานน้ีคงตองให TWILIGHT สืบ

กันตอไป

• เรียกกระแสฮือฮาไดตลอดเวลา

จริงๆ สําหรับศิลปนหนุม สิงโต นําโชค ท่ี

กอนหนาน้ีสลัดผาถายแบบอวดหุนแซบ  

ทําใจสาวๆ ละลายสน่ันโซเชียลไปกอน

หนาน้ีแลว คร้ังน้ีขอกลับมาปลอยเพลงใหมในรอบป

ใหแฟนๆ ไดเซอรไพรสและต� นเตนอีกคร้ัง กับเพลง 

I JUST WANNA PEN FAN YOU DAI BOR? ท่ี

กระแสเพลงมาแรงมาก และไดรับการตอบรับจาก

แฟนๆ เปนอยางดีจนติดเทรนดต้ังแตวันแรกท่ีปลอย 

และไตอันดับชารตในโลกโซเชียลเร� อยๆ กวาดยอดวิว

ใกลแตะหลักลานภายในเวลาอันรวดเร็ว

รักชิด

รอบปฐมทัศน • สุรเชษฐ อัศวเรืองอนันต ประธานกรรมการบริหารเอ็ม พิคเจอรส, 

พ.ต.ท.หญิงนุชพัชร วงษสุวรรณ ท่ีปรึกษามันเวิรค โปรดักช่ัน พรอมดวย โขม กองเกียรติ 

โปรดิวเซอร และผูกํากับสมปอย ทีม อนวรรษ พรมแจ, อรุณกร พิค รวมถึงทีมนักแสดง

ภาพยนตร โรแมนติกคอมิดีสมปอย นําทีมโดย นํ้าตาล พิจักขณา, ต๋ี ธนพล, ปอบ ธัชทร 

และอินฟลูเอนเซอรช� อดัง สไปรท บะบะบิ รวมเปดงานรอบปฐมทัศนภาพยนตรสมปอย

เม� อวันกอน ท่ีโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน โรงท่ี 14.

‘ตั๊ก บงกช’ขูใชกฎหมายจัดการ

หลังเจอเพจปลอมกุขาวเสียหาย

สันต สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘นุช วิลาวัลย’ยอมยายหนีเอง

สุดทนเหม็นสารเคมีขางบาน

อินโดรามา เวนเจอรส หรือไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑช้ันนําระดับโลกท่ีดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน เผยแพร

รายงานความย่ังยืนฉบับท่ี 10 พรอมวิดีโอเฉลิมฉลองทศวรรษแหงความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายอันทาทาย

ดานการรีไซเคิล PET และการลดคารบอน ไอวีแอลยังเดินหนาขับเคล� อนการขจัดปญหาขยะพลาสติกและมุงสู

เศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีเปนรูปธรรมย่ิงข้ึนในทศวรรษขางหนา

นับต้ังแตรายงานความย่ังยืนฉบับแรกในป 2554 ไอวีแอลไดพัฒนาโครงการดานความย่ังยืนอยาง

ตอเน� อง ผานแกนหลัก 3Ps คือ การพัฒนาคนและชุมชน (People) การอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(Planet) และการสรางความม่ังค่ังอยางย่ังยืน (Prosperity) โดยเม� อเทียบกับขอมูลฐานต้ังตนป 2556 ไอวีแอล

สามารถลดอัตราการปลอยกาซเรือนกระจกลงรอย

ละ 10 ลดอัตราการใชพลังงานลงรอยละ 4 ลด

อัตราการใชนํ้าลงรอยละ 7 และของเสียท้ังหมดได

รับการจัดการแทนการฝงกลบเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 

48 เปนรอยละ 84 ในป 2563 นอกจากน้ีกําลัง

การรีไซเคิล PET ของไอวีแอลท่ัวโลกเพ่ิมข้ึนเกือบ 

100 เทาตัว จาก 3,576 ตันตอปในป 2554 ซ่ึง

เปนปแรกท่ีไอวีแอลเขาสูธุรกิจรีไซเคิล PET เปน                                                             

กวา 330,000 ตันตอปเม� อไตรมาสท่ีสอง ป 2564

เปาหมายตอไปคือการมุงสูการรีไซเคิลขวด

ใหไดปละ 50,000 ลานขวดภายในป 2568 โดย

เฉพาะในป 2563 ไอวีแอลสามารถรีไซเคิลขวด PET ไดประมาณ 10,100 ลานขวด และยังคงเดินหนาตาม

เปาหมายท่ีจะเพ่ิมการรีไซเคิลใหได 50,000 ลานขวดภายในป 2568 ดวยฐานการผลิตท่ัวโลกและการเปนผู

ผลิตเม็ดพลาสติก PET และ PET รีไซเคิลรายใหญท่ีสุดของโลก ทําใหไอวีแอลสามารถยกระดับการดําเนิน

งานตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได โดยในป 2563 ไอวีแอลลงทุนในโรงงานรีไซเคิลเพ่ิมอีก 3 แหง และ

เขาซ้ือกิจการรีไซเคิลของบริษัท CarbonLite ในรัฐเทกซัสเม� อไมนานมาน้ี

ยาช โลเฮีย ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานความย่ังยืน อินโดรามา เวนเจอรส กลาววา “หน่ึงในความ

ทาทายอันใหญหลวงท่ีโลกกําลังเผชิญทุกวันน้ีคือการจัดการขยะพลาสติกอยางไมถูกตอง ไอวีแอลจึงตองการยุติ

ปญหาขยะพลาสติก PET ดวยการรีไซเคิล เราเร่ิมตนธุรกิจรีไซเคิลในป 2554 และหน่ึงทศวรรษนับจากน้ันเรา

ไดรีไซเคิลขวด PET ไปแลวประมาณ 65,000 ลานขวด การดําเนินงานในการรีไซเคิลของเราจะชวยขับเคล� อน

เศรษฐกิจหมุนเวียน และมีบทบาทสําคัญตอเปาหมายความย่ังยืนของเราในระยะยาว”.

linkthaipost@gmail.com

เรงขจัดปญหาขยะพลาสติก-คารบอน

‘ไอวีแอล’ เพิ่มกําลังการรีไซเคิล PET

ไดเกือบ 100 เทาตัวในชวงทศวรรษ
“B

สุ

‘BENEE’ ศิลปน GEN Z คัมแบ็กซิงเกิลใหม

‘Doesn’t Matter’ ถายทอดอารมณหลังปวย OCD

ดาราหนุมกามปูแหงฮอลลีวูด เจสัน มาโมอา ตรวจ

เจอวาติดโควิด-19 ซะแลว ระหวางการถายทํา Aqua-

man 2 ที่ เฮิรตฟอรดไชร ซึ่งในภาคนี้เจาตัวเคยยอมรับ

วา “อวม” เจ็บตัวก็หลายครั้งจากฉากบูและฉากอันตรายใน

หลายๆ ซีน 

การไดรับบาดเจ็บระหวางถายทํา สําหรับมาโมอา 

ลมลุกคลุกคลานแลวก็ลุยตอได แตติดโควิดเขาไปซูเปอร  

สตารหนวดเครารุงรังคงตองพักงานไปชั่วคราวจนกวาจะ

หาย ตอนนี้เขาทําการกักตัวทันที 

งานนี้นายทุนนอกจากภาวนาใหมาโมอาหายกลับมา

ไวๆ แลว ยังตองลุนวาไมใหใครในกองติดเชื้อไปดวย

อะควาแมนติดโควิดระหวางถายภาค 2



12 ขาวประชาสัมพันธ

หนังสือพิมพ ไทยโพสต รับสมัครดวน

เจาหนาที่ IT หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

-    ดูแลระบบสารสนเทศภายในองคกร

-    ติดตั้ง ดูแลรักษา แกไขปญหา Hardware, Software, Network, security, CCTV etc. 

     ใหสามารถใชงานไดอยางตอเน� อง

-    ดูแล และตรวจสอบระบบ Server ของระบบตางๆ ใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

-    ประสานงาน และติดตามหน�วยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหา หรือใหบริการตาม   

     คํารองที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ

-    วางแผนพัฒนาโครงสรางระบบสารสนเทศภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ

-    วางแผนจัดซื้ออุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศภายในองคกร

-    งานอ� นๆ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติผูสมัคร

-    เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป

-    วุฒิขั้นต่ําปริญญาตรี สาขาวิชา IT, Computer หรือสาขาที่เกี่ยวของ

-    ประสบการณ IT Support ไมนอยกวา 3 ป

-    มีความรู ความเขาใจ สามารถแกปญหา Hardware, Software, Network และ Security

     รวมถึงระบบตอพวงอ� นๆ

-    สามารถทํางานเปนทีม บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธดี มีใจรักการบริการ

-    มีความรับผิดชอบสูง

 สนใจติดตอ ฝายบุคคล หนังสือพิมพ ไทยโพสต 0 2240 2612-6 สงรายละเอียด

ไดที่ hr.thaipost@thethaipost.com

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล ปลัด อว.

กลาววา งาน “มหกรรมวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ” เปนกิจกรรมทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญที่สุด

แหงป ปนี้จัดระหวางวันที่ 9–19 พ.ย.นี้ 

ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในรูปแบบไฮบริดอี

เวนท ที่ผสมผสานระหวางการเขาชมงานใน

ฮอลล หรือเลือกรับชมจากที่บานก็ได ภายใต

แนวคิด “ศิลปะ วิทยาศาสตร และเศรษฐกิจ

สรางสรรค (Art – Science – Innovation and 

Creative Economy)” โดยไฮไลทของงาน 

คือการจัดแสดงงานที่ตอบโจทยการพัฒนา

เศรษฐกิจแบบองครวม “BCG Model : Bio - 

Circular - Green Economy” และเปนคร้ังแรก

ของการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร ใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (1st BCG 

Science Fair in SEA) ที่จุดประกายความคิด 

สูการขับเคล� อนเศรษฐกิจ BCG 

ดาน นายสุวรงค วงษศิริ รักษาการแทน

ผอ.องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 

(อพวช.) กลาวเพ่ิมเติมวา การจัดงานมหกรรมวิทยฯ

ปนี้ มี 7 ประเทศ 78 หน�วยงานพันธมิตร 

9–19 พ.ย.นี้ ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ต� นตาต� นใจกับงานรูปแบบไฮบริด “ครั้งแรก” ของงานทางวิทยาศาสตรในอาเซียน

รวมโชวผลงาน สามารถรับชมกิจกรรมและ

นิทรรศการตางๆ ที่จัดขึ้น การเยี่ยมชมงาน

ของพรีเซนเตอร ‘เต-ตะวัน’ และเหลาคนดัง

ที่มาเยี่ยมชมงานที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ทางเฟสบุกของงาน NSTFair Thailand 

www.facebook.com/nstfairTH  รวมทั้งรวม

สนุกกับกิจกรรมแจกของรางวัล Limited 

Edition ตลอดการจัดงานทุกวัน และชองทางที่

สองคือเขาชมงานในสถานที่จริง (On ground 

Platform) ที่จะจัดขึ้น ระหวางวันที่ 9-19 พ.ย. 

ณ อาคาร 9-12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปด

ใหเขาชมงานฟรี! ต้ังแตเวลา 09.00-19.00 น. 

พรอมเปดใหลงทะเบียนจองสิทธิ์เขาชมงาน

ลวงหนาผานทางเว็บไซตงาน

สําหรับโรงเรียนท่ีตองการเขาชมงาน

เปนหมูคณะ ติดตอจองเขาชมงานไดท่ีเว็บไซต

งาน หรือ ติดตอ อพวช. โทร 0 - 2577 - 9960 

ติดตามขอมูลขาวสารและรายละเอียดงาน 

ไดท่ี www.thailandnstfair.com หรือ  Facebook 

งาน NSTFair Thailand www.facebook.

com/nstfairTH หรือสอบถามขอมูลที่ อพวช. 

โทร. 0 -2577  - 9960

อีซ่ีวิซ แบรนดผูนํานวัตกรรมเทคโนโลยี

สมารทโฮมโซลูชั่นระดับโลก ที่ผูบริโภคมั่นใจ

ในคุณภาพและการตอบโจทย ไลฟสไตลการ

ใชงานที่แตกตางอยางเขาใจ เปดตัวกลอง

วงจรปดไรสายภายในบานนวัตกรรมใหม รุน 

“C6W” โดดเดนดวยการผสานมิติแหงการดีไซน

ทั้งความสวยงามและเทคโนโลยีล้ําสมัยแบบ 

Full function ขนาดเล็ก กะทัดรัด จัดวางได

ทุกมุม เนียนไปกับเฟอรนิเจอรตกแตงบาน 

ไรสายติดตั้งงาย ตอบโจทยผูชวยดูแลสมาชิก

ทุกวัยภายในครอบครัว ไมวาเฝาดูการเลน

ของลูกนอย หรือสังเกตและส� อสารกับผูสูง

วัยภายในบาน หรือแมแตสายรักสัตวที่เปน

ทาสนองหมานองแมว ก็ไมพลาดทุกโมเมนต

นายวิคเตอร จาง ผูอํานวยการฝายขาย 

อีซี่วิซ ผูนําเทคโนโลยีดานความปลอดภัย

แบรนดกลองวงจรปดอัจฉริยะที่มียอดขาย

ดีที่สุดในไทย เปดเผยวา EZVIZ C6W มา

พรอมคุณสมบัติเดนดวยดีไซนขนาดเล็กแต

ทรงพลังกับความสามารถในการบันทึกภาพ

ดวยความละเอียด 2K (4 ลานพิกเซล) ที่

คมชัดเปนพิเศษ และปรับหมุนไดทั้งแนวตั้ง 

340° และแนวนอน 75° (Pan and tilt camera) 

ชวยใหการมองเห็นครอบคลุมทั่วทุกพื้นท่ี

แบบพาโนรามา 360° เสริมดวยการทํางาน

ของเทคโนโลยี True-WDR (Wide Dynamic 

Range) เซ็นเซอรท่ีชวยปรับสมดุลความสวาง

ของไฟลวีดิโอ ชวยใหการบันทึกภาพมีความ

คมชัดในทุกรายละเอียดแมอยูในท่ีแสงนอยท่ีสุด 

และมองเห็นไดชัดเจนย่ิงข้ึนดวยไฟอินฟราเรด 

(IR) 2 ดวงที่ชวยการใหการบันทึกภาพใน

ชวงเวลากลางคืนไดคมชัดและไกลกวา 10 

เมตร เสริมความเหนือระดับดวยเทคโนโลยี 

AI ระบบการตรวจจับความเคล� อนไหวของ

มนุษยหรือบันทึกภาพความมีชีวิตชีวาของ

เจานายตัวโปรดไดอยางชาญฉลาดและ

แมนยํา สามารถติดตามความเคล� อนไหว

ไดแบบเรียลไทม พรอมซูมอัตโนมัติสูงสุด 

4 เทา ชวยใหตรวจจับทุกเหตุการณและ

ความเคล� อนไหวไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

ควบคุมและสั่งผานไดงายผาน EZVIZ App 

พรอมฟงกชั่น “การส� อสารสองทาง” ที่ติด

ตั้งไมโครโฟนและลําโพงมาในตัว ใหคุณพูด

คุยส� อสารผานกลอง C6W กับคนในบานได

ไมวาคุณจะอยูที่ ไหนทุกที่จากทั่วทุกมุมโลก 

ก็สามารถเช� อมตอการส� อสารกับคนในครอบ

EZVIZ C6W ตรวจจับแมนยํา ไมพลาดทุกการเคล� อนไหว 

ผูชวยดูแลภายในบานหมุนได 360° พรอมความละเอียด True-WRD

ครัวแบบเรียลไทมเสมือนโทรศัพททั่วไปแต

ฟรีไมมีคาใชจาย

นอกจากนี้ EZVIZ ยังใหความสําคัญ

กับการปกปองขอมูลและความเปนสวนตัว

ของผูใช ดวยระบบการเขารหัสลับแบบ AES 

128 บิต และการยืนยันตัวตนหลายขั้นตอน 

บน EZVIZ Cloud ซึ่งเปนแพลตฟอรมระดับ

โลกสําหรับการจัดเก็บวิดีโอที่ปลอดภัย เพ� อ

ใหทุกความเปนสวนตัวของผูใชงาน ไดรับ

การรักษาความปลอดภัยสูงสุด นอกจากนี้ 

EZVIZ C6W ยังมีเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอ 

H.265 รุนลาสุด ชวยประหยัดพื้นที่ในการ

จัดเก็บขอมูล พรอมตัวเลือกการจัดเก็บขอมูล

สํารองเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายในอนาคต 

รองรับการด MicroSD ไดสูงสุดถึง 256 GB 

EZVIZ C6W ครบครันทั้งฟงกชั่น และดีไซน 

ครบจบในเคร� องเดียว มีวางจําหน�ายแลวใน

ราคา 1,990 บาท

ใครที่กําลังมองหาผูชวยดูแลความ

ปลอดภัยภายในบานตลอด 24 ชั่วโมง 

สามารถหาซื้อ EZVIZ C6W กลองวงจรปด

ไรสายอัจฉริยะเช� อมตอ Wi-Fi ไดแลววันนี้

ที่  EZVIZ Official Shop หรือผานชองทาง 

Shopee: EZVIZ_official และ Lazada: 

EZVIZ official สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

www.ezvizlife.com 

ปรากฎการณคร้ังใหม บัตรเครดิต กรุงศรี 

เปดตัว “บัตรเครดิต Krungsri NOW” (บัตร

เครดิต กรุงศรี นาว) บัตรเครดิตที่ตอบโจทย

ทุกดิจิทัลไลฟสไตลของคนรุนใหม ทั้งชอป

ออนไลน กินด� ม ดูหนัง ฟงเพลง เติมเกม 

คุมคา ครอบคลุมการใชจายบนแพลตฟอรม

ออนไลน ควาตัว “กระทิง-ขุนณรงค ประเทศรัตน” 

นักแสดงขวัญใจวัยรุนนั่งแทนพรีเซ็นเตอร 

เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการใช้จ่าย

ผานชองทางออนไลนอยางคุมคา

งานนี้ สมหวัง โตรักตระกูล กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

กลาวถึงการเลือกนักแสดงหนุมมาเปนตัวแทน

ของบัตรเครดิต Krungsri NOW ผานโฆษณา

ออนไลนชุดใหม (ติดตามชมไดทางhttps://

youtu.be/gT269zko6HM) วา “กระทิง 

ขุนณรงค” ถือเปนตัวแทนของคนรุนใหมที่มี

ไลฟสไตลทันสมัย ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของ 

“บัตรเครดิต Krungsri NOW” บัตรเครดิต

สําหรับดิจิทัลไลฟสไตล ใบแรกในเครือบัตร

เครดิต กรุงศรี ที่สรางสรรคขึ้นภายใตแนวคิด 

“บัตรเหนือ Norm ของคนยุค NOW” ชูสิทธิ

ประโยชนที่ตอบโจทย ทันใจ ตอบไลฟสไตล

ของคนรุนใหมที่ตองการสิทธิประโยชนที่ ได

งาย รวดเร็ว ทันใจ แบบไมตองรอดีลพิเศษ

จากโปรโมชันตางๆ ดวยจุดเดนของบัตร NOW 

ท่ีมอบความคุมคา ใชงาย ครอบคลุมทุกดิจิทัล

ไฟลสไตล เชน รับเครดิตเงินคืน 5% โดยไม

ตองลงทะเบียน สําหรับการใชจายออนไลน 

โดยไมจํากัดแพลตฟอรม ทั้งชอปออนไลน, 

กินด� ม, ดูหนัง, ฟงเพลง, เติมเกม ชวยเพิ่ม

ความสะดวกในการใชจายของคนรุนใหม 

พรอมรับพอยตสะสม 2 เทาที่รานอาหารที่

รวมรายการ รวมท้ังสวนลดและสิทธิพิเศษอ� นๆ 

อีกมากมาย เช� อมประสบการณออนไลน 

และออฟไลนดวยบัตรใบเดียว โดยบริษัท

หวังวา “บัตรเครดิต Krungsri NOW” จะ

สุดปง “กระทิง-ขุนณรงค” ควาพรีเซนเตอร 

“บัตรเครดิต Krungsri NOW” ตอบรับดิจิทัลไลฟสไตลสุดล้ํากอนใคร

เปนอีกหนึ่งทางเลือกในการใชจายที่ตอบทุก

ความตองการของผูที่ช� นชอบไลฟสไตลดิจิทัล

ไดอยางแทจริง”

ดานพรีเซนเตอรหนุม “กระทิง-ขุนณรงค 

ประเทศรัตน” กลาวตอวา “ผมดีใจมากที่

ไดรับเลือกเปนพรีเซนเตอรของบัตรเครดิต 

Krungsri NOW รูสึกต� นเตนมากครับ เพราะ

เปนงานพรีเซนเตอรแรกที่ผมมีโอกาสไดถาย

งานดวย ซึ่งปกติผมก็เปนคนที่ช� นชอบการ

ชอปออนไลนอยูแลว เปนการชอปที่สะดวก

สบาย ไมตองออกไปเสี่ยงนอกบาน และ

ยิ่งถามีสิทธิประโยชนดีๆ จากบัตรเครดิต

ดวยแลว ก็จะยิ่งสนุกกับการใชจายมากขึ้น  

นอกจากนี้ผมเองก็ชอบทํากิจกรรมผาน

โทรศัพทมือถืออยูตลอด ทั้งดูหนัง ฟงเพลง 

เลนเกม ซึ่งบัตรเครดิต Krungsri NOW เปน

บัตรเครดิตท่ีตอบโจทยไลฟสไตลผมมากๆ ครับ 

เปนบัตรที่ดีไซนออกมาไดเท ทันสมัย โดนใจ 

รูสึกวาเขากับเราดีครับ แตก็อยากฝากถึงทุก

คนในการใชบัตรเครดิตวาเราก็ตองใชอยาง

ชาญฉลาดดวย อยาใชจนเกินตัว เกินรายรับ

ของตัวเอง ซ่ึงถาเราใชบัตรเครดิตอยางถูกตอง 

ก็จะชวยใหเราไดประโยชนดี ๆ กลับมาอยาง

คุมคามากเลยครับ”  

“บัตรเครดิต Krungsri NOW” ตอบ

รับไลฟสไตลดิจิทัลของคนรุนใหม กับสิทธิ

พิเศษรับเครดิตเงินคืน 5% สําหรับการ

ใชจายออนไลน เพียงใชจายครบทุก 500 

บาท/เซลลสลิป พรอมรับพอยต 2 เทาเม� อ

ใชบริการที่รานอาหารครบทุก 500 บาท/

เซลลสลิป และรับพอยตสะสม 1 พอยตจาก

ทุกการใชจายผานบัตร 25 บาท พรอมทาง

เลือกในการแบงชําระ 0% นานสูงสุด 10 

เดือนกับสินคาและบริการที่รวมรายการ ฟรี

คาธรรมเนียมแรกเขา และคาธรรมเนียม

รายปตลอดชีพ พรอมรับสิทธิประโยชนจาก

มาสเตอรการด ใหทุกประสบการณการเดิน

ทางมีสีสัน อาทิ รับสวนลดหรือเขาพักฟรี 1 

คืนที่โรงแรมชั้นนําที่รวมรายการกวา 2,500 

แหงทั่วโลก, รับสวนลดพิเศษ รถเชา ตั๋ว

การเดินทาง และสถานที่ทองเที่ยว (ภายใต

เง� อนไขของบริษัท) สําหรับผูที ่สนใจสมัคร 

“บัตรเครดิต Krungsri NOW” สามารถสมัคร

ไดงายๆ ผานเว็บไซต www.krungsricard.

com/th/Product/CreditCard/NOW หรือ

แอปพลิเคชัน UCHOOSE  หรือธนาคารกรุง

ศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ สมัครงาย รับ 

Digital card ใชไดทันทีที่ ไดรับการอนุมัติ 

ใชงาย รวดเร็ว ทันใจ เหมาะกับไลฟสไตล

ของคนรุนใหม  

กวา 40 ปท่ีผานมากับการเปนผูบุกเบิก

พัฒนายานถนนพระรามที่ 2 จากทุงนาราง

ดงปรือ ที่วางเปลา จนกลายเปนเมืองบริวาร

ทิศตะวันตกของมหานครที่มีครบท้ังท่ีอยู

อาศัย ศูนยกลางดานเศรษฐกิจ การศึกษา 

และที่สําคัญ คือ การพัฒนาสังคมสุขภาพ 

ท่ีมีโรงพยาบาลนครธนเปนศูนยกลาง ใหบริการ

ท้ังการรักษา การปองกันโรค และการดูแล

สุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย 

และสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูคนในยาน

พระราม 2 แมจะเปนงานหนัก เหน� อยไมมี

วันส้ินสุด แต รศ.ญาณเดช ทองสิมา ประธาน

กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนครธน จํากัด 

ยังคงเดินหนาตอเน� องในการพัฒนาเพ� อยก

ระดับความเปนอยูของคนในชุมชน ตามคอน

เซ็ปต “ดูแลดวยหัวใจความเปนมนุษย”

โดยเฉพาะในชวง 2 ปที่ผานมา ที่

โควิด-19 บุกทําเอาอวมกันไปทั่วประเทศ 

โดยเฉพาะในชวงที่มีการระบาดระลอก 2 ที่

“รศ.ญาณเดช ทองสิมา”: ภารกิจพัฒนา “ดวยหัวใจความเปนมนุษย” ยังไปตอไมรอใคร

เริ่มจากคลัสเตอรสมุทรสาครกอนแพรไปทั่ว

ประเทศ โรงพยาบาลนครธน ซึ่งอยูในเขต

รอยตอระหวางกรุงเทพฯ กับสมุทรสาคร รับ

หนาที่หนักในการดูแลผูปวย รศ.ญาณเดช 

ได ใหนโยบายทีมแพทย  พยาบาลและ

เจาหนาที่ทุกคน ดูแลทั้งผูปวย ผูมีความเสี่ยง 

และโดยเฉพาะอยางยิ่งการฉีดวัคซีนใหแก

คนในพื้นที่ซึ่งเปนพื้นที่สีแดงเขมในชวงดัง

กลาวเพ� อชวยใหการควบคุมและปองกันโรค

เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกัน ก็ยังตองดูแลผูปวยอ� นๆ 

ท่ี ใชบริการของโรงพยาบาลนครธนเปน

ประจํา ทั้งผูปวยทั่วไป และผูปวยของศูนย

โรคเฉพาะทาง เชน ศูนยสมองและระบบ

ประสาท ศูนยทางเดินอาหารและตับ ศูนย

เทคโนโลยีเพ� อการมีบุตร และศูนยศัลยกรรม 

เปนตน และยังเปดศูนยกระดูกสันหลังนครธน 

ซึ่งเปนความรวมมือกับบํารุงราษฎร เฮลท 

เน็ตเวิรค เพ� อดูแลผูปวยโรคที่เกี่ยวกับ

กระดูกสันหลัง ไขสันหลัง และเสนประสาท 

โดยรวมแพทยผูเชี่ยวชาญชั้นนําดานโรค

กระดูกสันหลังที่สามารถเปน last opinion 

ไดในท่ีเดียว ทําใหการรักษาเปนไปอยางรวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพ และสามารถคืนคุณภาพชีวิต

ใหแกผูปวยและครอบครัวไดอยางรวดเร็ว

สวนสําหรับป 2565 ที่กําลังจะมาถึง 

คอนเซ็ปต “ดูแลดวยหัวใจความเปนมนุษย” 

ยังคงเปนแนวทางหลักในการพัฒนาการ

บริการและธุรกิจของโรงพยาบาลนครธน

ภายใตการนําของ รศ.ญาณเดช สวนจะมี

อะไรบาง ตองคอยติดตามกันอยางใกลชิด 

แตไมธรรมดาแน�นอน

แมทเทรส ซิตี้ (Mattress City) ศูนย

รวมท่ีนอนและเคร� องนอนครบวงจรแหงแรก

ในประเทศไทย ที่มีสาขามากถึง 20 สาขา

ทั่วประเทศ เปดสาขาใหมบนถนนสิรินธร  

เอาใจชาวฝงธนท่ีกําลังอยากแตงหองนอนใหม

และกําลังมองหาเตียง ที่นอน ชุดเคร� องนอน 

และหมอนหนุน จากแบรนดคุณภาพระดับ

โลกที่มีใหเลือกมากกวา 10 แบรนด อาทิ 

Lotus, Omazz, Dunlopillo, Zinus, Bedgear, 

Midas, Loto mobili, Malouf, Lalabed, Eastman 

House, MALOUF, LOTO MOBILI, WOODFIELD 

และ RESTONIC ในราคาโรงงาน

พรอมยกระดับความปลอดภัยตลอด

การเยี่ยมชมสินคาภายในโชวรูม ทั้งในสวนผู

เชี่ยวชาญการดานนอนหลับที่คอยบริการให

คําแนะนําผลิตภัณฑที่ตอบตรงความตองการ

ของลูกคาแตละคนไดเปนอยางดี ทุกคนได

รับวัคซีนครบกอนเริ่มปฏิบัติงาน และทีมงาน

ที่คอยดูแลทําความสะอาดพื้นที่ทุกจุดตลอด

Mattress City ศูนยรวมที่นอนและเคร� องนอนครบวงจร เปดโชวรูมแหงใหมบนถนนสรินธร

ตอบโจทยคนชอบแตงหองนอนในราคาสบายกระเปา

เวลาที่มีการใหบริการแกลูกคา เพ� อสราง

ความมั่นใจตลอดการเลือกซื้อในราน

และในการเปดสาขาใหมน้ี ลูกคาสามารถ

เลือกชมผลิตภัณฑไดท่ี โชวรูม Mattress City 

เลขที่ 122 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขต

บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร.06-

5497-1465 เปดบริการทุกวัน วันจันทร – 

วันอาทิตย เวลา 10:00 – 20:00 น.
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แถลงขาว     พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พรอมดวย นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ 

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต, ,มล.ยุพดี ศิริวรรณ  ที่ปรึกษาฯ เลขามูลนิธิ TO BE NUMBER ONE  

พรอมดวยผูบริหารจาก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดและกรมประชาสัมพันธ รวมแถลงขาว 

การแขงขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 

2022 ที่ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด รามอินทรา กรุงเทพฯ

กลับมาอีกครั้งรับวันเปดประเทศกับ

งาน “แม็คโคร วันโชหวยไทย ชี้ชองรวย 

โชหวยไทย วิถีใหม” ประจําเดือนพฤศจิกายน 

ที่เชิญชวนผูประกอบการรานคาปลีกรายยอย 

โชหวย มินิมารท รวมฝาวิกฤต กับกิจกรรม

พิเศษที่แม็คโครผนึกกําลังกับพันธมิตรทาง

ธุรกิจ จัดสินคาราคาดีผานหลายโปรแกรม 

ไมวาจะเปน ซื้อเยอะยิ่งคุม, สินคายกลัง, 

กําไรเกินคุม, สินคาครัวชุมชน ตั้งแตวันที่ 

3 - 9 พฤศจิกายนนี้ ที่แม็คโครทุกสาขา

ท่ัวประเทศ และระหวางวันท่ี 4 - 7 พฤศจิกายน 

ยังจัดไลฟสดผานชองทาง“เฟซบุกแม็คโคร

คูคิดธุรกิจคุณ” วันละ 2 รอบ เวลา 10.00 น. 

และ 15.00 น. พรอมคืนกําไรดวย “สินคา

นาทีทอง” และเทคนิคความรูดีๆ กับผูเช่ียวชาญ

จากทีมงานศูนยแม็คโครมิตรแท โชหวย ที่จะ

มาแนะนําตัวชวยปรับรานสู โหมดสมารท

โชหวย อยูรอดในทุกสถานการณ  สนใจรวม

งานไดหลายชองทาง ไมวาจะเปน การมา

เลือกซื้อที่สาขา, แม็คโครคลิก, แม็คโครแอป

พลิเคชั่น หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

www.siammakro.co.th

ศูนยการคาฟวเจอรพารค จัดงาน

เซลชุดเสื้อผาจาก AIIZ เอาใจสายแฟ “AIIZ 

Move Forward Together Sale up to 70%” 

ยกทัพขบวนสินคามาเซลลครั้งยิ่งใหญทั้ง 

เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต เสื้อโปโล กางเกง หมวก 

รองเทา ตลอดจนสินคาเด็กมากมาย มาให

เลือกชอป พลาดไมไดกับสินคาเซลลครั้งใหญ 

กับงาน “AIIZ Move Forward Together Sale 

up to 70%”  ตั้งแตวันที่ 3 - 14 พฤศจิกายน 

ณ ลานโปรโมชั่น คาสคาตา ชั้น จี (ฝง

โรบินสัน) ศูนยการคาฟวเจอรพารค

ตอนรับเทศกาลแหงความสุข บีเทรนด 

(BETREND) เดอะมอลล กรุป แหลงรวม

สินคาไลฟสไตล ตอกย้ํา NO.1 ONE STOP 

SHOPPING FOR CREATIVE & LIFESTYLE 

STORE สรางปรากฏการณสงมอบความสุข

ฉลองศักราชใหมครั้งยิ่งใหญ จัดแคมเปญ 

“บีเทรนด กิ๊ฟ เฟสต 2022” (BETREND 

GIFT FEST 2022) คัดสรรไอเทมสินคาอินเท

รนดสุดชิค ทั้งเคร� องเขียน อุปกรณสํานักงาน 

แกดเจ็ต ตุกตาและสินคาคาแรคเตอร รวมถึง

ของขวัญและอุปกรณตกแตงหลากสไตล

จากแบรนดชั้นนํา ลดสูงสุด 70% พรอม

ดับเบิ้ลความฟนกับขอเสนอสุดพิเศษแหงป

อีกมากมาย ตอบโจทยทุกไลฟสไตลนักชอป 

ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน  – 5 มกราคม 2565 

ที่ BETREND เดอะมอลล และเดอะมอลล

ไลฟสโตรทุกสาขา เอ็มโพเรียม และพารากอน 

ดีพารทเมนทสโตร  

พีพีทีวี เอชดี ชอง 36 จัดงานแถลง

ขาวออนไลน “แผนขาวใหญ พีพีทีวี ป 65” 

หลังจากเดินหนาสร างพื้นที่ ข าวบนทุก

แพลตฟอรม ท้ังขาวในประเทศและตางประเทศ 

ภายใตคอนเซ็ปต “เร� องขาว เร� องใหญ” นํา

ทีมโดย เสถียร วิริยะพรรณพงศา ผูชวยกรรมการ

ผูอํานวยการใหญฝายขาว สถานีโทรทัศนพี

พีทีวี ที่มาพรอมกูรูขาวคุณภาพระดับตํานาน 

สุทธิชัย หยุน รวมกับผูส� อขาวและพิธีกรมาก

ประสบการณผูครํ่าหวอดดานงานขาวในตางแดน 

กรุณา บัวคําศรี ติดตามชมไดทาง เฟซบุก 

และยูทูบ PPTV HD 36 ในวันอังคาร ที่ 9 

พฤศจิกายน เวลา 14.00 น. เปนตนไป 

realme แบรนดสมารตโฟนเพ� อคน

รุนใหมที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ยกขบวนสิน

คาสมารตโฟนและ AIoT ลดกระหน่ําแบบ

จัดเต็มในแคมเปญ 11.11 realme MEGA 

SALES ลดสูงสุด 50% แถมโคดลดสูงสุด 

1,200 บาท ในวันที่ 11 พฤศจิกายน เตรียม

พบสินคาสมารตโฟนหลากหลายรุนและแกด

เจ็ตสุดล้ําที่จะทําใหคุณไดสัมผัสกับ Smart Life 

ในราคาคุมคาท่ีสุดแหงป! เอาใจแฟนๆ realme 

ยิ่งกวา! เพราะแคมเปญนี้ยังมีสินคาใหม

ลาสุด มานําเสนอในราคาพิเศษ ทั้งสมารต

โฟน Flagship Killer รุนลาสุด ‘realme GT 

Neo2 5G’ กับดีไซนหรูหราที่จะสะกดทุกสาย

ตาและสเปคสุดแรง และสมารตโฟนราคา

สุดคุมที่อัดสเปกมาแน�นเอี๊ยดอยาง ‘realme 

narzo 50i’ รวมท้ังยังมี ‘realme Buds Air 2’ 

หูฟงไรสายท่ี ไดรับการันตีวาดีที่สุดในกลุม

ราคาหลักพัน นอกจากน้ี ยังมีสินคาท่ีน�าสนใจ

อีกเพียบเตรียมมาลดกระหนํ่า เติมเต็มไลฟสไตล

ยุคดิจิทัลของคุณใหสมบูรณแบบมากข้ึน เตรียม

ชอปใหพรอม แลวพบกันในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 

ท่ี realme official store ในชองทางอีคอมเมิรซ 

ไดแก Shopee, Lazada และ JD Central

วนิดา ดุละลัมพะ ผูอํานวยการสายพัฒนา

อาชีพ มูลนิธิ สายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

จัดงาน “สานสายใยเพ� อผลิตภัณฑสายใจไทย 

ประจําป 2564” งานแสดงและจําหน�ายผลิตภัณฑ

งานหัตถกรรมจากแผนกตางๆ ของมูลนิธิ

สายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยฝมือ

ของสมาชิกทหารผานศึกผูทุพพลภาพจาก

การทําหนาท่ีร้ัวของชาติ และสมาชิกในครอบครัว 

พบกับผลิตภัณฑ คอลเลคชั่นลาสุดที่ยังไมเคย

จําหน�ายท่ีใดมากอน และสินคาลดราคาคร้ังย่ิงใหญ 

ซ่ึงงานจัดระหวางวันท่ี 9-14 พฤศจิกายนศกน้ี 

เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ไลฟสไตลฮอลล 

ชั้น 2 ศูนยการคาสยามพารากอน

Jamba Juice (แจมบาร จูซ) น้ํา

ผลไมแบรนดดังอันดับหนึ่งจากแคลิฟอรเนีย 

สงคูหูความสดช� นผานบริการ airasia food 

พรอมเติมคุณประโยชน และวิตามินใหกับ

รางกายไดทุกวัน ไปกับเมนูแสนอรอยในหมวด

All fruit เพียง ซื้อเคร� องด� ม Strawberry 

Surfrider และเลือกเมนูแกวโปรดอีก 1 แกว 

อาทิ Razzmatazz, Strawberry Dream, Green

Gateaway, Watermelon Dream, Island 

Punch Refresher หรือ Tamarind Peach 

รวมเปน 2 แกวในราคาสุดพิเศษเพียง 170 บาท 

เทาน้ัน ล้ิมลองความอรอยจากธรรมชาติ 100% 

ในราคาพิเศษแบบนี้ผาน airasia food 

(เฉพาะแจมบาร จูซ สาขาลาดพราว และ

สามยาน มิตรทาวน) ไดต้ังแตวันท่ี 4 พฤศจิกายน 

– 29 ธันวาคม 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น
อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงวัฒนธรรม เปนประธานในพิธี

แถลงขาวงาน “Bangkok River Festival 

2021” ท่ีจัดข้ึนเปนคร้ังท่ี

7 ชูแนวคิด “วันเพ็ญ 

เย็นใจ” พรอมดวย ประวิช

สุขุม ผูชวยกรรมการ

ผ ู ้อ ํานวยการใหญ ่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

สุรพล  เศวตเศรนี 

ประธานการจัดงาน 

Bangkok River Festival 

2021 

ส า ย น้ํ า แ ห ง

วัฒนธรรมไทย พลเรือตรี 

เอกสิทธิ์ วุฒิเผา ผูอํานวยการสํานักนโยบาย

และแผน กรมยุทธการทหารเรือ กฤษฎา 

รัตนพฤกษ ผูอํานวยการฝายกิจกรรมการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย สิงห ลิ้มพิรัตน 

ขานรับนโยบายเปดปร เท  อนรับนักทอ เทยว

รองผูอํานวยการสํานักวัฒนธรรม กีฬาและ

การทองเที่ยว พันตํารวจโท พุทธพงศ 

เมฆเอ่ียมนภา รองผูกํากับการ 1 กองบังคับการ

ตํารวจทองเที่ยว 1 รวมดวย หน�วยงาน

พันธมิตรทุกภาคสวน รวมพิธีแถลงขาว ณ 

อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส

วรวิหาร

กีรติ โกสียเจริญ ผูชวยผูจัดการ หัวหนา

กลุมงานบัญชีและการเงิน และหัวหนากลุมงาน

บริหาร ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

มอบเงินจํานวน 1,500,000 บาท แกมูลนิธิ

โรงพยาบาลเครือบางปะกอก โรงพยาบาล

เครือปยะเวท เพ� อนําไปสมทบทุนการกอสราง

ตลาดหลักทรัพยฯ สนับสนุนการกอสรางโรงพยาบาลสนาม และอุปกรณทางการแพทย  

แกมูลนิธิโรงพยาบาลเครือบางปะกอก โรงพยาบาลเครือปยะเวท                                                                                                                                       

โรงพยาบาลสนาม และอุปกรณรักษาผูปวย

โควิด-19 รวมถึงเคร� อง Oxygen High Flow 

จํานวน 5 เคร� องใหแกโรงพยาบาลท่ีขาดแคลน 

โดยมี อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

เปนผูรับมอบ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพยฯ ได

มีการสมทบทุนผ าน

องคกร หน�วยงาน และ

มูลนิธิตางๆ ตอเน� อง 

เพื่อส่งต่อความช่วย

เหลือไปยังประชาชน

และผู ไ ด รั บผลกระ

ทบ หวังเปนสวนหนึ่ง

ในการบรรเทาความ

เดือดรอนแกประชาชน

จากสถานการณของโค

วิด-19

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๔๒๑๘/๒๕๖๔

 

 ดวย กรมสรรพากร โดยนายธนวัฒน อุฬารกุล สรรพากรภาค ๓ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร 

โจทก ไดย� นฟอง นางสาววลัยพรหรือณพดา ตั้งจิตตนพคุณหรือยุวนวรรธนะ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกใน

มูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๖๓๓,๓๑๙,๕๖๒.๖๐ บาท (คํานวณเงินเพิ่มถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒) และ

จําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตาม ขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลาย

พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕)(๙) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลม

ละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางสาววลัยพรหรือณพดา ตั้งจิตตนพคุณหรือยุวนวรรธนะ จําเลย ทราบแทนการสง

หมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนด

นัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวน ศาลลมละลายกลาง    

                 

      ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

          (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

    เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

       ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๔๓๑๒/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคารอาคารสงเคราะห โดยนางสาวนงลักษณ จําปาแดง ผูรับมอบอํานาจชวง โจทก ไดย� นฟอง 

นางสาวธีระญา สุทินเผือก ที่ ๑ นายปญญา ธนะพันธ ที่ ๒ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา 

รวมจํานวน ๑,๔๔๑,๑๑๓.๕๒ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สินและตองตาม

ขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของ

จําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ 

๒ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายปญญา ธนะพันธ จําเลยที่ ๒ ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ใน

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟอง

เร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

      ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

          (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

   เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

      ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๔๑๕๔/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยนายจาตุรนต พูนผลแสนชัย ผูรับมอบอํานาจชวง โจทก 

ไดย� นฟอง นางบุญเล� อน ปญญานี ที่ ๑ นายเลอเกียรติ ปญญานี ที่ ๒ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตาม

คําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๓๙๔,๖๙๐.๒๓ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตอง

ตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย

ของจําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ 

๑ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางบุญเล� อน ปญญานี จําเลยที่ ๑ ทราบแทนการสงหมายเรียกวาศาลไดนัดพิจารณา 

ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๑ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนา

คําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

     ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

          (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

   เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

                ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๔๑๒๗/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคารออมสิน โจทก ไดย� นฟอง นางสาวแมวเหมียว วิลุนละหา จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทก

ในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๓,๐๑๓,๗๓๐.๘๗ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับ

หนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคํา

สั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองให

จําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางสาวแมวเหมียว วิลุนละหา จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัด

พิจารณา ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนา

คําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

      ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

         (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

    เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

       ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองพลาด

ไมไดกับเทศกาลลอยกระทง เพ� อสืบสาน

วัฒนธรรมไทย ท่ีจะทําใหเราไดต้ังจิตอธิษฐาน

กราบขอบคุณ และขอขมาตอพระแมคงคา 

ผูดูแลสายน้ําแหงชีวิต รวมกิจกรรมประดิษฐ

กระทง (เวลา 15:00 น. – 18:00 น.) และ

นําไปจุดเทียนอธิษฐานลอยท่ีสระวายนํ้า โซ พูล 

ต้ังแตเวลา 19:00 น. เปนตนไป อีกท้ังทุกทาน

จะไดรวมสนุกกับการโหวตตัดสินผูชนะการ

แขงขันประกวดประดิษฐกระทงของพนักงาน

โรงแรมฯ (เวลา 18:00 น. – 19:00 น.) 

เพลิดเพลินตลอดงานกับรานคา และศิลปน

ทองถิ่นมากความสามารถที่ ไดรับการคัด

รวมสนุกกับกิจกรรมเทศกาลลอยกระทง พรอมพบกับรานคา และศิลปนทองถิ่นมากมาย

เลือกมาแสดงสินคางานฝมือ ของที่ระลึกท่ี

น�าสนใจ และผลิตภัณฑทองถ่ินอ� นๆ มากมาย 

มากกวา 20 รานคา พรอมชิลไปกับบรรยากาศ

ริมทะเล และเสียงเพลงสุดไพเราะจากศิลปน 

และดีเจรับเชิญ

พรอมเลือกอ่ิมอรอยไปกับหลากหลาย

เมนูอาหาร และเคร� องด� ม จากหองอาหารบีช 

โซไซตี้ ที่ใหทุกทานไดลิ้มลองกันระหวางงาน 

และพิเศษกวากับแพ็กเกจ all-you-can-eat 

กินอิ่มสุดคุมตลอดงาน ในราคาเพียงทานละ 

850 บาทสุทธิ รวมอาหารแบบไมอ้ัน และเคร� องด� ม

ซอฟทดริงค 1 แกว สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 

โรงแรมโซ โซฟเทล หัวหิน โทร.0-3270-9555
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14 ต่างประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

สหรัฐถล่มฆ่า10อัฟกันไม่ผิดกม.
เมียนมาเพิ่มโทษนักข่าวมะกันต้านทหาร

ยา่งกุง้ • เอเอฟพรีายงานเมื่อวนัพฤหสับดทีี ่4 พฤศจกิายน ไดร้บั

การเปิดเผยจากตาน ซอ อ่อง ทนายความของแดนนี เฟนส์เตอร์  

บรรณาธกิารบรหิารสำานกัขา่วฟรอนเทยีรเ์มยีนมา วา่ในการไตส่วน

นัดล่าสุดที่เรือนจำาอินเส่งในนครย่างกุ้งเมื่อวันพุธ เฟนส์เตอร์

ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว ทั้งยังได้รับแจ้งว่า เขาถูกตั้งข้อหา

เพ่ิมฐานฝ่าฝืนกฎหมายคนเข้าเมือง นักข่าวชาวอเมริกันรายนี้ถูก

จับกุมที่สนามบินย่างกุ้ง ขณะพยายามเดินทางออกจากเมียนมา

เมื่อเดือนพฤษภาคม เขาถูกพิจารณาคดีในข้อหาสนับสนุนผู้ท่ีต่อ

ต้านกองทัพและรวมตัวอย่างผิดกฎหมาย ทั้งสองข้อหามีโทษจำา

คุกสูงสุดไม่เกิน 6 ปี ส่วนข้อหาที่ 3 นั้นมีโทษสูงสุดจำาคุกไม่เกิน 

5 ปี โดยทนายความผู้นี้กล่าวว่า การพิจารณาคดีนี้น่าจะเริ่มต้น

ในวันศุกร์  “เรายังไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงของการเพิ่มข้อหาคน

เข้าเมือง” เขากล่าว โดยบอกว่าวีซ่าของเฟนส์เตอร์ยังไม่หมด

อายุในตอนที่เขาถูกจับกุม การเพิ่มข้อหาใหม่เกิดขึ้น 1 วัน หลัง

จากบิล ริชาร์ดสัน อดีตทูตสหรัฐประจำาสหประชาชาติซึ่งเป็นนัก

เจรจาไกล่เกลี่ยช่วยเหลือตัวประกัน ได้เข้าพบพลเอกอาวุโส มิน 

อ่อง หล่าย ผู้นำารัฐบาลทหารเมียนมาที่กรุงเนปยีดอ องค์กรของ

เขาเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่า การมาเยือนเมียนมาของริชาร์ด

สันครั้งนี้เป็นภารกิจส่วนตัวด้านมนุษยธรรม แต่ไม่ได้กล่าวว่าเขา

จะเจรจาขอให้เมียนมาปล่อยตัวเฟนส์เตอร์หรือไม่ ตาน ซอ อ่อง 

บอกด้วยว่าเฟนส์เตอร์วัย 37 ปี ยังมีร่างกายแข็งแรง แต่เขาหัว

เสียที่ถูกตั้งข้อหาเพิ่ม ครอบครัวของเขาเคยเปิดเผยระหว่างการ

โทรศัพท์ประชุมทางไกลกับสื่ออเมริกันเมื่อเดือนสิงหาคมว่า เชื่อ

ว่าเฟนส์เตอร์ติดไวรัสโควิด-19 ระหว่างโดนคุมขัง

ตำารวจออสซี่ตั้งข้อหาคนลักตัว ดญ. 4 ขวบ

เพริท์ • เอเอฟพรีายงานวา่ ตำารวจออสเตรเลยีตัง้ขอ้หาชายวยั 36 

ปีในข้อหาลักพาตัวคลีโอ สมิธ เด็กหญิงวัย 4 ขวบที่หายตัวไปจาก

เต็นท์ของครอบครัวในพื้นที่ห่างไกลของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม หลังผ่านไป 18 วัน ตำารวจพบเด็กหญิงคนนี้

ในบ้านว่างเปล่าหลังหนึ่งในเมืองคาร์นอร์วอน เมืองชายฝั่ง ห่าง

จากบริเวณที่เด็กคนนี้หายตัวไปด้วยระยะเวลาขับรถไม่นาน ชาย

วัย 36 ปีถูกตำารวจจับใกล้กับบ้านที่พบคลีโอและถูกนำาตัวขึ้นศาล

คาร์นาวอนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน ตำารวจออสเตรเลีย

ยืนยันว่า ชายคนนี้โดนตั้งข้อหาหลายข้อหารวมถึงนำาตัวไปด้วย

การบังคับเด็กอายุต่ำากว่า 16 ปี ชายคนนี้จะถูกควบคุมตัวจนถึง

วันที่ 6 ธันวาคม ก่อนที่จะนำาตัวมาขึ้นศาลอีกครั้ง ตำารวจตั้งข้อหา

ชายคนนีล้า่ช้าเนื่องจากเขาไดร้บับาดเจบ็ขณะตำารวจเขา้จบักมุเขา 

โดยต้องนำาเขาไปรักษาตัวในโรงพยาบาล รอด ไวลด์ หัวหน้าทีม

ตำารวจสอบสวนคดีเด็กหญิงวัย 4 ขวบท่ีหายตัวไปรายนี้ เผยว่า

ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุลักพาตัวเด็กหญิงตัวเล็กคนนี้เพียงคนเดียว ใน

วันเดียวกัน ตำารวจรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเผยแพร่เสียงท่ีบันทึก

ระหวา่งตำารวจจู่โจมบา้นหลงัหนึง่ทีเ่ชื่อวา่เดก็หญงิคนนี้โดนกกัขงั

อยู ่ไดย้นิเสยีงของตำารวจทีพ่ยายามยนืยนัวา่เดก็หญงิทีพ่บคอืเดก็ที่

หายตวัไป เสยีงทีต่ื่นเตน้ของตำารวจนายหนึง่พดูว่า “เราพบตัวเธอ

แลว้”, “หนสูบายดีไหม” ขณะทีต่ำารวจอกีนายถามวา่ “หนชูื่ออะไร” 

เด็กหญิงตอบในที่สุดว่า “หนูชื่อคลีโอ” ตำารวจตอบด้วยความโล่ง

ใจว่า “หนูชื่อคลีโอ....สวัสดี คลีโอ”. 

วอชิงตัน • ผลการสอบสวนของผู้ตรวจการณ์กองทัพสหรัฐระบุ การ

ส่งโดรนยิงจรวดถล่มฆ่าพลเรือนอัฟกันผู้บริสุทธิ์ 10 คน ซึ่งรวมถึงเด็ก 

7 คน ในกรุงคาบูลเมื่อเดือนสิงหาคมนั้น เป็นความผิดพลาดโดยสุจริตที่

น่าเศร้า แต่สหรัฐไม่ได้ทำาผิดกฎหมายใด

เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 

ว่าปฏิบัติการของกองทัพสหรัฐเมื่อ

วันที่ 29 สิงหาคม เกิดในช่วงเวลา

ที่สหรัฐและพันธมิตรกำาลังเร่งถอน

ตัวออกจากกรุงคาบูลก่อนเส้นตาย

สิ้นเดือนสิงหาคม และเกิดขึ้น 3 

วันหลังจากมือระเบิดฆ่าตัวตาย

จากกลุ่มรัฐอิสลาม (ไอเอส) วาง

ระเบิดด้านนอกสนามบินคาบูล ฆ่า

ทหารอเมริกัน 13 นาย และพล

เรือนอัฟกันอีกมากกว่า 100 คน 

อย่างไรก็ดี ปฏิบัติการถล่ม

บ้านหลังหนึ่งและรถยนต์คันหนึ่ง

ใกล้สนามบินคาบูล ที่กองทัพ

สหรัฐเคยระบุว่าเป็นการโจมตี

เพื่อป้องกันมือระเบิดไอเอสโจมตี

ครั้งใหม่ กลับปรากฏว่าเป็นความ

ผิดพลาด และมีพลเรือนชาวอัฟ

กันเสียชีวิต 10 คน เป็นผู้ ใหญ่ 

3 คน โดยหนึ่งในนั้นทำางานให้

องค์กรบรรเทาทุกข์ของสหรัฐแห่ง

หนึ่ง เหยื่ออีก 7 คนที่เหลือเป็น

เด็กทั้งหมด

ภายหลังการสอบสวนเบ้ือง

ต้น เพนตากอนก็ยอมรับเมื่อวันที่ 

17 กันยายนว่า ปฏิบัติการครั้งนั้น

เป็น “ความผิดพลาดที่น่าเศร้า” 

และให้คำามั่นจะชดใช้ค่าเสียหาย

ให้แก่ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต

วันพุธที่  3 พฤศจิกายน 

พลอากาศโทซามี ซาอิด ผู้ตรวจ 

การณ์กองทัพอากาศสหรัฐ เปิด

เผยรายงานสรุปผลการสอบสวน

เหตุการณ์น้ีว่า “การสอบสวนพบ

ว่า ไม่มีการละเมิดกฎหมาย รวม

ถึงกฎหมายสงคราม ข้อผิดพลาด

ในการดำาเนินการรวมกับการยืน 

ยันด้วยอคติ และความล้มเหลว

ในการสื่อสาร เป็นเหตุให้พลเรือน

เสียชีวิตอย่างน่าเศร้า” 

“มันเป็นความผิดพลาดโดย                                                   

สุจริต” เขากล่าวกับนักข่าวท่ีกระ 

ทรวงกลาโหม “แต่ไม่ใช่การกระทำา

ผิดทางอาญา, การทำาผิดโดยบังเอิญ 

หรือความประมาทเลินเล่อ” 

ซาอิดกล่าวว่า ผู้ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงในปฏิบัติการนี้เชื่ออย่าง

แท้จริงว่า พวกเขากำาลังพุ่งเป้า

การก่อเหตุโจมตีที่กำาลังจะเกิดขึ้น 

เป้าหมายตามความตั้งใจซึ่งก็คือ

รถยนต์คันนี้ กับผู้คนและสิ่งที่อยู่

ในรถ ผ่านการประเมินในเวลา

น้ันว่าเป็นภัยคุกคามจวนตัวต่อ

ทหารสหรัฐและภารกิจอพยพที่

สนามบิน แต่การตีความข่าวกรอง

และการสังเกตการณ์รถยนต์เป้า

หมายกับผู้ ใช้รถคันนั้นเป็นเวลา

นานกว่า 8 ชั่วโมง กลับ “ผิดพลาด

อย่างน่าเศร้าใจ”

นายทหารผู้นี้อธิบายต่อว่า 

ไม่มีความล้มเหลวจุดหนึ่งจุดใด

หรือบุคคลใดถูกตำ าหนิสำ าหรับ

ความผิดพลาดดังกล่าว และไม่                                             

ใช่ความรับผิดชอบของเขาที่จะตัด 

สินว่ามีใครควรโดนลงโทษสำาหรับ

ความผิดพลาดนี้

ข่าวกรองสหรัฐในเวลานั้น

ชี้ว่า รถยนต์ โตโยต้าโคโรลลาสี

ขาวคันหนึ่งน่าจะมีระเบิดแบบ

เดียวกับท่ีไอเอสใช้โจมตีนอกสนาม

บินคาบูล แต่ซาอิดยอมรับว่า พวก

เขาตามรถผิดคัน นอกจากน้ี ผู้

ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการนี้ยังคิด

ว่าบ้านเป้าหมายไม่มีคนหรือเด็ก

อยู่ภายใน ซึ่งไม่ใช่ ไม่มีใครที่ทำา

ปฏิบัติการนี้สังเกตเห็นว่า มีเด็ก

คนหนึ่งเข้าไปในบ้าน 2 นาทีก่อน

โดรนยิงจรวดถล่ม

ซาอิดกล่าวอีกว่า ปฏิบัติ

การนี้ยังเกิดจากการยืนยันข้อมูล

ด้วยความเอนเอียง เนื่องจากเจ้า                                                         

หน้าที่เชื่อกันว่ามือระเบิดที่สนาม                                                        

บินซุกระเบิดในกระเป๋าคอมพิว 

เตอร์ และเมื่อนักวิเคราะห์ที่วาง                                                         

แผนโจมตีเห็นกระเป๋าคอมพิวเตอร์ 

พวกเขายิ่งมั่นใจว่าเป้าหมายนี้ถูก

ต้องแล้ว แต่การณ์กลับกลายเป็น

ว่ากระเป๋าใบนั้นใส่คอมพิวเตอร์

จริงๆ ไม่ใช่ระเบิด.

สนใจ โดยเฉพาะนายพิเชษฐ์ กล่าวว่า วันนี้

เสียใจมาก เกษตรกรรอให้สภาเปิดรอมาหนึ่ง

เดือน ข้าวมีปัญหา พวกเราถามกระทู้สดก็

แล้ว ปรึกษาหารือก็แล้ว ก็ยังเป็นปัญหา วัน

นี้เกษตรกรขอให้ตนมาตั้งกระทู้ถามสดกับ

รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี อยากถามว่าจะให้

เกษตรกรไปพึ่งใคร

“เขาเอาข้าว เอาอาหารสัตว์มาให้ผม 

แต่วันนี้ ไม่มีรัฐมนตรีมาตอบ ข้าวกิโลละ 5 

บาท เขาบอกว่าไม่ต้องเอาข้าวกลับมา ให้เอา

หว่านในสภา ให้มันงอกอยู่ในสภาแห่งน้ี ใส่ปุ๋ย

ให้งอกอยู่ในสภานี้ ไม่รู้จะพึ่งใครแล้ว” นาย

พิเชษฐ์กล่าว พร้อมกับหว่านข้าวลงบนพื้นใน

ห้องประชุมสภา  

ต่อมานายชวนซึ่งทำาหน้าที่ประธาน

การประชุม กล่าวแสดงความเห็นใจ แต่ได้ขอ

ให้นายพิเชษฐ์ทำาความสะอาดพื้นห้องประชุม

ด้วยตัวเอง และระบุว่า สภาเปิดโอกาสให้ 

ส.ส.สะท้อนความรู้สึกได้ แต่เชื่อว่าเกษตรกร

ไม่ต้องการใหท้ำาแบบนี้ ดา้นนายพิเชษฐ์ลุกขึ้น

อีกครั้งรับปากว่าจะเก็บข้าวทำาความสะอาด

ด้วยตัวเอง  

ขณะที่นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. 

เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะวิปฝ่าย

ค้าน วิจารณ์ถึงปัญหากระทู้ถามสดที่เมื่อไม่มี

รัฐมนตรีมาตอบ ทำาให้กระทู้ถามสดดังกล่าว

จะต้องตกไป หากยังติดใจต้องตั้งกระทู้ถาม

มาใหม่ ซึ่งเป็นการเสียโอกาส ทั้งยังตั้งคำาถาม

ว่าเหตุใดจึงไม่สามารถเลื่อนกระทู้ถามสดที่

รัฐมนตรีไม่ได้มาตอบไปในสัปดาห์ถัดไปได้ 

โดยนายจุลพันธ์ กล่าวว่า ครม.สบช่อง พอมี

เรื่องสำาคัญเดือดร้อนของประชาชนเข้ามา ก็

หาเหตุผัดผ่อน เลื่อนตอบไปเรื่อยๆ วันนี้พวก

เราโดนเลื่อนกระทู้ อยากถามสัปดาห์หน้าใน

วันพฤหัสบดี สามารถถามกระทู้สดด้วยวาจา 

6 กระทู้ ได้หรือไม่ การที่รัฐบาลไม่ให้ความ

สำาคัญกับสภาแบบนี้ ก็อยากจะบอกว่าเตรียม

องคป์ระชมุไวต้ลอดเวลาแลว้กนั แคถ่ามกระทู้

ยังไม่ให้ความสำาคัญ

นายชวนชีแ้จงวา่ เรื่ององคป์ระชมุเปน็

หน้าที่ของเราทุกคน ไม่ว่าจะฝ่ายค้านหรือ

รฐับาลตอ้งรบัผดิชอบรว่มกนั แต่ในระบบนีจ้ะ

เปน็รฐับาลไดต้อ้งมีเสยีงขา้งมาก ดงันัน้รฐับาล

ต้องเตรียมเสียงข้างมากให้พร้อม

ด้านนายนริศ ขำานุรักษ์ ส.ส.พัทลุง 

พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็น

รองประธานวิปพรรคประชาธิปัตย์ ขอเรียน

วา่ ทีน่ายจรุนิทร ์ลกัษณวศิษิฏ ์รฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงพาณิชย์ ไม่สามารถมาตอบกระทู้

ถามสดปัญหาราคาข้าวได้ เพราะติดประชุม 

ครม.เรื่องเงนิประกนัรายไดข้องเกษตรกร และ

จำาเปน็ตอ้งรายงานตอ่ ครม.ดว้ยตวัเอง และได้

รบัแจ้งจากนายจุรนิทรว์า่สปัดาหห์นา้พรอ้มจะ

ตอบกระทู้ของ ส.ส.

นายชวนชี้แจงว่า กระทู้ถามสด รัฐ 

มนตรจีะไมท่ราบล่วงหนา้วา่ ส.ส.จะถามอะไร 

เพราะตามหลัก ส.ส.จะตั้งถามในช่วงเช้าของ

วันพฤหัสบดี ซ่ึงไม่เหมือนกับกระทู้ถามทั่วไป

ทีร่ฐัมนตรจีะนดัหมายวา่จะพรอ้มตอบในวนัใด 

ขณะเดยีวกนั ตนไดห้ารอืไปยงันายวษิณ ุเครอื

งาม รองนายกรัฐมนตรี ว่าสภาต้องขอความ

ร่วมมือจากฝ่ายบริหาร เพราะวันตอบกระทู้ 

เป็นวันพฤหัสบดี ซึ่งกำาหนดไว้แต่แรก ดังนั้น

จึงต้องขอความร่วมมือ ในกระทู้ทั่วไปจำาเป็น

ต้องเตรียมตัวเพื่อตอบ เพราะรู้ล่วงหน้า แต่

ถ้าเป็นกระทู้ถามสดพอเข้าใจได้

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม 

พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน 

พร้อม ส.ส.ฝ่ายค้าน ร่วมแถลงข่าว ภายหลัง

ไม่มีรัฐมนตรีมาตอบกระทู้ของ ส.ส. และเมื่อ

วานก็เกิดเหตุการณ์สภาล่ม  ว่าพรรคเพื่อ

ไทยและฝ่ายค้านอยู่เป็นองค์ประชุมและลง

มติตลอด แต่สุดท้ายก็เกิดปัญหา ซึ่งประธาน

สภาฯ ทราบสถานการณ์ดี จึงสั่งประชุมไป

ก่อนสภาจะล่มตั้งแต่วันแรก สะท้อนให้เห็น

ว่ารัฐบาลกำาลังเกิดปัญหาเรื่องเสถียรภาพ จน

มากระทบกับการทำางานในสภา ซึ่งพรรคพลัง

ประชารัฐกำาลังนำาปัญหาของพรรคตนเองที่

ยังแก้ปัญหาไม่จบ มาเป็นปัญหาของประเทศ 

“วนันีก้เ็ปน็เรื่องของรฐัมนตรทีี่ไม่รบัผดิ

ชอบ หากจะอ้างว่าติดประชุมคณะรัฐมนตรี 

ที่เลื่อนมาจากวันอังคาร เป็นเหตุผลที่ฟังไม่

ขึ้น เพราะรัฐมนตรีทราบดีอยู่แล้วว่าทุกวัน

พฤหัสบดีเป็นวันที่จะต้องมีการยื่นกระทู้ถาม

ตอ่รฐัมนตร ีรฐับาลสามารถเลื่อนประชมุ ครม.

ไปเป็นช่วงบ่ายหรือวันอื่นได้ อย่ามาแก้ตัวว่า

ประชุม ครม. จึงรู้สึกเสียใจ ผิดหวัง ที่รัฐบาล

ไม่ให้ความสำาคัญปัญหาชาวบ้านที่กำาลังเดือด

ร้อนว่าจะแก้ไขอย่างไร อีกทั้งเมื่อวานนี้ก็ได้

หารอืกบัประธานสภาฯ แลว้ อยา่ใหเ้กดิปญัหา

รฐัมนตรีไมม่าตอบกระทูข้ึน้อกีเชน่สมยัประชมุ

สภาที่ผ่านมา” ประธานวิปฝ่ายค้านกล่าว

ที่ทำาเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์กล่าวว่า 

มีความจำาเป็นที่ต้องเข้าประชุม ครม. ซึ่งมี

วาระสำาคัญเรื่องการประกันรายได้เกษตรกรผู้

ปลูกข้าวเข้าสู่ที่ประชุมด้วย ตนและรัฐบาลให้

ความสำาคัญกับเรื่องนี้ หากมีการตั้งกระทู้ถาม

สดในสภาอีกครัง้ยนิดทีีจ่ะไปตอบ ซ่ึงไม่ตอ้งนำา

ข้าวไปโปรยโดยไม่จำาเป็น อย่างไรก็ตาม ขณะ

นีช้ว่ยเกษตรกรผูป้ลกูขา้วหลายเรื่อง ทัง้เรง่รดั

การส่งออก และจะมีส่วนช่วยในการผลักดัน

ราคาข้าวในประเทศ และวันนี้ ครม.ให้ความ

เห็นชอบและรับทราบมาตรการที่จะช่วยโรงสี 

สหกรณ์ และเกษตรกร ให้สามารถเก็บข้าวไว้

ในระยะหนึง่ ซึง่เปน็นโยบายทีร่ฐับาลตอ้งการ

ชว่ยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกูขา้วอยูแ่ลว้ และหาก

มวีธิีไหนชว่ยดงึราคาขา้วใหส้งูขึน้กพ็รอ้มจะทำา 

ล่าสุดสั่งให้กรมการค้าภายในตั้งจุดรับซื้อข้าว

เพิ่มเติมเพื่อแทรกแซงตลาดช่วยดึงราคาให้

เพิม่ขึน้ แตห่ากทำาไม่ไดก้ย็งัมสีว่นตา่ง จงึไม่ได้

ทำาให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ลงไปแต่อย่างใด

นายจุรินทร์กล่าวอีกว่า ครึ่งปีหลัง 

ตั้งแต่เดือน ก.ค. ตัวเลขการส่งออกดีขึ้น มีผู้

ส่งออกข้าวมายื่นขอใบอนุญาตในการส่งออก

เยอะขึ้น ครึ่งปีแรกประมาณเดือนละ 4-5 

แสนตัน ตอนนี้เป็นเดือนละ 7-8 แสนตัน ซึ่ง

จะมสีว่นชว่ยในการระบายขา้วทัง้นี ้เนื่องจาก

สต๊อกข้าวยังมีมากพอสมควร จึงยังไม่มีผล

ทำาให้ราคาข้าวดีขึ้นมาก แต่ขณะเดียวกันก็

มีมาตรการคู่ขนาน ช่วยโรงสี สหกรณ์ หรือ

เกษตรกร เก็บข้าวไว้ในช่วงที่ราคาไม่ค่อยดี 

โดยมีเงินชดเชยให้ตันละ 1,500 บาท เพื่อ

เกบ็ขา้วไวข้ายในยามทีร่าคากระเตือ้งขึน้ และ

หากราคาขา้วลดลงต่ำากวา่รายไดท้ีป่ระกนั เชน่ 

ข้าวหอมมะลิ ประกันรายได้ที่ตันละ 15,000 

บาท หรอืขา้วเปลอืกเจา้ ต่ำากวา่ตนัละ 10,000 

บาท ยงัมเีงนิสว่นตา่งจากโครงการประกนัราย

ได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวช่วยชดเชยให้

นายจุรินทร์กล่าวด้วยว่า สำาหรับราคา

ผักสดที่แพงขึ้นในช่วงนี้ เพราะพื้นที่ปลูก

ผักถูกน้ำาท่วม ทำาให้ผักหายไปจากตลาด แต่

ถ้าน้ำาลดแล้วเกษตรกรคงเร่งปลูกผักเพิ่มขึ้น 

และผักนั้นเป็นพืชอายุสั้น โตเร็ว ก็จะเข้ามา

ชดเชยในตลาด ราคาคงกลับมาปกติในเวลา

ไม่นานนัก และช่วงนี้ที่ผักยังราคาสูงอยู่ ทาง

กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดคาราวานผักราคาถูก

เพื่อตระเวนขายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

30 วนั เพื่อชว่ยบรรเทาความเดอืดรอ้นเฉพาะ

กิจ ประกอบด้วยสินค้า 5 ชนิด ได้แก่ ผัก ไข่

เบอร์ 2 แผงละ 80 บาท ข้าวสารถุงละ 5 

กิโลกรัม ถุงละ 120 บาท เป็นข้าวหอมมะลิ 

น้ำาตาลทรายขาว ถุงละ 1 กิโลกรัม ถุง 18 

บาท น้ำามันปาล์มขวด ราคาขวดละ 48 บาท 

ซึง่ผกัทัง้หมดมี 17 ชนดิ ขายลดราคาเกอืบ 30 

เปอรเ์ซน็ต ์หรอืถอืวา่เปน็ราคาสง่ สว่นจงัหวดั

ไหนหากพาณชิยจั์งหวดัตรวจสอบแลว้มีความ

จำาเป็นจะต้องจัดรถโมบายเข้าไปแทรกแซง

ตลาด กระทรวงพาณิชย์พร้อมสนับสนุน

ขณะที่นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้

จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและ

พฒันานวตักรรม ธ.ก.ส. คาดการณร์าคาสนิคา้

เกษตรในเดือน พ.ย.2564 มีแนวโน้มราคา

ปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ มัน

สำาปะหลงั ปาลม์น้ำามนั สกุร กุง้ขาวแวนนาไม 

และโคเนื้อ มีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น ด้านข้าว

เปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ ยางพาราแผ่นดิบ และน้ำาตาลทรายดิบ 

มีแนวโน้มราคาปรับลดลง.

เคาะ ‘นิโรธ’

นายสมศักดิ์กล่าวว่า ก็ให้เขาลองทำาดูก่อน ไม่

เป็นไร ส่วนการประชุมสภาคงราบรื่นๆ 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า นาย

นิโรธก็มีความเหมาะสม เพราะเป็น ส.ส.ที่มี

ประสบการณ์ทางการเมือง และตอนนี้เป็น

ประธานกรรมาธิการตำารวจ และมีบทบาทใน

พรรคอยู่แล้ว นายนิโรธหรือใครมาก็ทำางาน

ได้ ต้องช่วยกันทั้งหมด 

ส่วนที่ฝ่ายค้านให้ฝ่ายรัฐบาลรับผิด

ชอบเพราะมีเสียงมากกว่า นายชัยวุฒิ กล่าว

ว่า พูดอย่างนั้นก็ไม่ถูก เพราะกฎหมายสำาคัญ

ที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ส.ส.ทุกคนควร

จะช่วยกัน ไม่ใช่จะมาแบ่งว่าเป็นฝ่ายค้าน

หรือฝ่ายรัฐบาล แต่ถ้าเป็นการอภิปรายไม่ไว้

วางใจหรือการตรวจสอบงบประมาณ ก็แบ่ง

หน้าที่กันไปแต่กฎหมายที่ ไม่มีความขัดแย้ง 

เปน็ประโยชนต์อ่ประชาชน และเราอยากผลกั

ดันให้เกิด ก็ควรจะช่วยกัน อยากให้ฝ่ายค้าน

มองภาพรวมของประเทศ ไม่ใช่มองเป็นเกม

การเมืองทุกเรื่อง ไม่อย่างนั้นรัฐบาลก็ทำางาน

ยาก ประชาชนก็เดือดร้อน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า ประธานวิปรัฐ

บาลต้องเป็นข้อเสนอของพรรคแกนนำาพรรค

รว่มรฐับาล คอืพรรคพลงัประชารฐั จะเปน็ใคร

ก็ตาม ในส่วนของพรรค ปชป.ก็ไม่เก่ียง ต้องให้

ความสำาคัญพรรคพปชร. เพราะมีส่วนสำาคัญ

ในการพิจารณาตัดสินใจ ประชาธิปัตย์พร้อม

ทำางานร่วมกับทุกท่าน ไม่มีปัญหาอะไร

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐ 

มนตรีและ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้า

พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่การเปิดสมัย

ประชุมสภาวันแรกแล้วสภาล่มทันที พรรค

รว่มรฐับาลตอ้งกำาชบัอะไรเปน็พเิศษหรอืไม ่วา่

ไม่ใช่พรรค ภท. แต่คุยกันอยู่แล้ว ส่วนพรรค 

ภท.อยู่กันเกือบครบ ทั้งนี้ เป็นเรื่องของสภา 

ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาล คนละส่วนกัน ไม่เกี่ยว

กับเสถียรภาพของรัฐบาล

รายงานขา่วจากทำาเนยีบรฐับาลแจง้ว่า 

ในการประชุม ครม.ช่วงหนึ่ง นายวิษณุ เครือ

งาม รองนายกฯ ได้ชี้แจงว่า  ในการประชุม

สภาสมัยที่ 2 ที่เปิดสมัยประชุมวันที่ 1 พ.ย.

64-28 ก.พ.65 จะมีวาระสำาคัญเข้าสู่การ

พิจารณาหลายเรื่อง อาทิ การอภิปรายทั่วไป

โดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 การ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ท่ีจะเข้าสู่

การพิจารณาช่วงเดือน ม.ค.65 การพิจารณา

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดยได้

ฝากเตือนพรรคร่วมรัฐบาลว่าให้ระวังเรื่อง

การประชุมสภาอย่าเผลอ เพราะหากมีช่วง

ไหน ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลอยู่ในห้องประชุม

นอ้ย พรรครว่มฝา่ยคา้นอาจขอนบัองคป์ระชมุ

ได ้ทัง้นี ้ปจัจบุนั ส.ส.ในสภามท้ัีงหมด 475 คน 

เป็น ส.ส.รัฐบาล 265 คน ฝ่ายค้าน 209 คน 

รอสังกัดใหม่อีก 1 คน 

นายวิษณุยังได้ชี้แจงขั้นตอนการแต่ง

ต้ังประธานวิปรัฐบาลคนใหม่ว่า พรรคร่วม

รัฐบาลต้องเสนอชื่อมาให้ พล.อ.ประยุทธ์แต่ง

ต้ัง ซึ่งอยากจะให้พิจารณากันว่าจะแต่งตั้ง

เพิม่แคป่ระธานวปิรฐับาล หรอืจะตัง้วปิรฐับาล

ใหม่ทั้งหมดแล้วเสนอชื่อมาให้ พล.อ.ประยุทธ์

ภายใน 1-2 วนันี ้เพื่อจะได้ลงนามแต่งต้ัง โดย

มรีายงานว่า แมจ้ะมกีารแตง่ตัง้นายนโิรธเปน็

ประธานวปิรฐับาลแลว้ แตจ่ะมรีฐัมนตรทีีเ่ปน็ 

ส.ส.เข้าไปเสริมการทำางานของนายนิโรธคือ

นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำาสำานักนายกฯ 

ทีเ่ปน็ทีป่รกึษาและกรรมการประสานงานสภา

ผู้แทนราษฎร และนายชยัวฒุ ิธนาคมานสุรณ ์

รมว.ดิจทัิลเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ซ่ึงเคยเปน็

เลขานุการวิปรัฐบาล  

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ตอบคำาถามกรณี

ช่วงเวลา 1 ปีครึ่งที่เหลือ พล.อ.ประยุทธ์จะ

ปรับวิธีการทำางาน และรับแรงเสียดทานจาก

การเมืองอย่างไร ว่า นายกฯ ยังคงมุ่งมั่นใน

การทำางานเพื่อแก้ ไขปัญหาอุปสรรคความ

เดือดร้อนของประชาชนทั้งเรื่องโควิด เรื่อง

เศรษฐกิจ สังคม และทุกเรื่อง พล.อ.ประยุทธ์

กล่าวว่า เป็นนายกฯ ก็ต้องอดทน เพื่อให้เกิด

ผลสำาเร็จ บางเรื่องผลสำาเร็จอาจจะไม่เห็นผล

ทันที แต่ในอนาคตจะมีผลสำาเร็จเกิดขึ้นอย่าง

แน่นอน โดยจะเกิดผลดีกับประเทศชาติและ

ประชาชนโดยภาพรวม

เมื่อถามว่า หลายพรรคการเมืองเริ่ม

ปรับเรื่องการเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้น ถ้า

พล.อ.ประยุทธ์จะลงชิงนายกฯ อีกครั้ง จะ

ปรับภาพการทำางานร่วมกับคนรุ่นใหม่อย่างไร 

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า นายกฯ ไม่มีปัญหาใน

การทำางานร่วมกับคนรุ่นใหม่ และนายกฯ พูด

คุยกับคนได้ทุกรุ่นและทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นรุ่น

ใหม่หรือรุ่นไหน หากเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศชาติ นายกฯ ก็พร้อมรับฟังและปรับ

ตัว อะไรที่เป็นผลดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นา

ยกฯ ยนิดีรบัฟงัความคดิเหน็และรบัคนรุน่ใหม่

เข้ามาทำางาน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานกันายกรฐัมนตร ีกลา่วถงึกรณทีีพ่รรครว่ม

ฝ่ายค้านจะยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดย

ไม่ลงมติตามมาตรา 152 ว่า พล.อ.ประยุทธ์

พร้อมชี้แจงฝ่ายค้านในทุกเรื่อง เพราะท่าน

นายกฯ ไม่ไดท้ำาอะไรผดิ บรหิารงานดว้ยความ

ซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ ตนเห็นด้วยที่ฝ่ายค้านจะ

ใช้เวทีสภา ดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ที่

รัฐธรรมนูญกำาหนดให้ในการตรวจสอบการ

ทำางานของรัฐบาล ซ่ึงดีกว่าการออกไปร่วม

ชมุนมุกบัมอ็บบนทอ้งถนน เพราะสถานการณ์

ทุกอย่างในขณะนี้ ทั้งโควิด-19 และการเปิด

ประเทศ สถานการณ์กำาลังดีขึ้นตามลำาดับ 

ไม่อยากให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำาให้เกิดการ

ระบาดของโรคขึ้นมาอีก 

ที่รัฐสภา นายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ 

แถลงว่า พรรคมีความพร้อมในการเลือกตั้ง

ครั้งหน้า 100% โดยจะส่งผู้สมัคร ส.ส.แบบ

แบ่งเขต 400 เขต และแบบบัญชีรายชื่อ 

100 คน พร้อมจะเสนอต่อคณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และร่าง

พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการเลอืกตัง้ 

ส.ส. เกีย่วกบัการคำานวณจำานวน ส.ส. จากการ

ที่มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ โดยเอา 500 ไปหารให้

ได้คะแนนเฉลี่ย 

นายสุรทินกล่าวว่า ในวันท่ี 7 พ.ย. 

พรรคประชาธิปไตยใหม่จะมีการประชุมใหญ่

สามัญประจำาปีท่ีหอประชุมใหญ่เทศบาลเมือง

คูคต จ.ปทุมธานี โดยมีวาระสำาคัญคือเลือก

ตั้งกรรมการบริหารพรรคใหม่ทั้งหมด และ

จะมีการเสนอชื่อ น.ส.ธนพร ศรีวิราช ภรรยา 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลัง

ประชารัฐ เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรค 

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการสู้ศึกเลือกต้ัง

ครั้งหน้า ยืนยันว่าพรรคประชาธิปไตยใหม่

จะไม่มีการยุบ และไม่มีการควบรวมกับพรรค

ใด  ซึ่งเราตั้งเป้าว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะ

ได้ 25 เสียง

ขณะที่  ร .อ .ธรรมนัส พรหมเผ่า 

เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณี

นายสุรทินระบุว่าจะมีการเสนอชื่อ น.ส.ธน

พร ศรีวิราช ภรรยาของตนเป็นประธาน

ยุทธศาสตร์พรรคว่า ไม่เป็นความจริง เนื่อง 

จาก น.ส.ธนพรยังคงเป็นสมาชิกพรรคพลัง

ประชารัฐอยู่. 

‘จุรินทร์’

ที่ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดโควดิ-19 

ของนางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา แต่ปรากฏว่า

ไม่มีรัฐมนตรีมาตอบทั้ง 3 กระทู้ โดยนายชวน

แจ้งใหท้ราบวา่เนื่องจากรฐัมนตรมีภีารกจิและ

ติดประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นพิเศษ

จากนัน้ ส.ส.ฝา่ยคา้นเจา้ของกระทูถ้าม

สดได้ลุกขึ้นแสดงความไม่พอใจที่รัฐมนตรีไม่

วอชิงตัน • หญิงอเมริกันที่ทาง

การอินโดนีเซียเนรเทศหลังรับ

โทษจำาคุกและได้รับการปล่อยตัว

ก่อนกำาหนด ในคดีร่วมกับแฟน

หนุ่มฆ่าแม่ของตัวเองยัดกระเป๋า

เดินทางบนเกาะบาหลีเมื่อปี 2557 

โดนตำารวจสหรัฐจับกุมทันทีหลัง

เดินทางถึงสนามบินนครชิคาโก

เมื่อวันพุธ

สำานักข่าวรอยเตอร์รายงาน

ว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐแถลง

ว่า เฮเธอร์ แม็ก ปัจจุบันอายุ 26 ปี 

สมรู้ร่วมคิดกับทอมมี เชเฟอร์ แฟน

หนุ่มของเธอ ท่ีปัจจุบันอายุ 28 ปี 

ฆ่าชีลา ฟอน วีส แม็ก วัย 62 ปี 

ขณะท่ีท้ังสามคนมาท่องเท่ียวและ

พักท่ีโรงแรมหรูบนเกาะบาหลีในปี 

2557 จากน้ันยัดศพของมารดาใส่

หลังรถแท็กซ่ี แม็กมีกำาหนดข้ึนศาล

เขตชิคาโก เมืองบ้านเกิดของเธอใน

วันพุธท่ี 3 พฤศจิกายน 

ตำารวจอินโดนีเซียจับกุมแม็ก                                                        

และเชเฟอร์ หลังพวกเขาก่อเหตุ

ฆาตกรรมเมื่อเดือนสิงหาคม 2557 

ศาลตัดสินจำาคุกเชเฟอร์ 18 ปีใน

ปี 2558 จากความผิดฐานฆ่าคน

โดยไตร่ตรองไว้ก่อน ส่วนแม็กที่

ในเวลานั้นอายุ 19 ปี ได้รับโทษจำา

คุก 10 ปีในความผิดฐานสมรู้ร่วม

คิดในการฆาตกรรม 

จากคำาฟ้องคดีอาญาอุก                                                    

ฉกรรจ์ของคณะลูกขุนสหรัฐใน                                         

ปี 2560 ที่ ได้รับการเปิดเผยเมื่อ                                      

วันพุธ กล่าวหาแม็กและเชเฟอร์ 

วางแผนฆ่าฟอน วีส แม็ก ว่า 

ก่อนที่พวกเขาจะเดินทางจาก

สหรัฐอเมริกาไปเกาะบาหลี เช

เฟอร์ได้สอบถามไรอัน บิบส์ ลูกพี่

ลูกน้องของเขาเรื่องวิธีการต่างๆ ที่

จะฆ่าแม่ของแฟน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ

ระบุว่า แม็กสอบถามบิบส์ว่า เขา

พอจะรู้จักใครที่จะว่าจ้างมาฆ่าแม่

ของเธอได้บ้างหรือไม่ ส่วนบิบส์

สารภาพผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิด

ในการฆาตกรรมพลเมืองสหรัฐ

ในต่างประเทศเมื่อเดือนธันวาคม 

2559

จากข้อโต้แย้งคดีของกระ 

ทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่า การ

วางแผนฆ่ามารดาตนเองของแม็ก

เกิดข้ึนในสหรัฐ แม็กจึงโดนต้ัง

ข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรม

และขัดขวางกระบวนการยุติธรรม 

ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรม 

มีบทลงโทษสูงสุดคือจำาคุกตลอด

ชีวิต 

เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง                                              

อินโดนีเซียเผยว่า แม็กโดนเนรเทศ

เนื่องจากวีซ่าหมดอายุ หลังได้รับ                                                  

การปล่อยตัวจากเรือนจำาบนเกาะ                                                       

บาหลีก่อนกำาหนดเนื่องจากประพฤติ

ดีเมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม ส่วนเชเฟอร์

ยังรับโทษอยู่ในเรือนจำา

ยูลิอุส เบนยามิน เซราน 

ทนายความของแม็กเผยว่าเธอข้ึน

เครื่องบินเดินทางกลับชิคาโกพร้อม

กับลูกสาวท่ีคลอดในเรือนจำา.

หญิงร่วมฆ่าแม่ยัดกระเป๋าโดนรวบที่ชิคาโก

หลับตา • ไลลาห์ ชิปแมน เด็กหญิงวัย 7 ขวบหลับตาระหว่างเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนในโบสถ์แบปติสต์

เอ็มมานูเอล เมืองซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน หลังทางการสหรัฐอนุมัติฉีดวัคซีนกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ขวบ.
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ปรับปฏิทินการแข่งขันศึกไทยลีก

รองรับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน

‘ภูชิสส์-พรนภัส’ได้2แชมป์‘แอลทีเอทีเอเชียน’

เมืองทอง•เทนนิสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เก็บคะแนนสะสม

เอเชีย รายการ “แอลทีเอที เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์ 2021” 

ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวัน

ที่ 4 พ.ย.2564 เป็นรอบชิงชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว นักเทนนิสคู่

แฝด วัย 14 ปี จากชลบุรี โคจรมาพบกันเอง “ภู” ภูชิสส์ สุขใจ มือ

อันดับ 351 ของเอเชีย มือวางอันดับ 1 ของรายการ และแฝดน้อง 

“พี” พีรวัชร สุขใจ มืออันดับ 464 ของเอเชีย และมือวางอันดับ 2 

ของรายการ ปรากฏว่า ทั้งคู่สู้กันอย่างเต็มที่ และเป็นภูชิสส์ที่เฉือน

ชนะไป 2-1 เซต 6-2, 2-6 และ 6-3 คว้าแชมป์ชายเดี่ยวไปครอง 

พร้อมคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย 200 คะแนน ส่วนพีรวัชร

ได้รับ 133 คะแนน ส่วนประเภทหญิงเดี่ยว “เฟิร์น” พรนภัส หงส์

จำารัสศิลป์ มืออันดับ 1 ของประเทศไทย ในรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี พบ

กับ สิริน พงศ์ทองเมือง มืออันดับ 22 ของประเทศไทยในรุ่นอายุ

เดียวกัน ปรากฏว่า พรนภัสที่เล่นท้ายคอร์ตได้เหนียวแน่นและได้การ

ยิงวินเนอร์ที่แม่นยำา ชนะไป 2-0 เซต 6-0, 6-0 คว้าแชมป์หญิงเดี่ยว 

พร้อมคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย 200 คะแนน ส่วนสิรินได้

รับ 133 คะแนน, ประเภทชายคู่ พีรวัชรและภูชิสส์ สุขใจ ชนะ ภูมิ

สิริ อยานนท์ และอัครกฤษฏิ์ ตันตสุรฤกษ์ 6-3, 6-2 ส่วนหญิงคู่ พร

นภัส หงส์จำารัสศิลป์ และสิริน พงศ์ทองเมือง ชนะ พรปวีณ์ ไพศาล

ภาณุวงศ์ และทิพย์ธารา ปัญญาภาพ 6-0, 6-4 โดยรายการนี้ ภูชิสส์ 

สุขใจ และพรนภัส หงส์จำารัสศิลป์ ได้ไปคนละ 2 แชมป์ 

ร่วมเชียร์‘โปรจีน’คว้ามือ1ยุโรปที่ทรูวิชั่นส์

กรุงเทพฯ • ทรูวิชั่นส์เอาใจแฟนกีฬากอล์ฟชาวไทยแบบสุดเอ็กซ์

คลูซีฟด้วยการถ่ายทอดสด เลดีส์ ยูโรเปียนทัวร์ 3 รายการสุดท้าย

ของฤดูกาล ที่สาวน้อยมหัศจรรย์ของไทย “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล 

เตรียมเป็นมือ 1 ของยุโรปอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนนี้ 

ทางทรูวิชั่นส์ ช่องทรูสปอร์ต 5 (684) โดยปี 2021 “น้องจีน” อาฒ

ยา ฐิติกุล สาวน้อยวัยแค่ 18 ปี จากราชบุรี เข้าร่วมแข่งขันเลดีส์                                                                                       

ยูโรเปียนทัวร์เป็นปีแรก แต่แจ้งเกิดเป็นดาวดวงใหม่ของวงการ

กอล์ฟระดับนานาชาติทันที ด้วยผลงานยอดเยี่ยมคว้า 2 แชมป์ 

และทำาผลงานสม่ำาเสมอติด 10 อันดับแรก ถึง 10 รายการ จาก

การลงแข่ง 13 รายการในปีนี้ ทำาคะแนนเป็นอันดับ 1 ของทัวร์ ทิ้ง

ห่างอันดับ 2 คือ ซันนา นูติเน็น โปรสาวจากฟินแลนด์ ถึง 1,400 

คะแนนเศษ ทำาให้ โอกาสที่โปรสาวไทยจะสร้างประวัติศาสตร์ด้วย

การเป็นนักกอล์ฟ หมายเลข 1 ของยุโรป มีโอกาสเป็นไปได้สูงมาก 

กับ 3 รายการสุดท้ายของฤดูกาล 2021 สำาหรับโปรแกรมเลดีส์                                                                       

ยูโรเปียนทัวร์ 3 รายการสุดท้ายในเดือนพฤศจิกายน เริ่มจาก 

อารามโก ซาอุดิ เลดีส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล วันที่ 4-7 พ.ย. ชิงเงิน

รางวัล 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่สนามรอยัล กรีนส์ กอล์ฟ คันทรี คลับ 

ซาอุดีอาระเบีย รายการที่ 2 ยังอยู่ที่ซาอุดีอาระเบีย “อารามโก้ ทีม 

ซีรีส์ เจดดาห์” ที่เป็นซีรีส์สุดท้ายของทีมซีรีส์ ที่มีทั้งหมด 4 รายการ

ในปีนี้ ชิงเงินรางวัล 1 ล้านเหรียญสหรัฐ และปิดท้ายด้วย อันดาลู

เซีย คอสตา เดล โซล โอเพ่น ดิ เอสปันญา ที่สนาม Los Naranjos 

Golf Club เมืองมาร์เบลลา ประเทศสเปน ในวันที่ 27-29 พ.ย. ชิง

เงินรางวัล 600,000 เหรียญสหรัฐ   

ทีม‘สิงห์พาร์คขอนแก่น2’แชมป์รอบโปรแอม

ขอนแก่น • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ALL 

THAILAND GOLF TOUR ร่วมกับพันธมิตร จัดการแข่งขันกอล์ฟ

ระดับอาชีพออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ ประจำาปี 2564 รายการ “สิงห์ 

อีสาน โอเพ่น 2021” ขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อกระตุ้นการ

เดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีความสนใจในกีฬากอล์ฟ 

และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม 

เพื่อทำาให้ประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในใจเสมอ (TOP 

OF MIND) โดยการแข่งขันออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ ประจำาปี 2564 

รายการสิงห์ อีสาน โอเพ่น 2021 กำาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 

พฤศจิกายน 2564 ณ สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ คลับ จังหวัด

ขอนแก่น และได้จัดกิจกรรมการแข่งขันรอบโปร-แอม ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 

3 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า “โปรฟลุ๊ค” 

รฐนน วรรณศรีจันทร์ พาทีม Singha Park Khon Kaen 2 ประกอบ

ด้วย สุพร ศุภกำาเนิด, กวี ศิริชาติวาปี และไตรจักร งามยิ่งไพศาล หวด

สกอร์รวม 18 อันเดอร์พาร์ คว้าแชมป์ไปครองท่ามกลางบรรยากาศ

การแข่งขันที่สนุกสนานและเป็นกันเอง ภายใต้ระเบียบและมาตรการ

ด้านสาธารณสุขของ ศบค.และจังหวัดขอบแก่นอย่างเคร่งครัด.

‘หงส์-อาแจ็กซ์’เข้ารอบน็อกเอาต์

แชมป์เก่า • พชร คงวัดใหม่ นักกอล์ฟวัย 22 ปี จากสงขลา ดีกรีแชมป์เก่า โชว์ฟอร์มดีทำา 3 อันเดอร์พาร์ 69 ขึ้นนำาร่วมกอล์ฟอาชีพ ออลไทย

แลนด์กอล์ฟทัวร์ รายการสิงห์ อีสาน โอเพ่น 2021 ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ที่สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2564.

ศึกออลไทยแลนด์

สิงห์อีสานโอเพ่น

6นักกอล์ฟนำาร่วม
ขอนแก่น • “แชมป์เก่า” พชร 

คงวัดใหม่ นักกอล์ฟหนุ่มจาก

สงขลา ที่เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่าน

มาเพิ่งคว้าแชมป์ออลไทยแลนด์

กอล์ฟทัวร์รายการที่ 6 ในชีวิต 

ประเดิมรอบแรก 3 อันเดอร์

พาร์ 69 ขึ้นนำาร่วมกับนักกอล์ฟ

อีก 5 คน ในรายการสิงห์ อีสาน 

โอเพ่น 2021 ชิงเงินรางวัลรวม 

3 ล้านบาท ณ สนามสิงห์ปาร์ค 

ขอนแก่น กอล์ฟคลับ จ.ขอนแก่น 

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา

“แชมป์เก่า” พชร คงวัด

ใหม่ นักกอล์ฟวัย 22 ปี จาก

สงขลา ที่เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่าน

มาเพิ่งคว้าแชมป์ออลไทยแลนด์

กอล์ฟทัวร์รายการที่ 6 ในชีวิต 

ในรายการสิงห์ พัทยา โอเพ่น ที่

บูรพา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ต เปิด

ฉากรอบแรกที่ขอนแก่นด้วยการ

เก็บเข้ามา 5 เบอร์ดี้ ก่อนจบ

วันแรก 3 อันเดอร์พาร์ 69 ขึ้น

นำาร่วมกับนักกอล์ฟอีก 5 คน 

ประกอบด้วย ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม, 

จณัตว์ สกุลพลไพศาล, เด่นวิทย์ 

เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์, วงศกร พิกุล

สวัสดิ์ และณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์

ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม นัก

กอล์ฟวัย 23 ปี ซึ่งกำาลังลุ้น

แชมป์อาชีพรายการแรกหลังจบ

ท็อปเทนมาแล้วหลายรายการ 

ประเดิมรอบแรกทางด้านหลุม 

10 และพลาดออกโบกี้ตั้งแต่หลุม

ที่ 2 ของวันที่หลุม 11 ทว่าจาก

นั้นแก้ตัวคืนมา 2 เบอร์ดี้ ที่หลุม 

15 และ 18 ก่อนผ่าน 9 หลุม

แรก 1 อันเดอร์พาร์ 35 ก่อนไป

เร่งเครื่องในช่วง 9 หลุมสุดท้าย

ที่เก็บ 3 เบอร์ดี้ ในช่วง 4 หลุม 

เริ่มตั้งแต่หลุม 4 ก่อนจบรอบ

แรกด้วยสกอร์ 4 อันเดอร์พาร์ 

68 ขึ้นมานำาร่วมอีกคน

ไล่หลังผู้นำาเพียงสโตรก

เดียวที่สกอร์ 2 อันเดอร์พาร์ 70 

ตามเข้ามาอีก 9 คน ประกอบ

ด้วย วรุณ เอี่ยมแก้ว, ชัพชัย นิ

ราช, ธนรัชต์ ศรีสถาพร, ศรัณย์ 

ศิริธร, รฐนน วรรณศรีจันทร์,                

สุรดิษ ยงค์เจริญชัย, ชัยพัชร์ คูณ

มาก, กฤติน สุนทรนนท์ และ

ภาณุวิชญ์ อ่อนจู

ขณะที่ แสงชัย แก้วเจริญ, 

ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต, สุธีพัทธ์ 

ประทีปเธียรชัย, พิจิตร เพ็ชร

เกษม, เดชาวัตร เพชรประยูร, ภู

สิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย, วีระชัย ยืน

ยั่ง, เจษฎา เสวีวัลลพ ไล่หลัง 1 

แต้ม ที่สกอร์ 1 อันเดอร์พาร์ 71

ทางด้าน แดนไท บุญ

มา เจ้าของแชมป์ออลไทยแลนด์

กอล์ฟทัวร์ 3 รายการ โดย 2 

จากจำานวนดังกล่าวเกิดขึ้นที่

สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ

คลับ แห่งเดียวกันนี้เมื่อปี 2017 

และ 2019 แต่รอบแรกนักกอล์ฟ

วัย 25 ปี จากกรุงเทพฯ ยังเครื่อง

ไม่ร้อน แม้จะเก็บเข้ามา 3 เบอร์

ดี้ แต่สุดท้ายขึ้นคลับเฮาส์ด้วย

สกอร์ 1 โอเวอร์พาร์ 73 เท่ากับ

นักกอล์ฟอีก 9 คน รวมถึง พรหม 

มีสวัสดิ์ รองแชมป์ไทยแลนด์ 

โอเพ่น เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา.

หัวหมาก• เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2564 

เวลา 10.30 น. บริษัท ไทยลีก 

จำากัด จัดงานประชุมเพื่อพูดคุยกับ

ตัวแทนของสโมสรในไทยลีก 1 ใน

เรื่องของการปรับเปลี่ยนปฏิทินการ

แข่งขัน สำาหรับรีโว ไทยลีก ฤดูกาล 

2564/65 งานครั้งนี้ ได้รับเกียรติ

จาก คุณกรวีร์ ปริศนานันทกุล 

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ไทยลีก จำากัด พร้อมด้วย

ตัวแทนของสโมสรในไทยลีก 1 เข้า

ร่วมพูดคุยในงานประชุมครั้งนี้

สำาหรับการประชุมครั้งนี้มี

หัวข้อสำาคัญในเรื่องของการพูดคุย 

เพื่อหาแนวทางในการปรับเปลี่ยน

ปฏิทินการแข่งขัน เนื่องจากทาง

ไทยลีกได้รับการประสานงานจาก

ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประ

เทศไทยฯ เพื่อให้สอดคล้องกับโปร 

แกรมการแข่งขันของทีมชาติไทย 

ในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน “เอ

เอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ” วันที่ 5 ธ.ค.

2564 ถึง 1 ม.ค.2565 ซึ่งฝ่าย

จัดการแข่งขันของไทยลีกได้เสนอ

แนวทางในการปรับเปลี่ยนปฏิทิน

การแข่งขันเป็นดังนี้

1.ขยับโปรแกรมการแข่งขัน 

รีโว ไทยลีก 2021/2022 แมตช์ที่ 

15 (เกมสุดท้ายเลกแรก) จากวันที่ 

27-28 พ.ย.2564 เป็นวันที่ 24-25 

พ.ย.2564

2.ขยับโปรแกรมรีโว ลีกคัพ 

2021/2022 รอบ 32 ทีม จากวันท่ี 1 

ธ.ค.2564 เป็นวันที่ 12 ม.ค.2565/ 

รอบ 16 ทีม จากวันที่ 5 ม.ค.2565 

เป็นวันที่ 9 ก.พ.2565/ รอบ 8 ทีม 

จากวันที่ 9 ก.พ.2565 เป็นวันที่ 23 

ก.พ.2565/ รอบรองฯ จากวันที่ 2 

มี.ค.2565 เป็นวันที่ 9 มี.ค.2565

3.ขยับโปรแกรมช้าง เอฟเอ

คัพ 2021/2022 รอบ 32 ทีม จาก

วันที่ 24 พ.ย.2564 เป็นวันที่ 19 

ม.ค.2565/ รอบ 16 ทีม จากวันที่ 

19 ม.ค.2565 เป็นวันที 16 ก.พ.

2565 และรอบ 8 ทีม จากวันที่ 23 

ก.พ.2565 เป็นวันที่ 2 มี.ค.2565

โดยนายกรวีร์กล่าวว่า “เรา

เองได้รับการประสานงานมาจาก

ทางทีมชาติ ซึ่งเราได้คุยกันในเรื่อง

ของความต้องการจากเฮดโค้ชทีม

ชาติไทย ในส่วนของการเตรียม

พร้อมก่อนแข่งขันซูซูกิคัพในเดือน

ธันวาคม ว่ามีข้อจำากัดในด้านใด

บ้าง ทั้งการเดินทาง การเตรียม

ความพร้อม หรือจำานวนเกมการ

แข่งขัน ทางทีมชาติจึงได้มีการ

ร้องขอให้พิจารณาเรื่องของการ

ปรับเปลี่ยนการแข่งขัน เพื่อให้ทีม

ชาติมีเวลาที่ฝึกซ้อมมากขึ้น”

“ผมเองได้แจ้งกับทางสมาคม

ไป และได้มีการพูดคุยกับทาง มา

โน โพลกิง เฮดโค้ชทีมชาติไทย 

ซึ่งได้อธิบายถึงแนวคิดของไทย

ลีก และการทำางานกับสโมสร ซึ่ง

การเลื่อนโปรแกรมที่อาจกระทบ

กับสโมสรทั้งหมดในกรณีนี้ ไทยลีก

หรือสมาคมจะไม่ตัดสินเอง เพราะ

อาจเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ

ของสโมสร การขยับโปรแกรมแบบ

นี้จึงต้องเป็นการตัดสินใจร่วมกัน

ของทั้ง 16 สโมสร ผมจึงแจ้งเรื่อง

นี้กลับไปถึงสมาคมและทางมาโน

แล้ว ถึงเงื่อนไขที่เรามี”

ทั้งนี้ ไทยลีกจะให้เวลาแก่                                           

สโมสรสมาชิกในการตัดสินใจว่า                                       

ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนปฏิทิน 

ตามการแข่งขัน ตามที่ไทยลีกเสนอ

หรือไม่ หรือมีข้อคิด เห็น รวมถึงข้อ

เสนอแนะอย่างไรสำาหรับการจัด                                              

ปฏิทินการแข่งขันนี้ ซึ่งต้องเป็น

ความสมัครใจของทางสโมสรสมาชิก 

โดยไทยลีกทำาหน้าที่เพียงแค่เสนอ

ทางออกที่ดีที่สุดต่อทุกฝ่ายเท่านั้น 

ซึ่งในเรื่องนี้นายกรวีร์กล่าวว่า

อน่ึง หากมีข้อสรุปจากสโมสร                                                    

สมาชิก ไทยลีกจะนำามาปรับเปลี่ยน

และแจ้งให้ทราบต่อไป เพื่อให้ทีม

ชาติไทยได้มีเวลาและการเตรียมตัว

ที่ดีที่สุดสำาหรับการแข่งขันฟุตบอล

ชิงแชมป์อาเซียนเดือนธันวาคมนี้.

‘ไกรสีห์’หวังเปตองสาวป้องกันแชมป์โลก
กรุงเทพฯ•นายไกรสีห์ กรรณ

สูต นายกสมาคมกีฬาเปตองแห่ง

ประเทศไทย เผยว่า สมาคมกีฬา

เปตองเตรียมส่งนักเปตองทีม

ชาติไทย จำานวน 12 คน แบ่ง

เป็นหญิง 8 คน ชาย 4 คน 

และผู้ฝึกสอน 2 คน ไปร่วม

การแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลก 

2021 ประเภททีมหญิง-ทีมชาย 

ที่เมืองซาตา ซูซานนา ประเทศ

สเปน วันที่ 11-22 พ.ย.2564 

โดยประเภททีมหญิงมีทีมเข้า

แข่งขัน 35 ประเทศ แข่งขันวัน

ที่ 11-14 พ.ย. ส่วนทีมชายมีทีม

เข้าแข่งขัน 44 ประเทศ แข่งขัน

วันที่ 18-21 พ.ย.นี้ โดยทัพนัก

เปตองไทยชุดนี้จะออกเดินทาง

จากสนามบินสุวรรณภูมิ ในวันที่ 

8 ต.ค. เวลา 01.05 น. โดยสาย

การบิน EK 385 ไปยังสนามบิน

ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ

ไปต่อสายการบิน EK 185 ไปยัง

สนามบินบาร์เซโลนา สเปน 

นายไกรสีห์ กรรณสูต 

กล่าวว่า สำาหรับนักเปตองทีม

ชาติไทยชุดชิงแชมป์ โลกครั้งนี้                                       

ได้ทำ าการเก็บตัวฝึกซ้อมกันที่                                  

มูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปตอง ซอย

รามคำาแหง 9 เขตวังทองหลาง 

กทม. โดยมีวิทยากรจากคณะ                                 

วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มาให้คำาแนะนำา

เรื่องของสรีระและการออกกำาลัง

กาย และการฝีกสมาธิให้กับนัก                                                 

กีฬา เพื่อทำาให้ระหว่างการแข่ง                      

ขันจะได้ไม่หวั่นไหวจากเสียงกอง

เชียร์รอบสนาม นอกจากนี้ตนได้

ให้ โอวาทกับนักกีฬาทุกคนก่อน

ที่จะออกเดินทาง ขอให้ทุกคน

พยายามทำาหน้าที่ของตัวเองให้

ดีที่สุด ส่วนผลแพ้หรือชนะเป็น

เรื่องของเกมกีฬา ส่วนความหวัง

นั้นยังตั้งเป้าไว้ว่าทีมหญิงไทย

ในฐานะแชมป์โลกล่าสุด เมื่อปี 

2019 ที่กัมพูชา จะสามารถรักษา

ตำาแหน่งแชมป์โลกไว้ได้อีกสมัย  

สำาหรับรายชื่อชุดนี้ ประ                                              

กอบด้วย “นก” ร.อ.หญิง ทองสี                                                    

ตะมะโคตร รน. “ต่าย” ร.ต.หญิง 

พันธ์ทิพา วงศ์ชูเวช “ฝ้าย” จ.อ. 

หญิง นันทวัน เฟื่องสนิท “อั้ม” 

จ.ต.หญิง อัมพวัน สุวรรณพฤกษ์ 

ดีกรีแชมป์โลกทีมหญิงล่าสุด และ 

ส.ต.ต.หญิง สนิตรา พ่วงอยู่, ลลิตา 

เชี่ยวชาญ, อส.ทพ.หญิง วัลวิภา 

ดารารัตน์ และจีระวรรณ กัลยา 

ส่วนทีมชาย “คอนโด” จ.อ.ธนากร 

สังข์แก้ว, ส.ท.เอกรินทร์ แก้วลา,                                                 

อส.ทพ.อนุพงษ์ คำาฟู, รัชตะ คำาดี                                                 

และมี นางศุภนนาฎ ล้ำาเลิศ เป็น                                              

ผู้จัดการทีม “โค้ชเชอรี่” พล.ต.ต. 

หญิง ฤชุมน วิชัยดิษฐ และ “โค้ช

อ่อง” จ.ต.เถลิงเกียรติ์ ภู่สอาด 

เป็นผู้ฝึกสอน.

“หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ภาย             

ใต้การคุมทีมของ เจอร์เกน 

คล็อปป์ เอาชนะ ทีม “ตราหมี” 

แอตเลติโก มาดริด ผู้มาเยือน

แอนฟิลด์ด้วยการออกสตาร์ทที่

ยอดเยี่ยม และประตูของ ดิโอ

โก โจตา และซาดิโอ มาเน ใน

ช่วง 21 นาทีแรกพาทีมชนะ 2-0 

ในขณะที่ทีมเยือนแอตฯ มาดริด 

จบเกมเหลือผู้เล่นแค่ 10 คน

เฟลิเป กองหลังชาวบรา                                            

ซิเลียนของแอตเลติโกโดนใบ                                         

แดงไล่ออกจากสนาม หลังทำา                                            

ฟาวล์ ใส่มาเนก่อนจบครึ่งหลัง                                    

ซึ่งชัยชนะแมตช์นี้ทำาให้แชมป์

ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก คว้าชัย 

ชนะ 4 แมตช์ จากการลงเล่น 4 

แมตช์ของกลุ่มบี

ทำาให้ทีม “หงส์แดง” ลิ 

เวอร์พูล การันตีอันดับ 1 ของ

กลุ่มแน่นอนแล้ว โดยมีคะแนน

นำาหน้าทีมอันดับ 2 อย่างปอร์

โตถึง 7 คะแนน และเหลือ

การแข่งขันอีกเพียง 2 แมตช์

สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม ส่วน

แอตเลติโก มาดริด ตามหลัง 8 

อันดับแรกก็ ขอแสดงความยินดีย้อนหลังกับ

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา รวมทั้งสตาฟฟ์โค้ช,

นักเตะทีมชาติไทยชุด U23 ทุกคน ที่สามารถผ่านรอบ

คัดเลือกชิงแชมป์เอเชีย เข้าไปเตะรอบสุดท้ายที่อุซเบ

กิสถาน วันท่ี 1-19 มิถุนายน ปีหน้าได้ แม้จะต้องกลับมาน่ัง 

ลุ้นเพื่อนบ้าน สปป.ลาวให้ชนะ “เจ้าภาพ” มองโกเลีย

ก็ตาม..••..แต่ดูเหมือนว่างานจะเข้า เพราะ ช้างศึกชุด

U23 ที่จะไปรอบสุดท้ายที่อุซเบฯ ชนกับ “ช้างศึก” ชุด

ใหญ่ที่จะแข่ง ฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือก ใน

ช่วง 8-15 มิถุนายน 2565 ตรงกันพอดี ไม่รู้ว่าเวลานั้น 

ทีมผู้บริหารภายใต้การนำาของ“บิ๊กอ๊อด”พล.ต.อ.สมยศ

พุ่มพันธุ์ม่วง จะหาทางออกได้หรือไม่ เพราะที่ผ่านมาก็

ไม่ได้ช่วยแก้ไขอะไรเลย คนที่ปวดหัวตึ๊บๆ ก็ คงไม่พ้น

“มาดามแป้ง” ผู้จัดการทีมทั้ง 2 ชุด..••..แฟนกีฬาเฮ

ช่อง 7HD จัดเต็มยิงสด ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน “เอ

เอฟเอฟซูซูกิ คัพ2020 (AFFSUZUKICUP2020) 

จากประเทศสิงคโปร์ เริ่มเตะ 5 ธันวาคมนี้ โดยทีมชาติ

ไทยอยู่สาย A ร่วมกับ เมียนมา,ฟิลิปปินส์,สิงคโปร์และ

บรูไน หรือติมอร์-เลสเต (ทีมจากรอบคัดเลือก) โดยก่อน

จะถึงวันแข่งช่อง 7  HD จัดเรียกน้ำาย่อยด้วยรายการ 

“เจาะสนามลูกหนังอาเซียน” เริ่มเสาร์ที่ 6 พ.ย. เวลา 

17.00 น. กับ 2 พิธีกร แจ็คกี้อดิสรณ์และต็อบวาทิต

พร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษในสัปดาห์แรกคือ “ซิโก้”

เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ผู้ฝึกสอนที่พาช้างศึก คว้าแชมป์

AFFSUZUKICUPคัพมาถึง2สมัย..••..พีพีทีวี เอชดี

36 พาแฟนบอลตามติดแนบชิดทุกกระแสความมันส์สุด

สัปดาห์นี้ โหมโรงด้วยความเข้มข้น ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 

พ.ย. กับ 2 บิ๊กแมตช์ บุนเดสลีกา บาเยิร์น มิวนิก พบ

ไฟร์บวร์ก เวลา 21.30 น. และ แอร์เบไลป์ซิกพบโบ

คะแนน อยู่ในอันดับ 3

“คุณต้องใช้เงินมากมาย

เพื่อที่จะชนะยูฟ่า แชมเปียนส์

ลีก เป้าหมายแรกคือการผ่าน

เข้ารอบ ซ่ึงตอนน้ีเราทำาได้เรียบ                                                

ร้อยแล้วทั้งที่ยังเหลืออีก 2                                              

แมตช์ในรอบแบ่งกลุ่ม” คล็อปป์

กล่าว

“ผมไม่ได้คาดหวังว่าพวก

เราจะสามารถผ่านเข้ารอบไป

ได้หลังจากลงเล่นไปเพียงแค่ 4 

แมตช์ แต่เด็กๆ พวกนี้โชว์ผล

งานกันได้อย่างยอดเยี่ยมและ

เหมาะสมแล้วที่พวกเขาผ่าน

เข้ารอบต่อไป”

อีกคู่ของกลุ่มนี้ ปอร์ โต

บุกไปเสมอ เอซี มิลาน 1-1 ที่

ซานซีโร นับเป็นคะแนนแรก

ของแชมป์ 7 สมัยอย่าง “ปีศาจ

แดงดำา” เอซี มิลาน และโอกาส

ที่จะผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ค่อน

ข้างริบหรี่สำาหรับการกลับมา

เล่นรายการนี้เป็นครั้งแรกนับ

จากฤดูกาล 2013-2014

ด้าน อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์                                                        

ดัม ทีมยักษ์ใหญ่แห่งเนเธอร์แลนด์ 

ยังคงรักษาผลงานอันยอดเยี่ยม

ในถ้วยยุโรปในฤดูกาลน้ีเอาไว้ได้

ต่อไป ด้วยการบุกไปแซงกลับ

มาชนะ “เสือเหลือง” โบรุสเซีย                                         

ดอร์ตมุนด์ ที่เหลือผู้เล่นเพียง 10                                           

คน ไป 3-1 ประตู โดยเกมนี้                                             

เซบาสเตียน ฮัลเลอร์ ซัดประตู

ที่ 7 จากการลงเล่นแชมเปียนส์

ลีกเพียงแมตช์ที่ 4 เท่านั้น

อาแจ็กซ์ลงเล่นไป 4 

แมตช์ ชนะทั้ง 4 แมตช์ในกลุ่ม

ซี พร้อมซัดคู่แข่งไปแล้ว 14 

ประตู ซึ่ง อีริก เทน ฮาก กุนซือ

ของทีมจากอัมสเตอร์ดัม กล่าว

ว่า “พวกเราไม่ต้องการสร้าง

ความรำาคาญใช้ทีมชั้นยอด พวก

เราไม่อยากบอกว่าเราเป็นทีม

เต็ง และไม่มีใครอยากอยู่ร่วม

สายกับอาแจ็กซ์”

ส่วน ลิโอเนล เมสซี ไม่

ได้ร่วมทีม ปารีส แซงต์-แชร์ก

แมง เดินทางไปเยอรมนีด้วย 

เนื่องจากอาการบาดเจ็บ ซึ่งการ

ไม่มีเมสซีนั้น ลูกทีมของ เมาริซิ

โอ ปอเช็ตติโน แซงกลับมานำา

ได้ ก่อนมาพลาดเสียจุดโทษใน

ช่วงท้ายเกม ก่อนจบแมตช์ด้วย

การเสมอไลป์ซิก 2-2

ปอเช็ตติโน กุนซือของ

ปารีส แซงต์-แชร์กแมง เปิด

เผยหลังจบแมตช์ว่า “แน่นอน

ว่าพวกเราผิดหวัง แต่เป้าหมาย

หลักของพวกเรายังคงเป็นการคว้า

แชมป์กลุ่มและผ่านเข้ารอบต่อไป”

จากผลเสมอทำาให้ ไลป์

ซิกตกรอบแน่นอนแล้ว ขณะที่ 

“เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี                                           

ขยับขึ้นมานำากลุ่มเอ โดยมี

คะแนนนำาหน้า ปารีส แซงต์-

แชร์กแมง 1 แต้ม จากการเปิด

บ้านเอาชนะ คลับ บรูช จาก

เบลเยียม 4-1.

ปารีส • ลิเวอร์พูลและอาแจ็กซ์ยังคงรักษาสถิติชนะร้อยเปอร์

เซ็นต์ในยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก พร้อมฉลุยสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ

ขณะที่ปารีสแซงต์-แชร์กแมงที่ขาดลิโอเนลเมสซีทำาได้เพียง

บุกไปเสมอแอร์เบไลป์ซิก

รุสเซีย ดอร์ตมุนด์ เวลา 00.30 น. ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่ 

7 พ.ย. กับ ศึกไทยลีกขอนแก่นยูไนเต็ดพบโปลิศเท

โร เอฟซี เวลา 18.30 น. และพลาดไม่ได้กับ พรีเมียร์

ลีกนัดสำาคัญที่แฟนๆ เฝ้าจับจ้องเอฟเวอร์ตันพบท็อต

แนมฮอตสเปอร์ประเดิมผู้จัดการทีมคนใหม่“อันโตนิโอ

คอนเต” เวลา 21.00 น...••..พลเอกเดชา เหมกระศรี

นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย แจ้งข่าวดีว่า 

จักรยานทางไกลนานาชาติ“ทัวร์ออฟไทยแลนด์2021”

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในรูป

แบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal วันที่ 1-10 ธันวาคม เส้น

ทาง จ.สงขลา-สตูล-นครศรีธรรมราช-ตรัง-พัทลุง นั้น

ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา 

ในฐานะคนพัทลุง ตอบรับเป็นประธานเปิดและปล่อยตัว

นักกีฬาสเตจที่ 2 ที่ จ.พัทลุง วันที่ 2 ธ.ค.2564 ด้านนาย

ฉัตรชัยอุสาหะรองผวจ.พัทลุง เผยว่า นับเป็นโอกาส

ดีที่จะได้ประชาสัมพันธ์ จ.พัทลุง ให้ทั่วโลกได้รับทราบถึง

สถานท่ีท่องเท่ียวสำาคัญในจังหวัด ผ่านการถ่ายทอดสดเฟซ 

บุ๊กไลฟ์ของ “ไทยพีบีเอส” เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว สอดคล้องกับนโยบายเปิดเมืองรับ

การท่องเที่ยวของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี.

                        

นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com

เชิดชูเกียรติ • ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีแสดงความ

ยินดีและเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬา “พาราลิมปิก โตเกียวเกมส์ 2020” ซึ่งจัดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ อธิวัฒน์ ดอกไม้

ขาว ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ณ ห้องคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

และสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

มั่นใจเปดประเทศ

ไม่ใช่เฉพาะด้านสาธารณสุขเท่านั้น ซึ่งในเรื่อง

ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่มาจากการเดินทางเข้าประเทศ 

พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความ

มั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้รายงานต่อคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ตั้งแต่วันที่  พ.ย. มีจำานวน

ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทั้งหมด , 24 คน จาก 

 ระบบคือ ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความ

เสี่ยงต่ำา, ผู้ที่เดินทางเข้าในระบบแซนด์บ็อกซ์ 

และคนที่เข้าระบบกักกันตัว ทั้งหมดนี้มีผู้ติดเชื้อ

รวม 6 คนเท่านั้น และได้รับการดูแล ซึ่งในเรื่อง

สาธารณสุขยืนยันไม่มีประเด็นไหนที่ต้องกังวล 

“สำาหรับปัญหาบางจุดในสนามบินที่เป็น

ช่วงเวลาที่มีผู้เดินทางเข้ามาเยอะ และเจ้าหน้าที่

ด้านสาธารณสุขมีจำานวนน้อยอยู่ ทาง สธ.ได้

เร่งดำาเนินการหาเจ้าหน้าที่มาเพิ่มเติมได้ครบ

ถ้วน ซ่ึงคาดว่าปัญหาเหล่านี้จะคลี่คลาย ส่วน

อีกปัญหาพบสายการบินตรวจเอกสารตั้งแต่

ต้นทางไม่ครบถ้วน เมื่อมาถึงไทยเลยเกิดปัญหา  

เรื่องดังกล่าวได้ประสานงานในการจัดระเบียบ

ให้เข้มข้น โดยต้นทางที่จะรับผู้ โดยสารขึ้นเครื่อง

ต้องทำาอย่างไรบ้าง” รองโ ษกประจำาสำานัก 

นายกฯ กล่าว 

ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณี

เสนอ ครม.จัดซื้อยาโมลนูพิราเวียรว่า เรื่อง

น้ี ได้เสนอสภาพั นาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สศช.) ไปแล้ว ซึ่ง สศช.ขอดูเอกสาร

เพิ่มเติม จึงยังไม่รู้จะเข้า ครม.ทันหรือไม่ แต่ไม่

เป็นไรเพราะยังมียาเหลืออยู่

ขณะที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 20 9 (โค

วิด 9) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่

ระบาดในประเทศไทยว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 

,9 2 ราย เป็นการติดเช้ือในประเทศ , 2  

ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ  

, 62 ราย, ค้นหาเชิงรุก 66 ราย, เรือนจำา 

44 ราย, เดินทางมาจากต่างประเทศ 0 ราย 

หายปวยเพิ่มขึ้น ,029 ราย อยู่ระหว่างรักษา 

9 ,4 0 ราย อาการหนัก 2,  ราย ใส่เครื่อง

ช่วยหายใจ 466 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 6  ราย 

เป็นชาย  ราย หญิง 0 ราย เป็นผู้เสียชีวิตที่

มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 52 ราย มีโรคเรื้อรัง 4 ราย 

พบผู้เสียชีวิตมากสุดอยู่ใน กทม. 0 ราย ทำาให้

มียอดผู้ติดเชื้อสะสม ,94 ,424 ราย หายปวย

สะสม , 26,492 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 

9,462 ราย 

สำาหรับ 0 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 

ได้แก่ กทม. 2  ราย, สงขลา 49  ราย,  

เชียงใหม่ 492 ราย, นครศรีธรรมราช 455 ราย, 

ปัตตานี 45  ราย, ยะลา 6 ราย,  ชลบุรี 2 0 

ราย, ขอนแก่น 24  ราย,  ระยอง 24  ราย, 

สมุทรปราการ 2 5 ราย ทั้งนี้ ยอดผู้ได้รับวัคซีน

ของประเทศไทยเมื่อวันที่  พ.ย. มีการฉีดวัคซีน

เพิ่มเติม , 2 โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสม

ตั้งแต่วันที่ 2  ก.พ. ทั้งสิ้น , ,4 4 โดส    

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เฉวต

สรร นามวาท ผู้อำานวยการกองควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน แถลงข่าวประเด็น 

“สถานการณ์ โรคโควิด 9 และอาการที่พบ

ได้หลังฉีดวัคซีน” ว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีน

สะสมแล้ว , ,4 4 โดส แบ่งเป็นเข็มแรก 

4 , 2,  ราย คิดเป็น 59. , เข็มสอง 

2,22 ,46  ราย คิดเป็น 44.  และเข็มที่สาม 

2,495,2 9 ราย คิดเป็น .5  ทั้งนี้ 0 จังหวัดที่

ยังมีการฉีดวัคซีนสะสมน้อยกว่าจังหวัดอื่นๆ ซึ่ง

พิจารณาจากอัตราการรับวัคซีนเข็มที่  ได้แก่ 

จ.นครพนม บึงกา  หนองบัวลำาภู กา สินธ์ุ 

สกลนคร แม่ ่องสอน ร้อยเอ็ด อ่างทอง สุรินทร์ 

และชัยภูมิ

นพ.เฉวตสรรกล่าวว่า จากข้อมูลวันที่  

24 ต.ค. ได้ฉีดสลับเข็มซิโนแวคเข็ม  และแอส 

ตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 2 ฉีดไปหลายล้านโดส แต่

มีอาการที่ต้องรับเป็นผู้ปวยใน 955 ราย แยก

เป็นไข้ .62 , ปวดศีรษะ 2 .04 , คลื่นไส้ 

9.90 , อาเจียน 9.4  และเวียนศีรษะ 

. 0  มีรายงานผู้เสียชีวิต 205 ราย โดยคณะ

ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้วไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน 

แต่เป็นเหตุการณ์ร่วมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้

เคียงกัน 0 ราย, เหตุการณ์ที่ ไม่สามารถสรุป

ได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ 4 ราย, ข้อมูล

ไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่  

 ราย และอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล  

54 ราย

ส่วนกระตุ้นเข็มที่  ด้วยแอสตร้าเซน

เนก้าหลังฉีดซิโนแวค 2 เข็ม รักษาเป็นผู้ปวยใน 

6  ราย เป็นไข้  5.5 , ปวดศีรษะ .29 , 

คลื่นไส้ 2 . , ปวดกล้ามเนื้อ 22.09 , 

อาเจียน 22.09  มีรายงานผู้เสียชีวิต 0 ราย 

คณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้วไม่เกี่ยวข้องกับ

วัคซีนแต่เป็นเหตุการณ์ร่วมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา

ใกล้เคียงกัน 2 ราย อยู่ระหว่างการรวบรวม

ข้อมูล  ราย

ในส่วนกระตุ้นเข็มที่  ด้วยไ เซอร์ หลัง

ฉีดซิโนแวค 2 เข็ม รักษาเป็นผู้ปวยใน 4  ราย 

โดยเวียนศีรษะ 2 .0  , ไข้  22.92 , ปวด

ศีรษะ 20. , คลื่นไส้ 20. , เจ็บแน่น

หน้าอก . 5  มีรายงานผู้เสียชีวิต 6 ราย 

คณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้วดังนี้ ไม่เกี่ยวข้อง

กับวัคซีน แต่เป็นเหตุการณ์ร่วมที่เกิดขึ้นในช่วง

เวลาใกล้เคียงกัน  ราย, ยังไม่สามารถสรุปได้

ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่  ราย, ข้อมูลไม่

เพียงพอที่จะสรุปว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่  

 ราย และอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล  ราย

“ภาพรวมผู้เสียชีวิตภายหลังการได้รับ

วัคซีนโควิด 9 ที่รับรายงาน ,296 ราย  คณะ

ผู้เชี่ยวชาญได้รับพิจารณาแล้ว 42 ราย ส่วน

ใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน เป็นเหตุการณ์ร่วม

จากภาวะโรคอื่น 54  ราย เช่น เลือดออกใน

สมอง  ราย, ติดเชื้อของระบบประสาทและ

สมอง 2 ราย, ปอดอักเสบรุนแรง 25  ราย ใน

จำานวนนี้เป็นโควิด 24  ราย, ลิ่มเลือดอุดตันใน

ปอด 4 ราย, โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอด

เลือดหัวใจ 09 ราย, มะเร็งปอด 6 ราย,   มะเร็ง

เต้านม 2 ราย, มะเร็งท่อน้ำาดี  ราย, มะเร็ง

บริเวณคอหอยหลังช่องปาก  ราย ภาวะอื่นๆ 

เช่น เลือดออกในช่องท้อง  ราย รับประทาน

เห็ดพิษและตับวาย 2 ราย โรคอื่นๆ 55 ราย 

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 29 ราย คาดว่านา

จะไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนให้รอผลชันสูตร และ

ข้อมูลเพิ่มเติม 2  ราย” นพ.เฉวตสรรกล่าว

อย่างไรก็ตาม ผอ.กองควบคุมโรค กล่าว

ว่า เหตุการณ์ที่สรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีน  

 ราย มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ด

เลือดต่ำา 2 ราย และอาการแพ้รุนแรงร่วมกับ

ภาวะช็อก  ราย เหตุการณ์ที่ ไม่สามารถสรุป

ได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ 66 ราย เช่น 

โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ  

4  ราย,  เลือดออกในสมอง 5 ราย, ภาวะลิ่ม

เลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำา 2 ราย, ระบบ

หายใจล้มเหลว  ราย, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  

 ราย, ไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิต  ราย, 

รอสรุปสาเหตุการเสียชีวิตจากผลชันสูตรศพ  

9 ราย, ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าเกี่ยวข้องกับ

วัคซีนหรือไม่ 4  ราย และรอสรุปสาเหตุการเสีย

ชีวิตจากผลชันสูตร และข้อมูลเพิ่มเติม  9  ราย

วันเดียวกัน พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา ผู้

บัญชาการตำารวจนครบาล (ผบช.น.) กล่าวถึง

ข้อกำาหนดห้ามจำาหนายสุราเกินเวลา 2 .00 น. 

หลังมีการร้องเรียนมีร้านอาหารหลายร้านไม่

ปฏิบัติตามข้อกำาหนดว่า มีคนส่งข้อมูลมาให้

ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำารวจชุดหน่ึงเข้าไป

ตรวจสอบ ไม่ว่าจะใช้เชิงนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

ตำารวจต้องดำาเนินให้ถูกต้อง ก่อนหน้านี้ ได้เรียก

เจ้าของร้านอาหารมาประชุมชี้แจงแล้ว ถ้ายัง

ผิดข้อกำาหนดต่อไปต้องเข้าดำาเนินการกวาดขัน 

อย่างไรก็ดี ตำารวจจะใช้วิธีจับกุมเป็นวิธีสุดท้าย 

ที่ศาลแพ่ง กลุ่มผู้ประกอบกิจการ

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม  ราย ได้ยื่น ้อง 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

จำาเลยที่ , กรุงเทพมหานคร จำาเลยที่ 2, 

กระทรวงสาธารณสุข จำาเลยที่ , กระทรวงการ

คลัง จำาเลยที่ 4 ความผิดละเมิด เรียกค่าเสียตาม 

พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดย

ให้จำาเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่

โจทก์ทั้งสาม ทุนทรัพย์รวม 6, 6,6 5 บาท 

และขอให้ศาลมีคำาพิพากษาเพิกถอนข้อกำาหนด

ที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.254  

และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิด

สถานที่เป็นการชั่วคราว ที่ส่งผลให้ร้านจำาหนาย

อาหารและเครื่องดื่มต้องปดการประกอบกิจการ

ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งศาลประทับ ้องไว้เป็น

คดีหมายเลขดำา พ.5 95 2564 นัดชี้สองสถาน

และกำาหนดแนวทางการดำาเนินคดีหรือสืบ

พยานโจทก์วันที่  ก.พ.2565 เวลา . 0 น.

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ลองความสาเรจครองอันดับ  ด้วย

ยอด ายรถยนต์คอมแพคเอสยูวีสูงสุดติดต่อกัน 2 เดือน อ้น ในเดือน

สิงหาคมและเดือนกันยายนท่ีผ่านมา โดยมียอด าย ll Ne  V  

6 b i  S V ล่าสุดในเดือนกันยายนกว่า 405 คัน คิดเปนส่วนแบ่ง

ทางการตลาด 2 เปอร์เ นต์ พร้อมส่งแคมเป พิเศษ I  T N S 

RE R  แทนคา อบคุณจากใจ ด้วยการให้คะแนน M oint 

เพ่ิม 0,000 คะแนนให้กับลูกค้าทุกคนท่ีออกรถต้ังแต่วันท่ี  กรก าคม                                                                                           

0 พฤศจิกายน พ ศ 2564 พร้อมสิทธิประโยชน์อ น  รวมมูลค่ากว่า                                                                               

00,000 บาท ตอบแทนลูกค้าท่ีให้ความเช่ือม่ันและสนับสนุน                        

เกรท วอลล์ มอเตอร์ และรถยนต์จากแบรนด์ V  ด้วยดีเสมอมา 

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังคงสร้างผลงานอันยอดเย่ียมได้อย่าง                  

ต่อเนื่ อง แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์อันยากลำาบากท่ามกลางการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด 9 การันตีด้วยความสำาเร็จของ All Ne  

HAVAL H6 Hybri  S V ท่ีสามารถครองยอดขายอันดับ  ในเซกเมนต์

รถยนต์คอมแพคเอสยูวี เป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกัน โดยในเดือนสิงหาคม 

มียอดขาย 40  คัน  คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 4.  เปอร์เซ็นต์ 

และในเดือนกันยายนท่ีผ่านมา มียอดขายท้ังหมด 405 คัน คิดเป็น                             

ส่วนแบ่งทางการตลาด .2 เปอร์เซ็นต์ ข้ึนแท่นเป็นรถยนต์คอมแพค

เอสยูวียอดนิยมของประเทศไทย 

เพื่ อเป็นการขอบคุณและตอบแทนลูกค้าท่ีให้การสนับสนุน All 

Ne  HAVAL H6 Hybri  S V เป็นอย่างดีมาอย่างต่อเนื่ อง เกรท วอลล์ 

มอเตอร์ พร้อมมอบแคมเปญสุดพิเศษ I  T N S RE R  เพื่ อ

มอบคะแนน M oint พิเศษอีก 0,000 คะแนน                      

ให้กับลูกค้าทุกคน ท้ังลูกค้าเดิมท่ีซ้ือและรับรถยนต์ All Ne  

HAVAL H6 Hybri  S V ไปแล้วต้ังแต่วันท่ี  กรกฎาคม 

ท่ีผ่านมา และลูกค้าใหม่ท่ีมีแผนจะซ้ือและรับรถยนต์ต้ังแต่

วันท่ี 22 ตุลาคม ถึงวันท่ี 0 พฤศจิกายนน้ี โดยจะได้รับ

คะแนน M oint เพ่ิมอีก 0,000 คะแนน จากเดิม 

5,000 คะแนน รวมเป็น 25,000 คะแนน 

นายณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท 

วอลล์ มอเตอร์ ประเทศไทย  กล่าวว่า “ความสำาเร็จของ 

All Ne  HAVAL H6 Hybri  S V ในประเทศไทยน้ัน จะเกิด

ข้ึนไม่ได้เลย หากขาดการสนับสนุนและความเชื่ อม่ันอย่าง

จริงจังและจริงใจจากผู้บริโภคชาวไทยและลูกค้าของเรา

ทุกคน เราขอขอบคุณทุกๆ ท่านอีกคร้ังท่ีเปดใจและพร้อม

ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ใหม่ๆ ไปด้วยกันกับเรา ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ หรือการให้บริการแบบ Online to Offline (O2O) รูปแบบใหม่จาก

แบรนด์น้องใหม่อย่างเรา ผ่าน M A lication M irect Store 

และ artner Store ส่ิงเหล่าน้ี ล้วนเป็นพลังและกำาลังใจท่ีสำาคัญท่ีทำาให้

เราพร้อมท่ีจะคิดค้นและพั นาส่ิงใหม่ๆ ท่ีแตกต่างและสร้างสรรค์ เพื่ อ

ช่วยตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค

และลูกค้าของเราทุกคน สำาหรับแคมเปญ I  T N S RE R  น้ี                    

ก็เช่นกัน เราอยากให้แคมเปญน้ี เป็นเสมือนคำาขอบคุณจากใจพร้อมกับ

ส่งมอบส่ิงท่ีพิเศษให้กับลูกค้าของเราทุกคน ไม่เพียงแต่กับลูกค้าใหม่ แต่

เรายังให้ความสำาคัญกับลูกค้าปัจจุบันของเราด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะ

ลูกค้ากลุ่มแรกท่ีไว้วางใจและตัดสินใจซ้ือรถยนต์ของเราต้ังแต่แบรนด์ 

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เพ่ิงเข้ามาทำาตลาดในประเทศไทย และเรายังไม่ได้ 

มีการประกาศราคาหรือเปดตัวรถยนต์ของเราอย่างเป็นทางการ ความ

เชื่ อม่ันท่ีลูกค้ามีให้ต่อเราเหล่าน้ี ทำาให้เราอยากท่ีจะดูแลและทำาให้ลูกค้า

ของเราไม่ว่าจะเป็นลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าใหม่ในอนาคตม่ันใจได้ว่า เรา

จะยึดม่ันในแนวทางการดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็น

ศูนย์กลางอยู่เสมอ เพราะเราเชื่ อว่า ลูกค้าคือพลังและกำาลังใจท่ีย่ิงใหญ่

ในการทำางานของเราเช่นกัน และเราอยากให้ท้ังเราและลูกค้าของเรา

เติบโตอย่างม่ันคงและเปียมไปด้วยมิตรภาพอันอบอุ่นไปด้วยกันกับเรา”

สำาหรับแคมเปญ I  T N S RE R  มาพร้อมข้อเสนอ

และสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ

. ดอกเบ้ียพิเศษ . 9  นาน 4  เดือน มูลค่าสูงสุด ,500 บาท

2. รี ประกันภัยรถยนต์ช้ัน  เป็นระยะเวลา  ปี มูลค่าสูงสุด 

25,000 บาท

. รี ค่าอะไหล่และค่าแรงบำารุงรักษาตามระยะทาง ( M ro 

Service Incl sive  SI) สูงสุด 00,000 กิโลเมตร (ไม่รวมอะไหล่                

ส้ินเปลือง) ภายในระยะเวลา 5 ปี รวมมูลค่า 5,000 บาท

4. รี บริการส่งมอบรถยนต์ถึงบ้านท่ัวประเทศ พร้อมน้ำามัน                

เต็มถัง มูลค่ารวมสูงสุด 0,000 บาท

5. รับ M oint 25,000 คะแนน เพื่ อใช้แลกสินค้าและสิทธิ

ประโยชน์ต่างๆ ใน M A lication

. รี บริการรับและส่งมอบรถยนต์สำาหรับเข้ารับบริการบำารุง

รักษาตามระยะทาง จำานวน 4 คร้ัง มูลค่า ,000 บาท

. รี บริการเช็กระยะตามตารางบำารุงรักษานอกสถานท่ีให้กับ

ลูกค้า จำานวน 2 คร้ัง มูลค่า ,500 บาท

9. รี บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง (Roa si e                

Assistance) เป็นระยะเวลา 5 ปีเต็ม มูลค่า 0,000 บาท 

รวมมูลค่า อ้เสนอสุดพิเศษภายใต้ I  T N S RE R  

กว่า 00,000 บาท 

สำาหรับลูกค้าท่ีซ้ือรถยนต์ All Ne  HAVAL H6 Hybri  S V ก่อน

หน้าน้ีคือ ต้ังแต่วันท่ี  กรกฎาคม พ.ศ.2564 จนถึงวันท่ี 2  ตุลาคม                

พ.ศ.2564 จะได้รับการโอน M oint พิเศษ 0,000 คะแนน เพ่ิมเติม                                                                                    

ให้ย้อนหลังไปยังระบบสะสมคะแนนของแต่ละท่านโดยอัตโนมัติภายใน

วันท่ี 5 พฤศจิกายนน้ี ส่วนลูกค้าใหม่ท่ีซ้ือรถยนต์ ในระหว่างวันท่ี 22 

ตุลาคม จนถึงวันท่ี 0 พฤศจิกายนน้ี จะได้รับคะแนนพิเศษ 0,000 

คะแนน เพ่ิมเติม ภายใน 5 วัน หลังจากท่ีได้รับรถยนต์เรียบร้อยแล้ว 

โดยจะเพ่ิมให้ในระบบสะสมคะแนนใน M A lication โดยอัตโนมัติ

เช่นกัน ลูกค้าและผู้ท่ีสนใจสามารถติดตามและดูเงื่ อนไขรายละเอียดของ

แคมเปญ I  THAN S RE AR  เพ่ิมเติมได้ผ่าน M A lication 

หรือทางเว็บไซต์ .g .co.th หรือ Official aceboo  an age  

M Thailan

นอกจากน้ี ในเดือนตุลาคมน้ีเป็นต้นไป All Ne  HAVAL H6 

Hybri  S V มีสีให้เลือกเพ่ิมเติมอีก  สี คือ สีแดง n  Re  

ซ่ึงมีท้ังรุ่น RO และ รุ่น LTRA โดยผู้ท่ีสนใจสามารถไปเย่ียมชมและ

สัมผัสรถยนต์สีใหม่น้ีได้ท่ี M irect Store และ artner Store ทุก

สาขา พร้อมจองสิทธิเพื่ อทดลองขับหรือส่ังซ้ือผ่าน M A lication 

หรือติดต่อ Intelligent A bassa or (iAM) ได้เช่นกัน 

นอกจากความสำาเร็จในประเทศไทยแล้ว เกรท วอลล์ มอเตอร์ 

ยังเติบโตอย่างต่อเนื่ องในตลาดโลกด้วยเช่นกัน 

ด้วยยอดขายรถยนต์ท่ัวโลกรวมกว่า 00,022 

คัน ในเดือนกันยายนท่ีผ่านมา โดยเป็นรถยนต์ท่ี

ขายได้ในประเทศต่างๆ นอกประเทศจีนรวมกว่า 

,4  คัน ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีเติบโตข้ึนกว่า 4 .  

เมื่ อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า ด้านยอด

ขายรถยนต์ท้ังหมดของเกรท วอลล์ มอเตอร์ ใน

ตลาดโลก ตลอด  ไตรมาสแรกในปี พ.ศ. 2564 

ก็ยังคงทำาผลงานได้อย่างยอดเย่ียม โดยมียอด

ขายรวมกว่า 4,045 คัน เติบโตข้ึนกว่า 29.9  

เมื่ อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า โดยคิด

เป็นสัดส่วนรถยนต์ท่ีขายได้ในประเทศต่างๆ 

นอกประเทศจีน จำานวน 9 ,946 คัน ถือได้ว่า

เป็นสัดส่วนท่ีเติบโตอย่างก้าวกระโดดสูงถึง 6.  เมื่ อเทียบกับช่วง

เดียวกันในปีก่อนหน้าน้ี 

ในฐานะ “บริษัทท่ีให้บริการการขับเคลื่ อนด้วยเทคโนโลยีระดับ

โลก” ( lobal Mobility Technology o any) เกรท วอลล์ มอเตอร์ 

ยังคงมุ่งม่ันท่ีจะส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการ พร้อมแคมเปญพิเศษ

ต่างๆ เพื่ อดูแลและอำานวยความสะดวกกับให้กับลูกค้าอย่างครบวงจร 

ควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานบริการทุกข้ันตอนต้ังแต่ก่อนการขาย 

การขาย และหลังการขาย เพื่ อสร้างความพึงพอใจสูงสุดและส่งมอบ

ประสบการณ์อันยอดเย่ียมท่ีสุดให้กับผู้บริโภคและลูกค้าทุกคน

เกรท วอลล มอเตอร ครองอันดับ 1
ยอดขายรถยนตคอมแพคเอสยูวี 2 เดือนซอน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งมั่นปลูกฝังวินัย

การออมและส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินให้แก่เยาวชน 

เดินหน้าโครงการ “INVESTORY Mobile Exhibition on Schools” 

ในรูปแบบออนไลน์ ยกความรู้จาก “INVESTORY พิพิธภัณฑ์

เรียนรู้การลงทุน” สู่สถานศึกษา คาดจะสามารถส่งความรู้เสริมสร้าง

ประสบการณ์เรียนรู้ให้เยาวชน 24,000 คนท่ัวประเทศ ตลอดเดือน

พฤศจิกายน 2564 นี้

นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้า

กลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 

(financial literacy) ให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการปลูกฝัง

วินัยการออมและการวางแผนการเงินตั้งแต่ระดับเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่รอบรู้ด้านการเงิน เป็นกำาลัง

สำาคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยเติบโตย่ังยืน โดยได้ดำาเนินการ

ผ่านโครงการต่างๆ ซ่ึง INVESTORY Mobile Exhibition on Schools 

เป็นหนึ่งในโครงการสำาคัญที่ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง

“INVESTORY Mobile Exhibition on Schools เป็น

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ด้านการออมและการ

วางแผนการเงินให้แก่เยาวชน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกความรู้

จาก INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน สู่โรงเรียน ซึ่ง

ในปีนี้ ได้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน เนื้อหาที่นำาเสนอครอบคลุมตามหลัก 4 รู้ 

สู่ความม่ังค่ัง ได้แก่ รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ และรู้ขยายดอกผล ในรูปแบบ

เกมที่สามารถสร้างการเรียนรู้และทำาความเข้าใจหลักการบริหาร

จัดการเงิน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรม 

(Active Learning) พร้อมสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งตรงความรู้การออม

และการวางแผนการเงินถึงโรงเรียนในรูปแบบออนไลน์

ผ่านโครงการ “INVESTORY Mobile Exhibition on Schools”

ที่เริ่มออมและวางแผนการเงินจนเห็นผล ทั้งนี้ คาดว่าโครงการ

ดังกล่าวจะสามารถส่งความรู้การออมและการวางแผนการเงิน

ถึงเยาวชน 24,000 คนท่ัวประเทศ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2564 น้ี” 

นางพรรณวดีกล่าว

“INVESTORY Mobile Exhibition on Schools” ดำาเนิน

โครงการมาอย่างต่อเนื่อง 5 ปี ส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผน

การเงินให้แก่เยาวชนแล้วกว่า 200,000 คนท่ัวประเทศ โดยปี 2564 น้ี 

เป็นปีแรกที่ ได้ปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะสามารถขยาย

ความรู้ไปยังกลุ่มเยาวชนได้กว้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล 

ภายใต้แนวคิด “ปฎิบัติการ วาร์ป ขึ้นยานกอบกู้ โลกทางการเงิน” 

ผจญภัยกับเหล่า SET Hero เพื่อต่อสู้กับศัตรูร้ายทางการเงิน 

Money Monster โดยใช้หลัก 4 รู้ สู่ความมั่งคั่ง ที่จะยังคงความ

สนุกสนานและสาระความรู้เช่นเดิมเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “INVESTORY Mobile 

Exhibition on Schools” สมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่ม

เติมได้ที่อีเมล INVESTORY@set.or.th โทร 0 2009 9999

“SET…Make it Work for Everyone”


	5-p1-ศุกร์
	5-p2
	5-p3
	5-p4
	5-p5-ศุกร์
	5-p6
	5-p7
	5-p8
	5-p9
	5-p10
	5-p11-ศุกร์
	5-p12
	5-p13
	5-p14
	5-p15-ศุกร์
	5-p16

